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1.	Pentagon	ya	Uongo	-	Utangulizi	
Lililowasilishwa - 26 Oktoba 2016 
Ninatarajia kutumia muda huu pamoja nawe tunaposafiri katika somo hili. 
Ninataka tu kusema mwanzoni kabla hatujaomba, ni kwamba mara nyingi 
unapofanya mfululizo unaofichua makosa, ni rahisi sana kwa mzungumzaji na 
kutaniko kuwa na hali, “Sawa, mimi siathiriwi na hili. Najua vizuri zaidi. Nina 
ufahamu zaidi katika hili. Unaweza kupata hisia za uwongo za usalama kwamba 
hauathiriwi na hili lakini nataka ujue kuwa karibu kila kipengele kwenye ubao 
huu, nimeathiriwa nacho. Nimeathiriwa sana na mengi ya uwongo huo katika 
kufikiri kwangu na kwa hiyo ninazungumza nawe kama mtu mwenye shukrani 
nyingi kwa Mungu kwamba amenisaidia kuona uwongo huu na jinsi 
unavyoathiri jinsi ninavyosoma Biblia. Jinsi ambavyo vimebadilisha kabisa 
maisha yangu na ufahamu wangu. Kwa hivyo sitaki kuongea nikiwa na aina ya 
mawazo ya “nimefika”. Nataka kuongea nikimshukuru Baba kwa kunisaidia 
kuliona hili na kuona umebarikiwa na mambo niliyoyapata tunaposhiriki 
pamoja, basi nitafurahi sana sana. Sitaki kuongea kwa kuwadharau “wale 
maskini, wasiojua ambao bado wamekwama katika uwongo huu” lakini hili ndo 
nimelipata na nimebarikiwa sana. Kwa hivyo ikiwa tunaweza kupiga magoti 
pamoja, ningependa kuomba. 

Baba yetu uliye mbinguni, ni fursa iliyoje kuja mbele zako na kujua kwamba 
maombi yetu yanasikiwa kwa sababu ya Bwana Yesu Kristo, mpatanishi mmoja 
kati ya Mungu na wanadamu. Baba, ninaomba kwamba uwaweke malaika 
wako karibu nasi na kwamba ufanye akili zetu kuwa makini. Ninaomba kwa ajili 
ya maneno ya kunena na kwamba uongoze akili yangu na kwamba kile 
tunachopokea kiwe chakula katika wakati huu mgumu wa njaa kwa ajili ya neno 
la Mungu, na kwamba utufundishe na kutupa mambo ambayo tunahitaji 
kusikia kwa ajili ya kujiandaa kwa siku zijazo. Tunapotazama upeo wa historia 
ya mwanadamu, tunajua kwamba mabadiliko makubwa yanakaribia kutokea 
na tunapotazama ishara na maajabu na mambo ya ajabu yanayotendeka, 
tunataka kuweka macho yetu kwa Yesu kwamba mioyo yetu iweze tayari kwa 
ajili ya mambo ambayo yatasababisha wengi kushindwa katika mioyo yao 
wanapoona mambo haya yakija. Ninawaombea wale ambao wanajiunga nasi 
kupitia chaneli ya moja kwa moja. Ninaomba kwamba ulinde teknolojia hii 
ambayo inaruhusu watu wengi zaidi kujiunga nasi na kwamba tuwe na wakati 
wenye baraka pamoja tunaposhiriki. Ninaomba kwa ajili ya kila mmoja 
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aliyesujudu hapa. Ninakushukuru kwa wale waliotoka gizani na ninakusifu kwa 
jina la Yesu. Amina. 

Alipokuwa akizungumza kuhusu somo la Ujio wa Mara ya Pili, Yesu aliulizwa na 
wanafunzi Wake aliposema mawe yote makubwa ya jengo hili ambayo 
unaweza kuyaona yataangushwa chini na, bila shaka, katika Mathayo 24, 
wanafunzi wanauliza “ mambo haya yatakuwa lini? nayo ni nini dalili ya kuja 
kwako, na ya mwisho wa dunia?”. 

Jibu la kwanza kabisa ambalo Yesu anatoa ni katika Math 24:4 ambapo inasema 
“Yesu akajibu, akawaambia, Angalieni mtu asiwadanganye. Udanganyifu 
mwingi utakuwepo na kupelekea katika matukio ya mwisho, kwa hivyo 
“jihadharini mtu yeyote asiwadanganye”. 

Bila shaka, tunapotumia muda kuangalia somo hili, hilo linajumuisha mtu huyu 
anayezungumza na wewe, ambalo tunalihitaji kama inavyosema katika 1 
Yohana 4, kuzijaribu roho ili kuona kama zimetokana na Mungu. Jaribu 
matunda. “Kwa matunda yao mtawatambua” Mt 7:20. “Na waende kwa sheria 
na ushuhuda; ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, ni kwa sababu hamna 
nuru ndani yao.” Isa 8:20. 

Tuna sauti nyingi zinazosema kama Yesu alivyosema, “Kwa maana wengi 
watakuja kwa jina langu, na kusema, mimi ndiye Kristo; nao watawadanganya 
wengi.” Mt 24:5, Marko 13:6. Mara nyingi tunaposoma kifungu hiki, watu 
wanasema “wao ni Kristo”. Hapana. Hawa ni watu wanaosema kwamba Yesu 
ndiye Kristo na bado watawadanganya wengi. Tunaona hilo likitokea leo katika 
sehemu nyingi sana. Watu wengi wanaodai kumwakilisha Yesu Kristo na bado 
wanaamini uwongo juu ya Mwana wa Mungu, wanaamini uwongo juu ya Baba 
na mimi nilikuwa mmoja niliyeamini uwongo huu. Sikuelewa mambo haya 
lakini namshukuru Mungu kwamba amesema nami kuhusu jambo hili. Kwa hiyo 
tunataka kuzijaribu roho ili kujua kama zimetokana na Mungu. Hebu tuwe 
Waberoya tunaposoma maandiko pamoja. 

Nataka kurudi nyuma kama miaka mitano, nilipokuwa nikifikiria juu ya 
mabadiliko makubwa yaliyokuwa yakitukia kwangu kama mtu ambaye alikuwa 
amehudumu katika kanisa kama mhudumu wa Waadventista Wasabato na 
matokeo ya kuamini kwamba Yesu ndiye Mwana wa Pekee. Mwana wa Mungu, 
jinsi ambavyo hilo linavyoathiri uelewa wangu wa Maandiko. Nilikuwa nimekaa 
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pale na mawazo mengine yakaanza kunijia kichwani. Ilikuwa hadithi ambayo 
ilikuwa ikionyesha uzoefu wangu na ilikuwa wazi sana kwangu. Sikuwa nikiota 
mchana. Nilikuwa na mawazo haya yakija akilini mwangu ambayo yanahusiana 
na uzoefu wangu ulivyokuwa. 

Nilijiona nipo juu ya kilima kirefu sana na nilikuwa nikipumua kwa nguvu sana 
kana kwamba nilikuwa nikikimbia kuokoa maisha yangu na nilikuwa nikipumua 
sana sana na niliishiwa nguvu. Katika matumizi ya kiroho ya hili, kwa sababu 
nilikuwa nikikimbia sana, nilikuwa nikivuta pumzi kwa bidii, nilikuwa nikivutwa 
na Roho. “Heri wenye njaa na kiu ya haki maana hao watashibishwa,” Mt 5:6. 
Nilikuwa nikivuta oksijeni na nilipopata utulivu, nilisimama na kutazama chini 
na nikaona ni kituo cha usalama wa hali ya juu. Kwa sababu nilikuwa juu sana, 
juu sana niliweza kuona juu ya ukuta na niliweza kuona chini kwenye kituo hiki. 
Katika kituo hicho, niliona wengi wa familia yangu na marafiki, katika kituo hiki 
cha juu cha usalama. Kisha nikagundua kuwa nilikuwa mahali hapa na kwamba 
nilikuwa nimetoroka. Niliingiwa na hisia. Nilitorokaje kutoka mahali hapa? Kuta 
zilikuwa nene sana na zililindwa vizuri na zililindwa vyema lakini nilikuwa 
nimefanikiwa kutoroka kutoka kwenye kituo hiki. Lakini kwa kuona kwamba 
kulikuwa na marafiki na familia yangu wengi waliokuwa katika kituo hiki, 
ilinibidi kurudi. Ilinibidi kwenda kuwaonya na kuzungumza nao juu ya ukweli 
kwamba walikuwa gerezani. Kwa hiyo nilirudi chini ya mlima na kurudi kwenye 
kituo hiki. 

Sasa nilipokichunguza kutoka chini na kukiangalia, kuta zake zilikuwa 
zimetengenezwa kwa kioo - kioo kinene sana - hivi kwamba watu ndani 
hawakugundua kuwa walikuwa gerezani. Walionekana kuwa na uhuru kabisa 
angalau kwao wenyewe na hawakuwa na hamu yoyote ya kujaribu na kutoka. 
Walionekana kuridhika kabisa kwa sababu ya uwongo waliokuwa wakiunywa 
na kuuamini na ulikuwa umewaondolea hamu ya kutoroka kwenye kituo hiki. 

Kuta zilikuwa nene sana na kwa hivyo nilianza kuita familia yangu na marafiki 
wa ndani na hawakunijali. Hawakuweza kunisikia kabisa. Nilianza kufadhaika 
nikifikiri kwamba nisingeweza kuwafikia, sikuweza kuongea nao kuhusu 
mambo niliyoyaona na nilitaka kuwasaidia kutoroka. Basi nikaanza 
kupeperusha mikono yangu kwa mshangao na wengine wakaona nasogea 
wakamuona mtu huyu akipunga mikono na mimi nilikuwa nikiruka juu chini 
nikijaribu kupata mawazo yao lakini hawakuweza kusikia neno nililokuwa 
nikisema. Kwa hiyo ukiona mtu anarukaruka bila kusema chochote anaonekana 
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mjinga kidogo na kwao nilionekana mjinga sana kwa sababu hawakuweza 
kusikia chochote nilichokuwa nikisema. Nilikuwa najaribu kuwaambia unahitaji 
kutoroka; unahitaji kutoka nje ya kituo hiki. 

Tukio lile liliisha na kwa mara nyingine niliishiwa nguvu nikiwa nimeanguka 
chini huku nikilia kwa sababu hawakunisikia na niliishia kusema, “Hawanisikii, 
hawanisikii, siwezi kuwafikia”. Huo ndio ulikuwa mwisho wa hadithi akilini 
mwangu ili kuonyesha kile kilichotokea katika uzoefu huu wa kujitenga na 
ufahamu wa uongo wa Mungu kupitia utatu. Huu ulikuwa, bila shaka, mwanzo 
na nimeendelea kutembea kutoka kwenye njia hiyo na mambo yameendelea 
kukua. 

Ninapofikiria juu ya udanganyifu, kuna kauli katika Roho ya Unabii ukurasa wa 
561 katika kitabu cha Great Controversy, 

“Kwa muda mrefu Shetani amekuwa akijitayarisha kwa ajili ya 
jitihada zake za mwisho za kuudanganya ulimwengu. Msingi wa 
kazi yake uliwekwa na uhakikisho aliopewa Hawa katika Edeni: 
“Hakika hamtakufa. Siku mtakayokula matunda yake, 
mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama miungu, mkijua 
mema na mabaya.” Mwanzo 3:4, 5. Hatua kwa hatua 
ametayarisha njia kwa ajili ya kazi yake kuu ya udanganyifu 
katika kusitawisha umizimu. Bado hajafikia utimilifu kamili wa 
miundo yake; lakini itafikiwa katika masalio ya mwisho ya 
wakati. Nabii asema hivi: “Nikaona pepo watatu wachafu kama 
vyura; ... ndizo roho za mashetani, zifanyazo miujiza, zitokazo 
na kuwaendea wafalme wa dunia nzima, kuwakusanya kwa vita 
vya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi,” Ufunuo 16:13, 14. 

Mwanzo wa kazi kuu hii ya udanganyifu ulianza na uongo wa nyoka kwa Hawa 
“Hakika hamtakufa” ambao uliweka msingi wa umizimu. Sasa tunapofikiria 
kuhusu umizimu, tunafikiria hasa mawasiliano na pepo wabaya. Hiyo ndiyo 
kumbukumbu kuu ambayo mara nyingi tunaifikiria. Lakini unapojifunza jambo 
hili kwa uangalifu zaidi, umizimu ni mchakato wa kuongeza maandiko. Hii ni 
kwa sababu, Mungu anaposema kwamba “siku utakapokula matunda ya mti 
huo hakika utakufa” na Shetani akasema “hakika hutakufa”, hivyo kile 
kinachotokea wakati wanadamu walipoanza kufa, kisha Shetani anapotosha 
usemi huu “hakika hutakufa” kwa kusema kwamba kifo ni mlango wa kuingia 
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katika ulimwengu mwingine na hivyo kifo ni uhai. Kwa kweli ni maisha na ni 
maisha bora. Shetani anapotosha maana ya neno hilo, analiweka neno “kifo” 
kiroho kuwa kinyume na kile kinachokusudiwa kuwa. 

Kwa hiyo uwongo huu “hakika hutakufa,” ndio msingi wa mfumo wa Shetani. 
Kuchukua maneno ya Mungu na kuyapindisha na mara nyingi kuyafanya 
yaseme kinyume na kile ambacho Mungu amekusudia. Ni kutokana na msingi 
huo wa imani ya mizimu na kutokufa kwa roho ambapo mfumo huu umeweza 
kujengwa. Ni jiwe la pembeni, ni nguzo ya pembeni. Ndiyo maana Yesu 
alimwambia mwanasheria anayemuuliza Yesu “nifanye nini ili niurithi uzima wa 
milele”. Akasema, “yaliyoandikwa katika torati, unayasomaje”. Unasomaje? 
Unasomaje maandiko? Leo tunao watu wengi sana wanaosoma Maandiko kwa 
macho ya kiumizimu. 

Tunayo nukuu nyingine ambayo ningependa kusoma katika Great Controversy, 
ukurasa wa 588, nayo hapa inasema, 

“Kupitia makosa mawili makubwa, kutokufa kwa roho na 
utakatifu wa Jumapili, Shetani atawaleta watu chini ya 
madanganyo yake. Ingawa ya kwanza inaweka msingi wa imani 
ya mizimu, ya pili inajenga uhusiano wa karibu na Roma.”  
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Kwa hivyo haya ni makosa mawili makubwa. Hizi ndizo nguzo mbili za msingi za 
Babeli - kutokufa kwa roho ambayo inapelekea kwenye umizimu, kuchukulia 
kiumizimu neno la Mungu na pia mawasiliano na pepo wabaya, kurudi kwa 
jamaa waliokufa ili kusema nasi mafundisho ya uwongo na mafundisho ya 
uwongo kupitia mfumo huu pamoja na utakatifu wa Jumapili ambao unajenga 
uhusiano wa karibu na Roma. Juu ya nguzo hizi mbili, muundo huu wote 
umejengwa. 

Kuhusiana na Babeli, ili uhesabiwe kuwa sehemu ya Babeli, ni lazima uwe 
umesimama juu ya makosa mawili makubwa - fundisho la kutokufa kwa nafsi 
na utakatifu wa Jumapili ni nguzo mbili ambazo Babeli imejengwa juu yake. 
Kwa hiyo pale ambapo shirika halisimami juu ya nguzo hizi mbili, wao si Babeli 
lakini wanaweza bado wanakunywa divai ya Babeli ambayo inapatikana katika 
makosa haya matatu na mengine yanayopatikana katika mfumo wa Babeli. 

Haya ndiyo ninayosoma hapa, makosa mawili makuu - kutokufa kwa roho, 
utakatifu wa Jumapili - ni juu ya nguzo hizi mbili ambazo Babeli inasimama. Hili 
ni jambo muhimu sana kwa sababu neno hilo “Babeli” limesambaa kila mahali 
kiasi cha kutosha. Inapendeza kwamba tunaweza kusema kwamba Danieli 
aliishi Babeli lakini je, alikuwa sehemu ya Babeli? Hapana, hakuwa sehemu 
yake. Alikuwa ndani kabisa ya moyo wa Babeli na bado hakuwa sehemu ya 
Babeli. Alikuwa sehemu ya watu waliokuwa wamechukuliwa mateka na Babeli. 
Alikuwa na jina linalowakilisha mungu wa uwongo, Belteshaza, na bado 
hakuwa sehemu ya Babeli. Hili ni jambo tunalopaswa kukumbuka kwa sababu 
leo, nadhani tuna marudio ya historia kwamba watu wa Mungu, kanisa la 
Mungu limechukuliwa mateka na Babeli na pia kunywa divai ya Babeli, lakini 
halijasimama kwenye nguzo za msingi za Babeli. Hilo ni jambo tunalopaswa 
kukumbuka. 

Juu ya somo la kutokufa kwa nafsi linalopelekea kwenye umizimu, tunataka 
kuzungumza zaidi kuhusu hilo kesho asubuhi, kuhusu mchakato huu wa 
kueneza umizimu. Tumechapisha Sura ya 25 ya kitabu, Kurudi kwa Eliya, 
ambayo inapitia mchakato huu wa jinsi mafundisho ya Uadventista kwa muda 
mrefu yamefanywa kiumizimu. Mafundisho mengi ya Biblia yamefanywa kuwa 
ya kiukizimu ili kuondoa misingi yetu. Moja ya maeneo muhimu bila shaka ni 
fundisho la Patakatifu - hakuna patakatifu halisi pa mbinguni, hakuna vyumba 
viwili, amri 10 zilizoandikwa mbinguni ni ishara, zote ni za mfano na marejeo 
ya Mungu kwa kweli ameketi kwenye kiti cha enzi na kuwa na macho; masikio 
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na pua - wanatumia neno la kitheolojia, linaloitwa anthropomorphism ambalo 
lina maana, kwa sisi wengine, inamaanisha kuchukua sifa za mwanadamu na 
kuziweka kwa Mungu. Kwa hivyo hayuko hivi lakini ni njia tu ya Mungu 
kuwasiliana nasi ili uweze kuweka kando maana ya fungu. 

Nilipokuwa katika mafunzo ya kitheolojia, ilisemwa kwangu kwamba Mungu 
hawezi kuwekwa ndani ya sanduku, Mungu ni mkubwa zaidi kuliko sanduku hili 
dogo linaloitwa Patakatifu. Lakini inamaanisha nini, kwamba Mungu ni 
mkubwa kuliko sanduku? Je, hiyo inamaanisha kwamba Mungu yuko kila 
mahali, hana mwili na hana viungo? Asiye na mwili kama kanuni za imani 
zinavyofundisha? Haya ni baadhi ya matatizo yanayoanza kujitokeza kwamba 
unapomwabudu Mungu asiye sahihi, huwezi kuwa na mafundisho ya 
patakatifu yenye maana yoyote na ndiyo maana makanisa ya Babeli yanafikiri 
ni upuuzi kabisa kuwa na patakatifu pa mbinguni ambapo Mungu anahamia 
kati ya vyumba viwili. Kwa nini Mungu anahitaji kuhama? Mungu yuko kila 
mahali na hiyo inaanza kusikika kidogo kama imani ya kidini. Tunapoanza 
kusonga mbele kwenye mwelekeo huo. 

Kwa hiyo hapa ndipo Shetani alipoanza kazi yake ya kuanza pentagon hii ya 
uongo na makosa haya mawili makubwa. Na tunapotazama mambo haya 
matatu hapa juu (utatu, tabia ya Mungu, sheria ya mpito na maagano), mambo 
haya matatu yanaweza kurejelewa katika sura ya kwanza ya Wazee na Manabii. 
Sura nzuri sana, sura ya kwanza ya Wazee na Manabii. Ikiwa uliwahi kutaka 
kuamini kwamba Yesu ndiye Mwana pekee wa Mungu, hiyo ni sura nzuri 
kusoma. Isome tu. Kama nabii asemavyo, ichukue inavyosomeka na 
haitakupoteza. 

Inasema katika ukurasa wa 36 wa Patriarchs and Prophets kubishana na ukuu 
wa Mwana wa Mungu kwa hivyo kutokeza hekima ya Mungu ilikuwa ni mpango 
ambao mpangaji huyo angejikita. Kwa hivyo kwa sababu ya kanuni 
inayopatikana katika utakatifu wa Jumapili - ni kanuni gani tunayopata katika 
utakatifu wa Jumapili - ni mamlaka ya kiumbe kilichoumbwa kunyakua 
mamlaka ya neno la Mungu. Kubadili sheria ya Mungu. Na unapokuwa na 
uhusiano wa karibu na Rumi, unashiriki roho inayopigana na neno la Mungu. 
Warumi 8:7, “Nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya 
Mungu, wala haiwezi kuitii.” Kwa hiyo juu ya nguzo hii ya kupindua maneno ya 
Mungu, Mungu anaposema “huyu ni Mwanangu, msikieni Yeye. Mwanangu ni 
sawa na Mimi. Nimemweka katika nafasi ya mamlaka sawa na Mimi 
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mwenyewe”. Ili Mwana asifikiri kuwa ni wizi kuwa sawa na Mungu, kwa nini? 
Kwa sababu alikuwa na nguvu, kwa sababu alikuwa na akili? Hapana, kwa 
sababu Baba alisema hivyo na alikuwa amempa mambo haya yote. 

Kwa hiyo, kwa hili, wakati Baba alipokuwa amekusanya jeshi la mbinguni na 
kuwaambia nafasi ya kweli ya Mwanawe katika uhusiano na Yeye Mwenyewe, 
utukufu wa yule aliyeishi mwenyewe, uliwazunguka wote wawili kwamba 
Shetani aliasi na akasema, “Mimi nakataa uvamizi huu wa haki zangu kwa mtu 
huyu kuwekwa juu yangu. Hatutamruhusu mtu huyu atutawale” kama 
inavyosema katika Mathayo sura ya 21. Na kulikuwa na vita mbinguni kwa 
sababu Shetani hangejitiisha chini ya sheria ya Mungu kuhusu Mwana wake. 

Na kwa hivyo, kama tunavyoona katika kurejelea njia ambayo Shetani hutenda 
kazi, hafanyi kazi katika mwelekeo mmoja tu. Tumeweka utatu hapa kama njia 
moja lakini yeye huenda katika pande mbili. Ni kanuni ya Kihemenetiki au kile 
tunachoita kanuni za kihemenetiki zinazoenda kinyume. Kama inavyosema 
katika Desire of Ages, Mafarisayo wangefasiri maandiko kumaanisha kitu 
kimoja au kinyume kabisa. Haya ndiyo mawazo ambayo wangeyatumia. 

Kwa hivyo kwa upande mmoja tuna utatu, tuna Imani ya Anathasia na 
tunaelewa kwamba Yesu yuko sawa, wa milele, wa kimungu kikamilifu katika 
maana ya uungu Wake mwenyewe. Na kinyume chake ni kwamba Yesu ni 
kiumbe aliyeumbwa. Kwamba Yesu aliumbwa na tena ukweli uko kati. Kwamba 
Yesu amezaliwa. 

Kwa hivyo kwa msaada wa umizimu, fundisho la utatu linaweza kuishi na 
tutazungumza juu ya hili. Umizimu unasaidiaje fundisho la utatu? Kweli, neno 
“Baba” halimaanishi baba, linamaanisha kinyume cha baba. Na mara 
unaposoma maandiko na kujiruhusu kuathiriwa na uongo huu (nafsi isiyokufa) 
inayosaidiwa na mawazo ya kibinadamu ya kulipindua neno la Mungu, juu ya 
nguzo hizo mbili (kutokufa kwa roho na utakatifu wa Jumapili), fundisho la 
utatu linakuwa rahisi sana. Kwa hivyo ninaposema kwamba nimeathiriwa na 
mengi ya haya, kwa kweli nimeathiriwa na kanuni ya haya yote na huo ni 
umizimu wa maandiko na mapenzi ya kibinadamu ya kupindua neno la Mungu. 
Hivyo ndivyo utakatifu wa Jumapili unawakilisha. Ukishakuwa na mawazo 
hayo, ukishaweka uongo huo akilini mwako, Shetani anaweza kukulisha 
uwongo huu mwingine na hata usiushtukie. 
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Katika kitabu My Beloved, ninajadili safari yangu ndani ya Mwana mzaliwa wa 
Mungu na humu ndani ninashindana na jinsi ilivyokuwa kwamba niliweza 
kuamini kwamba Yesu alikuwa Mwana wa Mungu na kuamini kwamba alikuwa 
sawa na Baba mwenye maisha asilia ambayo hayajakopwa, hayana msingi 
kutoka kwa mtu yeyote. Ningewezaje kuamini mambo haya yote mawili kwa 
wakati mmoja? Ilinisumbua sana jinsi ambavyo ningeweza kuamini mambo 
haya yote mawili na nisiwe na tatizo akilini mwangu hadi nilipogundua kuwa 
nimeathiriwa na uwongo huu wa umizimu ambao ningeweza kubadili kati ya 
maoni yote mawili na hapakuwa na bendera yoyote inayopanda juu ya akili 
yangu kuwa kuna tatizo. Nilikuwa nimechanjwa kwa namna ya kufikiri ambayo 
ilizima mfumo wangu wa kinga ili kutoweza kutambua kwamba kulikuwa na 
tatizo hapa hadi baadaye. Kwa hivyo ninajadili hilo katika kitabu hicho. 

Bila shaka, tutajadili hili zaidi kuhusu matatizo yote ambayo hili linatuletea. 
Tena, nataka kusema katika hatua hii mahususi, haitoshi kuwa na ujuzi wa 
ukweli. Lazima tuelewe athari zake kwetu. Kumwamini kwa urahisi tu Mwana 
wa Mungu kinyume na utatu, haitoshi. Ina maana gani? Je, inaathirije njia 
ninayoabudu na mambo ninayofanya? Je, inaathirije maisha yangu? Hilo ndilo 
tunalohitaji kuelewa kwa kurejelea fundisho hili mahususi la utatu. Sawa, ni 
ibada ya sanamu, tunaelewa kuwa, ni ibada ya mungu wa uwongo, ni kumweka 
mwanadamu juu ya Mungu. Nadhani inafurahisha sana na hii, ikiwa naweza 
kutumia neno hili mahususi, hii kwa hakika ni anthropomorphism ya kitambo, 
uwekaji wa sifa za mwanadamu juu ya Mungu. Inafurahisha kwamba mashirika 
mengi, mengi yakiwemo makanisa yanayoendeshwa na kamati, kamati za 
watu. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu ambaye watu wengi wanamwabudu 
ni kamati ya watu watatu. Wanapiga kura, wana kura? sielewi. Mungu aliumba 
kwa mfano wa mwanadamu (utatu) - kamati ambayo kila mtu ni sawa na wana 
ofisi tofauti kwani tuna ofisi tofauti namna hii. Na kama wengine wangetaka 
tuamini kwamba mmoja aliamua kuchukua nafasi ya Baba, na mwingine 
kuchukua nafasi ya Mwana, na mwingine kuchukua nafasi ya Roho Mtakatifu, 
na je walipiga kura? Ni ujinga jinsi ambavyo mambo haya yanavyotokea. 

Kwa hivyo tutaangalia jinsi fundisho hili la utatu linavyoathiri uelewa wetu wa 
Injili kwa kurejelea umizimu na utakatifu wa Jumapili. Sasa inafurahisha 
kutambua kwamba tunapofuata historia ya Waadventista na Vuguvugu la 
Waanzilishi na, tena, tutazungumza zaidi kuhusu hili kesho, kwamba Harakati 
ya Millerite kupitia kanuni za Millerite ilitupilia mbali kwa haraka sana fundisho 
la kutokufa kwa nafsi. George Stores alikuwa mmoja wa wale ambao kwa kweli 
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walianza kuhubiri hili. Ellen White alishtuka sana mama yake alipoanza 
kujifunza maandishi ya watu hawa alipoacha fundisho la kutokufa kwa nafsi na 
Ellen White akasema, “Mama! Wenye dhambi watapoteza kabisa woga wao 
wa kutenda dhambi ikiwa hatuna jehanamu iwakayo milele.” Naam, alimsikiliza 
mama yake na akajifunza somo hilo na pia aliacha fundisho la kutokufa kwa 
roho na hii iliwasaidia katika suala la kukabiliana na umizimu. 

Kwa hiyo imani ya umizimu ilichukuliwa na waanzilishi wa Waadventista. Kwa 
haraka sana, wakati uleule walipokuwa wakijifunza maandiko, wengi ndani ya 
uhusiano wa Kikristo waliona kwamba utatu haukuwa sahihi kulingana na 
kanuni halisi ya tafsiri, na kwa hiyo, wakati huo huo, fundisho la utatu 
likatupiliwa mbali na harakati ya Millerite. Miller mwenyewe mnamo 1842 
anafunua ufahamu wake wa nafsi ya Mungu kama Mungu mmoja na Bwana 
mmoja. Ni mwaka wa 1842, Miller’s Works Volume 1, anazungumza kuhusu 
hili. Inafurahisha kwamba, wanapozungumza kuhusu William Miller, wanataja 
ufahamu wake kutoka 1822 kama Mbaptisti katika wasifu wa Sylvester Bliss wa 
William Miller kama mwamini-utatu lakini hawaitaji kauli ya 1842 ikiwa 
amejisalimisha kwenye fundisho la utatu. 

Kwa hivyo, pamoja na haya mawili (umizimu na utatu) kuondolewa na baada 
ya kukatishwa tamaa kwa 1844, kwa msaada wa akina ndugu huko 
Washington, New Hampshire, Frederick Wheeler, Rachel Oakes, Joseph Bates 
akaenda kukaa nao kwa muda na haraka sana walianza kuondoa nguzo hii ya 
utakatifu wa Jumapili na kurudi kwenye Sabato. Kwa hiyo vuguvugu la 
Waadventista liliwapa watu wa Mungu nguzo tatu kati ya hizi zilizong’olewa. 
Zimesalia nguzo mbili tu ili Muhuri wa Mungu utolewe kwa sababu inatubidi 
kuelekea kileleni kwenye tabia ya Mungu. 

Kwa nini tabia ya Mungu ni mpaka wa mwisho wa kuvunja pentagon ya uongo? 
Ufunuo 14:1 inatuambia sababu. Inasema nini? Ikitegemea ni tafsiri gani 
unayosoma, “Nikatazama, na tazama, Mwana-Kondoo amesimama juu ya 
mlima Sayuni, na watu mia na arobaini na nne elfu pamoja naye, wenye jina la 
Baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao.” Jina katika maandiko 
linamaanisha nini? Tabia. Wakiwa na tabia ya Baba iliyotiwa muhuri katika 
vipaji vya nyuso zao. Huwezi kutiwa muhuri na tabia ya Baba ikiwa hujui Baba 
ni nani. Kwa hiyo kuvunjwa kote kwa nguzo hizi kunaelekea kwenye kutiwa 
muhuri, kutiwa muhuri kwa tabia ya Mungu katika paji la uso. Lazima tujue 
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tabia ya Mungu ikoje. Kwa hiyo nguzo tatu za kwanza zilivunjwa na waanzilishi 
wetu wa Kiadventista. 

Haikuwa hadi 1888 ambapo mfumo wa maongozi, uliowekwa pamoja kwa 
upendo na Augustine na wengine katika enzi yake ili kugawanya maandiko, 
kugawanya Agano la Kale kutoka kwenye Agano Jipya na, kama 
nilivyopendekeza katika mihadhara mingine, mgawanyiko huu katika kuelewa 
inaathiriwa na ufahamu wetu wa Mungu, utatu, mfumo wa upinzani ulio katika 
kitabu, The Divine Pattern of Life. 

Haya yote yanaathiri kila mmoja kwa mwingine katika suala la ufahamu wetu 
na jinsi tunavyosoma sheria ya Mungu. Kwa sababu Yesu anaposema “msidhani 
ya kuwa nalikuja kuitangua torati au manabii, sikuja kuharibu, bali kutimiliza”. 
Na watu wanasema, Yesu alipokufa msalabani aliitimiza sheria maana yake 
imeondolewa, kanuni hiyo ya umizimu inageuza kila kitu juu chini. Utakatifu wa 
Jumapili, sawa mimi namwabudu Yesu kila siku. Yesu ni Sabato yangu. Sihitaji 
siku, ninamwabudu Mungu kila siku. Hii ndio kanuni kuu ya imani ya kiumizimu. 
Je, umekutana na aina hii ya mawazo pale watu wanapozungumza na wewe. 

Kwa hiyo kupitia kanuni za umizimu, kushika Sabato pale inaposema katika 
Waebrania 4:9, basi imesalia raha ya sabato, sabbatismos, kuiadhimisha 
Sabato ya kila juma kwa watu wa Mungu, lakini katika mambo ya mizimu, huna 
haja ya kuhangaika nayo, na hivyo unaweza kugeuza mambo haya. 

Kwa hiyo, ingechukua miaka mingine 40 kwa watu wa Mungu, na ni nini 
kilikuwa kinawapata watu wa Mungu? Ninaelezea hili katika kitabu, The 
Ceremonial Dividing Line in Adventist History, kwamba kwa sababu 
Waadventista walikuwa wameikubali Sabato, sasa walikuwa na tatizo. 
Walikuwa na mfumo wa imani ambao uliwaunganisha kwa nguvu sana katika 
Agano la Kale, ushikaji wa amri zote za Mungu na ndivyo ilivyokuwa mwaka wa 
1850 wakati James White anaandika katika The Review and Herald na anatetea 
ulaji wa nyama ya nguruwe. Sasa wengi wanataka kurejea kwa waasisi wetu na 
kuweka kila kitu kwa waanzilishi wetu. Rudi nyuma hadi 1850 na James White 
anasema hakuna ubaya kula nyama ya nguruwe. Kwa nini? Kwa sababu sheria 
za vyakula katika Mambo ya Walawi 11 ni za sherehe. Hii ni lugha ya Augustine, 
dispensational. Ni za sherehe kwa hivyo hatuna wasiwasi juu ya kula nyama ya 
nguruwe kwa hivyo usiruhusu mtu yeyote akuhukumu katika nyama au 
kinywaji au nguruwe au aina yoyote ya vitu hivyo kwa sababu hiyo ni sherehe. 
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Kisha Ellen White anapata maono katika 1863 kuhusu afya na wanaanza 
kuelekea na kuelewa kwamba, ndiyo, Mambo ya Walawi 11 ni ya muhimu sana. 
Kwa hiyo kwenye mstari wa kugawanya kati ya maadili na sherehe, nguruwe 
inaenda mbali kidogo na kuingia kwenye upande wa maadili. Anatoka kwenye 
sherehe hadi kwenye maadili na ghafla anakuwa suala la maadili kulingana na 
Mambo ya Walawi 11. Kwa hiyo Waadventista wanaanza kuona kwamba sheria 
hizi kuhusu nyama safi na najisi ni suala la maadili lakini hili si jambo ambalo 
Uriah Smith alitaka kusikia. Tutakuwa na mengi zaidi mikononi mwetu ambayo 
tunaweza kushughulikia ikiwa tutaingia katika kuanza kuhamisha mambo haya. 

Juu ya suala la kutoa zaka, Waadventista wa kwanza hawakutaka kutumia neno 
“zaka”. Waliiita Sister Betsy - ukarimu wa utaratibu - kwa sababu ikiwa 
wataanza kutumia neno “zaka” basi wanaunganishwa na Agano la Kale na hiyo 
ni sherehe. Lakini walikuwa wanaazima dhana kutoka kwenye Agano la Kale 
lakini hawakukubali kwamba huko ndiko walikokuwa wanaipata ili waipe jina 
jipya na shinikizo la aina hii yote lilianza kujengeka kwenye vuguvugu la 
Waadventista. 

Ellen White anaendelea kuandika makala yake maarufu ya 1875 kuhusu sheria 
ya Mungu katika The Review and Herald na baadhi ya kauli za kushangaza 
kuhusu sheria ya Mungu. Kisha Wagoner anakuja na anaanza kutambulisha 
ufahamu mpya wa Maagano. Kama inavyosema katika Wagalatia 4, wale 
wanawake wawili, Hajiri na Sara, hawa ni Maagano mawili na kwamba Agano 
la Kale na Agano Jipya hufunika vipindi vyote viwili. Hayajagawanyika. 

Kwa hiyo kanisa la Waadventista lilipewa nguzo ya nne mwaka 1888 ambayo 
ingetupeleka kwenye tabia ya Mungu katika kuelewa na kutupa ufahamu wa 
kina wa Sabato kwa sababu mambo haya yote yanaunganishwa kila mara. Kila 
wakati hufanya kazi kwa pamoja. Kama tungekuwa tumepanga Maagano 
mwaka 1888, Sabato ingeeleweka kikamilifu zaidi kuliko ilivyokuwa hapo awali 
na tungeelewa dhabihu na matoleo. Ninazungumzia mambo hayo katika kitabu 
Living Bread From Heaven vilevile na Sabbath Fountain. Tunapoondoa uelewa 
wa uongo wa mfumo wa Maagano kama ilivyotolewa na Augustine, tunaweza 
kupata ufahamu wa kina wa Sabato. 

Ninapozungumza juu ya somo hili maalum la sheria ya mpito na maagano, 
kijitabu A Priest Forever, nikisikia mengi kuhusu Yesu kutokuwa kuhani kabla 
hajaja duniani. Kweli, tunahitaji kusoma kwa bidii zaidi na sio kusukumwa na 
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Augustine. Vipi kuhusu Wakolosai 2, mtu asiwahukumu kwenye Wakolosai 
2:14-17. Haya yote yanahusiana na ufahamu wa muda wa sheria na maagano 
kwa sababu unaathiriwa na utatu, kanuni za imani ya umizimu na kutokufa kwa 
roho, yote haya yanaleta tatizo. 

Kwa hiyo kanisa lilishindwa mwaka wa 1888. Kufikia 1895, kanisa lilikuwa 
likikataa kabisa. Jones na Wagoner hawakuweza kuchapa kitabu chao chochote 
katika Mapitio wakati huo. Wagoner akiwa na kitabu chake cha Everlasting 
Covenant alilazimika kukirudia kupitia makala za The Present Truth katika 
Uingereza ili angalau kupata kitu kwa ajili ya watu wa Mungu. Kwa hivyo 
tulikumbana na hoja hii hapa (sheria ya mpito na maagano). Na kwa sababu 
kulikuwa na kushindwa katika suala hili la sheria na maagano, kanisa lilianza 
kuyumba na kurudi nyuma. Hili ndilo jambo, ikiwa husogei kuelekea juu, 
unaenda upande mwingine na, bila shaka, ndani ya muda mfupi, kanisa linarudi 
katika fundisho la utatu. 

Mnamo 1931, likiwekwa pamoja kwa uzuri sana na kanisa lote likakusanyika na 
kupiga kura, hapana hawakupiga kura, liliandikwa moja kwa moja na mtu 
mmoja, Francis McLellan Wilcox aliandika tu na kanisa halikupepesa macho. 
Hawakuonekana kuelewa. Upofu ulikuwa umechukua sehemu ya macho yao 
hivyo utatu ulirudishwa ndani. 

Sasa, tunajua kwamba kwa wale wanaokataa kutembea katika njia hii na 
kutembea kwenye njia nyembamba, wataanguka kwa uhakika. Inasema 
kwamba waitwao Waadventista wataiacha Sabato na watarudi kwenye 
utakatifu wa Jumapili. Tayari tumeona hili likitendeka kwa kundi la washika 
Sabato, Kanisa la Mungu Ulimwenguni Pote ambapo walitoa ufahamu wao na 
kurudi kwenye utakatifu wa Jumapili, wakachukua utatu na kutokufa kwa nafsi. 
Hiki ndicho kilichotokea kwa DM Canright, alipitia mchakato uleule kwa sababu 
hangefikia hatua hii maalum (sheria ya mpito na maagano) mnamo 1888. 
Alifunua kabisa na kurudi kwenye pointi nyingine tatu na kurudi kwenye 
Pentagon ya Uongo. Akili imefungwa mbali kabisa na ukweli. 

Hili ni jambo tunalohitaji kukumbuka, jinsi mfumo huu unavyofanya kazi akilini 
na kukuchukua - unaenda njia moja au unaenda njia nyingine na kuelewa 
mambo haya. Na kisha bila shaka tabia ya Mungu. Sasa, kwa kurejelea fundisho 
la Uungu ambapo linasema kupinga ukuu wa Kristo hivyo kuikosesha hekima 
ya Mungu, inaleta shaka juu ya tabia yake kwa sababu ikiwa Mungu anamweka 
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Mwana wa Mungu juu ya malaika inasema jambo fulani kuhusu tabia ya 
Mungu. Kuna vipengele viwili vya kozi hii na hiyo ni kwa kurejelea sheria. Je, 
tunaambiwa nini katika Roho ya Unabii? Sheria ni nakala ya nini? Tabia ya 
Mungu. Kwa hivyo sheria itashambuliwa kwa sababu ikiwa Shetani, akitumia 
kanuni ya kiumbe aliyeumbwa kupindua mamlaka ya neno la Mungu na 
kukataa kutii Mwana wa Mungu, atashambulia sheria ya Mungu. 

Ndivyo tunavyoona katika ukurasa wa 37 wa Patriarchs and Prophets ambapo 
anaanza kutilia shaka juu ya sheria ya Mungu. Viumbe wengine, viumbe wa hali 
ya chini, wanaweza kuhitaji sheria ili kuwaweka sawa lakini sisi kama viumbe 
wa malaika, hatuhitaji sheria yoyote juu yetu na hivyo anashambulia sheria ya 
Mungu. Bila shaka, mfumo wowote ambao Mungu angeuanzisha ili 
kumrudisha mwanadamu katika upatanifu na sheria ya Mungu, ataushambulia 
huo pia na hilo ndilo agano. Agano la milele ambalo Mungu ametengeneza, 
Shetani amekashifu kwamba, amekata hilo katikati na mfumo huu wa mpito ili 
kushambulia sheria na maagano. 

Nini cha kufanya tunaona ikiwa sheria ni nakala ya tabia ya Mungu, sheria 
inatuambia nini? Usiwe na miungu mingine ila mimi, hiyo ndiyo ya kwanza. Je, 
unajua kwamba Yesu ana Mungu? Ninaenda kwa Mungu wenu na Mungu 
Wangu, Baba yenu na Baba Yangu. Yesu hana miungu mingine ila Baba yake. 
Baba yake ndiye Mungu wa pekee wa kweli. Hivyo ndivyo maandiko 
yanavyotuambia. Na hilo ni jambo lingine ambalo limenishangaza kama 
Msabato mchanga, moja ya maandiko ya kwanza niliyokariri ni Yohana 17: 3 na 
sikuwahi kuliona. Inaposema “Mungu pekee wa kweli na Yesu Kristo 
uliyemtuma.” Nilikuwa wapi? Nilikuwa katika Pentagon ya Uongo. Sikuweza 
kuona, sikuweza kuelewa na kisha ghafla, Bwana anakuja na kusema nami na 
nikasoma Yohana 17: 3 na nikapata mshangao. Nimekuwa wapi? Kwa nini 
sikuweza kuona hilo. Sikuweza kuona chochote. 

Kwa hivyo tunahitaji kuwa na subira unapozungumza na watu na wanakataa 
kabisa kuona mambo haya. Ikiwa unaweza kukumbuka mwenyewe kwamba 
labda mara moja ulikuwa kipofu na kuathiriwa na Pentagon ya Uongo. Sijui mtu 
yeyote bado ambaye amekuwa na ushawishi fulani na mfumo huu. Ikiwa 
utakutana na aina yoyote ya Ukristo na ukaanza kusoma maandishi yake, 
utaongozwa kwenye Pentagon ya Uongo. Matengenezo ya Kiprotestanti, 
yalijengwa juu ya nini? Kutokufa kwa roho na utakatifu wa Jumapili. Kanisa la 
Sardi. Kwa hivyo una jina kwamba unaishi lakini umekufa. Unaweza kuwa na 
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majina machache na hili ni jambo ambalo ninaelekeza kwa watu nikirejelea 
mageuzi ya kiprotestanti. 

Matengenezo ya Waprotestanti hayakuweka msingi ambao juu yake Mungu 
alijenga kanisa lake. Hakuna kitu kama hicho katika matengenezo ya 
Waprotestanti. Kilichopo katika matengenezo ya kiprotestanti ni dirisha kwa 
watu kutoroka Babeli ili kuingia kwenye jukwaa la Sabato na kutokufa kwa 
roho. Lakini watu wengi wanasema tunaenda kukamilisha matengenezo, 
tunaenda kukamilisha maandamano yetu na tunajenga juu ya kanuni za 
matengenezo. Kweli, huwezi kujenga juu ya mafundisho ya utakatifu wa 
Jumapili na kutokufa kwa roho kwa hivyo unatoroka Babeli kwa maana hiyo. 

Kwa hiyo tunapoutazama ufahamu huu wa tabia ya Mungu, kama inavyosema, 
usijifanyie sanamu ya kuchonga au mfano wa kitu chochote, hakika Yesu 
hafanyi hivyo. Usilitaje bure jina la Bwana, Mungu wako, ikumbuke siku ya 
Sabato uitakase. Nimezishika amri za Baba yangu, Yesu anafanya mambo haya 
yote. Hakuna kufanya uzinzi, wala kuua. Je, Yesu anafuata amri za Baba yake? 
Usiue, na hiyo inaleta wazo la kuvutia kwa kurejelea tabia ya Mungu. Usiue. 

Mungu hushughulikaje na waovu? Tuangalie. Kutoka 20. Inakuambia katika 
amri jinsi Mungu anavyotenda na jinsi anavyoadhibu dhambi. Kutoka 20. 
Tunafanya muhtasari wa mambo haya matano kabla hatujaingia katika kila 
moja kwa undani. Kutoka 20:5-6, “Usivisujudie wala kuvitumikia; kwa kuwa 
mimi, BWANA, Mungu wako, ni Mungu mwenye wivu, nawapatiliza wana 
maovu ya baba zao, hata kizazi cha tatu na cha nne cha hao wanichukiao; nami 
nawarehemu maelfu elfu wanipendao, na kuzishika amri zangu.” Ndivyo ilivyo. 
Hivyo ndivyo Mungu anavyoshughulika na dhambi. Yeye huwapatiliza wana 
maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne. Kama inavyosema katika 
Patriarchs and Prophets, Mungu huadhibu dhambi kwa dhambi. Hivyo ndivyo 
Anavyofanya. Hivyo ndivyo inavyosema. 

Kwa hiyo Yesu anaposema nimezishika amri za Baba yangu, alimaanisha kila 
neno alilosema na hilo ni pamoja na lile linalosema usiue. Kwa hiyo 
tunapomwona Yesu, alipokuja duniani, Petro anapochukua upanga na kukata 
sikio la Kuhani Mkuu, Yesu anasema nini? Je, Anapiga makofi na kusema “kazi 
njema”? Hapana. Anaweka sikio tena na kumwaibisha Petro sana. Halo, 
nimeweka maisha yangu kwenye mstari kwa ajili yako na umeenda na kuharibu 
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mpango kwa sababu Yeye huweka sikio tena kwa mtu huyo. Kwa hivyo haya ni 
maswala ambayo tutazungumza juu ya tabia ya Mungu. 

Ninataka kukusomea kauli kutoka kwenye Great Controversy, ukurasa wa 500, 
ambayo nadhani ni muhimu sana kwa wakati huu. Sikiliza hili kwa makini, “Kwa 
upotoshaji uleule wa tabia ya Mungu kama Alivyokuwa ametenda mbinguni, 
na kumfanya Yeye kuonekana kuwa mkali na dhalimu, Shetani alimshawishi 
mwanadamu kutenda dhambi.” Kwa hivyo kuna uhusiano wa moja kwa moja 
hapa kati ya kuelewa tabia ya Mungu na dhambi. Mungu anapoonekana kuwa 
mkali na dhalimu husababisha dhambi. Kinyume cha hili katika Desire of Ages, 
tunapomjua Mungu kama ni fursa yetu kumjua, tutaishi maisha ya utii daima. 
Kwa hiyo suala hili la tabia ya Mungu lazima litatuliwe, kwa sababu Adamu 
alipokuwa anaenda kujificha bustanini, ni kwa sababu Shetani alimshawishi 
kutenda dhambi kwa sababu alikuwa akimwambia Adamu kwamba Mungu ni 
dhalimu na mkali. Na hapa ndipo tunaporudi, jinsi fundisho la kutokufa kwa 
nafsi linavyoathiri tabia ya Mungu kwa sababu Mungu alikuwa amewaambia 
nini Adamu na Hawa? “Siku utakapokula matunda yake hakika utakufa.” 

Sasa Shetani anapoanzisha fundisho la kutokufa kwa nafsi na kusema “hakika 
hamtakufa,” hilo linamfanya Mungu asikike kama nani? Mwongo ambalo ni 
tatizo kubwa kwa tabia ya Mungu, au linamfanya Mungu asikike hivi, “siku 
utakapokula matunda ya mti huo nitakuua.” Kwa sababu hawangekufa kiasili 
kulingana na uwongo wa Shetani lakini mara tu Shetani anapotoa uwongo huu, 
neno la Mungu huwa jeuri. Linakuwa kali kwa sababu hawangekufa. Kwa hiyo 
kitu pekee ambacho Mungu angeweza kufanya na mtu ambaye ana nafsi 
isiyoweza kufa ni kuwapa uzima wa milele pamoja na taabu na uchungu na hivi 
ndivyo Shetani ambavyo amewasilisha tabia ya Mungu. Kwa hiyo tunaona 
uhusiano wa moja kwa moja kati ya fundisho la kutokufa kwa nafsi na tabia ya 
Mungu na mchakato wa umizimu. 

Hili ni swali la muhimu sana ambalo tunahitaji kukabiliana nalo. Ni jambo 
ambalo, kuhusu suala hili mahususi la tabia ya Mungu, hili ni jambo ambalo 
nimeshindana nalo kwa miaka kadhaa na hivi majuzi nimeweka pamoja idadi 
ya vijitabu. God’s Strange Act, je, Mungu hutulia mpaka mwisho na kisha 
anapoteza subira yake na kutaka kuchinja kila mtu. Tunawaweka kando Hitler 
na Mussolini na watu hawa wote na juu ya orodha ni Mungu anayefuta watu 
wengi. Je! ndivyo inavyotokea mwishoni mwa wakati? 
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Vipi kuhusu kauli kama katika Kumbukumbu la Torati 7? Pitia jiji na uwafute 
wote. Mauaji ya kimbari ni mengi. Chukua panga zako na uwatundike mtini 
wanawake na watoto wote. Waueni wote. Hii inahusu nini? Je, hii inafanyaje 
kazi katika maandiko? Nyoka Afichuliwa Katika Ushindi wa Kanaani. Kuna watu 
wengi huko nje wanaosoma Biblia, ni wasikiaji wa Neno lakini si watendaji. 

Sheria za Miller. Hivi ndivyo Kanuni za Miller zinavyosema, kuchukua Biblia kwa 
urahisi na, kama unavyosema, kuchukua kama inavyosoma isipokuwa inafanya 
vurugu kwenye asili. Sasa, je, kuchukua upanga na kumchomeka mtoto, je huko 
ni kufanya vurugu kwenye asili? Au ni kitu tunachofanya kila siku, ni kitu 
ambacho tunakifanyia mazoezi kila wakati? Tunapaswa kujiuliza, je, ninaelewa 
hili kwa usahihi? ukilisoma tu kama linavyosomeka, kama tunavyofikiri 
tunalielewa, basi inaonekana kusema hivyo hasa. Lo, hivyo ndivyo 
inavyotakiwa. Lakini basi kuna maswala haya yote tunapaswa kutatua na hii 
ndio ninataka kutumia muda kuangalia juu ya hili. 

Mungu wa Misri kama Nuru kutoka Mbinguni, kwa nini Mungu aliamuru watu 
wapigwe mawe hadi kufa? Yesu anaposema kila aina ya dhambi na kufuru 
atasamehewa mwanadamu lakini mwanadamu anapomkufuru Mungu katika 
Agano la Kale wanamtoa nje na kumpiga mawe hadi afe. Nini kilitokea kwenye 
msamaha? Nini kilitokea kwenye rehema? Oh, Augustine anaweza kutusaidia. 
Ugawaji, hilo ni Agano la Kale, hatuna wasiwasi juu ya hilo tena. Namshukuru 
Mungu sikuzaliwa katika Agano la Kale, hatuhitaji kupigwa mawe tena. Kwa 
hivyo tunatatuaje mivutano hii kwa sababu haya ni maswali ya kweli wakati 
watu wanapigwa mawe. 

Ulisoma Hesabu 11. Hebu tuangalie kwa ufupi Hesabu 11. Unasoma nini, 
unasomaje hili. “Na watu waliponung’unika, jambo hilo lilikuwa baya machoni 
pa BWANA; na hasira yake ikawaka; na moto wa Bwana ukawaka kati yao, na 
kuwateketeza hao waliokuwa katika miisho ya kambi. Kwa hiyo Bwana 
anakasirika. Moto unatoka na baadhi yao kupata kuunguzwa. Kwa hivyo ni nini 
hii? Je, tunaelewaje hili? Naam, linganisha maandiko na maandiko. 

Hiki ndicho kitu kingine tunachokiona katika Kanuni za Miller. Chukua kila kitu 
ambacho Biblia inasema juu ya somo fulani na ukishaweka vipande vyote 
pamoja, kisha tengeneza hitimisho lako lakini wanachofanya watu wengi 
watachukua kifungu kimoja au viwili, kuunda hitimisho na kisha kufanya kila 
kifungu kingine kiendane na hitimisho hilo la awali. Hiyo sio Sheria za Miller. 
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Sivyo unavyojifunza Biblia. Unasoma kila kitu, unasoma kila kitu kwenye somo 
unaloweza kupata halafu ikiwa unaweza kuoanisha kauli zote, Miller anasema 
huwezi kuwa na makosa. Hiyo ni kauli ya kuvutia, sivyo. 

Lakini nasikia watu wakisema, unachukua maandiko yaliyo wazi kutafsiri 
maandiko yasiyoeleweka. Naam, hiyo inafanyaje kazi? Kwa baadhi ya watu, 
baadhi ya maandiko yako wazi sana na kwa watu wengine hayako hivyo halafu 
kuna maandishi mengine upande wa pili ambayo yako wazi sana na kwa watu 
wengine hayako wazi. Kwa hivyo unaamuaje kile kilicho wazi na kisichoeleweka 
na ni nani anayeamua mambo haya. Haya ni baadhi ya mambo ambayo 
tunatakiwa kuyaangalia. 

Pia katika somo la mapigo ya Misri, Kalvari huko Misri, tunafanyaje na hayo. 
Gharika. Msalaba wa Kristo katika siku za Nuhu. Mungu anasema nitaiharibu 
dunia. Mwanzo 6:13 Anasema kwamba, Nitaiharibu dunia. Je, tunahusiana vipi 
na hilo. 

Kuna kauli moja katika kitabu Great Controversy, ukurasa wa 592, tunapoelewa 
sifa za tabia ya Mungu katika nuru ya Kalvari, mambo ambayo yameonekana 
kuwa magumu na makali yatakuwa mazuri na ya kuvutia. Haya ni baadhi ya 
mambo ambayo nataka kuzingatia tunapoangalia tabia ya Mungu kwa sababu 
ninataka kutiwa muhuri kwa jina la Baba na ninataka kuwa kama Yesu kwa jinsi 
alivyoshughulika na watu. Rudisha upanga wako mahali pake. Kwa maana wale 
wote waushikao upanga watakufa kwa upanga. 

Kwa hivyo hiyo inatupa muhtasari wa ni wapi tutaenda kwa siku chache zijazo 
juu ya mada ya Pentagon ya Uongo. Kama nilivyoonyesha kwenye vijitabu, kila 
moja ya hoja hizi nimeandika nyenzo kwenye kila moja ya hizo na tunazo zilizo 
hapo juu ili uweze kusoma hoja kwa undani zaidi tunapoendelea. (Zinapatikana 
kwenye tovuti ya Maranatha Media) 

Napenda tu kukushukuru kwa muda wako na ninatarajia kukuona kesho wale 
ambao wanaweza kufanikiwa saa 10, basi tufunge kwa maombi. 

Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru tu kwamba tunaweza kuja Kwako 
katika jina la Yesu. Ninakushukuru kwa kutupa kitabu cha Pambano Kuu 
ambacho kinazungumza nasi kwa uwazi sana kuhusu kazi kuu ya udanganyifu 
ambayo Shetani ametumia kutufanya tusiyaelewe maandiko. Kukisoma kwa 
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namna ya kuonekana ya asili kwetu na tunasahau kwamba Mungu anasema 
“Njia zangu si njia zenu na mawazo yenu si mawazo yangu”, kwamba tunahitaji 
kusoma maandiko kwa macho ya Yesu Kristo na kuelewa tabia yake ili tuweze 
kufichua udanganyifu wa Shetani. Ninakushukuru Baba kwa kunipa macho ya 
kuona madanganyo haya na hivyo ninakuja kwako kwa sifa na shukrani. 
Ninawaombea wote hapa kwamba hatua kwa hatua tutaweka vipande hivi 
pamoja kwa msaada wa Roho wako ili tuweze kutiwa muhuri katika vipaji vya 
nyuso zetu na tabia halisi ya Baba yetu kwa sababu, tukimjua Baba, tutaacha 
kutenda dhambi. Na tunapokuwa bado tunatenda dhambi, ina maana kwamba 
hatumjui Baba. Tusaidie Baba tukujue Wewe vilivyo na kikamilifu kupitia 
maisha ya Yesu. Utupe usiku mwema wa mapumziko na uturudishe salama 
kesho. Nami nakushukuru kwa jina la Yesu. Amina. 

 

 

 



 

 24 

2	-	Kuingia	kwa	Imani	ya	Umizimu	
Lililowasilishwa - 27 Oktoba 2016 
Jana usiku tulianzisha hoja tano za Pentagon ya Uongo. Na tulianza na Great 
Controversy, ukurasa wa 561, kama tulivyo hapa; kazi kuu ya udanganyifu 
ambayo Shetani angeleta juu ya ulimwengu. Na kama inavyosema hapa: “Bado 
hajafikia utimilifu wa makusudi yake, lakini itafikiwa katika wakati uliosalia. 
Isipokuwa wale wanaolindwa na nguvu za Mungu kwa imani katika neno 
lake...”. Kwa hiyo, ufahamu wetu wa neno la Mungu, na imani katika neno lake 
ndicho kitu pekee kitakachotuokoa kutokana na udanganyifu huu. 

Sasa, bila shaka, shetani ana udanganyifu mwingi, na Pentagon ya Uongo 
inahusu hasa wale wanaotafuta kumfuata Kristo; wale wanaotaka kufuata 
Maandiko, na kumfuata Kristo. Ni dhahiri kwamba mafundisho haya yanalenga 
wale wa imani ya Kikristo, na yamekusudiwa kuwatega katika mtego wake. 

Na kama tulivyotaja tena, Great Controversy, ukurasa wa 588, “makosa 
makubwa mawili: kutokufa kwa roho, na utakatifu wa Jumapili,” huu ndio 
msingi ambao Shetani amejenga juu yake Pentagon ya Uongo. 

Na kama tunavyoona, Umizimu ni mchakato ambao neno la Mungu linafanywa 
kupotoshwa na kubadilishwa ili kumaanisha kitu tofauti au kinyume na kile 
Mungu alichokusudia hapo awali. Kama tulivyosema, neno la Mungu, “Siku 
mtakayokula matunda ya mti huo, hakika mtakufa” lilibadilishwa na kuwa 
kinyume kabisa: “HAKIKA HAMTAKUFA”, ambayo ina maana kwamba Mungu 
ni mwongo. Lakini mara tu wanadamu walipokufa, kwamba Shetani 
angewafundisha: “Naam, kifo ni mlango wa kuingia katika uzima bora,” na kwa 
hakika ni kinyume kabisa cha yale ambayo Mungu alikuwa amekusudia 
kusema. Na ni juu ya uongo huu ambapo Shetani amejenga mfumo huu wote. 
Kito cha udanganyifu kinajengwa juu ya uwongo huo. 

Na kisha kuongezwa kwa hilo, ilikuwa ni Utakatifu wa Jumapili, ambao uko 
katika mfumo wa Nimrodi; ambapo Semiramis alikuwa amesema kwamba 
Nimrodi amekwenda kwenye jua, na kwamba inawakilisha uwezo wa 
mwanadamu kujilinda. Na kila jioni Nimrodi alikuwa akishuka chini, na 
kupigana na roho za kuzimu. Na kila asubuhi, alipoamka, watu wangemwabudu 
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na kumsifu Nimrodi kama ishara ya uwezo wa kibinadamu wa kujilinda na 
kujikomboa na mambo yanayowasumbua. 

Ninayo nukuu nyingine kwako hapa kuhusiana na Umizimu. Hii imo katika 4b 
Spiritual Gifts, ukurasa wa 88, na inasema: “Waalimu wa mambo ya umizimu 
watakuja kwa namna ya kupendeza ili kuwadanganya, na mkisikiliza hadithi zao 
mnadanganywa na adui wa haki na hakika mtapoteza thawabu yenu. Mara tu 
ushawishi wa kuvutia wa mdanganyifu mkuu unapokushinda, unatiwa sumu, 
na mvuto wake mbaya na unaabudu miungu na kuharibu imani yako ya Kristo 
kuwa Mwana wa Mungu.” 

Kwa hiyo, kupitia Umizimu, unatia sumu uwezo wa akili kuelewa kwamba Yesu 
ni MWANA wa Mungu. Na kwa hivyo, tunaona basi uhusiano wa moja kwa 
moja hapa kati ya Umizimu na fundisho la Utatu. Hii inaathiri hili katika suala la 
kuelewa mafundisho haya. 

Na kwa hivyo, jana usiku tulizungumza kwa ufupi kuhusu jinsi Vuguvugu la 
Miller lilivyokuja kwenye neno la Mungu. Kama unavyojua, Miller alikuwa na 
seti ya sheria ambazo alizitumia. Na jambo la Miller ni kwamba alikuwa 
amekataa mizizi yake ya Kikristo. Alikuwa ameingia kwenye deism, kama 
tunavyojua. Na kisha, baada ya kuona tukio la kimuujiza kwenye Ziwa 
Champlain, huko juu katika jimbo la New York karibu na mpaka wa Kanada, 
akasadikishwa kwamba kulikuwa na kitu kisicho cha kawaida; kwa sababu 
hakuna njia ambayo Wamarekani walipaswa kuwashinda Waingereza, na 
walifanya hivyo. Na hivyo, alianza kuhoji kuhusu maisha ya baada ya kifo; nini 
kinatokea baada ya kufa. Naye akaanza kujifunza Maandiko. Rafiki zake 
wapenzi walisema: “Lakini kitabu hiki kimejaa migongano!” Na akasema: 
“Nitasuluhisha migongano yote hii kwa kujiridhisha kwangu, au nitakuwa 
mtulivu.” 

Kwa hiyo, alianza kazi hiyo katika mwaka wa 1816, na alijifunza Biblia kwa 
miaka miwili. Na kisha bila shaka, katika 1818 alifikia hitimisho kwamba Kristo 
angerudi katika 1843, kulingana na unabii wa Danieli sura ya 8; kwa kutumia tu 
konkodansi yake na Biblia. Akiweka kando mafundisho yote ya Kanisa la 
Kikristo yaliyokuwako wakati huo, alianzisha mfumo wake wa ufahamu. Na 
imeandikwa katika kitabu cha Maandiko ya Awali. 
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Maandiko ya Awali yanarekodi ndoto ya William Miller; ndoto aliyokuwa nayo. 
Na hivi ndivyo inavyosema, katika ukurasa wa 81: “Niliota kwamba Mungu ana 
kwa mkono usioonekana...”, na huyu ni William Miller anayesema, 
“...alinitumia sanduku lililotengenezwa kwa udadisi, la urefu wa inchi 10 kwa 6 
mraba...”. Mara nyingi nimekuwa nikijiuliza kwa nini alikuwa sahihi sana katika 
kupima inchi 10 kwa inchi 6. Kama, lilipimwa katika ndoto? Je, kuna umuhimu 
wowote kwa inchi 10 kwa inchi 6? Na kwa nini limetengenezwa kwa mwaloni 
na lulu zilizopambwa kwa kushangaza? Maelezo ya kuvutia katika ndoto. 
“...Kwenye sanduku kulikuwa na ufunguo uliokuwa umeambatanishwa. Mara 
moja nikachukua ufunguo na kufungua kasha hilo, kwa mshangao wa ajabu 
nikakuta limejaa kila aina ya vito vya thamani; almasi, mawe ya thamani, na 
sarafu ya dhahabu na fedha ya kila kipimo na thamani, yakiwa yamepangwa 
kwa uzuri katika sehemu zao kadhaa kwenye sanduku; na kwa mpangilio huo 
zilionyesha nuru na utukufu unaolingana na jua pekee.” 

Hii ni ndoto ya William Miller. Naye alikuwa na sanduku hili, na alikuwa na 
ufunguo. Sasa, katika The Present Truth, Mei 1850, James White aliandika 
maneno haya kuhusu ndoto ya William Miller: 

“Sanduku linawakilisha kweli kuu za Biblia kuhusiana na Ujio wa Pili wa Bwana 
wetu Yesu Kristo, ambazo zilipewa ndugu Miller kuzichapisha kwa ulimwengu. 
Ufunguo ulioambatanishwa ulikuwa ni namna yake ya kufasiri neno la kinabii, 
akilinganisha Maandiko na Maandiko; Biblia ni mfasiri wake yenyewe. Kwa 
ufunguo HUU, ndugu Miller alifungua sanduku la ukweli mkuu wa Majilio kwa 
ulimwengu.” 

Na kile ambacho ningesema kwetu hapa, kwamba ikiwa tunataka kuwa 
Wanafiladelfia wanaopitia mlangoni pa patakatifu pa patakatifu sana, kama 
vile mlango unavyofunguliwa kwa ajili yetu katika Ufunuo sura ya 3, kama 
tunataka kuupitia mlango huo. lazima tuwe na ufunguo huu mikononi mwetu! 
Na kwa shukrani katika siku hizi za mwisho, inasema kwamba Mungu ataigeuza 
mioyo ya baba iwaelekee watoto, na watoto iwaelekee baba zao; kwamba 
tutarudi kwenye misingi ya imani yetu. Tutajifunza historia ya watu walioweka 
Vuguvugu la Waadventista, na tutachukua kutoka kwenye mikono ya William 
Miller UFUNGUO aliotumia kufungua sanduku hili. Hakuna njia nyingine ya 
kufungua hii; hakuna njia nyingine ya kufanya maana ya mafundisho ya 
Waadventista bila ufunguo huu. 
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Na kwa hivyo, tunayo kauli iliyohamasishwa mnamo Novemba 25; Review and 
Herald, Novemba 25, 1884. Ellen White anaandika maneno haya: “Wale ambao 
wanajishughulisha na kutangaza ujumbe wa malaika wa tatu wanachunguza 
Maandiko juu ya mpango ULE ULE ambao baba Miller aliukubali.” Kwa hiyo, 
mtu yeyote anayedai kuwasilisha ujumbe wa malaika wa tatu, na hafuati 
kanuni hizi, hahubiri ujumbe wa malaika wa tatu. Ni rahisi sana sana. 

Sasa, nimezungumza katika idadi ya makutaniko, nikisema: Ni watu wangapi 
wamesikia sheria za Miller? “Sijawahi kusikia juu yao! Ni nini, sheria hizi ni 
zipi?” Kwa kweli tunapaswa kujua sheria hizi. Ikiwa huu ndio ufunguo ambao 
Miller alifungua unabii huu, tunahitaji kuujua; na tunahitaji kuwa na nidhamu 
ya kuzitumia tunapojifunza Maandiko, ikiwa tunataka kufungua nyumba hii ya 
hazina. 

Na kwa hiyo, “Wale wanaojishughulisha na kutangaza ujumbe wa malaika wa 
tatu wanachunguza Maandiko juu ya mpango uleule ambao baba Miller 
aliukubali.” Na anaendelea kusema: “Katika kitabu kidogo kiitwacho Maoni ya 
Unabii na Mambo ya nyakati ya Kinabii, baba Miller anatoa kanuni zifuatazo 
rahisi lakini zenye maana na muhimu kwa ajili ya kujifunza na kufasiri Biblia.” 

Inavutia. Nilikuwa nikisoma haya kwa Mwenyekiti wa Jimbo; kuhusu sheria za 
William Miller. Na jibu lake kwangu lilikuwa: “Biblia inasema tusimwite mtu 
baba!” Kwa sababu alimwita baba Miller;  

Uhusiano aliokuwa nao wa upendo , uliopelekea kumwita hivyo ukageuzwa. 
Kwa hiyo, tena, watu husikia kile wanachotaka kusikia; na kupitia mchakato 
huo mdogo, aliweza kufunga mchakato huu. “Hatuhitaji baba Miller! 
Tunamhitaji Millard Erickson; tunahitaji Wabaptisti; tunahitaji wanatheolojia 
Wakatoliki watuambie nini neno kuzaliwa linamaanisha.” 

Kwa hiyo, “Kila neno lazima liwe na maana yake ifaayo juu ya somo lililotolewa 
katika Biblia.” 

Hii ni kanuni muhimu sana. KILA neno lazima liwe na nafasi yake. MARA nyingi 
sana tunaona ambapo mtu fulani atachukua kifungu cha pekee cha Biblia au 
Roho ya Unabii, na kukitumia kama kondoo wa kuponda kuvunja kila kauli 
nyingine. Wanashikilia kwa uthabiti sehemu moja, na kuangamiza kila kitu 
kingine. Watu wanaofanya hivi watapoteza roho zao. Tunahitaji kuchukua kauli 
ZOTE pamoja. Na tutasoma baadhi ya sheria za William Miller kwa uangalifu 
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zaidi juu ya hatua hii. Tunahitaji kuwa na bidii, ili kwamba ikiwa kifungu 
kinawasilishwa kwetu ambacho kiko juu ya somo tunalojadili, na kubadilisha 
kile tunachoona na kuelewa, lazima tujirekebishe ili kupatana na vifungu vyote. 
Hatuwezi kuwa wateuzi katika matumizi yetu ya Maandiko; si kama tunataka 
kufuata mpango huo ambao William Miller alipitisha. 

“Maandiko yote ni muhimu, na yanaweza kueleweka kwa matumizi na 
kujifunza kwa bidii.” 

 Roho ya Unabii pia inatoa kauli: “Wale wanaoichunguza Biblia juu ya magoti 
yao ...”. Je, tunaichunguza Biblia kwa magoti yetu? Je, tunachukua Biblia yetu, 
na tunapiga magoti, na kusema: “Baba sielewi hili. Tafadhali nisaidie kuelewa 
kifungu hiki cha Maandiko kinasema nini.” Ikiwa hatushindani na kitabu hiki, 
kama hakuna vifungu humu vinavyotusumbua, na kutufanya tuseme: “Baba 
nionyeshe”, hatusomi Biblia; kwa sababu kuna mambo humu ndani bado ni 
magumu kueleweka; ambayo tunahitaji kuyaweka pamoja. 

Watu wengi wako katika nafasi ya kifahari ya kuwa na seti ya pointi ishirini na 
nane za imani ambazo hazihitaji KITU kati yao kujisomea! Hawahitaji tena kuwa 
Waprotestanti, kwa maana yote yamewekwa kwa ajili yao; wanayo tu; sio 
lazima wafikirie. Lakini hatutaki kuwa hivi. Tunataka kuwa “Watu wa Kitabu”. 
Je, hilo si jina ambalo walipewa Waadventista wa siku ya saba, “Watu wa 
Kitabu”? Kwa hiyo, tunahitaji kusoma Kitabu, na kujifunza kwa uaminifu ukweli 
wa sasa ambao ni kwa ajili yetu katika siku hizi za mwisho. 

“Hakuna kilichofunuliwa katika Maandiko kinachoweza au kitakachofichwa 
kwa wale wanaoomba kwa imani, bila kusita.” 

“Kuelewa mafundisho kusanya Maandiko yote pamoja juu ya somo unalotaka 
kujua; basi kila neno liwe na mvuto wake sahihi; na kama unaweza kuunda 
nadharia yako bila kupingana, huwezi kuwa katika makosa.” 

Huyo ndiye Ellen White sasa, akimnukuu William Miller moja kwa moja, 
akisema: “Lazima tulete kauli zote pamoja.” 

Nakumbuka nilipokuwa nikijifunza somo la Mwana mzaliwa-pekee wa Mungu, 
na nilikuwa na maelezo matatu au manne ambayo yaonekana kuonyesha 
uwezekano wa maoni ya kwamba Utatu ulikuwa sahihi. Na kisha, nilianza 
kuangalia kauli nyingine zote juu ya somo la Mwana wa Mungu. Nilipofika 
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kwenye kauli 500 nilianza kuwaza, hmm labda kuna kitu hapa, na ninaweza 
kuelewa hizi tatu au nne kwa mwanga wa hizi 500. Hakika kuna uzito wa 
ushahidi kwa jinsi tunavyoelewa mambo haya; si kwamba tunakataa kauli 
yoyote. Daima kuna hatari ya watu kusema: “Naam, ninakataa kauli hiyo.” 
Hapana, tunapaswa kuoanisha kila kifungu ambacho kimewekwa pamoja 
katika Maandiko na Roho ya Unabii. 

“Maandiko lazima yawe mfafanuzi wake yenyewe...” 

Hii ni nidhamu yenye changamoto. Ni rahisi sana kuchukua kile ambacho watu 
wengine wanasema kuhusu maneno ya Maandiko. “Ni lazima yawe mfsfanuzi 
wake mwenyewe.” Kwa mfano, neno “mzaliwa”. Ukitafuta neno “mzaliwa”, 
lipo kama mara nane au tisa katika Maandiko. Katika karibu kila kesi hiyo 
inamaanisha kuzaliwa. Unapoiruhusu Biblia ijifasirie yenyewe..., mwanamke 
wa Naini aliyekuwa na Mwana pekee; alikuwa mwanawe; aliyemzaa. Kwa hiyo, 
neno kutoka katika Maandiko yenyewe linamaanisha kuzaliwa, kuzaliwa. Na 
sehemu fulani haisemi tu wa kipekee, kama wanatheolojia wengi ambavyo 
wangetaka kutuambia; ingawa nadhani, mtoto mzaliwa wa kwanza au mtoto 
wa pekee ni wa kipekee katika maana fulani; lakini pia amezaliwa; na hivi 
ndivyo Biblia inavyotuambia. 

Na kisha inasema: “Ikiwa ninamtegemea mwalimu anifafanulie, na anapaswa 
kukisia maana yake, au kutamani kuwa hivyo kwa sababu ya itikadi yake ya 
madhehebu, au kufikiriwa kuwa mwenye hekima, basi kukisia kwake, tamaa 
yake, imani au hekima yake, inakuwa kanuni yangu, na si ya Biblia.” 

“Iliyo hapo juu ni sehemu ya kanuni hizi, na katika kujifunza Biblia tutafanya 
vyema kuzingatia kanuni hizi.” 

Kwa hiyo, inachukua muda. The Strong’s Concordance inatupa msingi mzuri, 
ambao juu yake tunaweza kutoa wazo la neno, lakini bado ikiwa tunataka kujua 
wenyewe, tunapaswa kujifunza ambapo neno hili linatokea katika kila kifungu 
cha Maandiko; na lazima tuhakikishe tuna msingi mzuri. Sasa, hiyo inachukua 
muda kufanya hivyo; ili kujihakikishia kuwa unaelewa. Na kwa watu wengi hii 
ni kazi inayochosha sana kufanya; lakini uzima wetu wa milele uko hatarini 
katika kujifunza Maandiko, kwa hiyo hatupaswi kuacha jiwe lolote bila 
kugeuzwa. 
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Na hivyo, kipande kifupi tu cha historia. Tunapoangalia masomo ya Maandiko, 
na kwa kweli ikiwa unayo hii ...; kila mtu ana hati hii? Tunaweza kuja chini 
kabisa ya ukurasa wa 157. 

George Storrs alikuwa mmoja wa watu walioleta fundisho la kufa kwa roho ya 
mwanadamu kwenye Uadventista katika miaka ya 1840. Na hapo chini tunaona 
nukuu kutoka kwake; na inasema: 

“Inashikilia desturi potovu ya kufichua, au kufanya Maandiko kuwa na maana 
ya siri au iliyofichika katika maandiko yaliyo wazi kabisa. Mazoea haya mabaya 
yaliletwa ndani ya Kanisa mara tu Mitume walipokwisha kuondoka duniani. 
Waongofu kutoka watu wa mataifa walionekana kuwa na nia ya kuunganisha 
falsafa ya Wapagani na Ukristo; kwa hiyo ni lazima wapate wingi wa mafumbo 
katika Maandiko; na mazoezi ya kufananisha, yaani kuifanya lugha iwe na kitu 
ambacho hakionekani katika maneno ilianza, na kwa ujumla ilitawala kabla ya 
karne ya 3. Hilo lilifanyika bila shaka kwa nia ya kuwaongoza wanafalsafa 
Wapagani kuukubali Ukristo, na kuwapa uwanja wenye matunda kwa ajili ya 
tafiti zao. Lakini ililiongoza Kanisa kwenye uwanda wa porini wa nadharia; na 
kila fikira changamfu ingeweza kupata maajabu yaliyofichika katika Biblia, huku 
maana ya moja kwa moja iliyo wazi ya maandishi hayo ikipuuzwa. Kitendo 
hicho cha kufisha kiliongezeka kutoka kizazi hadi kizazi, hadi usahihi wa injili 
ulipofichwa kabisa, na uficho haujatoweka kabisa hadi leo.” 

Kwa hivyo, kuna George Storrs, akitoa wazo la mazoezi ya kufananisha. Ni watu 
wangapi wamesoma kitabu Truth Triumphant? Truth Triumphant na Benjamin 
Wilkinson hutoa historia bora. Ni historia ya kina sana; na katika mwanzo wa 
kitabu hiki utapata wazo la miji miwili: Mji wa Antiokia na mji wa Aleksandria. 
Katika jiji la Antiokia, mlikuwa na wanaume kama Lucien na wengine waliofuata 
kimsingi sawa na sheria za William Miller; kanuni halisi ya tafsiri, kuchukua kila 
kitu pamoja; ufahamu wa kihistoria wa unabii. Na halafu, huko Aleksandria, 
iliyokuwa huko chini Misri; ulikuwa na Antiokia Kaskazini mwa Yerusalemu; 
ulikuwa na Alexandria Kusini, kule Misri; na wakafuata njia ya mafumbo; 
kwamba maana ya kweli ya Maandiko HAIKO wazi, na kwa hiyo ni kinyume na 
kile kifungu kinachokufundisha. 

Na bila shaka, ilikuwa nje ya Alexandria ambapo ushawishi mwingi juu ya 
mfumo wa imani wa Kikatoliki wa Kirumi ulikua; kutoka Alexandria. Na kwa 
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hivyo, miji hii miwili ilikuwa imeunda mbinu tofauti za kuelewa; na hilo lilifuata 
moja kwa moja hadi wakati wa Matengenezo ya Kanisa. 

Tukirudi ukurasa wa 154; Nina meza tu hapo. Na kwa wale wanaotazama 
kwenye YouTube, au wanaotazama moja kwa moja, ukienda 
Maranathamedia.com/books; na kupata Return of Elijah na kupakua; hii ni sura 
ya 25 ya kitabu hicho, na unaweza kufuatilia humo. 

Kwa hivyo, nina orodha tu ya idadi ya mafundisho. Ni Baba na Mwana 
wakifundisha. Waanzilishi wa Kiadventista walifundisha kwamba Baba na 
Mwana walikuwa viumbe halisi, na hasa kile kinachoelezwa katika Biblia; 
ndivyo walivyo. Ijapokuwa kanuni za imani za Jumuiya ya Wakristo zilisema 
kwamba Mungu si wa kimwili; Mungu hana mwili na hana viungo; ijapokuwa 
kitabu cha Danieli kinakuambia kuwa Mungu ana nywele; Ana macho, ana pua; 
kwamba anakaa; kwamba Anaweza kuhama. Hivi ndivyo Biblia hutuambia 
kihalisi, lakini kanuni za imani za Jumuiya ya Wakristo zilisema tofauti. 

Mbinguni ni mahali halisi; ni mahali ambapo tunaenda. Ingawa katika komunyo 
nyingi, au sehemu kadhaa: “Mbingu ni hali ya kuwa; ni kuwepo, kwamba 
unaishi kwa amani na kushangaa popote ulipo”; kwa hivyo, Mbingu ni hali ya 
kiroho. Lakini kwa Jumuiya ya Waadventista, Mbinguni palikuwa mahali halisi. 

Uumbaji. Dunia iliumbwa kwa siku sita halisi. Na ninafurahi kusikia kwamba 
Kanisa limethibitisha uelewa wao wa uumbaji katika siku sita halisi. 

Ibilisi ni halisi. Tunajua idadi ya imani ambazo hazimwamini shetani; 
Christadelphians miongoni mwa wengine hawaamini katika shetani halisi. 
Lakini Biblia inasema: “Yule nyoka wa zamani, Ibilisi, yule joka alitupwa kutoka 
Mbinguni”. 

Asili ya mwanadamu ni ya kufa. Kifo ni halisi, kurudi mavumbini. 

Na tunaweza kupitia kila moja ya kauli hizi hapa: Gharika, hadithi za Agano la 
Kale, Amri Kumi, Sabato, SADAKA YA DAIMA. Hilo ni somo la kuvutia. Tunataka 
kuangalia kidogo mada ya “sadaka ya daima”. Waanzilishi wa Waadventista 
walikuwa na nafasi ya pekee juu ya “sadaka ya daima” ya Danieli sura ya 8. Je, 
sote tunafahamu somo la “sadaka ya daima”, na hii inamaanisha nini? 
Inaposema: “Mahali pa Patakatifu pake pametupwa chini”. Ufahamu mpya wa 
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“sadaka ya daima” unahitaji utimilifu wa kiroho wa maandishi ya Danieli sura 
ya 8, lakini waanzilishi walielewa hili kihalisi. 

Bila shaka, kuzaa kwa bikira. 

Asili ya Kristo. Inaposema kwamba Kristo alitwaa asili ya Ibrahimu, kusoma 
Biblia kihalisi, ni kusema kwamba aliutwaa MWILI WETU; Alichukua juu yake 
asili yetu; na hili ndilo linalomwezesha kuwa Kuhani Mkuu mwaminifu na 
mwenye huruma; ili tuweze kukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, kwa sababu 
anaweza kuwasaidia wale wanaojaribiwa, kwa sababu anaelewa. 

Muujiza wa Yesu; KIFO cha Yesu; kwamba alikufa kweli! Hili ni jambo ambalo 
tunapaswa kusema: “Naam, ni dhahiri kwamba alikufa.” Naam, si dhahiri sana, 
kwa sababu kuna watu wanaoamini kwamba Yesu hakufa kweli; sehemu Yake 
ilikufa; Sehemu yake ya kibinadamu ilikufa, lakini sehemu yake ya uungu 
haikufa. Na hiyo inaunda matatizo mengi. 

Patakatifu pa mbinguni ni halisi na kweli. 

Mzee anapaswa kuwa mume halisi wa mke halisi wa kike. Hivyo ndivyo 
unavyosoma Biblia kihalisi. Lakini bila shaka, leo suala hili hapa litagawanya na 
kuharibu Kanisa la Waadventista wa siku ya saba. Tunaona mambo yakitokea 
wakati huu, ambapo raisi wa divisheni ya Amerika Kaskazini kimsingi 
amemwambia Ted Wilson apuuzie kuhusu suala hili kuhusu kuwekewa mikono 
kwa wanawake. Na kutakuwa na kunyakua nguvu halisi kutokea juu ya suala 
hili. Inavutia. Unajua kitu kama hiki ...; ikiwa tutasoma tu Biblia kihalisi, itakuwa 
rahisi sana kuelewa; lakini kufanya hivyo inatuhitaji tuwe na ugomvi na 
ulimwengu, na wengi hawataki hilo. 

Hukumu ya upelelezi. “Vitabu vikafunguliwa, na hukumu ikawekwa.” Vitabu 
vilifunguliwa; matukio halisi yanayotukia mwishoni mwa unabii wa miaka 2300. 

Na bila shaka, Ujio wa Pili ni tukio halisi linalosikika. 

Huu umekuwa msingi wa Vuguvugu la Waadventista. Huu ndio ufunguo 
uliofungua hazina kwenye sanduku, na tunahitaji kukumbuka haya. 

Katika ukurasa wa 155, nimeona mambo kadhaa ya sheria za William Miller. 
Nina orodha kamili ya sheria za kufasili za Miller katika kiambatanisho cha 
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kitabu Life Matters, lakini nina uhakika unaweza kukipata mtandaoni. Nina 
nakala yake kwenye wavuti yangu pia. 

Na ingetusaidia tu kusoma haya na kusema: “Je, ninasoma Maandiko kwa njia 
hii? Je, ninafuata mfumo huu? Na Bwana nifundishe jinsi ya kufanya hivi, na 
nisianguke katika jaribu la kutoa maoni yangu juu ya neno la Mungu, badala ya 
kuruhusu neno la Mungu linene nami, na uniambie linachosema.” Je! 
Maandiko yananitii, au ninatii Maandiko? Kuna tofauti, kwa jinsi tunavyoelewa 
neno la Mungu. 

Kwa kweli, pointi ya namba kumi na moja. Hili ni jambo muhimu sana katika 
ufahamu wangu. Jinsi ya kujua pale neno linapotumiwa kwa njia ya mfano? 
“Ikiwa lina mantiki nzuri kama linavyosimama, na halipingani na sheria rahisi za 
asili, basi lazima lieleweke kiuhalisia; ikiwa sivyo kwa njia ya mfano.” 

Na hapa kuna jambo muhimu, kwamba ni kanuni halisi ya tafsiri KWANZA. 
Chaguo letu la msingi la kusoma kifungu cha Maandiko ni kukisoma kwa 
kawaida jinsi kinavyosomeka. Kisha, ikiwa kuna tatizo, ikiwa kuna jambo 
ambalo linatufanya tuseme: “Hilo ni tatizo” ...; kama, pale Biblia inaposema, 
Yesu anasema: “Mimi ndimi mlango.” Naam, ukilichukulia hilo kiuhalisia, hilo 
ni tatizo; hupingana na asili. Na kwa hivyo, unatafuta, anamaanisha nini kwa 
“Mimi ndimi mlango”? Naye anasema: “Mimi ndimi njia, na kweli, na uzima, 
Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi.” Kwa hiyo, kupitia mchakato huu 
tunaona kwamba Yesu ndiye njia ya watu kupata wokovu wa milele. Hiki ndicho 
anachomaanisha kwa yeye kuwa mlango. 

Kwa hiyo, pointi ya kumi na mbili: “Ili kujifunza maana halisi ya takwimu, fuatilia 
maneno yako ya kitamathali kupitia Biblia yako, na pale unapopata 
yamefafanuliwa, yaweke kwenye umbo lako; na, ikiwa linaleta maana nzuri, 
huhitaji kuangalia zaidi; kama sivyo, angalia tena.” 

Haya ni mambo ambayo nakuhimiza usome kwa makini. Inavutia sana katika 
ukurasa wa 156. Huu hapa ni muhtasari wa William Miller: 

“Ninaamini Biblia ni mapenzi ya Mungu yaliyofunuliwa kwa mwanadamu, na 
yote yaliyomo ni ya muhimu kueleweka na Wakristo katika enzi na mazingira 
kadhaa ambayo wanaweza kurejelea. Kwa mfano, kile ambacho kinaweza 
kueleweka leo kinaweza kuwa hakikuwa muhimu kueleweka miaka 1000 
iliyopita; kwa maana lengo lake ni kufunua mambo mapya na ya kale, ili mtu 
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wa Mungu awe kamili kabisa kwa ajili ya kila tendo jema kwa wakati huu 
anaoishi. Ninaamini inafunuliwa kwa njia bora zaidi kwa watu wote katika kila 
zama na chini ya kila hali kuelewa; na kwamba inapaswa kueleweka kuwa halisi 
kadiri inavyoweza kuwa, na kuleta maana nzuri; na kwamba katika kila hali 
ambapo lugha ni ya kitamathali, ni lazima tuiache Biblia ieleze takwimu zake 
yenyewe. Haturuhusiwi kwa vyovyote kutafakari juu ya Maandiko, na kukisia 
mambo ambayo hayajaelezewa waziwazi; wala kukataa mambo ambayo 
yanafundishwa waziwazi.” 

Na tena, ninayo nukuu hiyo kutoka kwa Ellen White pale kwenye ukurasa wa 
156: “Wale wanaojishughulisha na kutangaza ujumbe wa malaika wa tatu 
wanatafuta mpango ulio sawa na William Miller.” 

Kwenye ukurasa, tunayo kauli ya kupendeza ya J. N. Loughborough. Wote 
walikuwa na uelewa wa wazi kabisa wa suala hili. Na kisha, cha kufurahisha vya 
kutosha, kwenye ukurasa wa 158; kwamba Roho ya Unabii ilipoingia, tunaona 
kwamba Uzimu ulianza kujaribu na kutekeleza maono hayo. Na kwa hivyo, 
tunasoma kauli hii hapa katika Life Sketches of James and Ellen White: 

“Tulipokaribia kusafiri kwenda New Bedford, ujumbe maalum ulikuja kutoka 
kwa dada M kuja kwangu na kunieleza kile ambacho Bwana alinionyesha. 
Ndugu Nichols alinichukua mimi na dada yangu hadi nyumbani, ambapo idadi 
kubwa ilikusanywa. walikuwapo watu ambao nilikuwa nimeonyeshwa 
walikuwa washupavu wenye nguvu. Walishughulika na ushawishi wa 
kibinadamu au wa kishetani, na kuuita Roho wa Mungu. Sikuwa nimewaona 
hapo awali kwa macho yangu ya asili, lakini nyuso zao zilijulikana, kwa ajili ya 
makosa yao na ushawishi mbaya ulikuwa umeonyeshwa; na nilihisi kuwa 
nimekatazwa kuelezea maono yangu katika jumuiya kama hiyo.” Hiyo ni kauli 
ya kuvutia; Hapana, usiseme neno, si mbele ya jumuiya hii. “Kulikuwa na baadhi 
ya waliokuwepo ambao tuliwapenda, lakini walikuwa wamepotoshwa katika 
udanganyifu huu. Viongozi waliona hii kama fursa nzuri ya kutumia ushawishi 
wao juu yangu, na kunifanya nikubaliane na maoni yao. Nilijua lengo lao pekee 
lilikuwa kunitia nguvuni. kuyachanganya maono, kuondosha maana yake halisi 
kwa kuyachukulia kimafumbo, kutupa ushawishi wa kishetani juu yangu, na 
kuuita uweza wa Mungu.” 

Haya ndiyo yaliyotokea mwanzoni kabisa mwa Harakati zetu. Na tumeambiwa 
kwamba katika siku za mwisho, kwamba malaika watatu, ujumbe wa malaika 
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wa tatu, hasa kutoka wakati wa 1840 hadi 1844, utarudiwa. Tutakumbana na 
mambo mengi kama haya. Na kwa hivyo, ni vyema tujifunze historia ya 
Vuguvugu hili ili kujua nini kitakuwa juu yetu. 

Na ushawishi huu huu uko kila mahali leo katika suala la Umizimu. Na kwa fursa 
tulio nao kupitia mtandao na njia nyingine, watu wengi sana wanaweza 
kuwasikiliza wahudumu wa theolojia maarufu kutoka madhehebu kadhaa, na 
kujazwa na Umizimu, kuifanya Biblia kuwa ya kimafumbo. Nina hakika kwamba 
wengi wenu mmesikia kuhusu Spiritual Formation, na aina mambo kama haya; 
kama, Chrislam na mambo mengine yanayotumia njia ya umizimu ya kufasiri 
kuleta uekumene...; kuleta watu pamoja. 

Kauli nyingine hapa: “Nadharia potofu za kisayansi zinaingia kama mwizi usiku, 
na kuiba alama za muhimu, na kudhoofisha nguzo za imani yetu. Mungu 
amenionyesha kwamba wanafunzi wa udaktari hawapaswi kuelimishwa katika 
nadharia kama hizi, kwa sababu Mungu hataidhinisha nadharia hizi. Majaribu 
ya ajabu sana ya adui yanaingia, na yanaingia kwenye ndege iliyoinuka zaidi. 
Medical missionary, ukurasa wa 87. 

Na bila shaka, nadhani anaweza kuwa anadokeza hapa kazi ya Kellogg; 
alipotanguliza ufahamu wake wa Utatu, ili kuchukulia kimafumbo maana ya 
Patakatifu pa mbinguni, ya mambo mengine kama haya. 

Inafurahisha kujua kwamba E.J. Wagoner...; Nina kijitabu kidogo kiitwacho 
Lessons From History on Church Organization, na jinsi E.J. Wagoner alivyoingia 
katika mchakato huu wa umizimu kupitia ufahamu wake wa shirika, kupitia 
ufahamu wake wa Kanisa ni nini. Na hili ni fundisho ambalo limeenea sana leo 
miongoni mwa watu wengi; na wanatumia maandishi ya A.T. Jones katika 
miaka yake ya baadaye, kuanzia 1907 na kuendelea; hati kama vile “Hili ni 
Kanisa, au Kanisa ni Nini”. Makala hiyo ni Umizimu! Lakini watu wengi 
wanafikiri kwa sababu ni A.T. Jones, kwamba ni makala hiyo ni nzuri. Kwa 
sababu inatoa tu mtazamo wa Kanisa ambalo ni la kiumizimu TU; kwamba 
Kanisa linajumuisha tu wale watu walio ndani ya Kristo. Lakini, ni nani 
anayeweza kujua watu hawa ni akina nani? Hakuna utambuzi kwamba kuna 
shirika lililopangwa, kazi iliyopangwa, na kwamba kuna haja ya kuwa na shirika 
linaloonekana. 
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Sasa, tunajua ya kwamba katika Kanisa ngano na magugu hukua pamoja, katika 
Kanisa! Ambayo ina maana kwamba si tu wale ambao ni wa kiroho ambao wako 
katika Kanisa. Kwa nini? Kwa sababu, kama tulivyoambiwa, Kanisa ni hospitali 
ya wenye dhambi! Na wadhambi wengine hawajaunganishwa moja kwa moja 
na Kristo, lakini tunafanya kazi kwa ajili yao; tunafanya kazi pamoja nao ili 
kuingia katika kweli. 

Na hivyo, juu ya mafundisho ya Kanisa, Wagoner alifananisha na mwili; na 
kwamba pale ambapo Roho Mtakatifu ni kiongozi wangu na Roho Mtakatifu ni 
mwalimu wangu, sihitaji mtu mwingine yeyote; Sihitaji ushawishi mwingine 
wowote nje ya nilicho nacho. Na hii inakupeleka kwenye njia ile ile ya “Hakika 
hamtakufa”. Ukiendelea kuzingatia imani hii, ya kwamba nina Kristo akikaa 
ndani yangu, na hiyo ndiyo YOTE ninayohitaji, basi una uhuru kamili kutoka kwa 
mtu mwingine yeyote; na haiwezekani kufanya kazi na watu wengine, ikiwa 
unafikiria tu katika aina hiyo ya akili. 

Na Ellen White amezungumza moja kwa moja kwenye suala hili. Alifanya hivyo 
mwaka wa 1894. Alimwandikia Waggoner; aliandika kwa Jones; “Wewe una 
mtazamo usio sahihu juu ya shirika! Na unakwenda kuwa katika matatizo 
makubwa kama ukiendelea kwenda kwenye njia hii.” Lakini waliendelea 
kwenye mstari huu maalum. 

Na bila shaka, mwishoni mwa miaka ya 1890, tulikuwa na wakati wa mamlaka 
ya kifalme, ambapo wanaume wachache katika Kongamano Kuu walikuwa 
wakitawala na kudhibiti kazi. Na hii ilitoa mfumo kamili wa upinzani kwa Jones 
na Wagoner kushambulia mfumo wa shirika wa Kanisa. Na ilionekana kana 
kwamba walikuwa wakielekea upande ufaao, wakati walipokuwa wakielekea 
upande mwingine. Kwa hiyo, kulikuwa na kundi moja la watu ambalo lilikuwa 
likiweka mamlaka yote ndani ya shirika, na kundi lingine la watu ambalo 
lilikuwa linagawanyika katika wazo la machafuko katika suala la shirika. 

Na kwa hivyo, tunaona kwamba Ellen White alimwandikia Jones, karibu 1907-
1908 hadi 1910; “Unafanya kazi ya kikatili kwa Kanisa la Mwenyezi Mungu 
katika ulichokuwa ukifanya na kuachilia habari hizi, na Umizimu ambao 
unashiriki.” Inashangaza sana, lakini nukuu zipo. Kufikia wakati ambapo 
Wagoner alikaribia kufa mnamo 1916, alikuwa ameondoa karibu mafundisho 
yote makuu ya Uadventista. Hakuamini katika Patakatifu pa mbinguni; 
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hakuamini katika ushindi juu ya dhambi; hakuamini katika hukumu ya 
upelelezi; 1844 haikuwa na maana. 

Ndivyo inavyotokea unapojihusisha na Imani ya Kiumizimu, ili kujiweka mbali 
umizimu; na inaweza kukujia kwa namna ya hila zaidi. Na bila shaka, Wagoner 
na Jones waliathiriwa na imani ya kidini ya Kellogg, na iliwaongoza nje ya 
ujumbe. Na kwa hivyo, tunahitaji kuwa waangalifu jinsi tunavyosoma 
Maandiko. Na maisha ya Jones na Wagoner ni onyo sana kwangu, kwa sababu 
napenda maandishi ya Jones na Waggoner, hadi kupitia ujumbe wa 1888, 1895. 
Inauma kusoma mambo ya kile kilichowapata katika miaka yao ya baadaye. 

Na yale yaliyompata Waggoner, kupitia fundisho lake la Uhusiano wa Kiroho, 
ambapo alikuwa amempenda katibu wake, na akasema: “Vema, Mungu ana 
mtu maalum kwa ajili yetu; na ikiwa utaoa mtu asiye sahihi hapa, ukifika 
Mbinguni utaoana na mtu sahihi.” Naye alikuwa akishikilia wazo hili ya kwamba 
mwanamke huyu, katibu wake, ya kwamba wangefunga ndoa atakapofika 
Mbinguni; ingawa alikuwa ameoana na mkewe. Na Ellen White alimwambia: 
“Uko katika shida kubwa. Unahitaji kuweka mawazo haya mbali. Ni uelewa wa 
kiumizimu kuhusu ndoa, na kuisukumia mbali kwa namna ambayo unaweza 
katika akili yako kuwa na kile unachotaka sasa, wakidai kuwa itakuwa katika 
siku zijazo.” Inasikitisha sana kwamba hii ilitokea kwa E.J. Wagoner. 

Na tena, watu wengi hutumia maandishi ya E.J. Wagoner kudhoofisha kanuni 
za shirika la Kanisa la Mungu, na kumpigia tarumbeta kama shujaa katika somo 
la shirika. Nimepata kitu tofauti sana ninapolinganisha dhidi ya Umizimu, na 
kujua ni nini wanaume hawa walihusika nacho. Na kama ninavyosema, 
inaniletea huzuni. 

Sasa, tunakuja wakati huu, baada ya kukataliwa kwa ujumbe wa 1888, wakati 
Mungu alipokuwa akiwatolea watu wa Mungu ufahamu wa Sheria na Maagano 
nje ya ufahamu wa Augustine; lakini Kanisa lilikataa hili; na kulikuwa na 
matokeo mabaya kwa Kanisa la Mungu katika kufanya hivi. 

Jambo la kupendeza ni kwamba mnamo Novemba 1892, Ellen White alisema 
kwamba matone ya mvua ya masika yalikuwa yameanza kunyesha; na ilikuwa 
muda mfupi baada ya hapo, mwaka wa 1893 ambapo A.T. Jones alitoa mahubiri 
yake ya 1893; baadhi ya mahubiri bora ambayo nimewahi kusoma juu ya somo 
la Haki kwa Imani. 
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Sasa, ni miaka mingapi baada ya 1844 Jones aliwasilisha mahubiri yake katika 
1893? miaka 49! Je, hiyo ni tarehe ya kuvutia, muda wa kufurahisha? miaka 49; 
kuja katika kipindi cha Jubilee. Naye Ellen White asema, katika kitabu Early 
Writings, kwamba Mungu alipotangaza siku na saa ya kuja kwa Kristo, Early 
Writings, ukurasa wa 35, anasema: “Kisha ilianza Jubilee. 1894 inaweza kuwa 
Jubilee. Huenda ukawa ndio mwaka ambao watu wa Mungu wangeweza kurudi 
nyumbani! Inavutia; kulingana na Jubilee. Lakini bila shaka, kulikuwa na 
kukataliwa kwa ujumbe wa 1888. Na tutaangalia hili kwa undani sana, ambapo 
Ellen White anasema: “Niliona kwamba Wagoner alikuwa na ukweli juu ya 
maagano”. Na tutarudi, na tutaangalia hilo. 

Ona kitu kwenye ukurasa wa 160. Kuna nukuu ndefu hapa. Ningekuhimiza 
usome nukuu hii. Nilijua tu hii miaka 8 iliyopita. Na nilishtuka, kwa sababu 
sikuwahi kusikia hii hapo awali. Hebu soma kutoka juu. Hii ni kutoka kwenye 
Manuscript Release, Vol 20, ukurasa wa 17-21: 

“Katika hatua hii ya uzoefu wetu hatupaswi kuruhusu akili zetu zivutwe kutoka 
kwenye nuru maalum iliyotolewa [kwetu] kuzingatia katika mkusanyiko 
muhimu wa mkutano wetu. Na kulikuwa na ndugu Daniells, ambaye akili yake 
adui alikuwa akifanya kazi; na akili yako, na akili ya mzee Prescott ilikuwa 
ikifanyiwa kazi na malaika waliofukuzwa kutoka Mbinguni…” Je, hilo linakutia-
moyo? Watu hawa, akili zao zilikuwa zikifanyiwa kazi na malaika waliofukuzwa 
kutoka Mbinguni! Walikuwa na nia ya dhati ya kuharibu Vuguvugu hili. “Kazi ya 
Shetani ilikuwa kugeuza akili zenu kwamba nodi na nukta ziletwe ambazo ndani 
yake Bwana hakukuongoza kuzileta.” Na kisha inaendelea, inasema: “Na 
nilionyeshwa tangu mwanzo kwamba Bwana hakuwa amempa mzee Daniells 
wala Prescott mzigo wa kazi hii. Hila za Shetani zingekubaliwa k, Suala hili la 
“sadaka ya daima” lingekuwa jambo kuu kiasi cha kuchanganya akili na kuzuia 
maendeleo ya kazi katika kipindi hiki muhimu cha wakati? Haipaswi kuwa 
hivyo...” 

Vema, mtazamo wa mzee Prescott na Daniels kuhusu “sadaka ya daima” sasa 
ndio mtazamo mkuu ndani ya Kanisa la Waadventista wa siku ya saba; na 
umeingia kutoka kwa wanadamu ambao akili zao zilifanyiwa kazi na malaika 
walioanguka kutoka Mbinguni. Je, hii ni historia ambayo tunapaswa kuielewa? 
Tunapaswa kuelewa mambo haya, ikiwa tunataka kufuata kanuni za tafsiri za 
William Miller. 
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Inaendelea na inasema: “Somo hili halipaswi kutambulishwa, kwa maana roho 
ambayo ingeletwa itakuwa ya kukataza, na Lusifa anaangalia kila wakati.” 
Baadhi ya watu wanafikiri kwamba katika kutoa muhtasari huu, kwamba Ellen 
White anasema kwamba “sadaka ya daima” sio somo muhimu. Ni somo 
muhimu! Lakini alichokuwa akiwaambia ni kwamba, si muhimu kwa ufahamu 
WAKO wa somo, kuleta jambo hili. Hiyo ilikuwa njia ya upole ya kusema: “Uko 
kwenye njia mbaya. Unaenda kwenye njia mbaya. “ Na anatoa hilo kwa uwazi 
katika kile anachosema hapa, lakini anafanya kwa upole. 

Anasema katika aya ya tatu: “Hukuwa na haki ya kimaadili ya kusema kama 
ulivyofanya, juu ya somo la “sadaka ya daima”, na tuseme ushawishi wako 
ungeamua swali. Kulikuwa na mzee Haskell ambaye alikuwa amebeba 
majukumu mazito, na kuna mzee Irwin na wanaume kadhaa ambao ninaweza 
kuwataja ambao wana majukumu mazito. Heshima yako kwa wanaume wa 
umri ilikuwa wapi? Ungeweza kutumia mamlaka gani bila kuchukua wanaume 
wote wenye dhamana kupima jambo hilo?” Kuna maneno yenye nguvu sana, 
ambayo anayazungumza hapo. 

“Ikiwa mabadiliko yoyote ni muhimu, Mungu atakuwa na upatanifu wa badiliko 
hilo thabiti; lakini pale ambapo ujumbe umekabidhiwa kwa wanaume wenye 
majukumu makubwa yanayohusika, Mungu anadai uaminifu ambao utafanya 
kazi kwa upendo na kutakasa roho.” Mzee Daniells na Prescott wote wanahitaji 
uongofu upya.” Hiyo inatisha kidogo?! Anasema kwamba raisi wa konferensi 
Kuu hajaongoka. Jambo zito sana kwenye hiyo miaka ya 1910. 

“Kazi ya ajabu imeingia, na haipatani na kazi ambayo Kristo alikuja katika 
ulimwengu wetu kufanya; na wote ambao wameongoka kweli watafanya kazi 
za Kristo.” Anasema hivi: “Kazi ya ulimwenguni pote iko mbele yetu. 
Nilionyeshwa uwakilishi wa John Kellogg. Mtu mmoja mwenye kuvutia sana 
alikuwa akiwakilisha mawazo ya hoja za maana aliyokuwa akiwasilisha, hisia 
tofauti na kweli ya Biblia. Na wale walio na njaa na kiu ya kitu kipya walikuwa 
wanaendeleza mawazo [ya pekee sana] kwamba Mzee Prescott alikuwa katika 
hatari kubwa. Mzee Daniells alikuwa katika hatari kubwa [ya] kuingizwa katika 
udanganyifu kwamba ikiwa hisia hizi zingeweza kusemwa kila mahali, 
zingekuwa kama ulimwengu mpya. Ndiyo, ingewezekana; lakini akili zao 
zilipokuwa zimemezwa hivyo, nilionyeshwa kwamba Ndugu Daniells na Ndugu 
Prescott walikuwa wakiingiza katika uzoefu wao hisia za sura ya umizimu na 
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kuwavuta watu wetu kwenye hisia nzuri ambazo zingewadanganya, 
ikiwezekana, kila mteule.” 

Ni kauli ya maana sana. Na tunaona kwamba kama Jones na Wagoner 
walivyokuwa wakisukuma katika mwelekeo mmoja dhidi ya shirika, Prescott na 
Daniells na wengine walikuwa wakisukuma katika mwelekeo mwingine, na 
kutafuta kuchukua udhibiti wa kazi; na walipoudhibiti, walipewa ujumbe. Jones 
na Wagoner walikuwa na aina moja ya Imani ya Kiumizimu; Prescott na Daniels 
walikuwa na aina nyingine ya Umizimu. Na hivi ndivyo Shetani anavyofanya kazi 
kuliponda dhehebu kwa wakati huo. 

Kwa nini hili liliruhusiwa kutokea? Kwa sababu tulikataa ujumbe wa 1888. 
Kristo alisulubishwa upya katika kipindi hicho cha wakati. Kuna matokeo 
ambayo hutokea pale hili linapofanyika. 

Katika ukurasa uliofuata, nilielezea maoni tofauti ya “sadaka ya daima”, kama 
nilivyoandika na kuelewa wakati huo. 

Na kwa hivyo, mara tu imani hii ya Kiumizimu ilipoingia - ilikuwa inakuja kutoka 
pande mbili: maoni ya kiumizimu ya pantheism yakitoka kwa Kellogg, Jones na 
Wagoner kwa upande mmoja, na maoni ya “sadaka ya daima” kutoka kwa 
Prescott na Daniells na wengine. kwa upande mwingine wa sarafu - kanisa 
likajaa hisia za umizimu. 

Na kwa hiyo, kama ninavyosema hapa katika sehemu ya E, kufikia wakati 
nilipokuja kusoma theolojia katika mfumo wa Kanisa la Waadventista, 
nilitambulishwa kwenye uibukaji; Sikutambulishwa kwenye Patakatifu halisi pa 
mbinguni; kwamba Kanisa la Waadventista wa siku ya saba si Kanisa la Mungu 
pekee lililosalia; hakuna ushindi juu ya dhambi; kwamba tunapaswa kuzingatia 
zaidi misaada ya kibinadamu, badala ya kuzingatia Ujio wa Pili wa Kristo; tujikite 
katika teolojia ya ukombozi ya kuwakomboa maskini kutoka katika hali zao; si 
kwamba hatupaswi kuwasaidia maskini, bali kuchukua nafasi ya maoni yetu 
kwamba Ujio wa Pili wa Kristo unatokea. Mambo haya yote yalikuwa 
yanawasilishwa kwenye masomo yangu. 

Na ninatanguliza hapa kwamba ilikuwa ni suala la muda tu kwa Uzimu huu 
kuathiri ufahamu wetu juu ya Mungu tunayemwabudu. Na tunaona Questions 
on Doctrine, ukurasa wa 47, ambayo inanukuu hapo, kwenye ukurasa wa 162: 
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“Katika bidii yao ya kukataa kila kitu kisichopatikana katika Biblia, Wakristo 
walisalitiwa kwa kupindukia kwa maana halisi katika kufasiri Uungu.” Hapo 
tunaona Umizimu ukiweka ndoano zake katika fundisho la Mungu kupitia Le 
Roy Froom. 

Na ingawa kuna watu wengi wanaotoa madai tofauti kuhusu Le Roy Froom, na 
asili yake, na alikotoka, nimefanya uchunguzi wa kina kuhusu alikotoka. Kuna 
jambo moja haswa ambalo lilivutia umakini wangu. Ilikuwa ni makala 
iliyoandikwa katika Review and Herald mwaka wa 1923. Inapendeza, kwa 
sababu babu wa mke wangu ana makala iliyoandikwa kwenye ukurasa sawa na 
yale aliyokuwa ameandika. Na kwa hivyo, nilikuwa nikitafuta nakala kutoka kwa 
babu wa mke wangu, na kisha nikapata nakala hii ya Le Roy Froom kwa wakati 
mmoja. 

Katika makala hiyo anayozungumzia, anawahimiza vijana kumfanyia Mungu 
mambo makuu; si tu kuwa mtu yeyote; unataka kuwa mtu fulani. Na kisha, 
anaanza kuorodhesha watu wakuu ambao wamefanya mambo makubwa 
katika umri mdogo sana. Sasa, katika orodha yake ya watu, alijumuisha 
wanaume kama Napoleon ambao walifanya mambo makubwa katika umri 
mdogo. Hiyo inaonekana kidogo isiyo ya kawaida; Napoleon anafanya mambo 
makubwa? Aliangamiza watu wengi. Aliwafanya wanawake wengi kuwa 
wajane, na watoto wasio na baba. Je, tunapaswa kumheshimu mtu kama huyu, 
Napoleon? Nadhani sivyo! 

Lakini zaidi ya haya, Le Roy Froom alitoa kauli hii kuhusu Innocent wa Tatu. 
Alimwita papa mkuu zaidi wa Kirumi! Innocent Wa Tatu ambaye aliwachinja 
Waalbigensia ambao walikuwa watunza Sabato, ambao hawakuamini Utatu, 
na mambo haya yote. Anamwita papa mkuu zaidi wa Kirumi, na mtu 
anayestahili kuigwa!? Sasa, kama huwezi kusoma kati ya mistari ili kujua mtu 
huyu anatoka wapi, una tatizo. 

Kwa hiyo, mbali na ukweli kwamba amezikwa katika njama ya Masonic ...; lakini 
sikuweza kuthibitisha kama ilibidi uwe mmason ili uwe katika njama ya 
Masonic, lakini ni jambo la kushangaza kidogo; ni ajabu kidogo. 

Lakini, kwa nini wanaume wa namna hii wanaruhusiwa kuja na kuathiri 
madhehebu yetu? Kwa sababu tulikataa ujumbe wa 1888. Na ninaweza 
kupendekeza kwamba wakati kanuni za ujumbe wa 1888 hivi majuzi zilipokuja 
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kwa Mwendo wa Uungu, kulikuwa na marudio ya historia, na Maagano 
yalikataliwa tena, hivi karibuni, si muda mrefu sana uliopita. Ni jambo ambalo 
tunahitaji kulipa kipaumbele kwa makini, na tutaliangalia hili katika siku chache 
zijazo. 

Kwa hivyo, njoo chini kabisa ya ukurasa wa 163. Tunataka tu kuangalia nukuu 
chache zaidi juu ya suala hili la Umizimu, na kuchukulia mafungu kimafumbo. 
Tumemwona hivi punde Le Roy Froom akizungumza kuhusu istilahi Baba na 
Mwana. “Je, tunahitaji kutafsiri haya kwa njia halisi? Je, hatupaswi kuwa na 
ufahamu zaidi wa kisitiari?” Na katika kitabu cha Whidden, Moon and Reeve, 
kile kitabu cha kupendeza cha zambarau, chenye alama hiyo kubwa ya kipagani 
mbele, kinasema: “Je! Huu ni Umizimu! Hii inatoka mahali tofauti sana na 
waanzilishi wetu walipokuwa, na sio ufunguo ambao William Miller alipewa. 
Tunahitaji kuwa na utambuzi katika ufahamu wetu wa mambo haya. 

Na katika kutoa ufafanuzi huu juu ya watu mbalimbali ndani ya Kanisa, mimi 
mwenyewe nilihusika katika Imani hii ya Kiumizimu. Kwa hivyo, sijaribu kusema 
mimi ni bora kuliko wao. Hapana, nimekuwa, nilihusika kikamilifu katika 
mfumo huu. Nami ninamshukuru sana Mungu; lakini haimaanishi nisiwe na 
uwezo wa kupambanua ninapoona mambo ambayo si sahihi. Lakini sitaki 
kuwahukumu wanaume hawa. Mimi si bora kuliko mtu mwingine yeyote. 
Ninajaribu tu kuelewa kinachoendelea ndani ya Jumuiya ya Waadventista. 

Kwa hivyo, cha kufurahisha vya kutosha, juu ya ukurasa wa 163, kuna mtu 
anayeitwa Mchungaji George Burnside. Umewahi kusikia kuhusu George 
Burnside? Yeye ni Mwaustralia. Alizaliwa New Zealand, na alikuwa ni mwinjilisti 
wa Australia katika miaka ya 1950. Alibatiza watu wapatao 5000 katika Kanisa 
la Waadventista Wasabato; mzungumzaji mwenye nguvu sana. Na mwaka wa 
1980, alipigwa marufuku kusimama kwenye mimbari za Kanisa la Waadventista 
Wasabato, kwa sababu hangesujudia mafundisho ya Desmond Ford ambayo 
yalikuwa yamechukua udhibiti wa Kanisa huko Australia. 

Inafurahisha kwamba mnamo 1980, theluthi moja ya wahudumu wa 
Waadventista Wasabato katika Australia walijiuzulu na kuacha huduma ya 
Waadventista mwaka wa 1980. Kwa hiyo, tuliathiriwa sana na ukengeufu huu 
wa kiumizinh uliotukia mwaka wa 1980. Theluthi moja iliondoka; theluthi 
nyingine iliamua, nadhani ni karibu theluthi moja, iliamua kubaki Kanisani na 
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kuendelea kujipenyeza ndani yake; na kulikuwa na theluthi moja ambao bado 
walishikilia mafundisho ya zamani. Hiyo ilikuwa mwaka 1980. 

Na hivyo, akizungumza na suala hili kuhusu Patakatifu, Mchungaji George 
Burnside anatoa kauli hii: 

“Mtu anazungumza juu ya Patakatifu pa kiroho pa Mbinguni badala ya pale 
panapoonekana halisi. Anakejeli wazo la hekalu la Mbinguni kuwa na kuta au 
samani.” Je, umesikia mawazo haya yakipendekezwa? Kukejeli wazo kwamba 
kuna matofali na chokaa Mbinguni. “Hii inazua swali. Hekalu ni nini? Hekalu 
lisilo na mwili ni nini? Je! ni makao gani mengi ambayo Kristo aliyazungumza 
katika Yohana 14: 1-3? Je, nyumba hizo ni ishara tu pia? Mji mtakatifu 
Yerusalemu Mpya ni upi? Je! pia lakini ni mfano? Mji mkuu, Yerusalemu 
takatifu una kuta. Ikiwa hekalu halina kuta, je, mji mtakatifu una kuta?” 

Haya ni maswali mazuri. “Ukuta wa mji ulikuwa na misingi 12, Ufunuo 21:14. 
Je, hii pia ni ishara tu? Hadithi ya hewa tu? Ikiwa mji wenye misingi ni wa kweli, 
kwa nini usiwe hekalu? Unawezaje kuwa na hekalu lisilo na kuta?” 

 Kwa sababu suala kubwa katika miaka ya 1980 lilikuwa: “Hapakuwa na ukuta 
kati ya patakatifu na patakatifu sana; hapakuwa na haja ya kuwa na mahali 
patakatifu na patakatifu sana.” Na anazungumzia suala hili; kubwa sana katika 
Uadventista katika miaka ya 1980. Na mwishoni mwa miaka ya 80, nilipata 
fursa ya kuwa kwenye kiti cha mstari wa mbele kutazama mzozo huu uliokuwa 
ukiendelea katika Kanisa nchini Australia. 

Inasema hapa: “Ni nini hiki ...”. Na kisha anasema: “Achana na hadithi kama 
hizo za manyoya zinazoelea!” Nadhani anakopa kidogo kutoka kwa Joseph 
Bates. Ikiwa umesoma maandiko yoyote kati ya Joseph Bates, utajua kwamba 
alizungumza hivyo. 

“Kristo ni halisi; Mbingu ni halisi; kurudi kwa Bwana wetu ni halisi; ufufuo wa 
Watakatifu utakuwa halisi; Yerusalemu Mpya ni halisi; hekalu la Mungu ni 
halisi; waliokombolewa watakuwa halisi; watakula na kunywa katika Ufalme 
wa Baba, watajenga nyumba na kukaa ndani yake, watapanda mashamba ya 
mizabibu na kula matunda yake. Je, mambo haya ni mifano tu au vivuli? Je, 
nyumba katika Nchi ya Utukufu zitakuwa na kuta? Kama ndivyo, kwa nini si 
hekalu la mbinguni? “ 
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Huyu ni mtu anayetetea kanuni ya Miller; anatafuta kushikilia ufunguo. Na bila 
shaka aliwekwa kando. Cha kusikitisha ni kwamba, kulikuwa na wanaume 
kadhaa, wanaume ambao walisimama karibu na nguzo za Uadventista, ambao 
waliepushwa na huduma ya Waadventista, wengi wao wakawa na uchungu 
sana. Na hili ni tatizo linalotokea kwa watu wanaotaka kusimama dhidi ya uasi. 
Shetani hajali ukisimama dhidi ya uasi, ikiwa unakuwa na uchungu; ikiwa 
unakuwa mkali kwa uongozi, anafurahi sana watu kufanya hivi; kwenda 
kinyume, na kuwa na mdomo uliojaa laana na uchungu. 

Kauli inayofuata. James White, akizungumza kwa namna sawa na hiyo kuhusu 
Patakatifu halisi pa mbinguni; na nilipenda hatua ambayo anasema, chini 
kabisa: “Hatujui jinsi ya kufanya kinara cha taa kuwa fumbo, na Mwana wa 
Adamu halisi.” Inavutia. Mwana wa Adamu halisi. Mwana HALISI wa Mungu; 
Patakatifu halisi; vinara halisi; Amri Kumi halisi. 

Hivi majuzi nilifanya mjadala huu na mtu aliyesema: “Sihitaji kuwa na Amri 
Kumi zilizoandikwa ili kuziangalia; sihitaji Sheria; ni ushupavu wa sheria. Watu 
wanaozingatia Sheria ni washupavu wa sheria.” Nami nikasema: Vipi kuhusu 
sheria iliyoandikwa katika Amri Kumi za Mbinguni? Sheria ya Amri Kumi 
iliyoandikwa Mbinguni; hii ni halisi, au ni ya mfano? Alisema: “Naam, ni 
mfano!” Unaelekea chini kwenye Omega mara tu unapochukulia kimafumbo 
maana ya Patakatifu pa mbinguni kama patakatifu halisi, lenye Amri Kumi 
halisi; katika akili yangu, imeandikwa juu ya samawi. Hapo ndipo 
ninaposimama. Ninasimama kwenye nafasi hiyo, nafasi ya waanzilishi wetu. 
Kujitenga na jambo hilo, ni kuhamia katika Umizimu, na kurudi kwenye 
Pentagon ya Uongo. Na hilo ndilo tunaloona likitokea pande zote, kila mahali 
kwa wakati huu mahususi; watu wanauzwa kwa jumla wakiondoka kwenye 
pointi hizi na kurudi kwenye Pentagon ya Uongo. 

Na kama tujuavyo, wale wanaojiita Waadventista, wanaokataa kuzikubali 
kweli, hatimaye wataupokea tena Utakatifu wa Jumapili na kutokufa kwa Roho. 
Hapo ndipo sheria ya Jumapili inakuja; utaona mamilioni ya watu wakisonga 
mbele kwenye jukwaa hilo; kwa sababu ya Umizimu kwamba watahamia katika 
ufahamu huo. 

Kwa hiyo, kwenye ukurasa wa 164. Nina majedwali mawili hapo, 
yanayoonyesha mabadiliko kutoka kwenye uelewa wa mafundisho halisi ya 
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Kanisa letu kama yalivyokuwa hapo awali, na kisha jinsi hilo lilivyobadilishwa 
kwa muda, na mahali tulipo leo. 

Na kwa hivyo, nataka kusoma kauli kadhaa kwenye ukurasa wa 166. Inabidi 
nikusomee kauli hii kutoka kwa Joseph Bates, chini ya ukurasa wa 166: 

“Nimekuwa hasa nikinukuu Maandiko katika kujibu swali lililopendekezwa, 
kujitahidi ikiwezekana kuondoa baadhi ya giza nene na ukungu wa Shakerism, 
Quakerism, Swedenborgianism...” Umewahi kusikia hilo? Sijawahi kusikia hilo. 
“...na Imani zote za Kiumizimu ambazo sasa zinaonekana kutulia katika 
ulimwengu wote wa kimaadili, na kuzima hata nuru kabisa kutoka kwenye 
upeo wa macho. Kwa mawazo yangu mfumo huu wa kiumizimu, wakati neno 
la Mungu linakubali tafsiri halisi, na - kwa mujibu wa kanuni - neno halisi 
kwanza, ni kutumia maneno ya mabaharia, kama meli inayopapasa-papasa 
kuelekea Boston Bay usiku, kwenye theluji nene huku mwezi ukijaa. Hakuna 
kitu kinachoweza kumdanganya baharia zaidi; mawingu kwa wakati mmoja 
huangaza anga kwa wembamba wa mvuke wake, (yakimtia moyo baharia 
kuamini kwamba sasa ataona mnara wa taa) wakati unaofuata inazidi kuwa 
nyeusi, na hivyo inaendelea kuwadanganya, mpaka kwa ghafla meli 
zinanguruma pande zote - meli inaangushwa kwenye miamba - kilio kimoja cha 
jumla cha kuomba rehema! na matumaini yote yametoweka milele - meli na 
mabaharia wametapakaa ufukweni! tafsiri za neno lako, ambapo limefanywa 
kuwa wazi sana kwamba ujio wa pili na ufalme wa Kristo utakuwa kweli na 
halisi, kama matukio yaliyotukia kwenye Majilio ya kwanza, yaliyorekodiwa 
sasa katika historia. 

Asante Mungu kwa wanaume kama Joseph Bates! Kwa hiyo, na tunasoma hapa 
kwenye ukurasa, Uriah Smith. Hiyo ni nukuu ndefu, lakini hii ni ya muhimu 
kwetu, na hapa ndipo ninapotaka kumaliza wasilisho hili mahususi. 

“Neno Babeli halikusudiwi wala kutumiwa kama neno la lawama, bali ni neno 
la ufafanuzi linaloweka wazi hali isiyofaa kabisa ya mchanganyiko na 
mkanganyiko.” Njoo kwenye sehemu ya italiki. Inasema hapa: “Mchakato ni 
rahisi. Ni kusoma na kutii neno la Mungu katika mwanga wa kile kinachoitwa 
kanuni halisi ya tafsiri. Hakuna kanuni nyingine ambayo ingekuwa imefikiriwa 
kama shetani angeruhusu mawazo ya wanadamu peke yake. Kwa kanuni hii 
Sabato ya kweli daima ingedumishwa kuwa kanuni kamilifu ya mwenendo 
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isiyobadilika na ya milele; ulinzi dhidi ya anti-nomianism wa nyakati zote na 
umizimu wa leo.” 

Na hadi chini kabisa ya sehemu ya italiki pale: “Baadhi wanachukua msimamo 
wao juu ya kweli hizi, na hivyo watalindwa kutokana na udanganyifu wa siku 
hizi za mwisho, ambao kwa enzi za ushirikina na upotofu umetayarishwa kwa 
ustadi sana. Kila mtu lazima asimame juu yake ambaye anatawaliwa na kanuni 
halisi ya tafsiri; kwani yanasomwa kwa maneno mengi sana ya juzuu takatifu 
lenyewe. Lakini makanisa kwa ujumla huwakataa, mara nyingi kwa uchungu, 
dhihaka na dharau, na wengine hata kwa mateso. Na hii ndiyo sababu Babeli 
umeanguka.” 

Hapa ndipo tunapoona anguko la Babeli; kuanguka katika Umizimu. Na kwa 
hiyo, mfumo huu, kama Ellen White asemavyo katika Pambano Kuu ukurasa wa 
561, fundisho la Kutokufa kwa Nafsi, “Hakika hamtakufa”, lilikuwa ni utaratibu 
wa kubadili nia ya mwanadamu kwenda kwenye tafsiri ya kiumizimu ya 
Maandiko; na hii ndiyo iliyofungua pointi hizi nyingine nne. Na hivyo, mfumo 
mzima huanza hapa katika suala la Umizimu. 

Kwa hiyo, ninataka tutiane moyo sisi sote hapa kuchukua ufunguo wa William 
Miller, na kusoma Biblia kama waanzilishi wetu wanavyosoma Biblia; ili kweli 
zote za Maandiko zifanane na hilo katika sanduku la mianzi la inchi kumi kwa 
inchi sita lililopambwa kwa lulu; na kwamba tutagundua kwamba msingi 
ambao uliwekwa na waanzilishi wetu ulikuwa thabiti, na hapakuwa na haja ya 
kusogeza KIZUIZI au kukoroga PIN ya jumbe hizi; hakuna hata yodi moja au 
nukta moja inayohitajika kuondolewa kwenye msingi huu. 

Na hivyo, tumshukuru Bwana kwa msingi ambao tumepewa. Tuombe kwa 
utambuzi, huu Umizimu unatoka wapi leo; kwa sababu katika mawazo yangu 
umeenea pande zote; na tunahitaji kuwa na utambuzi wa mambo haya. 

Kwa hivyo, tuombe: 

Baba yetu wa Mbinguni, ni ajabu sana kuweza kuzungumza na Wewe kama 
Baba yetu; Baba HALISI wa Mwana halisi, ameketi juu ya kiti cha enzi halisi, 
katika Mbingu halisi, katika Patakatifu halisi, pamoja na Amri Kumi halisi. Yesu 
akiwa amebeba asili yetu, asili ya kibinadamu iliyotukuzwa. Tunakushukuru 
kwa ukweli huu. Kwamba kuna mahali halisi ambapo umetuandalia. Na 
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kwamba utatukinga na shetani halisi pamoja na malaika wake halisi. Na 
utatupatia ushindi katika vita hii ya kweli, pambano kuu kati ya wema na uovu. 
Na kwamba hakika tutashinda dhambi zote. Kutakuwa na 144000 ambao 
walipata ushindi juu ya Mnyama na sanamu yake. Na kwamba tutapokea 
muhuri wa Mungu, ambayo ni tabia ya Baba yetu. Tusaidie Baba, tutembee 
katika nuru ya kanuni halisi ya tafsiri. Tufundishe jinsi ya kusoma Maandiko, na 
kujifunza kuwa na subira kufuata kanuni hizi, na kutosikiliza maneno ya 
wanadamu na nadharia za kiumizimu ambazo zinatuhusu sisi. Na 
tunakushukuru, katika jina la Yesu. Amina. 
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3	-	Chemchemi	ya	Sabato	-	Sehemu	ya	1	
Liilowasilishwa - 27 Oktoba 2016 
Uwasilishaji wetu wa mwisho tulishughulikia maeneo mengi kwa muda mfupi, 
tukishughulikia suala la Imani ya Kiumizimu, na jinsi tunavyohitaji kufahamu 
mambo haya katika nyanja kadhaa. Lakini nataka kubadilisha gia sasa, na 
tunataka kuingia katika suala la Utakatifu wa Jumapili. 

Na bila shaka, suala la kweli hapo ni Sabato, na maana ya Sabato, na jinsi nguzo 
hizi tofauti zinavyoathiri suala la Sabato: Imani ya Kiumizimu, Utatu, ufahamu 
wa Kugawanya Sheria na Maagano, na Tabia ya Mungu; tunataka kuona jinsi 
hii inavyoathiri uelewa wetu wa Sabato, na kile ambacho Sabato humaanisha 
kwetu. 

Nitakuwa nikizungumzia zaidi haya siku ya Sabato alasiri. Tutaangalia somo la 
Chemchemi ya Sabato. Iwapo hujapata nafasi ya kusoma hili, tutakuwa 
tunaangazia vipengele vya hili leo, lakini zaidi siku ya Sabato. Na kisha bila 
shaka, Mkate Hai kutoka Mbinguni, maana ya sadaka ya nyama na sadaka ya 
kinywaji, na jinsi Sabato inavyohusiana nasi. 

Mambo ambayo nimefurahia sana. Nami nakuomba tu uombe kwamba Mungu 
aniambie la kusema, kwa maana kuna mengi ya kusema; na ninataka tu kusema 
mambo ambayo yanahitajika kwa kila mtu hapa, na bila shaka kwa wale ambao 
wanaangalia moja kwa moja kupitia mitandao na wataokuwa wakitazama 
kwenye YouTube. 

Kwa hivyo, tupige magoti tena, na tuombe: 

Baba yetu wa Mbinguni, tunakushukuru kwamba tunaweza kupiga magoti 
mbele zako kwa mara nyingine tena. Ninaomba Roho Wako ayaongoze 
maneno yangu. Na tunapoomba pamoja kwa ajili ya nuru, kwa ajili ya ukweli, 
ili tuweze kuiona Sabato kikamilifu zaidi. Na kama inavyosema katika Maandiko 
ya Awali: “Tulimpokea Roho Mtakatifu tulipokuwa tukiitangaza Sabato 
kikamilifu zaidi”. Roho Mtakatifu atakuja kwetu kupitia ufahamu sahihi wa 
Sabato. Na bila shaka, Shetani anafanya kazi kwa nguvu zake zote kuwaleta 
watu chini ya madanganyo yake ya Utakatifu wa Jumapili, na kutekeleza sheria 
ya Jumapili juu ya watu ili kuwaepusha na zawadi ya Roho Mtakatifu ambayo 
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huja kupitia Sabato. Tunaomba kwamba utufundishe tunapotumia wakati huu 
pamoja, katika jina la Yesu. Amina. 

Kwa hiyo, somo la Sabato. Tena, katika kitabu Early Writings 34/35, Ellen White 
anapewa maono. Naye anachukuliwa na Yesu Mbinguni. Yesu akamchukua 
mpaka patakatifu ndani ya pazia; anampeleka katika patakatifu pa patakatifu, 
na huko anaonyeshwa Sheria ya Mungu. Na kuna amri nne. Amri nne za kwanza 
za Dekalojia ziking’aa kuliko zile sita zilizopita. Na kisha amri ya nne inaangaza 
kuliko zote. 

Anasema: “Kuna nuru tukufu katika Sabato”! Na changamoto ambayo 
nimekuwa nayo nikiwa kijana, kama mtoto - nililelewa katika Kanisa la 
Waadventista Wasabato; Nilizaliwa katika hospitali ya Waadventista 
Wasabato; Nimelelewa kwa ufahamu wa Sabato - Sabato kwangu kama mtoto 
ilikuwa ya KUCHOSHA. Sikuweza kungoja jua lichwe na kuingia kwenye uzoefu 
wangu. Mambo haya yote niliyopaswa kufanya; Nilikuwa chini ya “walezi na 
maliwali mpaka wakati ulioamriwa na Baba”, ili nianze kuelewa maana ya 
Sabato, na jinsi ilivyo ya thamani kwetu sisi kama watu. 

Ni kwa kupendeza kwamba mnamo 1893, inaposema mvua ya masika inaanza 
kunyesha, ndipo A.T. Jones, katika hubiri la 20, 1893, anaanza kuzungumza juu 
ya Sabato. Naye anasema kuwa uwepo wa Mungu hutujia katika Sabato kwa 
kipimo KUBWA kuliko wakati mwingine wowote katika juma; bali kwa wale 
walio na imani TU! Na hii ndiyo kanuni ya kushika Sabato. 

Utunzaji wa Sabato SI TENDO UNALOFANYA ili kumpendeza Mungu; Kuitunza 
Sabato ni TENDO la IMANI kwamba UTAPOKEA kipawa cha Roho Mtakatifu. Hii 
ndiyo tofauti kubwa. 

Nilipokuwa mtoto, Sabato ilikuwa tendo la utii ambalo nilimpa Mungu ili 
kupata kibali chake. Sasa, kama hilo lilikusudiwa kufundishwa kwangu katika 
mwanga huu hasa, hivyo ndivyo nilivyoelewa. “Ni uthibitisho kwamba kwa 
sababu niko tayari kusimama dhidi ya Papa na sheria zake zote za Jumapili 
kwamba Mungu ataniheshimu, kwa sababu nilisimama kidete kwa ajili ya 
ukweli.” Na ndiyo tunahitaji kusimama kidete kwa ajili ya ukweli, lakini uelewa 
wangu wa jinsi hii ulivyoendeshwa ulichanganyikiwa kabisa kwa sababu ya 
Pentagon hii ya Uongo ambayo nilikuwa nikifanyia kazi. 
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Na kwa hivyo, tunafika kwenye Mwanzo sura ya 2, na tunasoma kile ambacho 
Mungu anasema; Mwanzo sura ya 2, mstari wa 2: “Na siku ya saba Mungu 
alimaliza kazi yake yote aliyoifanya; akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya 
kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa; kwamba 
ndani yake alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya.” 

Kwa hivyo, kwa sisi ambao tuna ufahamu wa Baba na Mwana, inaposema: “Na 
Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu”, tunajua kwamba Roho 
ya Unabii inatuambia - katika Spirit of Prophecy, Vol. 1, ukurasa wa 24 na 25: 
“Mungu akamwambia MWANAWE, na “tumfanye mtu kwa mfano wetu”. Na 
hivyo, Mungu aliumba vitu vyote kupitia Yesu Kristo, kama inavyosema katika 
Yohana sura ya 1, Waebrania sura ya 1, katika sehemu nyingi, kwamba Mungu 
aliumba vitu vyote kupitia Yesu Kristo. 

Ikiwa naweza kufafanua kwa njia hii, kwamba wakati Baba anapoona vitu vyote 
ambavyo Mwanawe ameviumba, ambavyo Ameviumba - wakati tuna ufahamu 
wa Baba na Mwana - kwamba wakati Baba anazungumza na Mwanawe, 
anasema: “HUYU ni Mwanangu mpendwa, ninayependezwa naye”, unafanya 
kazi katika dhana ya baraka, ambapo Baba anakubariki. Na hii haina tofauti 
kama tunavyoona katika uumbaji. 

Na kwa hiyo, tunaona, siku, siku ya saba, wakati Baba anapoona kila kitu 
kilichofanywa, Baba yake anasema: “Mwana, hii ni nzuri sana!” HII ndiyo 
baraka! Hii ni baraka ya Baba juu ya Mwanawe. 

Na tunaona katika Kutoka 31, mstari wa 15; nini kilikuja siku ya sabato? Kutoka 
31:15 inatuambia: “Kazi yaweza kufanywa siku sita, lakini siku ya saba ni Sabato 
ya kustarehe kabisa...” Maneno hayo mawili hapo, hii ni “Shabbat Shabbaton”. 
Sabato ni WAKATI. Shabbaton ni uzoefu, mapumziko ambayo unaingia kwa 
wakati huo. “...takatifu kwa BWANA; kila mtu afanyaye kazi yo yote katika siku 
ya sabato, hakika yake atauawa.” 

Kauli ya kuvutia. Tutarudi kwenye hili tunapoangalia pointi ya tano katika 
Pentagon ya Uongo. Na kisha inasema, mstari wa 17: “Ni ishara...” Neno ishara 
linamaanisha nini? Ina maana kadhaa. Ni alama. Inaweza kuwa kama ishara ya 
picha, lakini ishara pia...; hili ndilo neno lile lile lililotumika Musa alipofanya 
ishara na maajabu huko Misri. Kwa hiyo, tunapoelewa hili, ni MUUJIZA kati 
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Yangu na wana wa Israeli milele. Ni muujiza. Ni zawadi ya neema ya Mungu. 
Hivi ndivyo Sabato ilivyo. 

Na kwa hiyo, inasema: “... maana kwa siku sita BWANA alifanya mbingu na nchi, 
akastarehe siku ya saba, akastarehe.” Mungu aliburudishwa. Ukisoma neno 
hilo katika Kiebrania, maana yake ni kupulizwa, kupuliziwa, kupuliza, au 
kupuliziwa. 

Na kwa hivyo, tunaona picha? Tunapoelewa, tunapokuwa na ufahamu sahihi 
wa uhusiano wa Baba na Mwana, kwamba kama vile Baba anavyotazama kila 
kitu ambacho Mwanawe ametengeneza, kwamba Yeye hupuliza juu ya 
Mwanawe. “Huyu ni Mwanangu! Tazama vitu vya ajabu ambavyo umevifanya.” 
Naye anampulizia Roho Wake, kama vile Yesu anavyokaa katika kifua cha Baba. 
Na tunaona picha hii ikirudiwa kwenye Meza ya Bwana ambayo ilifanyika, 
ambapo Yohana Mtume alitulia kifuani mwa Yesu. Hili ni PUMZIKO! Huu ndio 
uzoefu tunaozungumzia. 

Na kwa hiyo, Yesu anapumzika katika kifua cha Baba yake. Anajua kwamba 
Baba yake amependezwa Naye. Naye anapumzika tu katika tukio hilo. HII ndiyo 
Sabato. Imefanyika kuwa kielelezo kwa ajili yetu katika Baba na Mwana. 

Na hivyo, tunaona kwamba katika Waebrania sura ya 4, tunaona uzoefu huu 
kuhusu Sabato, na injili...; “Siionei aibu Injili ya Kristo, kwa maana ni uweza wa 
Mungu uletao wokovu.” Waebrania sura ya 4, mstari wa 1: “Basi na tuogope, 
ikiwa imekwisha kubaki ahadi ya kuingia katika raha yake, mmoja wenu asije 
akaonekana ameikosa. Maana Injili ilihubiriwa kwetu na vile vile na wao...” 
“Wao” ni nani? Wana wa Israeli. “Injili ilihubiriwa kwetu na kwa wao pia”. Kwa 
hiyo, Waisraeli walihubiriwa INJILI, sio tu ahadi ya injili, bali INJILI ilihubiriwa 
kwao. 

Nayo inasema: “...lakini neno lililohubiriwa halikuwafaa wao, wala 
halikuchanganyika na imani kwao waliosikia. Kwa maana sisi tulioamini 
twaingia katika raha, kama alivyosema, Kama nilivyoapa katika hasira yangu; 
kama wataingia katika raha yangu: ijapokuwa kazi zilikamilishwa kutoka…” 
Lini? Kutoka “kuwekwa msingi wa ulimwengu.” 

Kazi, hayo mengine ambayo yangetolewa kwa wanadamu, yalikamilika tangu 
kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alipumzika katika 
kifua cha Baba yake siku ya saba! Na kila siku ya saba ni ukumbusho wa baraka 
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za Baba juu ya Mwanawe, na wale wote walio NDANI ya Mwanawe. 
Tumekubaliwa “KATIKA mpendwa”. 

Na hivyo, kila siku ya Sabato, tunaweza kuingia katika kifua cha Kristo ambaye 
anakaa katika kifua cha Baba. Na tunaweza kupata pumziko hilo ALIlonalo 
pamoja na Baba, ili kwamba tusitegemee kazi na uwezo wetu WENYEWE, au 
chochote kile, ili kuingia katika raha pamoja na Mungu. Tunaingia NDANI ya 
Kristo kwa urahisi, na NDANI ya Kristo tunaingia kifuani mwa Baba; na tunasikia 
maneno ya Baba kwetu siku ya Sabato: “Wewe ni mtoto wangu mpendwa, 
ninayependezwa nawe.” 

Hili ni jambo ambalo Shetani hataki sana kwa watu wa Mungu kuelewa, na 
kuingia ndani yake. 

Tumefundisha kwa muda mrefu kwamba tunahitaji kuomba kwa ajili ya zawadi 
ya Roho Mtakatifu. Nahitaji kuomba kwa ajili ya Roho Mtakatifu, na tunafanya 
hivyo; lakini tunaomba kwa ajili ya karama ya Roho Mtakatifu katika ufahamu 
kwamba bado haijaja katika utimilifu wake wote. Lakini tukiielewa Sabato, 
Sabato NI kipawa cha Roho Mtakatifu! 

Tumekuwa tukifikiri kwa nini Mungu ametuachia miaka 120 tangu 1888. Na 
tunamwomba Roho Mtakatifu; tunataka kumwelewa Roho Mtakatifu; lakini 
amekuwa akimimina kwa ajili yetu kila sabato. Lakini ikiwa tunamjia kama, 
“Vema, nadhani inanibidi kufanya hivi, kwa sababu iko katika Amri Kumi, na hili 
ndilo ninalopaswa kufanya ili nipate kuokolewa,” basi inatubidi kushika Sabato; 
lakini hatuna ufahamu huu wa kuingia katika pumziko Lake. 

Na hivyo, ikiwa una ufahamu wa uongo wa uhusiano wa Baba na Mwana - na 
tutaangalia hili katika uwasilishaji usiku wa leo; kuhusu furaha ya Mwana wa 
Mungu, na jinsi Anavyokaa katika kifua cha Baba; kama huna ufahamu huo, 
hutaielewa Sabato. 

Unaona? Kwa sababu, katika ufahamu wa Utatu, haswa katika Utatu wa 
Waadventista: “Ndani ya Kristo kulikuwa na maisha ya asili, ambayo 
hayakukopwa na hayana msingi” kutoka kwa mtu yeyote; Ana uzima ndani 
Yake; Hana haja ya kutulia kifuani mwa Baba, kwa sababu hakupokea chochote 
kutoka kwa Baba, isipokuwa kutukuzwa kwa Baba, kwa Baba “Wow! 
Umefanana nami; Nakupenda; Tunaweza kufanya kazi pamoja, kwa sababu 
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wewe ni mwenye nguvu sana; una akili sana; nakupenda.” Na Mwana 
anasema: “Ndiyo nakupenda pia; Una nguvu sana na una akili nyingi”. 

Hii ndio tunaita EROS. Ni sheria ya kuvutia. “Ninavutiwa Kwako, kwa sababu 
Wewe ni mwenye nguvu, kwa sababu Wewe ni mwenye akili”, na aina hizi zote 
za mambo. Lakini huyu si Mungu ambaye amefunuliwa katika Maandiko: 
Mwana pekee, ambaye alipokea kila kitu kutoka kwa Baba, ambaye 
anamtumaini Baba. 

Na kwa hivyo, tunasoma, na ninaingia kidogo kwenye mada inayofuata, lakini 
Yohana 5:26: Kama vile Baba alivyo na uzima wa asili, ambao haujaazimwa, 
ndani Yake, vivyo hivyo amepewa MWANA kuwa nao asilia, usiokopwa ndani 
Yake. Kwa hiyo, huu ndio ufahamu wetu wa Sabato. 

Nataka sasa nikuhusishe jinsi nilivyopata ufahamu huu. Na nadhani ni mahali 
pazuri tukianza katika kitabu cha Patriarchs and Prophets, ukurasa wa 84, aya 
ya 3. Tutaona...; kwa kweli, kabla sijakusomea hivyo, nataka nikusomee kauli 
hii. Ninayo hapa juu. Ni Testimonies vol. 2 ukurasa wa 704. Nimeipata hii juzi 
juzi, na inaangazia kila kitu ambacho nimekuja kuona katika Sabato: 

“Mbingu yote iliwasilishwa kwangu kama inaitazama na kuiangalia siku ya 
Sabato wale wanaokiri madai ya amri ya nne, na wanaitunza Sabato. Malaika 
walikuwa wakionyesha kupendezwa kwao na kustahi sana shirika hilo la 
kimungu. Wale waliomtakasa Bwana mioyoni mwao kwa nia thabiti ya 
kujitolea…” Ninaposikia neno kwa ukali, akili yangu huanza kufikiria juu ya 
kusaga meno yangu, na kufanya kazi kwa bidii sana; lakini hiyo sio maana yake. 
Mtazamo madhubuti wa imani ya ibada...; wapenzi wawili wachanga 
wanapoenda kwenye mkahawa, na wanazungumza wao kwa wao, wana 
mtazamo wa kujitolea kabisa wanapotazamana machoni, na wanafurahia kuwa 
pamoja. Hiyo ndiyo tunayomaanisha kwa mtazamo madhubuti wa ibada; si 
yule kijana aliyekaa pale anaangalia Facebook yake, huku mpenzi wake yupo 
pale akisema: “Oh, si umekuja kuzungumza nami?”, kama inavyotokea siku hizi. 

Na kwa hiyo, inasema: “...mtazamo madhubuti wa moyo wa ibada, na ambao 
walitafuta kuboresha masaa matakatifu katika kushika Sabato kwa uwezo wao 
wote, na kuheshimu Mungu kwa kuiita Sabato kuwa furaha - hao malaika hasa 
waliwabariki kwa NURU na AFYA, nao wakapewa NGUVU MAALUMU.” Je! 
Unataka Matengenezo ya Afya? Shika Sabato kwa mtazamo thabiti wa ibada! 
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Inasema malaika watakuja kwako na kukupa AFYA; na pia NURU ili kuelewa 
Maandiko, na NGUVU. 

Lakini inaendelea: “Lakini, kwa upande mwingine, malaika walikuwa wakigeuka 
kutoka kwa wale ambao walishindwa kuthamini utakatifu wa siku takatifu ya 
Mungu, na walikuwa wakiondoa kutoka kwao nuru yao na nguvu zao. 
Niliwaona wamefunikwa na wingu, wakikata tamaa, na mara kwa mara wakiwa 
na huzuni. Walihisi ukosefu wa Roho wa Mungu.” 

Loo, hii inaweza kuhusiana na wanawali wenye hekima na wapumbavu? 
Ukosefu wa Roho, ukosefu wa mafuta ambayo yanapaswa kuwa yao? Je, Kelele 
ya Usiku wa manane zinaweza kuhusiana na swala la Sabato? Tofauti kati ya 
wanawali wenye hekima na wapumbavu ni kwamba wameelewa kwamba 
Sabato NI zawadi ya Roho Mtakatifu, na wameweza kuwa na mafuta katika 
vyombo vyao pamoja na taa zao. Tutagundua hili kidogo zaidi. 

Kwa hiyo, nilitaka tu kukusomea hilo. Hiki ndicho tunachozungumzia. Hii ndiyo 
sababu Utakatifu wa Jumapili ni muhimu sana kwa Shetani, kwa sababu hataki 
malaika wema waje kwako, na kukupa nuru na nguvu na afya; huo ni uchungu 
sana kwake. Na kwa hiyo, hana budi kuwafanya watu wahame kutoka siku 
ambayo Yesu alikaa katika kifua cha Baba, na ambayo anamimina baraka zake 
juu ya Mwanawe, na kwamba wale wote walio NDANI ya Mwanawe wapokee 
baraka hii. Inabidi abadili KALENDA. Na kwa hiyo, ndiyo maana “anafikiri 
kubadili majira na sheria”, ili usipokee kipawa cha Roho Mtakatifu na kutiwa 
muhuri na Roho wa Mungu. 

Jambo lingine juu ya suala hili. Muhuri wa Mungu ni nini? Watu wengine 
husema: “Waefeso 1:13. Ni Roho Mtakatifu! Huyo ndiye muhuri wa Mungu.” 
Bila shaka ni muhuri wa Mungu! Lakini ni LINI Roho Mtakatifu anakuja kwetu? 
Siku ya Sabato, kwa nyakati zilizoamriwa, majira ya kuburudishwa. Kwa hiyo, 
Roho Mtakatifu anatutia muhuri KUPITIA Sabato. Hii ndiyo sababu ni nuru 
tukufu, ukweli mtukufu sana. 

Na pia tutaangalia ni kwa nini Uelewa wa Makubaliano ya Maagano na Sheria 
pia umechanganya suala hili la uteuzi wa Mungu. Kwa sababu, kama Calvin na 
wengine walivyofundisha, Yesu alipokufa Msalabani pale Kalvari kwamba Roho 
Mtakatifu alikuwa akipatikana kila wakati, wakati wowote. Na kabla ya hapo 
Roho Mtakatifu hakuwa akipatikana. Katika Agano la Kale, bahati mbaya! Uko 
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katika Agano lisilo sahihi, kwa hivyo hautapata Roho Mtakatifu. Lakini, mara 
Msalaba unapokuja, uko katika majira, uko katika kipindi cha neema, na Roho 
Mtakatifu anapatikana wakati WOTE, wakati wowote. Sababu pekee ambayo 
John Calvin aliitunza Jumapili ilikuwa ni kwa sababu ilikuwa rahisi; kwa sababu 
siku hii tayari walikuwa wameiweka. Kwake haijalishi ni siku gani. Lakini 
walishika Jumapili, kwa sababu hiyo ndiyo siku ambayo kila mtu alikuwa tayari 
anaanza safari, kwa sababu ya Rumi. Lakini kwake yeye, hakuamini Utakatifu 
wa Jumapili kwa kila neno, kwa sababu kila siku ilikuwa takatifu, kwa sababu 
Roho Mtakatifu alikuwa akipatikana wakati wote. Unapokuwa na aina hii ya 
mawazo na ufahamu, Sabato haina maana; Sabato haina maana yoyote, kwa 
sababu Yesu anakaa ndani yako wakati wote, wakati wowote, na hakuna haja 
ya nyakati maalum. 

Sasa, nataka Yesu akae ndani yangu kila wakati, wakati wowote. Lakini 
anapokuja hasa kukaa nami, na kuja karibu nami, nataka kuwa pale; kama 
wanandoa. Kuna wakati mko karibu zaidi, kwa sababu ya matukio na shughuli 
fulani kuliko nyakati zingine. Wakati mwingine unapaswa kufanya kazi; wakati 
mwingine unapaswa kufanya mambo. Ndio, mnapendana, lakini 
hamjashikamana sana katika hali yenu ya akili. Ni sawa na Sabato; ni kanuni ile 
ile. 

Hebu tuje kwenye kauli hii katika Patriarchs and Prophets, ukurasa wa 84.3. 
Tunataka kuzungumza juu ya Henoko. Kwa nini tunataka kuzungumza juu ya 
Enoko? Kwa sababu Henoko alihamishwa kwenda Mbinguni bila kuona kifo. Je, 
hilo lina umuhimu gani kwetu? Kweli, kwa sisi ambao tunaomba kuwa sehemu 
ya 144000, tutahamishwa kutoka duniani bila kuona kifo. Kwa hiyo, tunapaswa 
kujifunza maisha ya Henoko ili kuelewa ni nini kilichomleta katika uhusiano na 
Mungu, kwamba aweze kwenda moja kwa moja Mbinguni, bila kuona kifo. 

“Habari za Henoko imeandikwa ya kwamba aliishi miaka sitini na mitano, 
akazaa mwana. Baada ya hayo akatembea na Mungu miaka mia tatu. Katika 
miaka hii ya awali Henoko alikuwa amempenda na kumcha Mungu na kuzishika 
Amri zake. Alikuwa mmoja wa wale ambao ni kizazi kitakatifu, wahifadhi wa 
imani ya kweli, mababu wa Uzao ulioahidiwa.” Kutoka kwenye midomo ya 
Adamu alikuwa amejifunza hadithi ya giza ya Anguko, na ile ya kushangilia ya 
neema ya Mungu kama inavyoonekana katika ahadi; naye alitegemea 
Mkombozi ajaye. Lakini baada ya kuzaliwa kwa mwanawe wa kwanza, Henoko 
alifikia uzoefu wa hali ya juu zaidi; alivutwa katika uhusiano wa karibu zaidi na 
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Mungu. Alitambua kikamilifu zaidi majukumu na wajibu wake kama mwana wa 
Mungu. Na alipoona upendo wa mtoto kwa baba yake, imani yake rahisi katika 
ulinzi wake; aliposikia upole wa kina wa moyo wake mwenyewe kwa ajili ya 
yule mwana mzaliwa wa kwanza, alijifunza somo la thamani la upendo wa 
ajabu wa Mungu kwa wanadamu katika kipawa cha Mwanawe, na ujasiri 
ambao watoto wa Mungu wanaweza kuwa nao kwa Baba yao wa mbinguni.” 

Je, ulifuata mlolongo? Kwamba Enoko alipokuwa na mtoto kila kitu kilibadilika. 
Alipoanza kumuona mtoto huyu, na shauku ya mapenzi aliyohisi kwa mtoto 
huyu, na jinsi alivyokuwa akitaka kwa mwanawe...; alipoanza kupata shauku 
hizi na hisia hizi, Roho wa Mungu alizungumza naye na kusema: “Je, unaanza 
kuelewa jinsi ninavyohisi kuhusu Mwanangu, na jinsi nilivyokuwa tayari 
kumtoa ili afe kwa ajili yako?” Alianza kuelewa Msalaba kwa undani zaidi kuliko 
vile alivyoelewa hapo awali. 

Biblia, kwa namna ya kuvutia sana, haisemi tu: “Mwanangu, nipe kichwa 
chako”. Inasema: “Mwanangu, nipe moyo wako ...”, kufika ndani ya hisia, 
kwenye kiti ...; si hisia tu, inabidi tuwe na imani yenye kiasi. Lakini tunahitaji 
kumpa Mungu moyo wetu, na hili ndilo tunaloona katika maisha ya Henoko, 
kwamba jambo lililomwongoza katika uzoefu wa kina zaidi na Mungu ni kupitia 
uhusiano aliokuwa nao na mwanawe mwenyewe. 

Inasema katika Steps to Christ, ukurasa wa 10: “Kupitia uhusiano wa ndani 
kabisa na mwororo ambao mioyo ya wanadamu inaweza kujua, Mungu 
ametafuta kujidhihirisha kwetu.” Kwa hivyo, ni kupitia uhusiano wetu wa 
kifamilia. Kwa hiyo, bila shaka, Shetani anafanya kazi kwa bidii sana kuharibu 
mahusiano ya familia; kwa sababu huu ndio utaratibu wenye nguvu zaidi 
ambao tunaweza kuelewa injili, ambapo tunaweza kuelewa gharama ambayo 
Mungu alilipa kwa kutupa Mwana wake wa pekee. 

Familia zinaposambaratika, watoto wanapotenda kwa namna hiyo ya uasi, na 
wazazi kuwa wakali na wenye kutawala, na watoto na wazazi wanazomeana 
kila wakati, hutapata hisia hizi. Hutapata mchakato huu wa mawazo kuingia 
akilini mwako, kwa sababu unatawaliwa na hisia zingine, na mawazo mengine, 
na kuchanganyikiwa, na aina hizi zote za mambo. 

Inafurahisha pia kwamba mtu mwingine ambaye alihamishwa kwenda 
Mbinguni bila kuona kifo alikuwa nani? Eliya. Naye alikuwa na ujumbe fulani, 
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kama inavyosema katika Malaki sura ya 4, mstari wa 5 na 6. Na katika ujumbe 
huo tunaona ulinganifu wa uzoefu wa Henoko. Malaki sura ya 4, mstari wa 5 
na 6: “Angalieni, nitawapelekea Eliya nabii, kabla haijaja siku ile iliyo kuu na 
kuogofya ya BWANA; naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto...” Kwa 
nini? Ili waweze kuelewa Msalaba. Katika kuugeuza moyo wa baba kwa mtoto 
wake, katika uzoefu wake wa shauku juu ya mwana/binti yake, anaanza 
kufahamu na kuelewa: “Huyu ni Mwanangu mpendwa, ninayependezwa 
naye”; na alikuwa tayari kumtoa Mwana huyu afe kwa ajili yetu. Na 
tunapofahamu ukubwa wa gharama ya wokovu wetu, wema wa Mungu 
hutuongoza kwenye toba; kuona kwamba tumemtenda dhambi, na 
tumemuumiza Baba yetu wa Mbinguni. Na tunageuka katika toba, 
tunapoelewa kiwango na ukubwa wa zawadi ya Baba. 

Na kisha inasema atageuza “mioyo ya watoto kwa baba zao, nisije nikaipiga 
dunia kwa laana.” Ambayo ina maana kwamba katika baraka ya Baba kwa 
watoto wake, kuna baraka. Na ikiwa watu hawataitikia baraka hii, basi dunia 
inapokea laana. Itakuja moja kwa moja. Na wengi wetu tumepitia laana hiyo 
katika mazingira ya familia zetu, ambapo wazazi wametuambia: “Hautawahi 
kuwa kitu chochote!” Hiyo ni laana. “Wewe hufai kitu. Uko kwenye matatizo 
siku zote. Kila mara unafanya makosa. Hutafanya lolote jema na maisha yako.” 
Hiyo ni laana; na watu wengi wamepitia laana hii. Lakini Mungu anataka kuleta 
ujumbe kugeuza hili. 

Katika uzoefu wangu mwenyewe mnamo 2001, nilikuwa nikifikiria - na najua 
baadhi yenu mnaifahamu hadithi hiyo, lakini ninapenda kusimulia hadithi - 
nilikuwa nikifikiria juu ya kuzaliwa kwa mwanangu. Na ilikuwa siku ya Sabato 
nikiwaza juu ya jambo hili. Na nilipofikiria kuhusu kuzaliwa kwa mwanangu, 
nilikumbuka matukio hayo. 

Nakumbuka tulipokuwa tukikimbia kuelekea hospitali. Mkazo wa mke wangu 
ulikuwa wa kawaida kabisa, na tulikwenda kwenye wodi ya kujifungulia. Na 
muuguzi akamtazama mke wangu, na kusema: “Una furaha sana. Nenda na 
urudi baadaye.” Kweli, hii ilikuwa mpya kwetu, kwa hivyo tuliona sawa. Naam, 
tulienda matembezi kidogo, na tukarudi saa moja baadaye; na mke wangu 
hakuwa na furaha tena. “Sasa akamwambia ingia.” Na tulianza mchakato wa 
kuzaliwa kwa mtoto wetu wa kwanza, ambao ulichukua masaa 11. 
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Mwishoni mwa mchakato huo, mke wangu alinikabidhi mwanangu; na 
nikamshika mikononi mwangu. Na ilikuwa ni wakati wa ajabu sana, macho 
yangu yakiwa yametazama macho yake. Ninauita wakati wa milele. Huyu ni 
mwana WANGU, niliyepewa na mke WANGU. Na ilikuwa ni uzoefu mzuri sana. 
Nilipomchukua mwanangu, na nilikuwa na furaha sana; mke wangu alikuwa na 
furaha sana kana kwamba kazi yake yote na mapambano yote yalitoweka, 
aliponikabidhi, na kwamba nilimchukua mwanangu; na nilifurahi sana na 
kushukuru. 

Na mara nyingi mimi huwa natoa maoni haya. Kuna picha yetu wakati mtoto 
wetu alipozaliwa, Mikaeli kijana wetu wa kwanza alizaliwa; na mke wangu 
anang’aa, nami niko hivi: Nikitoa usemi wa uchovu. Sikuwa nikijisikia vizuri hata 
kidogo; na ninawaambia mabinti: Mabinti kumzaa kijana wetu lilikuwa jambo 
gumu sana kwangu! Kicheko. Wanasema: “Ndio, tunakupata.” Kicheko. Lakini 
basi, unapokuja katika mwelekeo wa uhusiano, na hapo ninamwona yule 
ambaye ninampenda zaidi kuliko mtu mwingine yeyote duniani katika 
maumivu makali, ni uchungu. Ni uchungu kutazama, na hakuna ninachoweza 
kufanya juu yake isipokuwa kumwambia avute pumI, na tutapitia hii. Na hivyo, 
hiyo ilikuwa ngumu. Na sote tulilia; kwa sababu ilikuwa kama, “Oh wow!” Lakini 
ilipoisha, tulipata kijana wetu, na tulifurahi sana. 

Nilipokuwa nikitembea miaka minne baadaye, na nikakumbushwa kwamba 
nilikuwa nimemshika mwanangu, wazo lilikuja akilini. “Unakumbuka uliomba 
nini? Uliomba nini ulipomshika mwanao?” Nikasema: Sitaki chochote kiingie 
kati yangu na mwanangu, na ninataka tu anijue. Ninataka tu ajue mimi ni nani, 
na ninasimamia nini, na hakutakuwa na kitu cha kututenga kati yetu. 

Na wakati huo huo, katika akili yangu nasikia maneno: “Hivyo ndivyo 
ninavyohisi kuhusu wewe!” Ilikuwa kama, Alinipata! Ilikuwa kama, hii inaweza 
kuwa kweli? Nilikuwa nimehubiri injili mara nyingi. Nilizungumza kuhusu 
upendo wa Baba, lakini nilipokumbuka kuzaliwa kwa mwanangu na hisia 
ambayo nilihisi kwa mwanangu na hamu kubwa niliyokuwa nayo juu yake, 
Mungu alichukua hali hii na Alinihubiria injili na akasema: “Wewe ni mwanangu 
mpendwa, ninayependezwa naye. Sitaki kitu chochote kije kati yako na Mimi; 

Na wakati huo mambo haya yalianza kuonekana ndani yangu. Mwili wangu 
wote uliinuka, na kusema: HAPANA! Huwezi! Haiwezekani Wewe kunipenda! 
Mimi ni mwenye dhambi mchafu. Unajua dhambi zangu na maovu yangu na 
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mambo ambayo nimetenda dhidi yako; na si sawa kwa mtu mtakatifu kama 
Wewe kunipa kitu kama hiki. “Uovu wangu ni mkuu kuliko kusamehewa”, 
maneno ya Kaini! Hiki ndicho kilichoanza kujitokeza ndani yangu, na nikaanza 
kuhangaika; na nikashtuka! Kwa nini hiki kinajitokeza? Hiki ni kizuri ambacho 
Mungu amenipa. WEMA wa Mungu ndio UNAOKUPELEKA kwenye toba. 
Nilikuwa na watu wengi wakiniambia nilivyokuwa mwenye dhambi mchafu na 
mchafu anayenuka. Haibadilishi chochote, kwa sababu nilijua tayari. Haikuleta 
mabadiliko moyoni mwangu. Lakini Mungu aliponiambia kwamba 
ANANIPENDA, na kwamba hakutaka kitu chochote kiingie kati yangu na Yeye, 
ilinipata tu kabisa. Ni kweli ananipa hiki? Ilinibidi nielewe nini maana ya neema. 
Hii ilikuwa ni zawadi ya neema kwangu. 

“NAKUJUA wewe ni nani Adrian, lakini bado Ninakupa uhusiano huu na Mimi. 
Sitaki chochote kije kati yako na Mimi; na nataka tu unijue.” 

Na kwa hivyo, nilishindana na Mungu, na nilihisi kama Petro. Ndipo Petro 
akaikumbatia miguu ya Yesu, akasema, Ondoka kwangu kwa maana mimi ni 
mtu mwovu. Na baada ya dakika 15 au 20 hivi za kuhangaika - na ninajua kabisa 
mahali nilipokuwa wakati nilipokuwa na pambano hili; Ninajua mahali 
nilipokuwa - na nilisimama. Na tena, nilisikia sauti: “Je, utakataa zawadi 
yangu?” Na ilikuwa kama KOFI! Kama, HAPANA! Nitakubali hili! Nitakubali yale 
unayoniambia. Ninachagua kuamini kwamba hivi ndivyo unavyoniambia; 
kwamba mimi ni mtoto wako; si kwa sababu ya jambo lolote jema ambalo 
nimefanya; hakuna kitu ambacho nimefanya ili kuvutia usikivu wako, au 
kustahili jambo lolote jema kutoka Kwako. NAAMINI! Na wakati huo huo, 
naamini yalitimizwa kwangu maneno ya Ibrahimu: “Na Adrian akamwamini 
Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa haki.” 

Hapo ndipo maisha yangu yalipobadilika kabisa! Huduma yangu yote kuanzia 
hatua hiyo na kuendelea, kila kitu ambacho nimeandika, kila kitu ambacho 
nimesema kinategemea wakati huo, katika tukio hilo nililokuwa nalo pamoja 
na Mungu. Enoko alipotembea na Mungu, nimepata uzoefu huo. Na ni kupitia 
mwanangu nilipopata uzima wa milele. Nilimwambia mwanangu hivi: Ni kupitia 
WEWE nimepata uzima wa milele. Mungu alinifikia kupitia wewe. Na ndio 
maana nampenda mwanangu sana... Machozi. Niwie radhi kwa dakika moja... 

Huyu ndiye Mungu tunayemtumikia! Na hiki ndicho nilipata katika uhusiano 
wangu, na sijawahi kuangalia nyuma. Sikugundua kuwa katika wakati huo 
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ningekuwa kwenye kozi ya mgongano na kila kitu nilichokua nacho. Kanisa 
langu, kazi yangu, kila kitu kitawekwa kwenye mstari, kwa sababu ya ukweli 
huu uliokuwa umenijia: “Wewe ni mwanangu mpendwa, ninayependezwa 
nawe.” 

Kila aina ya shauku, kila uzoefu unaotamanika umetokana na uzoefu huo 
ambao ulinitokea wakati fulani kati ya mwisho wa 2000 na 2001. Ambapo kwa 
wale wanaohesabu ilitokea tu kuwa mwaka wa saba. Je! hiyo haipendezi 
kwamba Mungu angezungumza nami katika mwaka wa saba, katika Sabato ya 
siku ya saba. Bahati mbaya? siamini hivyo. 

Huu ndio uzoefu tunaoupata siku ya Sabato. Hiki ndicho alichonitolea mimi siku 
ya Sabato. Alisema: “Njooni katika kifua cha Mwanangu, na mniamini Mimi ya 
kwamba ninawapenda; si kwa sababu ya matendo yenu mema; Na sasa ilinibidi 
kukubali Haki kwa Imani kupitia tukio hilo maalum. Na sio Mageuzi yote ya 
Afya, sio mambo mengine yote ambayo nilikuwa nimefanya yangestahili hata 
wakati moja! 

Roho ya Unabii inasema, kama utachukua kila kitu kilicho bora na kizuri na cha 
kupendeza na kitakatifu na cha haki ndani ya mwanadamu, na kumtolea 
Mungu kama sehemu ya mpango wa wokovu, kitakataliwa kama USALITI! Kwa 
NEEMA pekee tumeokolewa, “si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu.” 

Hiyo ndiyo iliniweka kwenye njia ya mgongano. Muda mfupi baada ya kipindi 
hicho ndipo nilipofungua moyo wangu kwa wazo kwamba Yesu kweli alikuwa 
Mwana wa Mungu. Ilikuwa kupitia uzoefu huu kwamba nilianza kufikiria, wow, 
kwa sababu nilikuwa ninavutwa katika hili. Na hivyo, nilivutwa katika Mathayo 
sura ya 3:17: “Wewe ni Mwanangu mpendwa, ninayependezwa naye.” Na 
kama inavyosema katika Desire of Ages, ukurasa wa 113 na 116, neno 
lililonenwa kwa Kristo linasemwa kwa kila mmoja wetu. “Wewe ni mtoto 
wangu mpendwa, ninayependezwa naye.” 

Nilichukua uzoefu huo, lakini sikuweza kutatua uelewaji wangu kuhusu Utatu. 
Sikuweza kusuluhisha jinsi ambavyo angeweza kuwa sawa na Mungu na kuwa 
Mwana. Na hilo ndilo ambalo hatimaye lilitoka katika kitabu Kurudi kwa Eliya, 
kusuluhisha suala hilo la usawa, na wakati huo huo kuwa Mwana. Pengine 
lilikuwa ni suala la kitheolojia tu ambalo nililazimika kushindana nalo kichwani 
mwangu, kwa sababu ya mafunzo yangu ya kitheolojia, lakini lilikuwa ni suala 
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ambalo nilikuwa nalo; anawezaje kuwa sawa na Mungu na kuwa Mwana kwa 
wakati mmoja? 

Kwa hiyo, ili nipate ufahamu wa Sabato, ilinibidi kuvunja ulaghai na uwongo wa 
Utatu. Utatu ulisimama katika njia ya mimi kuelewa ukweli wa kile ambacho 
uzoefu wa Sabato unachohusu hasa; kwa sababu hamwezi kushika Sabato, 
msipomwamini Mwana wa Mungu. Haiwezekani, sio kwa uzoefu wangu. 
Huenda ukachanganyikiwa na, kama nilivyotaja katika kitabu Mpendwa 
Wangu, kwamba nilikuwa nikiamini Utatu, na nilikuwa nikiamini vipengele vya 
Mwana wa Mungu - Mwana na Baba; Nilichanganyikiwa, mpaka Eliya akanijia, 
na kusema: “Hata lini mtakuwa na msimamo kati ya mawazo mawili? Ikiwa 
BWANA ni Mungu, basi mtumikieni Yeye; ikiwa Mungu kweli ni Baba wa 
Mwanawe pekee MTUMIKIENI. Lakini ikiwa Utatu kuwa mungu, kisha 
umtumikie yeye, chagua wewe leo. Na huo ndio ujumbe ulionijia. Eliya alikuja, 
na huko ndiko kulikuwa Kurudi kwa Eliya katika uzoefu wangu. 

Bila shaka, Shetani hataki tuingie katika RAHA hili, katika uzoefu huu wa 
upendo wa Baba yetu; naye anatutaka tuje Jumapili, ambapo tunaweza 
kutukuza katika kazi zetu na katika mambo tunayofanya. 

Natumai nimekuletea ufahamu huu wa jinsi Utatu unavyoathiri Jumapili na 
Imani ya Kiumizimu; Imani ya Kiumizimu inayobadilisha maneno Baba na 
Mwana kumaanisha si Baba na Mwana; jinsi mambo haya mawili yanavyoathiri 
ufahamu wako wa Sabato. Ni muhimu sana kuelewa. 

Kuna mambo mengine ambayo nilifikiri kushiriki, lakini nadhani nitayatunza 
kwa ajili ya Sabato kuhusiana na kuzungumza juu ya mambo hayo; kwa sababu 
itakuwa ni Sabato, na kutakuwa na nuru zaidi na kweli inayoingia kwa wakati 
huo. Lakini nataka tu nikutie moyo kwa wazo kwamba ni Sabato ya siku ya saba 
ambayo Kristo anayepumzika katika kifua cha Baba yake anapata uzoefu wa 
kupuliziwa kwake, katika Sabato ya siku ya saba. Sabato inapofika, 
ninakuhimiza kufikiria juu ya mambo haya; kufungua moyo wako. Jua likitua 
siku ya Ijumaa jioni, fungua moyo wako; amini kwamba unapewa kipimo 
kikubwa zaidi cha Roho Mtakatifu. 

Inabidi nishiriki jambo moja tu, nalo ni kwamba, Biblia inatuambia ni kiasi gani 
hasa Roho Mtakatifu ametolewa kwetu siku ya Sabato ikilinganishwa na wiki 
nzima. Ni maradufu kabisa, kwa sababu hilo limefunuliwa katika dhabihu. 
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Sadaka ya nyama inayotolewa, kiasi cha unga na mafuta kinachotolewa siku ya 
Sabato, ni maradufu ya kiwango unachopata asubuhi/sadaka ya jioni wakati wa 
juma. Kwa hivyo, hakuna siri juu ya ni Roho kuasi gani zaidi. Ni mara mbili ya 
kiasi unachotumia wakati huo. 

Na bila shaka, kwa wale ambao wamesoma, ukitazama makala, Mkate Ulio Hai 
Utokao Mbinguni, utaona hauishii hapo. Inakuwa bora zaidi na bora na bora 
zaidi, hadi uwe kwenye mkondo. Jambo la kustaajabisha kuhusu Chemchemi 
ya Sabato, ni kwamba inafika kwenye kifundo cha mguu wako, kisha inafika 
hadi kwenye goti lako, na inapofika kiunoni, huna udhibiti tena wa kule 
uendako; unaenda pale Roho anapokupeleka. Na inapopita juu ya kichwa 
chako, Mungu anakuongoza, na hujiamulii tena uendako; unachukuliwa na 
mto. Huo ndio uzoefu ambao ninataka kuwa nao. 

Ikiwa ninatembea tu hadi kwenye vifundo vyangu, basi bado nina udhibiti wa 
mahali ninapotembea. Nataka Mungu awe na udhibiti kamili wa maisha yangu. 
Na ninapojua namna ambavyo Baba yangu ananipenda, ninahisi salama katika 
kumkabidhi Yeye hatamu za mchakato wangu wa kufanya maamuzi, na 
inakuwa rahisi zaidi kwangu. 

Na bila shaka, nilipokuwa nikitaja jambo hili jana usiku nikirejelea Sabato (kwa 
sababu inahusiana na tabia ya Mungu), unapojua kwamba Mungu ana aina hii 
ya upendo kwako, ni wakati gani mzazi husema? kwao wenyewe, kwa sababu 
ya tabia ya mtoto wao, “Wewe huna thamani tena kwangu?” Je, kuna mzazi 
yeyote anayefanya hivi? Ikiwa hakuna wakati katika uzoefu wako ambapo 
unaweza kusema: “Mtoto wangu hana thamani tena kwangu”, basi Baba yetu 
anawezaje kuchukua upanga na kuuweka kupitia mtoto wake, na kusema: 
“Mimi sikutaki tena”. Haileti maana...; haileti maana kabisa. 

Ikiwa huelewi ukweli wa Sabato kinyume na fundisho la Utatu na mambo haya 
yote, hutaelewa tabia ya Mungu. Huu ni MFUMO. Ni kazi kuu ya udanganyifu 
kuziba akili yako, ili usiweze kuufikia muhuri wa Mungu. Na hilo ndilo jambo 
tunalojaribu kueleza, ili baadhi ya mambo ninayosema yaonekane ya UPUUZI 
kwa baadhi ya watu, kwa sababu vipengele vya mambo haya havipo; hawako 
mahali pazuri kama ilivyofunuliwa kwetu kupitia ujumbe wa malaika wa tatu. 

Nataka niishie hapo, na kukuhimiza tu kuelewa Sabato ni nini. Kama A.T. Jones 
alivyosema katika mahubiri 20, 1893, Sabato inatuletea baraka zaidi kuliko siku 
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nyingine yoyote ya juma; miadi (Matendo 3:19 na 20), “NYAKATI za 
kuburudishwa” anazotupatia. 

Na ninaamini kwamba tunapofanya hivi na kuingia katika “Sabato kikamilifu 
zaidi”, kama tutakavyoona baadaye, “hii itawakasirisha Makanisa na 
Waadventista”, nasi tutaingia katika ulinzi huo, ua huo wa ulinzi, “wajenzi wa 
ukuta”. Na katika ua huo wa ulinzi, hautatuangukia upanga, njaa na tauni 
itakayowapata wengine. Tutalaumiwa kwa upanga, njaa na tauni; na ndipo 
Amri ya Kifo itakuja ili kuwaangamiza wale wazishikao Amri za Mungu kwa 
imani ya Yesu. 

Lakini Mungu atatutetea: “Yeye akaaye mahali pa siri pake Aliye juu...”, Mahali 
pa siri pake Aliye Juu ni nini? Ni kifua cha Baba! Hapo ndipo mahali pa siri pa 
Aliye Juu. Ukikaa huko, “Utakaa chini ya uvuli wa Mwenyezi. Elfu wataanguka 
upande wako mmoja, na elfu kumi upande wako wa pili, lakini tauni 
haitakukaribia.” Hii ndiyo ahadi ambayo inatolewa kwetu. 

Kwa hivyo, tupige magoti, na tuzungumze na Baba yetu: 

Baba yetu wa Mbinguni, jinsi ilivyo thamani kukuita Baba, na kujua kwamba 
Wewe kweli ni Baba yetu. Ninakushukuru kwa kusema nami miaka 15 iliyopita, 
na kunifunulia ukweli huu kwamba hutaki chochote kije kati yangu na Wewe; 
na Unataka tu nikujue Wewe ni nani. “Mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya 
hekima yake, wala mtu shujaa asijisifu kwa sababu ya uwezo wake.” Baba, 
ninawaombea ndugu zangu wa kiume na wa kike hapa kwamba wataijua kweli 
hii, kwamba Unawapenda kwa upendo wa milele, kwamba wao ni watoto 
Wako, na hutaki chochote kije kati Yako na wao; na Unataka tu wakujue Wewe. 
Ninaomba haya kwa kila mtu hapa na wale wanaotazama chaneli ya YouTube, 
kwamba WATAJUA haya; na kwamba wema wa Mungu utatuongoza kwenye 
toba; kwamba tutaacha kazi zetu wenyewe, na kutumaini kazi za Kristo pekee. 
Na kama Yesu anavyofanya kila Sabato, tutastarehe katika kifua cha Kristo 
anapotulia katika kifua cha Baba, na kusikia maneno haya: “Wewe ni mtoto 
wangu mpendwa, ninayependezwa nawe. Nasi tunakushukuru Wewe. kwa 
kusikia maombi haya Baba, katika jina la Yesu. Amina. 
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4.	 Utatu	 Dhidi	 ya	 Mwana	 Mzaliwa	 wa	
Mungu	
Lililowasilishwa - 28 Oktoba 2016 
Ninatazamia sana kuwasilisha juu ya mada hii. Sehemu ya tatu. 
Tumeshughulikia sehemu hizi mbili ambazo ni makosa mawili makubwa kama 
inavyosema katika Great Controversy, ukurasa wa 588. Sasa tunataka kuangalia 
somo la utatu lakini kwa kweli ninachotaka kuangalia ni somo la Baba na 
Mwana wake. kwa sababu ndio ninapenda kuzungumzia. Ninasema kwamba 
mimi ni mtetezi wa Baba-Mwana, mimi si mpinga-utatu, kama vile mimi nilivyo 
Mshika-Sabato, mimi si mtu wa kupinga Jumapili. Inatokea hivyo kwa sababu 
mimi ni mshika-Sabato. Nadhani unaelewa ninachosema. Tuombe. 

Baba, tunakushukuru tu kwamba tunaweza kuja mbele zako kupitia Mwana 
wako wa pekee, mpatanishi mmoja kati ya Mungu na mwanadamu. 
Tunakushukuru kwa kuwa umetupa ujumbe wako wa ukweli. Mcheni Mungu, 
mtukuzeni kwa maana saa ya hukumu yake imekuja, mwabuduni yeye 
aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Baba, tunaomba tu 
kwamba tunapozungumza juu ya somo hili hakika tutatoa ujumbe wa kumcha 
Mungu wa kweli, Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma na 
tunakushukuru katika jina lake. Amina. 

Katika maandishi ya EJ Waggoner, katika kufupisha uelewa wake wa injili, 
anasema maneno haya, “Kumwona Yesu Kristo jinsi alivyo, ndiyo injili”. Ni haki 
kwa imani. Ili kumwona Yesu Kristo, jinsi alivyo, ambayo inamaanisha tunahitaji 
kujua yeye ni nani. Tunahitaji kumjua. Na, bila shaka, tunasoma katika Yohana 
17:3, nina hakika unafahamu hili. Watu wengi wameniambia kama nina hakika 
wamekuambia, “si suala la wokovu”. Samahani, ni suala la wokovu kwa sababu 
inasema katika Yohana 17: 3 kwamba “uzima wa milele ndio huu, wakujue 
wewe, Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma.” Bado 
inanistaajabisha jinsi ambavyo ningeweza kusoma mstari huu tena na tena na 
tena kama kijana wa Kiadventista Wasabato na nisione kile ambacho kilikuwa 
kikisema hasa. Mungu wa pekee wa kweli. Sikuliona na hiyo inashangaza. Kwa 
hivyo watu wanaponiambia sio suala la wokovu, nasema, sawa kanisa linaamini 
kuwa ni suala la wokovu la sivyo hawangenitenga na ushirika kwa hivyo ni wazi 
wanaamini kuwa ni suala la wokovu na ninakubaliana na kanisa. Nakubaliana 
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nao kwa asilimia 100. Ni suala la wokovu. Ni vizuri kuweza kukubaliana na 
kanisa langu juu ya suala hili. 

Mmoja wa marafiki zangu wapendwa baada ya sisi kujifunza mada hii pamoja 
na alikuwa katika makubaliano na mimi ilionyesha kwake kwamba tunahitaji 
kufanya kitu kuhusu hili. Mkinikiri mbele ya watu, nami nitawakiri mbele ya 
Baba yangu. Mkinikana mbele ya watu, nami nitawakana mbele za Baba yangu. 
Mathayo 10:32-33. Kwa hiyo nilianza kueleza imani yangu kuhusu hili na, bila 
shaka, ilisababisha kuondolewa kwangu kutoka kwenye wadhifa wangu. 
Baadaye, wakati mwingine, nilipokuwa nikizungumza na rafiki yangu kwa 
sababu hakuwa ametoka nami, aliniambia wakati mmoja, “Adrian, je, ni 
muhimu sana, je, ni muhimu sana”. 

Ilinifanya nifikirie Wimbo Ulio Bora, Sura ya 5 wakati mwanamke Mshulami 
alipoulizwa swali kama hilo. Wimbo Ulio Bora 5: 7. Tutasoma kutoka mstari wa 
6. “Nalimfungulia mpenzi wangu; lakini mpendwa wangu alikuwa amejitenga, 
akaenda zake; roho yangu ilizimia aliposema; Nilimwita, lakini hakunijibu.” Hii, 
kwa njia nyingi, inaonyesha uzoefu wangu mwenyewe katika kanisa. Nilifikiri 
kwamba nilikuwa na uhusiano na Mwana wa Mungu lakini kulikuwa na kasoro 
fulani. Kulikuwa na kitu kilikosekana. Alikuwa anabisha hodi kwenye mlango 
wa moyo wangu na nilikuwa nikiitikia kwake lakini basi ningempoteza kwa 
sababu ya kuchanganyikiwa nilikokuwa nako akilini mwangu kuhusu mpenzi 
huyu mwingine, mtu wa pili wa utatu ambaye alikuwa akinipa uhusiano naye 
pia na kwa hivyo nilichanganyikiwa kidogo na mchakato huo. 

Mstari wa 7 na 8, “Walinzi waliokuwa wakizunguka-zunguka mjini waliniona, 
wakanipiga, wakanijeruhi; walinzi wa kuta waliniondolea pazia langu. 
Nawasihi, enyi binti za Yerusalemu, kama mkimwona mpendwa wangu, 
mwambieni ya kwamba mimi siwezi kupendwa.” Na katika mstari wa 9, swali, 
wanamjibu na kusema, “Mpenzi wako ana nini kuliko kipenzi kingine, Ewe uliye 
bora kuliko wanawake? Mpendwa wako ana nini zaidi ya mpendwa mwingine, 
hata unatuagiza hivi?” Na hapa kuna swali kwetu. Ni kitu gani hiki mpendwa 
ambacho tumekichukua kuwa mwokozi wetu na kuwa mpatanishi mmoja kati 
ya Mungu na mwanadamu. Je, inajalisha mradi tu uko katika upendo na mtu 
anayeitwa Yesu? Je, ni muhimu? Je, kweli tunahitaji kuingia katika maelezo? 
Hili ndilo swali. Kwa hiyo katika kujibu swali hilo, niliweka pamoja kitabu hiki, 
Mpendwa Wangu, ambapo ninajibu swali hilo kadiri niwezavyo na, ukipata 
nafasi ya kukisoma, unaweza kukipata. 
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Tunapomtazama utu wa Mwana wa Mungu, tunaweza kuanza na 1 Wakorintho 
8: 6. Haya yote ni maandiko ambayo unayafahamu lakini nataka tu 
tujiburudishe wenyewe. “Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba, 
ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake; na Bwana mmoja 
Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwapo, na sisi kwa yeye.” Hili 
lilikuwa ni andiko la msingi lililotumika kwa ajili ya kanuni za kimsingi za 
Waadventista Wasabato kuanzia 1872 hadi 1914. Hili lilikuwa ni andiko la 
msingi ambalo juu yake Mungu tuliyemtumikia kama watu hadi mwaka ambao 
Ellen White alikufa na kisha kanuni hiyo ya msingi ikatoweka na kutokea tena 
mwaka wa 1931 chini ya kivuli cha mpendwa mwingine, mpenzi tofauti na yule 
ambaye kanisa lilikuwa limeungana naye hapo awali. 

Katika andiko hili, tunaona kama nilivyopata furaha yangu kuu, tuna hapa 
kielelezo kwa sababu Biblia inatuambia kwamba tuliumbwa kwa mfano wa 
Mungu na kama Roho ya Unabii inavyotuambia tuliumbwa kwa mfano wa 
Mungu. Mungu na Mwanawe. Kwa hiyo tunaona kwamba uhusiano kati ya 
Adamu na Hawa unaonyesha uhusiano kati ya Mungu na Mwana wake. Tuna 
Mungu mmoja ambaye vitu vyote vimetoka kwake, na Bwana mmoja Yesu 
Kristo ambaye kupitia kwake vitu vyote vimekuwapo. Nina maelezo haya katika 
kijitabu The Divine Pattern of Life ambacho nadhani wengi wenu mnakifahamu 
hapa. 

Kanuni hii ya kwa kutazama tunabadilika, ilibadilisha ufahamu wangu 
nilipoanza kuona chanzo hiki kimoja na njia moja inaathiri maeneo mengi ya 
maandiko. Hili ndilo jambo la kwanza ambalo Mwana wa Mungu amenifanyia, 
limenipa namna ya kuutazama ulimwengu. Tunaona hili katika suala la 
uhusiano kati ya mume na mke. Uhusiano wa Baba na Mwana unatufunulia 
jinsi mume na mke wanapaswa kuhusiana wao kwa wao. Kama inavyosema 
katika 1 Wakorintho 11:3 inasema kwamba mume ni kichwa cha mke, kwamba 
Kristo ni kichwa cha mwanamume na kwamba Baba ni kichwa cha Kristo. Hii ni 
njia ya kuangalia mambo. Uongozi katika ufalme wa Mungu sio juu ya kutawala 
na kudhibiti. Unahusu baraka na ulinzi na aina hizi zote za mambo katika 
uhusiano huo mahususi. 

Nilipotazama muundo huu, nilianza kuona jinsi ulivyotumika kwenye mambo 
mengine mengi. Inafurahisha kwamba, tunapozingatia jinsi tulivyoumbwa 
ndani yetu wenyewe, tuna… Ninahitaji tu kutaja mambo kadhaa na najua 
unaweza kuwa unayafahamu haya lakini najua baadhi ya watu wanaosikiliza 
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hawayafahamu kwamba tunapotazama uhusiano kati ya Mungu na Mwanawe 
tunaona kwamba Kristo ni mfano wa Mungu asiyeonekana maana yake ni 
kwamba Baba haonekani na Mwana anaonekana. Tunaona kwamba Kristo ni 
mng’ao wa utukufu wa Baba ambayo ina maana kwamba Mwana anakuza tabia 
ya Baba. Upendo wa Baba unakuzwa kupitia Kristo. Sheria ya Mungu inakuzwa 
kupitia Kristo. Sheria ya Baba. 

Kwa hivyo kwa kuzingatia kanuni hizi, basi tunaangalia jinsi ambavyo 
tumeumbwa. Sasa nilikuwa na wazo tu akilini mwangu na hujui wazo hilo ni 
nini kwa sababu huwezi kusoma mawazo yangu kwa sababu hayaonekani. Njia 
pekee unayoweza kujua mawazo yangu ni kama nitatumia mkondo wa kinywa 
changu na kukuambia mawazo hayo kupitia mkondo wa kinywa changu na 
unaweza kuyasikia. Mara tu yanapotoka, yanapaswa kupitia masikio yako na 
kutafsiri kwenye akili yako. Ni mchakato mgumu sana lakini yote ni chanzo-
mkondo, chanzo-mkondo unaofanya kazi. Nilichokuwa nikifikiria ni juu ya mke 
wangu na kile anachofanya kwa sasa, kwa hivyo sasa unajua. Nimeweza 
kukuambia. 

Kwa hivyo jinsi tunavyowasiliana ni katika muundo wa kimungu. Ni 
asiyeonekana, jinsi tunavyowasiliana. Hii ndiyo sababu Yesu ni Neno. Yeye ni, 
kama Roho ya Unabii isemavyo, yeye ni mawazo ya Mungu yaliyosikika. Hivi 
ndivyo muundo huu unavyofanya kazi. Njia nyingine tunayoona faida ya 
uhusiano kati ya Mungu na Mwana wake na mume na mke ni kwamba tunaona 
ndani yetu kwamba tuna mambo mawili katika utu wetu. Moja ni fikra zetu na 
lingine ni hisia zetu. 

Kwa hivyo kuna uhusiano gani kati ya fikra na hisia? Tunapotazama kielelezo 
cha kiungu cha Baba na Mwana tunamwona Mungu wetu, tunaona kwamba 
fikra hazionekani na hisia inaonyeshwa, hisia ni ya kujieleza. Katika muundo 
huo, fikra ina uongozi juu ya hisia. Njia rahisi tunayoweza kuangalia ni pale 
unapokuwa umekaa mezani na umekuwa unakula na unajisikia kushiba au 
ubongo unakuambia kuwa umeshiba na unaona kipande kingine cha keki hapo, 
fikra inasema kwako, “Nadhani umepata vya kutosha sasa” lakini hisia husema, 
“lakini ningependa kuendelea zaidi”. Kwa hivyo ni nani aliye katika uongozi? Ni 
vita ambayo watu wengi hushughulika nayo kila siku katika suala la fikra na 
hisia. Hisia inakuambia “Ningependa kuendelea zaidi.” Ikiwa fikra iko kwenye 
uongozi, fikra husema “hapana umetosha” na hisia hutii na kusema “Sawa 
hatutafanya tena”. Lakini ikiwa haijasalimishwa na kama mtoto umekua na 
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kujibu hisia zako kila wakati, umekuza upande wako wa kimihemko, hisia 
hupigia kelele fikra na kusema “hapana, nitakipata” na fikra husema “Sawa, 
samahani, sitakuzuis”. Bila shaka, wakati hisia inaposhinda fikra na unakula, 
basi daima kuna hatia ambayo huja nayo kwa sababu unajua uko nje ya 
utaratibu wa asili wa mambo, kwamba hupaswi kufanya hivi. Mara nyingi sana 
katika siku za nyuma nilipokuwa mdogo, kitu ambacho nimekula hata kabla 
hakijapata kuingia katika tumbo langu na tayari ninahisi hatia. Sio sahihi, 
angalau niweze kukifurahia kabla ya kufika tumboni lakini ndivyo 
inavyoendelea. 

Inafurahisha kwamba Plato anaelezea fikra na hisia kama farasi mweusi na 
farasi mwepesi na kwamba wako upande kwa upande na kwamba farasi 
mweupe anajaribu kushikilia farasi huyu mweusi na kumweka kwenye mkondo 
kwa sababu kuna mvutano kati yao. Lakini fikra na hisia ziko katika mfano wa 
Baba na Mwana ambapo kanuni ya uongozi ya kufikiri inadhibiti hisia. Lakini 
fikra bila hisia huchosha kabisa na hisia bila fikra ni hatari kabisa. Hiki ndicho 
tunachokiona na tunakiona katika aina nyingi za ibada, tuna tatizo hili ambapo 
una mawazo haya ya upinzani. 

Mungu tunayemwabudu anaathiri jinsi tunavyofikiri na kwa hiyo hii ni 
mojawapo ya tofauti kuu kwa nini Mwana mzaliwa wa pekee ni wa thamani 
sana kwangu. Tunapozungumza juu ya Baba na Mwana katika mfano wa Utatu, 
wao wako sawa, wa milele. Ni vyanzo viwili na hivyo kuna mvutano wa kiasili 
kati ya vyanzo hivyo viwili na unaona mvutano huo unajitokeza pale watu 
wanaposema Baba mpendwa, asante Yesu; kuna mkanganyiko kuhusu 
unamwomba nani na watu wengi wameniambia, “Nikisali kwa Baba 
nitamsikitisha Mwana au nikizungumza na Mwana”. Vema, huwezi kuongea na 
Baba bila Mwana, ni aina ya jinsi ilivyo. Yeye ndiye mpatanishi mmoja kati ya 
Mungu na mwanadamu. 

Katika mfumo wa usawa una vyanzo viwili ambavyo 
huleta mvutano wa asili ambao huleta shida.  

Lakini katika mfano wa Baba na Mwana wa Biblia, tuna chanzo na njia, 
Baba na Mwana. 

Mifumo hii miwili inatuathiri sana kwa jinsi tunavyoutazama 
ulimwengu unaotuzunguka kwa viwango vingi sana. Kwa mfano, 
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tunayo Biblia, ni kitabu kimoja lakini kiko katika sehemu mbili na kwa hivyo 
kuna uhusiano gani kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Je, ni Agano la Kale 
ambalo linafanya kazi kinyume na Agano Jipya? Hiyo ndiyo njia ambayo 
Wakristo wengi hufanya kazi, sivyo? Agano Jipya linapita Agano la Kale kwa 
sababu hilo ni la Wayahudi na sisi ni Wakristo, sio Wayahudi. Au ni katika 
uhusiano mwingine ambapo Agano la Kale ni chanzo na Agano Jipya ni njia. 
Spirit of Prophecy, Christ’s Object Lessons, ukurasa wa 128, sheria au Agano la 
Kale ni mzizi na Agano Jipya la injili ni tunda ambalo hulizaa. 

Tunapomwona Kristo kama mkuzaji wa Baba, tunaona kwamba Agano Jipya 
linakuza kanuni za Agano la Kale. Hili ni mojawapo ya mambo mazuri sana 
ambayo nimeona katika uhusiano wa Baba na Mwana kumwona Kristo katika 
nafasi ya utii. Hapo awali, katika ufahamu wangu wa zamani wa Kristo, sikuwahi 
kuunganisha neno “mtiifu” kwa Mwana wa Mungu katika uhusiano na Baba 
yake. Walikuwa washiriki. Wangejadiliana wao kwa wao. Ingawa niliweza 
kuelewa kanuni ya utii ndani ya Mwana kwa sababu aliidhihirisha alipokuwa 
hapa duniani, sikuwahi kumfikiria Yeye kuwa mtiifu kwa maana hiyo hadi 
nilipoingia kwenye kielelezo cha chanzo na mkondo na kuona kwamba Kristo 
anajitiisha kikamilifu kwa Baba yake. 

Je, hii inaathiri vipi uhusiano wa mume na mke katika suala la kanuni ya ukuzaji. 
Nadhani baadhi yenu mmenisikia nikisema hivi kabla lakini, kwa wastani, 
wanaume huzungumza kati ya maneno 10,000 na 12,000 kwa siku. Ndivyo 
tunaambiwa. Nadhani kwa mawasilisho yote ninayofanya, nadhani ninafanya 
zaidi na hiyo. Wanawake kwa ujumla watazungumza kati ya maneno 16,000 
hadi 20,000 kwa siku. Kwanini hivyo? Ni kwa sababu kuna kanuni ya ukuzaji 
inayoendelea. Kuna maelezo zaidi yanayofanyika. Lakini ikiwa unafanya kazi 
katika mtazamo wa upinzani na mara nyingi unakuta wanaume wakisema, 
“unaweza kufupisha unachosema”, “unaweza kupunguza”, “unaweza kufikia 
hatua”, “unajaribu kufanya nini?” niambie” na ndivyo inavyotokea katika 
mawazo ya upinzani. Mume anakuja nyumbani na mke anasema, “siku yako 
ilikuwaje” na mume anasema “nzuri” na mke anasubiri amwambie zaidi kidogo. 

Kwa hivyo unapokuwa katika muundo wa usawa wa fikra kunaweza kuwa na 
kuchanganyikiwa kati ya mume na mke na huelewi tofauti, kwamba kuna 
kanuni ya kukuza. Wanawake hasa wanaweza kueleza hisia zao kwa usahihi 
zaidi kuliko wanaume wanavyoweza na wanaweza kuzungumza nao kwa uwazi 
zaidi kuliko wanaume wanavyoweza. Kwa hiyo ni nguvu au ni udhaifu. Kweli, 
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katika mfumo wa upinzani wanaume wanaona kama udhaifu. Kwa wanawake, 
ni kama, kwa nini huwezi kuniambia unachofikiria. Huu ni udhaifu. Kwa hivyo 
vitu vyote viwili huchukuliwa kama udhaifu katika uwezo wao wa kuelezea 
mambo. 

Kwa upande wa undani, kiwango cha maelezo ambayo mke wangu anayo, ni ya 
ajabu kwa sababu ikiwa ninataka kujua ni wapi kitu chochote kilipo ndani ya 
nyumba yangu, ninamuuliza mke wangu. Ah ndio ulikiacha hapo siku tatu 
zilizopita. Kipo hapo tu. Ah, asante mpenzi. Nikamwambia, “tafadhali kabla 
yangu, nitakuwa kwenye matatizo makubwa. Sitaweza kupata chochote. 
nitapotea.” [Kicheko] 

Hii ndiyo kanuni ya ukuzaji. Uwezo wake wa maelezo ndani ya nyumba, 
unanishangaza jinsi anavyoweza kufanya hivyo. Lakini kwa kiwango hicho cha 
maelezo, hana uwezo wa kufupisha na kuweka mambo pamoja katika kiwango 
cha juu kwa urahisi niwezavyo. Kwa hiyo tunafanya nini? Ukiwa na mtazamo 
wa kupingana, unakatishwa tamaa na kila mmoja kwa sababu ya tofauti hizi. 
Na mke anamwambia mume, “fungua macho yako, huwezi kuona kiko wapi, 
shida yako ni nini” na ndivyo inavyotokea katika nyumba nyingi zinazofanya 
kazi katika muundo huo. 

Lakini katika muundo wa chanzo na mkondo, tunaweza kufanya kazi pamoja. 
Hii imekuwa nzuri sana kwa jinsi nilivyoweza kuhusiana na watoto wangu. 
Katika uwezo wangu wa kiume, pale watoto wangu wanapotaka kuzungumza 
nami na ninafanya kazi juu ya kitu fulani, ninasema “niwezaje kukusaidia, 
ungependa nini?”. Kwa kawaida, ninapokuwa katika hali ya kazi na hapa ndipo 
ninapofanya kazi, mtoto huja na wanataka kuzungumza nawe kuhusu jambo 
fulani, naweza kukusaidia. Hiki ndicho unachohitaji kufanya, unahitaji kufanya 
hiki, hiki, hiki na hiki. Na wakati mwingine wanahitaji kusikia hivyo lakini wakati 
mwingine wanataka tu kuzungumza na wakati mwingine ni ngumu kwa 
wanaume hasa wanapokuwa wamekwisha ingia ofisini kwako wakati unafanya 
kazi na wanaona kuwa unafanya kazi na wao na wanaanza kuongea huku 
unafanya kazi fulani. Inaudhi sana. 

Lakini mke wangu, ni msikilizaji mzuri sana na atawasikiliza wanangu kwa hivyo 
anakuza maelewano makubwa sana kwa sababu anaweza kushughulikia 
kiwango cha maelezo kiundani. Anapenda maelezo. Anapenda kusikiliza 
maelezo. Nataka muhtasari. Nipe muhtasari kwa sababu kuna mengi ambayo 
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tunapaswa kufanya. Ninajaribu kutokuwa hivyo lakini sehemu ya mwelekeo wa 
kazi huanza na hiyo inachukua nafasi. Nguvu ya uhusiano ambao mke wangu 
anao na watoto wangu, haswa siku za nyuma, ni kwamba atamwambia mengi 
zaidi ya yale atakayoniambia au ambayo wangeniambia na kufanya kazi katika 
mfumo wa upinzani, hiyo inaudhi. Kwa nini hakuniambia mambo haya. 
Anamwambia mambo haya yote lakini haniambii mambo haya. Lakini 
unapofanya kazi katika mfumo wa chanzo na mkondo ni mzuri kwa sababu nina 
uhusiano mzuri na mke wangu hivi kwamba chochote ambacho mwanangu 
angemwambia ambacho ni cha maana, nitajua. Ataniambia ili nisiwe na 
wasiwasi. Ninapata habari ninayohitaji na sihitaji kusikiliza maelezo yote. 
[Anacheka] Ni mfumo mzuri na unafanya kazi vizuri sana lakini katika mfumo 
wa upinzani unakatisha tamaa sana. 

Wakati huo huo, ninapomwona mke wangu na jinsi anavyowahudumia watoto 
wetu, wana wetu na yeye anawasikiliza, ni mfano mzuri kwangu kulainisha asili 
yangu ngumu ya kiume na kuwa na uhusiano zaidi na zaidi. kwa hivyo najifunza 
kutoka kwa mke wangu katika heshima hiyo ambayo ninashukuru sana sana. 
Jambo lingine ni kwamba, nikitaka kumwambia mwanangu jambo ambalo 
linaweza kuwa gumu kwake, nitamwambia mke wangu na atamwambia na 
anafanya kazi nzuri zaidi. Ni vizuri kuwa na mpatanishi. Mwanangu ana 
mpatanishi mmoja kati yangu na mwanangu, mke wangu na ni mkuu. Yeye ni 
mpatanishi mkuu. 

Mara tu unapoelewa muundo wa Baba na Mwana wa chanzo na mkondo, basi 
unaona jinsi unavyoweza kuhusiana kwa njia hii, ni kweli, inasaidia sana. Sasa 
inafurahisha pia kutambua kwamba kwa kawaida, wanaume wana hisia kidogo 
kuliko wanawake na wanawake huwa na hisia zaidi kuliko wanaume. Hiyo 
inaakisi kanuni ya ukuzaji wa fikra na hisia. Tena, ikiwa unafanya kazi katika 
mfumo wa upinzani, hisia huonekana kama udhaifu na inadhihakiwa na 
wanaume wengi na inaonekana kama udhaifu lakini kwa muundo sahihi 
(chanzo na mkondo), hisia, na hii inavutia sana kwa sababu mwanamke 
inasema ni utukufu wa mwanamume, kwa hiyo ikiwa kuna misukosuko mingi 
ya kihisia ambayo wanawake wanaelezea, labda anaelezea msukosuko wa 
ndani, usioonekana wa mume wake lakini anaudhihirisha. Hawezi kuficha ilhali 
mwanamume mara nyingi huuficha na mwanamume humwangalia mke na 
kumwambia “tatizo lako ni nini” wakati anapoelezea sana msukosuko wake wa 
ndani kwa sababu ndivyo muundo unavyofanya kazi. Ikiwa anaonyesha furaha 
nyingi na shangwe na mambo kama hayo, mara nyingi ni kwa sababu anaitoa 



Kutoroka Pentagon ya Uongo 

 

 72 

kutoka ndani ya mume wake. Sasa, bila shaka, mwanamke ana uhusiano wake 
mwenyewe na Mungu na anaweza kuchota hiyo moja kwa moja kutoka kwa 
Kristo lakini inasaidia unapokuwa katika muundo na inafanya mambo kuwa 
rahisi zaidi. 

Kwa hivyo elewa kwa urahisi kwamba Kristo ni njia ya Baba yake amenisaidia 
sana katika uhusiano wangu na mke wangu na watoto wangu katika suala la 
jinsi mambo yanavyofanya kazi katika chanzo hiki na kanuni ya mkondo. Hiyo 
ni moja ya mambo ambayo yamekuwa baraka kubwa kwangu. 

Tunapofikiria Wakolosai 1:17, ninataka tu ufikirie hili. Inasema katika mstari wa 
17, “Naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika 
yeye”, hii inazungumza juu ya Kristo kwamba vitu vyote hushikana katika yeye, 
na vitu vyote hushikana katika yeye. Hivyo, hii ni kwa jinsi gani? Pia inasema 
katika Isaya 9:6 kwamba Kristo ndiye Baba wa milele. Je, umewahi kuwekwa 
hivyo kwako? Kristo ndiye Baba wa milele. Naam, yeye ndiye Baba wa milele 
kwa wale wote wanaojitiisha kwa Mungu mmoja wa kweli. Yeye ndiye kiumbe 
mtiifu wa kwanza ambaye ni baba wa wote wanaojisalimisha. Hiyo ndiyo hatua 
tunayofikia. 

Kwa hivyo tunapofikiria juu ya Baba, chanzo, na tunauliza swali, “Baba 
hujisalimisha kwa nani, anapokea maagizo kutoka kwa nani?” Hachukui 
maagizo kutoka kwa mtu yeyote. Baba anamtii nani? Yeye hamtii mtu yeyote. 
Kwa hiyo kwenye kanuni ya kwa kutazama unabadilika, ikiwa utamtazama 
Mungu Baba moja kwa moja, kinachotokea ni kwamba unajifunza kuja katika 
sura ya mtu ambaye hajisalimishi kwa mtu yeyote na hamtii mtu yeyote, na hilo 
sio zuri kwetu kwa sababu hatuna maisha ndani yetu kinyume na yale ambayo 
Shetani anafundisha. Hii ndiyo sababu hatuwezi kuutazama uso wa Baba moja 
kwa moja. Ni lazima tumtazame Baba kupitia Mwana. Kupitia hali yake ya 
kunyenyekea, tunamwona Mwana na kuona jinsi anavyotii na kumtumaini 
Baba yake na, tunapopokea roho hiyo, tunaweza kumkaribia Baba. 

Inafurahisha kwamba Shetani kwa kweli ni usemi wa mtu anayemtazama Baba 
bila Mwana. Je, umefikiria hilo? Kwa sababu Shetani hataki kunyenyekea kwa 
yeyote, hataki kutii mtu ye yote bali kama kiumbe aliyeumbwa, ndani yake 
anayeishia katika maafa makubwa. Kwa hiyo ndiyo maana kama kiumbe 
kilichoumbwa, tunamhitaji Kristo. Ulimwengu huu hauwezi kushikana pamoja 
nje ya Kristo. Yeye ndiye anayeshikilia ulimwengu wote mzima pamoja kwa 
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sababu ya roho yake ya kunyenyekea. Hilo ni mojawapo ya mambo ya thamani 
sana kwangu kuhusu Mwana mzaliwa wa pekee katika suala la kufanya jumuiya 
pamoja. 

Kwa hivyo unapofanya kazi katika muundo wa (upinzani) ambao ni sawa zaidi 
na, Sawa, unao watatu dhahiri ((((((), watatu ambao hufafanya kazi na hiyo 
inafanya kuwa mbaya zaidi wakati unapokuwa nao kwa sababu unaweza kuwa 
na mume, mke na watoto wote wakiwa kwenye kiwango sawa katika muundo 
huo maalum kwa jinsi wanavyofanya kazi. Hii inaleta mvutano wa ajabu. Je, 
mkuu wa nyumba ni nani? Ni nani mwenye nguvu zaidi? Ni mwenye akili zaidi, 
ni yeyote, lazima utafute njia na namna za kudhibiti hali wakati unafuata 
muundo kama huu. 

Katika Mwana mzaliwa, tuna mfano kamili wa kunyenyekea na utii kwa Baba. 
Tunasoma katika Yohana 5:19, “Basi Yesu akajibu, akawaambia, Amin, amin, 
nawaambia, Mwana hawezi kufanya neno mwenyewe, ila lile ambalo amwona 
Baba analifanya; naye Mwana hufanya vivyo hivyo.” Mwana hafanyi chochote 
Mwenyewe. 

Umewahi kujiuliza katika Ufunuo 1:1 inasema “Ufunuo wa Yesu Kristo, 
aliopewa na Mungu”. Hebu fikiria hilo kwa muda. Yesu hajidhihirishi tu kwa 
mawazo yake mwenyewe. Anauliza Baba yake, ninahitaji nini kufunua juu 
Yangu. Hilo ni wazo la kina kabisa, sivyo. Baba anasema nataka ufunue hili, 
nataka ufunue hili. Ni ufunuo kabisa. Na hicho ni kitu ambacho ni kizuri sana 
kwangu kwa nini Yesu ni wa thamani sana. Ananipa mfano wa jinsi ya 
kumwendea Baba, jinsi ya kuishi katika uwepo wa Baba yetu. Tunaweza kuona 
hili tena kwa jinsi Mungu alivyoweka uhusiano wa jua na mwezi. Tunaona 
kwamba mwanga wa jua unaonyeshwa kupitia mwezi. Ukijaribu na kuliangalia 
moja kwa moja jua nini kitatokea kwenye macho yako? Utakuwa kipofu lakini 
unaweza kutazama mwanga wa jua usiku kucha kupitia mwezi na 
hautakuumiza, una mwanga laini. Vivyo hivyo Mungu anajaribu kutuambia kitu 
pale katika suala la uhusiano uliopo kati ya jua na mwezi. 

Hili ni jambo ninaloliona kuwa la maana sana katika suala la uhusiano kati ya 
Baba na Mwana. Tulizungumza juu ya hili katika mada yetu ya mwisho, “Yeye 
aketiye mahali pa siri pake Aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. 
( Zaburi 91:1 ) Mahali pa siri pa Aliye Juu Zaidi. Tunapokuwa ndani ya Kristo 
tunaona kwamba tunaweza kukaa katika uhusiano huo kati ya Baba na Mwana. 
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Tunaweza kuwa hapa. Hapa ndipo mahali ambapo kanisa limesimama juu ya 
mwezi na limevikwa jua. Ni katika uhusiano huo, ni katika nafasi hiyo kati ya 
Baba na Mwana. 

Inafurahisha jinsi Ufunuo 12 inavyoelezea kanisa kama mwanamke 
aliyesimama juu ya mwezi akiwa amevikwa jua. Liko katika nafasi ya kifuani 
mwa Baba. Ninapenda kufikiria hilo na kukumbuka nikiwa mtoto mdogo, 
asubuhi na mapema niliruka kutoka kitandani na nilikuwa nikikimbia na kuruka 
kwenye kitanda cha wazazi wangu na ningeingia katikati yao. Hilo ndilo eneo 
hapa kati ya Baba na Mwana. Hiyo ni kusimama juu ya mwezi kuvikwa jua. 
Baadhi tu ya mawazo ya kuvutia ya kuzingatia katika kipengele hicho. 

Hili ni jambo ambalo limekuwa la thamani sana kwangu kwa sababu, 
kumtazama Yesu jinsi alivyo - mnyenyekevu, mtiifu kwa Baba na, bila shaka, 
sasa tumefikia jambo muhimu zaidi ninaloamini katika suala la kwa nini ni 
muhimu kwetu sisi kuamini kwamba Yesu ni Mwana mzaliwa. Njoo kwenye 
Zaburi 2:7, “Nitahubiri amri, BWANA ameniambia, Ndiwe mwanangu; mimi leo 
nimekuzaa.” Anasema “nitaitangaza amri”, anasema nitasema hivi. “Bwana 
ameniambia.” Kulingana na mambo yote tunayojua kutoka kwenye Mithali 
8:23 Kristo aliwekwa tangu milele; Yohana 3:35 kwa kuwa nimepokea yote kwa 
Baba yangu; Yohana 17:8 hakika wao wamesadiki ya kwamba mimi nalitoka 
kwa Baba. Andiko baada ya andiko. Kama vile alivyopata kwa urithi jina lililo 
bora zaidi; tunaweza kuendelea na kuendelea zaidi kuonyesha kwamba Kristo 
amepokea kila kitu kutoka kwa Baba yake. 

Hii ndiyo sababu Yesu anaitwa Mwana wa pendo lake. Mungu aliposema, 
“huyu ni Mwanangu mpendwa,” neno ambalo alitumia lilikuwa agape. “Huyu 
ni Mwanangu wa agape”. Njia pekee ambayo Mwana angeweza kuwa agape ni 
kwa Mungu kumpa kila kitu. Je, tunaelewa kanuni hiyo. Kuwa mwana agape ni 
kuwa mwana ambaye amepewa kila kitu. Ikiwa hangepewa kila kitu, 
angelazimika kumwita Mwanangu wa phileo au Mwana wangu wa eros kwa 
sababu angeona katika umilele wa Mwana, angeona ujuzi wote, angeona 
uweza na kusema “Nimevutiwa na hili. Nalipenda hili.” Asingekuwa Mwana wa 
agape. Njia pekee anayoweza kuwa Mwana wa agape ni kupewa kila kitu. Hii 
ni kanuni muhimu sana, na, bila shaka Biblia inasema kwamba Mungu ni agape. 
Papa Benedict anasema Mungu ni eros pamoja na agape. Daima ni Babeli 
ambayo huchanganya yote mawili. 
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Ninayo nukuu katika My Beloved, ukurasa wa 116 (ukurasa wa 135 katika toleo 
la 2019). Huyu ni Papa Benedict XVI mwaka 2005, Mungu ni Upendo. “Mungu 
ndiye chanzo kamili na cha mwisho cha viumbe vyote; lakini kanuni hii ya 
ulimwengu wote ya uumbaji-Logos, sababu ya awali-wakati huo huo ni mpenzi 
aliye na shauku yote ya upendo wa kweli. Kwa hivyo Eros ameheshimiwa sana, 
lakini wakati huo huo ametakaswa hadi kuwa kitu kimoja na agape. Kwa hiyo 
Kanisa la Kirumi linaamini kwamba Mungu ni eros na agape. Eros na agape. 
Vimeunganishwa kwa sababu eros katika kiini chake inapingana na agape. Ni 
kanuni zisizoendana kabisa. 

Nitasoma tu hili. Hapa kuna mwandishi ambaye anatoa maelezo ya agape na 
eros. “Agape mara nyingi inalinganishwa na eros, ambayo haipatikani katika 
Agano Jipya” kwa sababu neno eros halipatikani katika Agano Jipya hivyo Papa 
anamwitaje Mungu eros. Naam, yeye ni Papa, anaweza kusema anachopenda. 
“ingawa ni maarufu katika falsafa ya Kigiriki. Eros inaweza kurejelea upendo 
mchafu, wa kimwili, lakini katika muktadha wa mawazo ya Kigiriki inachukua 
namna ya upendo wa kiroho ambao hutamani kupata wema wa juu zaidi.” Ni 
kitu ambacho ni cha heshima. “Eros ni hamu ya kumiliki na kufurahia [hitaji au 
hamu ya mwingine].” Hii ni kanuni muhimu sana. Haja au hamu ya mtu 
mwingine. Sasa, ni mara ngapi umesikia ndani ya Kanisa kwamba, ili upendo 
uwepo, kuna haja ya kuwa na mtu mwingine wa kumpenda. Upendo huo ni 
eros. Sio agape. Ni upendo unaotegemea mahitaji na kile ambacho watu wengi 
wanafundisha katika Kanisa leo ni kwamba ikiwa Mungu asingekuwa na Kristo 
na Roho Mtakatifu basi angekuwa mbinafsi kwa asili. Hiyo ndiyo maana ya hili. 
Ili kuwe na upendo, lazima kuwe na mtu wa kumpenda lakini huu ndiyo 
ufafanuzi wa eros na Papa Benedict anaelewa hili. Anaelewa kanuni hii. Ni mtu 
mwenye akili sana. Anafahamu kanuni hii lakini Biblia inasema Mungu ni agape. 
Je, agape hii inafichuliwaje? Imefunuliwa katika 1 Yohana, unapata ufafanuzi. 
1 Yohana 4:8 “Yeye asiyependa, hakumjua Mungu; kwa maana Mungu ni 
agape.” Mstari wa 9, “Katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba 
Mungu alimtuma Mwanawe pekee ulimwenguni, ili tupate uzima kwa yeye.” 
Huo ndio ufafanuzi wa agape. Kwamba Mungu alimtoa Mwana wake wa pekee. 
Sasa nimesikia, wakisema wachungaji mashuhuri wa Kiadventista kwamba 
inaposema Mungu ni upendo, hii kwa kweli inawaelezea watu watatu 
wanaopendana. Kama nilivyomwonyesha mmoja wao, mstari wa 9 unasema 
kwamba Mungu huyu ana Mwana na alimtuma ulimwenguni, kwa hiyo ikiwa 
Mungu katika mstari wa 9 anamtuma Mwana wake ulimwenguni basi Mungu 
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katika mstari wa 8 lazima awe Baba. Je, hilo lina maana? Ni wazi kabisa katika 
suala hilo. 

Ninataka tu kukusomea zaidi kidogo hii. “Eros ni hamu ya kumiliki na kufurahia 
[hitaji au hamu ya mwingine]; agape ni nia ya kutumikia bila kutaka faida... Eros 
anavutiwa na kile ambacho kina thamani kubwa zaidi.” Hapa tunafika kwenye 
kiini cha Augustine na watu wake watatu - uweza wa yote, ufahamu wa yote 
na uwepo wote. Katika Utatu, Baba, Mwana na Roho wanaona ndani ya kila 
mmoja wao kwamba wana sifa hizi tatu na hiyo ndiyo inawafanya kuwa sawa. 
Hii yote ni eros. Ni kivutio cha kufanana. Ni kivutio kwa kitu kinachokupendeza. 
Huu ni upagani kabisa tunapoutazama. 

“Eros inavutiwa na kile ambacho kina thamani kubwa zaidi; agape huenda kwa 
wasiostahili kabisa. Eros hugundua thamani ilhali agape hutengeneza 
thamani.” Hili ni muhimu kwetu kuelewa. Agape inaunda thamani. Ndiyo 
maana tunajiuliza ni kwa msingi gani Mwana wa Mungu hakufikiri kuwa sawa 
na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho. Je, ni sifa na uwezo wake wa urithi 
anaotumainia au ni kwa sababu Baba alimwambia na kusema wewe ni 
Mwanangu, utakaa katika kiti changu cha enzi na wewe ni sawa na mimi. Kwa 
hivyo Baba aliumba thamani kwa zawadi ya uwezo wote, kwa zawadi ya vitu 
hivi vyote. Yeye ndiye aliyefanywa, kama Roho ya Unabii isemavyo, alifanywa 
kuwa sawa na Baba kwa mamlaka ya Baba, kwa neno la Baba. Kwa neno lake 
alimfanya Mwana kuwa sawa na yeye mwenyewe. Kwa sababu ndivyo agape 
ambavyo hufanya, inaunda thamani wakati eros inatafuta thamani, inatafuta 
ile ambayo ni sawa na yenyewe. “Agape ni zawadi ya upendo wakati eros ni 
hitaji la upendo.” Ili kuwe na upendo, lazima kuwe na mwingine wa kupendwa. 
Nalisikia hili tena na tena na tena. 

Hii inanukuu moja kwa moja kutoka kwa Augustine. “Upendo ni wa mtu 
anayependa, na kwa upendo kitu kinapendwa.” Huyo ni Augustine juu ya 
Utatu. Hili linapigiwa tarumbeta kutoka kwenye mimbari za Waadventista kila 
mahali. Ili mapenzi yawepo lazima kuwe na mtu wa kumpenda. Wanamfuata 
Augustine. Wanafuata theolojia ya Kirumi. Hiki ndicho kinachofundishwa katika 
mimbari nyingi siku hizi. 

“Eros inatokana na upungufu ambao lazima utimizwe.” Sitaki kuwa peke yangu, 
nahitaji mtu wa kunizuia nisiwe mbinafsi. “Agape ni wingi wa neema takatifu.” 
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Hii ni kutoa tu ufahamu wa maneno haya mawili ya Kiyunani kama ambavyo 
mtu mmoja ameyaweka pamoja. 

Sasa nikiwa na wazo hili akilini, nataka niwasomee jambo lingine. Hii ni kutoka 
kwenye kitabu cha Whidden, Moon na Reeve juu ya Utatu. Kinasema hivi, 
“Kama Mungu angekuwa mtu mmoja, basi kabla ya ulimwengu kuumbwa, yeye 
hakuwa upendo. Kwa maana, ikiwa upendo ni kiini cha Mungu, lazima awe na 
kitu cha milele cha upendo.” Unaona eros. Anamnukuu Augustine. Huyu ni 
mwandishi wa Kiadventista akinukuu, sijui kama anafahamu, nina uhakika 
amesoma mambo haya. “Zaidi ya hayo,” sasa sikilizeni hili kwa makini kwa 
sababu ufahamu huu wa Mungu unatuhukumu sisi sote kwa sababu inasema 
hivi, “Zaidi ya hayo, upendo mkamilifu unawezekana tu kati ya walio sawa.” 
Sasa hiyo ni kweli katika muktadha mmoja lakini huu si muktadha 
anaouzungumzia. 

Shikilia jambo hilo hasa kwa sababu katika Yohana 10:15, Yesu anasema, “Mimi 
namjua Baba kama vile Baba anijuavyo mimi.” Huo ni usawa. Haisemi chochote 
kuhusu nguvu, haisemi chochote kuhusu nafasi na utendaji na mambo hayo 
yote. Inasema tu kwamba Kristo ana uwezo wa kumjua Baba kama vile Baba 
anavyomjua. Lakini hapa kuna jambo zuri kuhusu Kristo, alipewa uwezo huo na 
Baba na hilo ni agape. Ndivyo agape inavyofanya kazi. 

“Kama vile ambavyo mwanadamu hawezi kutosheleza au kutambua nguvu 
zake za upendo kwa kupenda wanyama wa chini, vivyo hivyo Mungu hawezi 
kutosheleza au kutambua upendo wake kwa kumpenda mwanadamu au 
kiumbe chochote.” Hiyo ina maana kwamba Mungu hawezi kutupenda kwa 
nguvu zote kamili za upendo wake. Naona kuwa ni chukizo. Inachukiza kabisa 
ukilinganisha na yale ambayo maandiko yanafundisha na hiki ndicho 
kinachofundishwa. Inatisha kuona. Hili ndilo ninaloona kuwa la thamani sana 
ndani ya Mwana mzaliwa wa Mungu, na tunarudi kwenye Zaburi 2:7, 
“Nitahubiri amri; mimi leo nimekuzaa.” Siku ile Kristo alipozaliwa katika 
umilele, Mungu anamwambia, wewe ni Mwanangu na vyote nilivyo navyo ni 
vyako. Na Kristo alifanya nini, alimwamini Baba. Aliamini neno la Baba ambalo 
linamfanya Kristo kuwa mwanzilishi wa imani. 

Hii ndiyo sababu tunahitaji kumwamini Mwana mzaliwa. Tunahitaji kumwamini 
mtu anayejua imani ni nini. Anayejua kumwamini Baba na Baba peke yake. Sasa 
tunakuja kwenye baadhi ya mambo ya thamani zaidi kuhusu Mwana mzaliwa 
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pekee na kwa nini ni muhimu sana. Waebrania 12:2 inatuambia ukitoa italiki, 
inasema, “Tukimtazama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza”, neno 
“yetu” katika Biblia yangu ni italiki hivyo litoe. Sawa kwa hiyo yeye ndiye 
mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu lakini yeye ndiye mwanzilishi na 
mkamilishaji wa imani kwa sababu Baba alipomleta na kusema, “wewe ni 
mwanangu, mimi leo nimekuzaa”, Yesu alimwamini Baba yake na ilihesabiwa 
kwake kuwa haki. Unaona jinsi hiyo inavyomfanya kuwa kielelezo [kwa] 
mwanadamu, ambacho kinamfanya awe mtu wa kielelezo ambacho tunaweza 
kuiga. Tunaweza kumuiga mtu kama huyu. Katika nyanja yetu, kama vile 
Mwana alivyokubali kila kitu ambacho Baba yake alimpa kwa imani, tunaweza 
kukubali kila kitu ambacho Mungu anatupa kupitia Kristo kwa imani hiyo hiyo. 
Kwa imani ya Yesu Kristo. Ni muhimu kwetu kuelewa Mwana wa Mungu ni nani 
ili sisi kuelewa haki kwa imani. Yeye aliye na Mwana, anao uzima kwa sababu 
Yesu ndiye mwanzilishi wa imani. 

Huyu ni mimi ni wa thamani sana ambapo nafsi ya pili ya utatu, haitaji imani 
kwa sababu anatumaini katika ujuzi wake mwenyewe wa kujua kila kitu, uwepo 
wake wa kila mahali, uweza wake mwenyewe. Hamwamini mtu mwingine 
yeyote isipokuwa yeye mwenyewe. Nikimtazama mtu huyu, nitafanya nini? 
Nitaenda kujiamini. Nitaamini katika uwezo wangu mwenyewe, nguvu zangu 
mwenyewe. Hivi ndivyo unavyoishi, kwa kutazama unabadilika. Ndiyo maana 
usiku ule nilipotengwa na Kanisa, niliwaambia, maisha yangu yote nimekuwa 
na cheo cha mwana wa Mungu. Nimefanya kazi ya mwana wa Mungu lakini 
sikuwahi kuwa na uhakikisho kamili kwamba mimi ni mwana wa Mungu kwa 
sababu nilimwabudu mtu ambaye alikuwa na cheo cha mwana wa Mungu, 
alifanya kazi ya mwana wa Mungu lakini hakuwa kweli mwana wa Mungu 
katika maana halisi. Kwa hiyo si ajabu nilikuwa katika hali ya kuchanganyikiwa. 
Sikuweza kupata uhakikisho huo, utoshelevu huo kamili lakini Mwana mzaliwa 
wa pekee alinipa kwa sababu niliona ndani yake uhakikisho kamili wa uana 
Wake kwa Baba. 

Hapa ndipo tunapofikia maandishi ya thamani zaidi kwangu. Ni wakati Baba 
anazungumza na Mwana wake katika Mathayo 3:17, “na tazama, sauti kutoka 
mbinguni ikisema, Huyu ni Mwanangu, mpendwa wangu, ninayependezwa 
naye.” Mwana aliyezaliwa ana baraka ya Baba yake, anajua kwamba Baba 
anampenda. Hiki ni kitu kizuri. Ndani ya utatu tunaona kwamba Baba na 
Mwana wanaelezana wao kwa wao, “vema, tutafanyaje hili? Naam, nitakuwa 
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pale kwenye ubatizo na utasema maneno haya, ‘wewe ni mwanangu 
mpendwa’, lakini yeye si mwana mpendwa kwa hivyo maneno hayamaanishi 
chochote kwa maana hiyo. Lakini kwa Mwana mzaliwa, huyu ni Baba halisi 
anayezungumza na Mwana halisi, “wewe ndiwe Mwanangu mpendwa 
ninayependezwa naye” na katika shughuli hiyo ninakubalika ndani ya 
mpendwa. Mimi, katika Kristo, nasikia maneno ya Baba yakiniambia, “wewe ni 
mwanangu mpendwa ninayependezwa naye kupitia Kristo Yesu, Bwana wetu.” 
Katika shughuli hiyo, ninapokea kwa imani, baraka za Baba. Si kwa matendo 
bali kwa imani. Hili ndilo jambo la thamani zaidi kwangu. 

Wakati wowote ninapokuwa na shaka - je, una shaka wakati mwingine, niko 
mbali na Mungu na sijisikii vizuri sana. Nina shaka juu ya wokovu wangu. Je, 
Yesu ana shaka yoyote kuhusu uhusiano wake na Baba yake? Je, ana shaka 
yoyote kuhusu upendo wa Baba kwake? Kamwe. Yeye hana shaka kamwe. Huo, 
ndugu zangu, ndio urithi wetu. Uhakikisho wake mkamilifu, baraka zake 
kamilifu ambazo anapokea kutoka kwa Baba yake ni urithi wetu. Kama 
inavyosema katika Desire of Ages kwenye sura, Ushindi, Yesu alipopata ushindi 
wa Shetani anasema ushindi wake ni wetu hivyo kila ninapojaribiwa kuwa na 
shaka, nawaza, hivi Yesu ana shaka yoyote kwamba Baba anampenda. Hapana, 
hana shaka, basi mimi pia sina shaka kwa sababu nina imani ya Yesu. 

Hii ni muhimu sana. Imani ya Yesu ambaye alipozaliwa uliambiwa wewe ni 
Mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, naye alimwamini Bwana na 
ikahesabiwa kwake kuwa haki. Hii ndiyo imani ya Yesu. Mungu alimtuma Roho 
wa Mwanawe mioyoni mwetu analia Aba, Baba. Ni nani anayemlilia Abba 
Baba? Roho ya Yesu ndani yako ndiyo inalia Aba, na unapomjua Mwana pekee, 
unajua kwamba umeingia katika uzoefu huo. Kwangu mimi, Mwana mzaliwa 
hawezi kujadiliwa. Mwana mzaliwa ni wokovu. Kumwona Mwana wa Mungu 
jinsi alivyo, ni uzima wa milele na ndivyo inavyosema, “Na uzima wa milele ndio 
huu, Wakujue wewe, Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma.” 
(Yohana 17:3 ) 

Hakuna njia nyingine kwa Baba isipokuwa kupitia Mwana pekee. Kwa hivyo 
ninarudia kesi yangu wakati watu wanasema hili sio suala la wokovu. Kweli, 
kutengwa kwangu kunathibitisha kwamba hili ni suala la wokovu na 
ninakubaliana na Kanisa langu kwa asilimia 100. Hili ni suala la wokovu. “Yeye 
aliye naye Mwana anao uzima” (1 Yohana 5:12). 
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Hii ndiyo sababu, bila shaka, Shetani anatamani sana kuwashawishi watu 
wasimwamini Mwana mzaliwa. Hii ndiyo sababu Shetani lazima aushawishi 
ulimwengu usimwamini Mwana mzaliwa wa kwanza kwa sababu inawapa watu 
uhakika wa haki kwa imani kwa sababu Kristo ndiye asili ya haki kwa imani. 
Napata msisimko kwa sababu huyo ndiye mpendwa wangu tunayemzungumzia 
hapa. Mwokozi wangu wa ajabu. 

Hii sio nadharia tu. Je, mpendwa wako ni nini kuliko wapendwa wengine wote? 
Mpendwa wangu ni haki kwa imani, mpendwa wangu alirithi vitu vyote kutoka 
kwa Baba yake kwa imani na, ninapomtazama mtu huyu, ninarithi vitu vyote 
kwa imani. Ninarithi uzima wa milele, nitaketi kwenye kiti cha enzi cha Kristo 
anapoketi kwenye kiti cha enzi cha Baba yake. Haya yote nitapewa na 
ninaamini kwa imani. Ni kwa imani hii, kama nilivyosema katika uwasilishaji 
wangu wa mwisho, iliniruhusu kuamini kwamba wakati Mungu aliponiambia, 
sitaki chochote kiingie kati yangu na wewe na nataka tu unijue. Sababu ya mimi 
kuweza kuamini hili ni kwa sababu nilikuwa na imani ya Yesu kwa sababu asili 
yangu ya kimwili haina uwezo wa kuamini hili. 

Ninataka tu kumalizia juu ya hatua hii maalum. Kitu ambacho ni cha thamani 
sana. Inasema katika kitabu Confrontation cha Ellen White kwamba kazi ya 
Yesu nyikani ilikuwa msingi wa kazi ya msalaba na inampa mwanadamu 
ufunguo ambao yeye katika jina la Kristo anaweza kushinda. Majaribu nyikani, 
msingi wa kazi ya msalaba? Je, umesikia hili kabla? Kwamba kama Yesu 
hangefanya kile alichofanya nyikani, kazi ya msalabani haingefaulu. Kwanini 
hivyo? Vema, tunaona hapa kwamba Mathayo 4:3, “Mjaribu akamjia, akasema, 
Ukiwa ndiwe Mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. 
Shetani alikuwa akimshawishi Kristo afanye nini? Kutilia shaka Uwana wake. 
Alitaka athibitishe Uwana wake. Alitaka athibitisheje Uwana wake? Kwa 
kusema Baba yangu aliniambia kuwa mimi ni Mwana ndivyo nilivyo. Hapana, 
alisema, geuza mawe kuwa mkate. Fanya. Onyesha nguvu yako na uwezo wako 
wa kuonyesha kuwa wewe ni mwana. Kristo alimpinga na kusema, “Mtu 
hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu.” 

Hiki ndicho kinachotuleta kwenye ukweli mkuu ambao Shetani anakabiliana 
nao. Baada ya kusema nitapanda mbinguni, nitakuwa kama Aliye Juu Zaidi na 
Shetani alijitenga na Baba yake, alimkataa Baba yake wa mbinguni na 
akachagua kuwa yatima. Shetani anajifafanuaje? Yeye hana tena baraka za 
Baba yake. Hafurahii tena pumziko hilo na amani ambayo Mwana wa Mungu 
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anafurahia. Yuko peke yake na ametengwa na anajifafanuaje? Kwa kazi zake 
mwenyewe na nguvu zake mwenyewe. Kwa hiyo yeye hana uwezo wa kuwa na 
uana na ndiyo maana tulipokuwa wana na binti za Adamu walioanguka, tulirithi 
uzao huo kutoka kwa Shetani usio na uwezo wa kuamini kuwa wana kwa 
Mungu kwa sababu haya ni mawazo ya Shetani. Wanadamu walirithi mawazo 
ya Shetani pale tunda lilipoliwa. Hii ni akili ambayo haina uwezo wa kuamini 
kwamba sisi ni wana na binti za Mungu na hivyo Kristo alipaswa kutusaidia kwa 
kuturejeshea uwezo wa kuamini kwamba tunaweza kuwa wana na binti za 
Mungu. Ikiwa hangetufanyia hivi, kazi ya msalabani isingekuwa na maana, 
ikiwa ndani ya uzoefu wa mwanadamu hakungekuwa na uwezo wa kukubali 
zawadi. 

Shetani alipoona kwamba Kristo amenukuu maandiko na kumchukiza na 
kusema “mtu hataishi kwa mkate tu bali kwa kila neno litokalo katika kinywa 
cha Mungu,” ni neno gani la mwisho alilokuwa amesikia kutoka kwa Baba yake 
siku 40 zilizopita? Wewe ni Mwanangu mpendwa ninayependezwa nawe na 
Yesu alimwamini Baba yake na aliweza kumkataa Shetani. Sihitaji kukufanyia 
chochote. Baba yangu tayari aliniambia uhusiano wangu naye kwa hivyo 
siongei na wewe. 

Kwa hiyo Shetani anasema, “oh, kwa hiyo unataka kunukuu maandiko, Sawa.” 
Kwa hiyo anamchukua hadi kwenye hekalu refu na kusema, “Imeandikwa”. 
Yesu alisema “imeandikwa” kwa hiyo Shetani akasema “Sawa kwa hiyo unataka 
kunukuu maandiko basi nitayanukuu maandiko kwa ajili yako.” Imeandikwa 
katika Mathayo 4:6, “Imeandikwa, Atakuagizia malaika zake; na mikononi 
mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Tena, anajaribu 
kumvuta Yesu ili aonyeshe imani yake kwa kufanya kitendo kizembe na 
kujitupa kutoka juu ya hekalu. Je, huo ni wazimu? “Yesu akamwambia, 
Imeandikwa tena. Usimjaribu Bwana, Mungu wako.” Anamchukiza kwa 
maandiko na, bila shaka, alisema “ikiwa wewe ni Mwana wa Mungu jitupe 
kutoka juu ya hekalu”. Tena anamkatalia. Sihitaji kufanya chochote kuthibitisha 
Uwana wangu na hii ni muhimu sana. Ninachohitaji kuamini ni neno la Mungu. 

Hili ni muhimu kwetu kuelewa kwa sababu ikiwa tuna imani ya Yesu basi 
ushindi huu jangwani ni wetu. Shetani anapokujia, loo, wewe ni mwana ama 
binti wa Mungu. Je, una wokovu? Thibitisha! Onyesha uwana na ubinti wako 
kwa Mungu. Hivi ndivyo Shetani anavyotuambia kila wakati. Jipatie huduma, 



Kutoroka Pentagon ya Uongo 

 

 82 

toka huko, fanya kazi masaa 60 kwa siku, fanya kazi. Kisha utathibitisha kuwa 
wewe ni mtu wa thamani. 

“Tena Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu sana, akamwonyesha milki zote 
za ulimwengu, na fahari yake; akamwambia, Haya yote nitakupa, ukianguka na 
kunisujudia. Namba nyingine ambayo atapata thamani. Hana thamani yoyote 
kwa hiyo ikiwa anaweza kumfanya Yesu ainame na kumwabudu, anaweza 
kujihisi vizuri zaidi. Ingekuwa rahisi sana kama angebaki tu ndani ya amri za 
Baba yake lakini sasa inambidi amfanye Yesu amsujudie na kumwabudu. 

“Basi Yesu akamwambia, Nenda zako, Shetani.” Hii ndiyo imani ya Yesu 
akizungumza. “Ondoka zako Shetani; kwa maana imeandikwa, Msujudie 
Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Haleluya. Hii ndiyo imani 
yetu inayoonyeshwa. Yesu hapa ni kama Daudi. Huyu ni mwana wa Daudi kama 
Daudi alipotupa kombeo na kupiga kwenye paji la uso la Goliathi. Kwa hiyo Yesu 
analichukua neno na kulipiga kwenye paji la uso la Shetani na kusema “ondoka 
hapa”. Utamwabudu Bwana Mungu wako na kumtumikia yeye peke yake. 

Kwa hivyo ushindi huu ni wetu. Hatupaswi kushindwa na hitaji la kudhibitisha 
chochote kwa mtu mwingine yeyote. Hatutakiwi kuwa na kiwango fulani cha 
mapato, si lazima tuwe na kiwango fulani cha taswira ambayo tunawaonyesha 
watu wengine ili watupende. Kitu pekee ambacho ni muhimu kwetu kujua ni 
kwamba sisi ni watoto wa Mungu kwa imani ya Yesu Kristo. Kwa hiyo, ndiyo 
sababu ninampenda Mwana mzaliwa wa Mungu. Kwa sababu ana uhakikisho 
wa upendo wa Baba, amebarikiwa na Baba, yeye ni Mwana wa agape, 
anatuonyesha jinsi tunavyoweza kupokea vitu vyote bila kuwa na chochote cha 
kutoa sisi wenyewe. Yeye ndiye mwanzilishi wa imani na hivyo nimempa moyo 
wangu. Nimempa kila kitu nilichonacho. 

Hii ndiyo sababu Yesu anamwambia Petro, na hili ndilo jaribu letu sisi sote 
tunalolielewa. Yesu anamwambia katika Yohana 20, Petro wanipenda? Neno 
ambalo Yesu anatumia ni agape. Je, unanipenda? Je, tunaelewa nini 
kinaendelea Yesu anapouliza hivi kwa sababu Yesu amempa Petro kila kitu 
ambacho Petro akielewa hili atalipiza kwa kujitoa kikamilifu kwa Mwokozi wake 
na anaweza kusema ninakupenda (I agape you) lakini Petro hasemi hivyo. 
Anasema ninakupebda (I phileo you). Unajua kuwa nakupenda na kwa 
kiingereza unapoteza maana ya neno. Petro anasema nakupenda. Kwa nini 
Petro anasema hivi? Phileo ni upendo usawa. Ni upendo wa kuheshimiana kati 
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ya watu wawili lakini sio upendo kamili wa kujitolea. Ni nini kinachoshika moyo 
wa Petro? Kwa nini hawezi kusema I agape you? Sawa, sababu ni rahisi kwa 
sababu ni siku chache tu zilizopita Yesu alipokuwa akiteseka na maneno haya 
ya laana yakitoka kinywani mwa Petro na Yesu anamtazama na jogoo anawika, 
Petro anasema huwezi kumpenda mtu kama mimi kwa hiyo mimi siwezi kujitoa 
kikamilifu kwako. Haiwezekani wewe kunipenda hivi. 

Haya ndiyo mapambano niliyokuwa nayo Mungu aliponiambia, sitaki chochote 
kije kati yangu na wewe na nataka tu unijue. Nilikuwa na pambano lile lile. 
Nilitaka kumwambia Bwana I phileo you, nakuheshimu lakini huwezi 
kunipenda. Siwezi kujitoa kikamilifu kwako kwa sababu huwezi kumpenda 
mwenye dhambi kama mimi. 

Mara ya pili Yesu anamwambia Petro, wanipenda, Petro anasema, I phileo you. 
Hii ndio vita inayoendelea. Mara ya tatu Yesu anamwambia Petro, je! 
wanipenda (do you phileo me) na Petro alihuzunika yesu aliposema mara ya 
tatu do you phileo me na mara ya tatu Petro akasema I phileo you. Inakatisha 
tamaa. 

Kwa hiyo tunapokuja kwenye kanisa la Laodikia, Ufunuo 3:19, Yesu anasema, 
“Wote niwapendao mimi huwakemea na kuwarudi”. Neno la upendo ni nini. Ni 
phileo. “Wote niwapendao (phileo), mimi huwakemea na kuwarudi”. Usinizuie 
kwa aina hii ya upendo wa usawa. 

Ukienda kwenye tovuti ya Waadventista, inasema kwamba upendo kati ya 
Mungu na Mwanawe ni phileo, haisemi agape. Inasema phileo. Sasa ni kweli 
kwamba Mungu ana phileo kwa Mwana wake lakini amezaliwa na agape. Ni 
upendo ule wa kujitolea ambao wanashiriki pamoja wao kwa wao. Lakini 
wakati huo huo Yuda alipombusu Yesu, neno hilo la busu ni phileo lakini 
lilizaliwa na eros. Kwa hivyo phileo ni onyesho linaloonekana la nia iliyofichwa 
ya agape au eros. Kwa hivyo huwezi kusema. Yaani wengi wetu tumeenda 
kanisani na nimekuwa na watu wengi ambao nimeenda hadi kanisani ambao 
najua wananidharau lakini wananishika mkono na kutabasamu na 
kunikumbatia. Lakini ni phileo. Ni nia gani inaendelea nyuma? Kweli, tunaweka 
uso wa tabasamu na tunafanya haya yote. Hiki ndicho kilichokuwa kikitokea 
kwa Yuda wakati huo. 
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Kwa kanisa la Laodikia, hili ndilo jaribu. Je, unanipenda. Ni Mwana pekee aliye 
na uwezo wa kutuonyesha agape ya kweli kwa sababu aliipokea kutoka kwa 
Baba yake kwa sababu Baba yake alimpa vitu vyote na kwa kumtazama Mwana 
wake, tunaweza kupata ushindi wa hali yetu ya Laodikia. 

Kwa hivyo nimeorodhesha kwa ajili yako sababu kadhaa kwa nini nimependa 
Mwana mzaliwa na kwa nini pentagon ya uwongo lazima ituzuie kumkubali 
Mwana wa pekee wa Mungu. Haitoshi tu kujua kwamba Yesu ni Mwana 
mzaliwa. Tunahitaji kujua kwa nini yeye ni Mwana mzaliwa na nimeorodhesha 
sababu kuu kwa nini ninaamini yeye ni Mwana mzaliwa. Kwa hivyo ningependa 
kuzungumza naye, tupige magoti. 

Bwana Yesu, tunakushukuru sana kwamba unatufunulia Baba. Tunaona ndani 
yako agape ya Baba. Asante Bwana Yesu kwa kuamini yote ambayo Baba 
amekuambia na kusema tu yale yanayomheshimu Baba. Tunakuabudu kama 
Baba alivyotuamuru. Lakini si kwa sababu anatuamuru tu, bali pia kwa sababu 
tunaona ndani yako haiba zisizo na kifani hivi kwamba mioyo yetu inayeyuka 
tukifikiria upendo wako wa ajabu na kwamba umeonyesha kwa ajili yetu imani 
ambayo tunaweza kuwa nayo kwa Baba kwa ajili yako. Baba, naomba utupe 
roho ya Mwanao, Mwana wako wa pekee na utupe roho hii isemayo, Aba Baba, 
ili tujinyenyekeze kwako katika kila jambo. Kwamba tusingependa kamwe 
kuikosea sheria yako kwa njia yoyote, kuzishika amri zako na sheria zako na 
hukumu zako na kusema pamoja na Mwana wa Mungu, oh jinsi ninavyoipenda 
sheria yako, ni tafakari kwangu usiku na mchana. Baba, ninaomba kwamba 
umtukuze Mwana wako kwa mara nyingine tena. Kwamba ungemwinua 
Mwana mzaliwa wako kwa maana yeye ndiye Mwokozi wa ulimwengu. 
Tunaomba kwamba ungemwinua katika kanisa la Mungu la masalio, Kanisa la 
Waadventista Wasabato, kwa maana amedharauliwa na kukataliwa na 
wanadamu. Kila mmoja wetu anaomba msamaha kwa sehemu yetu katika 
kukataliwa huko katika historia yetu iliyopita na tunakushukuru kwamba 
unatusamehe na kwamba ungetupa imani ya Yesu. Tunakushukuru kwa jina 
lake. Amina. 

Wazo moja tu la mwisho juu ya hilo. Kitabu kidogo ambacho niliandika 
kiitwacho Hekima ya Mungu pia kinaorodhesha baadhi ya maelezo ya furaha 
yangu katika Mwana mzaliwa na uhusiano kati ya Baba na Mwana. 
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5.	Sheria	ya	Mungu	na	Agano	la	Milele	
Lililowasilishwa - 28 Oktoba 2016 
Natumai nyote mmepumzika vyema kutoka jana usiku. Nilifurahia sana wakati 
wetu pamoja jana usiku tulipokuwa tukimtafakari Mwana mzaliwa, Mpendwa 
wetu, Mwokozi mpendwa na kwa nini tunampenda. 

Rafiki yangu mmoja huko Australia, aliniambia, “uko sawa? Ulikuwa unasikika 
kuwa na msongo kidogo wakati unazungumza.” Inapendeza kwamba marafiki 
zangu wananijali lakini ninajisikia vizuri zaidi leo baada ya jana na 
tunamshukuru Mungu kwa hilo. 

Kwa hivyo leo tutaenda kwenye pointi ya 4 katika pentagon ya uwongo 
kuhusiana na sheria na maagano. Tumezungumza juu ya makosa mawili 
makubwa - kutokufa kwa roho ambako hupelekea kwenye imani ya umizimu 
na utakatifu wa Jumapili ambapo hujenga mahusiano ya karibu na Roma 
ambayo ni kiburi cha mwanadamu kufikiri kwamba anaweza kuchukua neno la 
Mungu ili kulitafsiri jinsi anavyotaka kulifasiri na juu ya nguzo hizi mbili tunaona 
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pointi hizi tatu hapa (utatu, tabia ya Mungu na sheria ya mpito na maagano) 
zimepinduliwa. Yote yanalenga kudhoofisha tabia ya Baba yetu. 

Wakati huu tunataka kuangalia jinsi Shetani ambavyo amefanya kazi juu ya 
sheria na maagano kuharibu injili. Kwa hiyo kabla hatujaendelea, tupige magoti 
na tutaomba. 

Baba yetu uliye mbinguni, ni baraka kuweza kuja katika uwepo wako na kujua 
kwamba tunaweza kuja kwa ujasiri katika jina la Yesu Kristo, Mwana pekee. 
Asante kwa kuwa unatusikia. Tunaomba kwamba malaika wako wawe karibu 
nasi tunapojadili somo hili ambalo lilileta mabishano mengi zaidi ya miaka 120 
iliyopita kuhusu sheria na maagano na jinsi ambavyo kanisa lilikataa ujumbe 
uliokuja ambao ungeangaza dunia na utukufu wake. Baada ya kukataliwa huku 
na maovu ya baba zao kupatilizwa hadi kizazi cha tatu na cha nne, sasa unatupa 
nafasi tena ya kuupokea ujumbe huu uliotolewa mwaka 1888. Tunaomba 
kwamba tuwe wasikivu na kutupa masikio ya kusikia na kuelewa umuhimu 
wake na tunakushukuru kwa jina la Yesu. Amina. 

Ningependa kuanza na historia kidogo na ndiyo maana nimekupa kijitabu hiki, 
Discarding Augustine’s Covenant Glasses To Receive the Latter Rain. 
Huzungumza kidogo lakini nadhani unapata ujumbe. Ninaanza kwa haraka sana 
kwenye ukurasa wa 3 juu na EJ Wagoner akimuandikia Raisi wa Konferensi Kuu, 
George Butler, na yuko makini kuhusu somo la maagano. Kwa wale ambao 
wamesoma historia ya Waadventista, wanafahamu kwamba uwanja wa vita 
kwa ajili ya ujumbe wa 1888 ulijikita katika Wagalatia 3 na kile tunachokiita 
sheria katika Wagalatia. Kwa miaka mingi, mingi nilijitahidi kuelewa ni nini 
umuhimu wa suala hili. 

Papo hapo mwanzoni, tunaona Wagoner akimuandikia Butler, “lakini ninyi 
mnasema kwamba mtume anabishana juu ya nyakati, na si juu ya matukio ya 
mtu binafsi, na kwamba kuwaleta kwa Kristo kunamaanisha kuwaleta kwenye 
ujio wake wa kwanza, na mfumo wa imani hapo ulipozinduliwa.’ Lakini hiyo 
ndiyo nafasi dhaifu zaidi unayoweza kuchukua”. Maneno ya kijasiri kwa kijana 
kuzungumza na Raisi wake wa Konferensi Kuu. 

Tunashuka hadi sehemu inayofuata iliyokolezwa. “Kwa maana, acha nirudie 
tena: Andiko halisemi kwamba sheria ilikuwa mwalimu wa shule ili 
kuwaelekeza watu kwa Kristo, bali kuwaleta kwake.” Hii ni, bila shaka, 
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tukiangalia Wagalatia 3:24, wanajadili kwa bidii kifungu hiki kutoka mstari wa 
19 hadi 24. Kwa njia, uwasilishaji bora ambao nimesoma juu ya somo la sheria 
katika Wagalatia ni mfululizo wa AT. .Jones aliita Studies in Galatians. Ikiwa 
haujaisoma, ninapendekeza sana usome kiasi hicho. Nilipata fursa ya kusimulia 
mengi yake nchini Ujerumani nilipokuwa huko hivi majuzi na nilifurahishwa na 
jinsi AT Jones alivyokuwa akifafanua mstari juu ya mstari, kanuni juu ya kanuni, 
akiweka kanuni za sura hii ya 3 na sura ya 4. 

Inakuja chini kidogo hadi sehemu inayofuata iliyokolezwa. “Kuhesabiwa haki 
kwa imani ni uzoefu wa mtu binafsi, na si jambo la kitaifa. Waadventista 
Wasabato mara nyingi huzungumza juu ya nuru kuu ambayo ‘sisi kama watu’ 
tunayo. Lakini ‘sisi tukiwa watu’ hatutapata faida yoyote kutokana na nuru hiyo 
isipokuwa sisi tukiwa mtu mmoja-mmoja tukiwa nayo mioyoni mwetu. 
Narudia, kuhesabiwa haki kwa imani ni jambo ambalo kila mtu lazima apate 
uzoefu wake mwenyewe. Maelfu walioishi wakati wa kuja kwa Kristo mara ya 
kwanza hawakujua lolote kuhusu tukio hili, ilhali maelfu walioishi muda mrefu 
kabla ya kuja kwake, waliletwa kwa Kristo kwa ajili ya msamaha, nao 
wakaupokea. Habili alihesabiwa haki kwa njia ya imani; Nuhu alikuwa mrithi wa 
haki ipatikanayo kwa imani; na Ibrahimu kwa kweli aliiona siku ya Kristo, na 
akaifurahia, ingawa alikufa miaka 2,000 kabla ya ujio wa kwanza. Na hii 
inathibitisha kabisa kwamba mtume, katika sura ya tatu ya Wagalatia, 
anazungumza juu ya uzoefu wa mtu binafsi, na sio mabadiliko ya kipindi. 
Hakuwezi kuwa na uzoefu wa Kikristo, hakuna imani, hakuna kuhesabiwa haki, 
hakuna haki, hilo si suala la mtu binafsi. Watu wanaokolewa kama watu binafsi, 
na si kama mataifa.” Hiki ndicho kiini cha mabishano yaliyokuwepo mnamo 
1888. 

Tunapoangalia kalenda ya matukio kutoka Edeni hadi ujio wa pili tunaona 
kwamba, kile ambacho Augustine alikuwa amekiendeleza na wengine - 
Augustine alikuwa mmoja wa watu wa kwanza ambao nimeona wakifanya hivi 
- mazungumzo juu ya agano la kale yapo katika Agano la Kale. Neno “agano la 
kale” kimsingi linamaanisha agano la kale. Ni neno moja. Jinsi kitabu hiki 
kilivyoandikwa katika maagano yake mawili inategemea kanuni ya kiagustino 
kwa hivyo weka tu hilo akilini. Agano la kale lililokuwepo tangu anguko la 
mwanadamu au baadhi ya watu wangesema kwamba agano la kale lilianza pale 
Sinai, ama moja, agano la kale liko kabla ya msalaba. Hiyo ndio point kuu. 
Agano jipya lipo baada ya msalaba. Kwa hiyo injili ambayo ilihubiriwa kwa 
Israeli sio injili ambayo tunahubiriwa leo kama vile inavyosema katika 
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Waebrania 4:2, Injili iliyohubiriwa na sisi pia. Si hivyo, kwa maana Wayahudi 
waliokolewa kwa sheria kulingana na mfumo huu wa maongozi na kwamba sisi 
tunaokolewa kwa neema. 

Kwa hiyo kabla ya msalaba ni zama za sheria na baada ya msalaba ni zama za 
neema na hii inajenga mawazo ya upinzani na hiki ndicho nilichokuwa 
nakizungumzia hapo awali. Mfumo huu unaleta maana kamili unapoabudu 
mungu anayefanya kazi kwa kanuni hii ya upinzani yenye usawa (¡ßà¡). 
Vyanzo viwili, njia mbili za kuokolewa zinazoakisi mawazo ambayo yanapigana. 

Kinyume na sisi tunaoabudu katika kielelezo cha kimungu, Baba 
na Mwana, huyo mmoja anaongoza kwa mwingine. Ufahamu 
huu rahisi wa uhusiano wa Baba na Mwana unasaidia kufungua 
maana ya maagano kwa sababu kuna maagano mawili. Kama 
kila jambo lingine ambalo tumekuwa tukijadili, tunauliza swali, 
kuna uhusiano gani kati ya maagano hayo mawili? Je, moja 
linaongoza kwa lingine au yanapingana. Hili ndilo swali, je, yako 
kinyume au yako, kama wengine wanavyofundisha, kwamba 
yanaenda sambamba na kwamba kuna agano la kale na jipya 
lakini hatuna sehemu ya agano la kale. Tunaingia tu katika agano jipya. 

Unaweza kuzaliwa mara ya pili tangu kuzaliwa na huhitaji kamwe kushiriki 
katika agano la kale. Lakini Biblia inasema kwamba wote wamefanya dhambi 
na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Agano la kale ni kifungu ambacho watu 
wote watapitia na tutaliangalia hili kwa undani zaidi. 
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Kabla hatujafanya hivyo, tunahitaji kuelewa ni nini kilikataliwa mwaka wa 1888 
na ninataka uje kwenye ukurasa wa 5. Tuna kauli hapa kutoka kwa Willie White 
akizungumzia ni aina gani ya masuala waliyokuwa wakipinga mwaka wa 1888. 
Willie White anamwandikia Mary na kusema, “Kuna karibu mambo ya uwongo. 
Azimio lililetwa katika mkutano wa chuo, kwamba mafundisho mapya 
yasifundishwe hapo hadi yawe yamepitishwa na Konferensi kuu. Mimi na 
mama tuliliua likiwa limekufa, baada ya mapigano makali.” Inakueleza jambo 
kuhusu waanzilishi wetu. Cha Kushangaza, “waliliua likiwa limekufa baada ya 
vita kali”. Hakuna mafundisho mapya yataletwa hapa hadi Papa atakapofika. 
Hii ndio aina ya mawazo ambayo walikuwa wanazungumza juu yake. Waliacha 
hilo. Ukweli haumngojei mtu yeyote, Ellen White anasema, lazima tusonge 
mbele. Na, bila shaka, lazima tusonge mbele kuhusiana na tabia ya Kristo lakini 
lazima tusonge mbele. 

Mnamo mwaka wa 1890, Machi 8 1890, Ellen White, baada ya mwisho wa 
Mkutano wa 1888 na suala hili liliendelea kuwa na mgogoro huu ambapo Ellen 
White alikuwa amesema Roho ambaye alikuwa kwenye kusulubiwa kwa Kristo 
alikuwa Minneapolis. Kristo alisulubishwa huko Minneapolis kwa sababu 
alikataliwa, alirudishwa nyuma. Anasema pia kwamba Kristo amekatishwa 
tamaa sana kuhusu kile kilichotokea mwaka wa 1888 na kile ambacho Kristo 
alitaka kuwapa watu wake. 

Nukuu hii, nilitaka usome kwa makini pamoja nami chini ya ukurasa wa 5. 
“Usiku kabla ya jana nilionyeshwa”, unaposikia “nilionyeshwa”, unaelewa nini? 
Alikuwa katika maono, alizungumziwa moja kwa moja na Mungu na ndiyo 
sababu niliweka kwenye mabano “na Bwana”. “Nilionyeshwa [na Bwana] 
kwamba ushahidi kuhusiana na maagano ulikuwa wazi na wenye kusadikisha. 
Wewe mwenyewe [Uriah Smith], Ndugu B, Ndugu C, na wengine wanatumia 
uwezo wako wa uchunguzi bila malipo kutoa msimamo juu ya maagano 
kutofautiana na nafasi ambayo Ndugu [EJ] Wagoner amewasilisha.” Mungu 
alimwonyesha hivi, kwamba walikuwa wakipoteza muda wao kuzalisha 
msimamo juu ya agano ambalo lilikuwa tofauti na EJ Wagoner na kile 
alichokuwa anawasilisha. “Kama mngeipokea nuru ya kweli ing’aayo, 
msingeiga au kupita njia ile ile ya kufasiri na kupotosha Maandiko kama 
walivyofanya Wayahudi. Ni nini kiliwafanya wawe na bidii hivyo? Kwa nini 
walishikilia maneno ya Kristo? Kwa nini wapelelezi walimfuata ili kuashiria 
maneno yake ambayo wangeweza kuyarudia na kuyatafsiri vibaya na 
kuyapindisha kwa njia ya kumaanisha kile ambacho akili zao wenyewe 
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zisizotakaswa zingewafanya kumaanisha. Kwa njia hii, waliwadanganya watu. 
Walifanya maswala ya uwongo. Walishughulikia mambo hayo ambayo 
wangeweza kufanya njia ya kuhafifisha na kupotosha akili. 

Swali la agano ni swali lililo wazi na lingepokelewa na kila mtu mwenye akili 
timamu, asiye na ubaguzi, lakini nililetwa ambapo Bwana alinipa ufahamu juu 
ya jambo hili. Umegeuka kutoka kwenye nuru iliyo wazi kwa sababu uliogopa 
kwamba swali la sheria katika Wagalatia lingepaswa kukubaliwa. Kwa habari ya 
sheria katika Wagalatia, sina mzigo wala sijawahi kuwa nao.” Inavutia. Inavutia 
sana sana. 

Kesho yake, na sidhani kama nina nukuu kwenye kitabu, lakini mnamo Machi 
9, 1890 anaandika kauli ambapo anasema, “Niliyoandika katika Patriarchs and 
Prophets juu ya sheria na maagano, ikiwa mzee Wagoner anakubaliana na hili, 
ana ukweli.” Sasa anaposema hivyo wakati amekwisha sema “Nilionyeshwa 
ukweli kwenye maagano”, anasemaje? Kwamba anayoyasema yanapatana na 
yale aliyoyaandika katika Patriarchs and Prophets. 

Tena, sehemu ya mwisho ya ukurasa wa 9, Machi 10 anaandika kwa Willie 
White na mke wake, “Tangu nilipotoa kauli Sabato iliyopita kwamba maoni ya 
maagano kama yalivyofundishwa na Ndugu Wagoner yalikuwa ya kweli, 
inaonekana ahueni kubwa imekuja kwenye akili nyingi.” Sasa, nimeonyesha 
nukuu hizi kwa baadhi ya ndugu kutoka Machi 8, Machi 9 na Machi 10 na kwa 
sababu ile ya Machi 9 inasema, “Kama Wagoner anakubaliana na yale 
niliyoandika katika Patriarchs and Prophets, ana ukweli” wanasema hiyo 
inathibitisha kwamba hakuwa na ukweli kwa sababu haikubaliani na yale 
aliyoandika katika Patriarchs and Prophets. Sasa huo ni ushetani. 
Anachoandika Machi 8, ana ukweli, nilionyeshwa kuwa ana ukweli, mnamo 
Machi 10 anasema ana ukweli na unapindisha na kugeuza hilo, roho hiyo hiyo 
huko Minneapolis iko hapa. Kukataa kimakusudi kile ambacho Mungu 
anawaonyesha watu wake kuhusu jambo hili. 

Unaweza kuendelea na kusoma sehemu iliyobaki ya kijitabu hiki kulingana na 
na namna ya mfumo huu wa ufahamu, agano la kale na agano jipya kabla na 
baada ya msalaba ni muundo, jozi ya miwani, ambayo unavaa unaposoma 
Maandiko. Nimekusogezea maandiko kadhaa katika kijitabu hiki ili 
kukuonyesha tofauti ya kukisoma kwa njia hii na kukisoma ambapo maagano 
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mawili yanavuka mpaka na tunapita kutoka kwenye agano la kale hadi agano 
jipya na haijalishi mahali ulipo katika historia ya ubinadamu, daima ni vile vile. 

Kwa sababu, nilimwona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu akiwa na 
nini? Injili ya milele. Sio injili ya umri wa miaka 2000 lakini ambayo ni ya zamani 
zaidi ambayo inarudi nyuma hadi mwanzo wa wakati na hivyo ndivyo ujumbe 
wa malaika wa kwanza unavyohusu. 

Tunasoma katika Wagalatia 4, kwa sababu watu wengi wanasema kwamba 
agano la kale lilitolewa katika Mlima Sinai na lilikuwa lakini angalia kile Paulo 
anasemacho katika Wagalatia 4:22-24, 26. “Kwa maana imeandikwa ya 
kwamba Ibrahimu alikuwa na wana wawili, mmoja kwa mjakazi, na mwingine 
kwa mwanamke huru. Lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa jinsi ya mwili; lakini 
yule wa mwanamke huru alikuwa kwa ahadi. Mambo hayo ni mfano; mmoja 
kutoka Mlima Sinai, anayezaa kwa utumwa, ambaye ni Hajiri. Lakini 
Yerusalemu wa juu ni mji ulio huru, nao ni mama yetu sisi sote.” Tunaona hapa, 
katika hadithi au Hajiri na Sara tunaona maagano mawili. Sasa jambo ambalo 
watu wengi wanalikosa hapa ni kwamba Hajiri na Sara walikuwa 
wameunganishwa na mwanamume mmoja na kwamba mtu huyu mmoja 
alikuwa na mahusiano na wanawake hawa wote wawili maana yake alikuwa 
anapitia agano la kale na jipya. Je, tunaona hatua hii? Agano la kale na jipya 
lilikuwepo ndani ya maisha ya mtu mmoja. Hii ndiyo hoja, hayajatengana, ni 
uzoefu wa mtu mmoja na Ibrahimu anajulikana kama baba wa imani. Yeye ni 
baba yetu sote na uzoefu wake unaonyesha uzoefu wa kila mtu anayetembea 
katika nyayo zake. Kuna agano la kale na kuna agano jipya na sote tunapitia 
haya yote mawili. 

Kuhusiana na maagano haya mawili, tunasoma katika Waebrania 8:6. 
Inatuambia mojawapo ya njia rahisi ya kutofautisha kati ya maagano hayo 
mawili inapatikana katika Waebrania 8:5. Akimzungumzia Kristo, “Lakini sasa 
amepata huduma iliyo bora zaidi, kwa jinsi alivyo mjumbe wa agano lililo bora, 
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lililoamriwa juu ya ahadi zilizo bora. Imeanzishwa juu ya nini? Ahadi bora. Kwa 
hiyo unapozitazama ahadi, ukiangalia ni nani anayetoa ahadi, unaweza kujua 
ni agano gani. Mungu anapofanya ahadi, ni agano jipya au agano la milele. 
Mwanadamu anapofanya ahadi, ni agano la kale, ni mapenzi ya mwili. 

Hata andiko hili hapa, Waebrania 8:6, watu walisoma katika muktadha wa 
kabla ya msalaba na baada ya msalaba unaposoma maneno “lakini sasa 
amepata huduma iliyo bora zaidi” akisema hakuwa na huduma hii kabla ya 
msalaba. Ikiwa Kristo hakuwa na huduma mbinguni kabla ya msalaba, Henoko 
alifikaje mbinguni na hapo ndipo ningewajulisha kijitabu, Kuhani Milele. Ikiwa 
una mashaka, kama Paulo anavyosema, mambo mengine ni magumu 
kueleweka, inasema wewe ni kuhani kwa miaka 2000 baada ya utaratibu wa 
Melkizedeki. Hapana, haisemi hivyo. Wewe ni kuhani milele kwa mfano wa 
Melkizedeki. Wakati Melkizedeki alipokuwa akimletea Ibrahimu vitu, je, 
tunapendekeza kwamba mtu huyu Melkizedeki alikuwa na ukuhani 
usiotegemea Kristo kabisa na kwamba ukuhani wa Kristo haukuwepo lakini mtu 
huyu alikuwa na ukuhani huu? La, ukuhani wake unawakilisha ukuhani wa 
Kristo. 

Nilisoma nyuma ya kijitabu, “Ukuhani wa Kristo ulianza mara tu mwanadamu 
alipofanya dhambi.” Je, ninahitaji kurudia hilo, liko wazi? Liko wazi kabisa, 
sivyo. “Alifanywa kuhani kwa mfano wa Melkizedeki.” Ndivyo tunavyoambiwa. 
Hii ndiyo njia pekee unaweza kuwa na injili ya milele. Neema hiyo imepatikana 
tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu na hii ndiyo hasa tunayoona katika 2 
Timotheo 2:1. Tulikuwa tunasoma haya jana kuhusu Sabato katika Waebrania 
4: 3 ambapo inasema kwamba ingawa kazi zilimalizika tangu kuwekwa misingi 
ya dunia, mapumziko ambayo yalitolewa kwa ajili yetu. 

2Timotheo 1:9, “Ambaye alituokoa, akatuita kwa mwito mtakatifu, si kwa 
kadiri ya matendo yetu, bali kwa kadiri ya makusudi yake yeye na neema yake, 
tuliyopewa katika Kristo Yesu [wakati] kabla ya ulimwengu.” Ni injili ya milele. 
Neema imetolewa tangu mwanzo na hadi mwisho. 

Tunaona kwamba agano jipya limeanzishwa juu ya ahadi zilizo bora zaidi. Hebu 
tuangalie kidogo agano hili na tunaweza kuanza, bila shaka, Mwanzo 3:15, 
“Nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke.” Mungu anaposema, 
nitafanya, anafanya ahadi. Hili ndilo agano la milele. Nitafanya. Sitaleta gharika 
tena duniani. Nitafanya. Ni agano lake na mwanadamu akimaanisha agano 
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langu. Mwanzo 12:2-3, ni nani anayetoa ahadi? Akizungumza na Ibrahimu, 
“Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki, na kulikuza jina 
lako; nawe utakuwa baraka; nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaaniye 
nitamlaani; na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa.” Mungu anatoa 
ahadi. Inasema nini katika Mwanzo 15:6, naye Ibrahimu alimwamini Mungu na 
ikahesabiwa kwake kuwa haki. Hii ndiyo injili ya milele. Mungu hutoa ahadi, 
mwanadamu hukubali ahadi hizo. 

Kama nilivyosema katika uwasilishaji wangu uliopita, Mungu anaposema sitaki 
chochote kije kati yangu na wewe na ninataka tu unijue, nilimwamini Mungu 
aliposema hivyo. Nilikubali kwamba ndivyo alivyokuwa akiniahidi. Alikuwa 
akiniahidi uhusiano wa karibu nami nikaukubali. Sio kulingana na kazi zangu, 
sio kwa wema wangu, sina cha kumpa, bure kabisa lakini nilikubali zawadi yake. 
Huko ni kuingia katika agano la milele tunapofanya hivi. 

Tunaona agano hili na agano hili lilifanywa upya kwa Isaka, likafanywa upya 
kwa Yakobo, tunaliona tena na tunaona kile ambacho Ibrahimu aliahidiwa. 
Warumi 4:13. Anasema aliahidiwa nchi. Ibrahimu aliahidiwa kiasi gani cha nchi? 
Warumi 4:13 Aliahidiwa ulimwengu wote, “kwa maana ahadi ya kwamba 
atakuwa mrithi wa ulimwengu haikutolewa kwa Ibrahimu na kwa uzao wake 
kwa sheria, bali kwa haki ipatikanayo kwa imani.” 

Ibrahimu aliahidiwa dunia nzima. Je, Ibrahimu alipokea ahadi hii? Matendo 7 
yatakuambia kilichotokea. Kwa ajili ya wale ambao wanaweza kupendezwa, 
ninachoshiriki nanyi hapa sio nyenzo asili lakini ninakupa tu EJ Waggoner. Nina 
deni kwake kwa nyenzo hii ambapo inasema juu ya Ibrahimu, Matendo 7: 4-5 
“Ndipo alipotoka katika nchi ya Wakaldayo, akakaa Harani, akatoka huko baada 
ya kufa babaye, Mungu akamhamisha mpaka nchi hii mnayokaa ninyi sasa. 
Wala hakumpa urithi humu hata kiasi cha kuweka mguu; akaahidi kwamba 
atampa, iwe milki yake, na ya uzao wake baadaye alipokuwa hana mtoto.” 
Hakupewa urithi na kama inavyosema katika Waebrania 11, alitafuta nchi iliyo 
bora zaidi ambaye mjenzi na mtengenezaji ni Mungu. 

Ibrahimu hakupokea ahadi ya agano kuhusu nchi lakini kulikuwa na mambo 
mawili ya ahadi. Kulikuwa na karama ya roho, roho ya Kristo, mbegu 
iliyopandwa ndani ya mwanamke ambayo ni kanisa. Hii ni malipo ya chini. 
Matarajio ya dhati. Kipawa cha roho ili tuweze kurithi nchi. Hiyo ni kanuni nzuri 
ya kilimo sivyo. Unapewa mbegu na unaiweka ardhini na inakua na unapokea 
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wingi na kisha unaweza kupata mbegu zaidi na kuzalisha na kuchukua ardhi 
kwa njia hii maalum. 

Kama inavyosema katika Maandiko ya Awali na Pambano Kuu, wakati wa kuja 
mara ya pili inasema na Mungu hutoa agano jipya kwa watu wake na anawapa 
nchi. Hilo bado halijatimia. Ahadi ambayo ilitolewa kwa Ibrahimu bado 
haijatimizwa. 

Hebu tusome kwa ufupi, nataka kufanya rejea hapa, katika Wagalatia 3:19, hii 
ni moja ya mambo muhimu na tena ninazungumza tu kutoka kwa Wagoner na 
Jones na ujumbe ambao walipewa na Ellen White alisema, nilionyeshwa 
kwamba Wagoner alikuwa na ukweli juu ya maagano. Hii sio sayansi ya roketi, 
ni rahisi sana. Lakini kuna roho ndani ya mwanadamu ambayo huasi na kupinga 
roho ya Mungu. “Kwa nini basi sheria?” Neno “hutumikia” limeongezwa. 
Limeundwa ili kukudanganya. Ni sehemu ya mfumo wa Augustinian. Puuza 
neno “hutumikia”. “Kwa nini basi sheria? Iliongezwa kwa sababu ya makosa, 
hata mzao aje” na watu wengi wanaishia hapo. Mpaka mzao aje. Kwa hiyo 
sheria iliongezwa (huko Sinai) kwa sababu ya uasi mpaka mzao atakapokuja 
(msalaba). Kwa hivyo sheria inaisha. Si chini ya sheria bali chini ya neema. Ni 
mfumo mzuri sana. Mfumo mzuri sana walioutengeneza. Lakini waliacha 
kusoma kwa sababu inaendelea kusema, “mpaka aje mzao ambaye alipewa 
ahadi.” Na ahadi hiyo inatimizwa lini? Je, ahadi ilitimizwa pale msalabani? 
Malipo kwa hakika yalidhihirika kwa kiasi kikubwa zaidi lakini malipo 
yalikuwepo tangu mwanzo maana neema ilikuwepo tangu kuwekwa misingi ya 
ulimwengu lakini ilitolewa kwa kiwango kikubwa zaidi Kristo alipodhihirishwa 
lakini ahadi haitolewi mpaka kuja mara ya pili. 

Kwa nini basi sheria? Iliongezwa au kusemwa kwa sababu ya uasi. Mpaka uzao 
utakapokuja ambao ahadi ilipewa na huko ndiko kuja mara ya pili ambayo 
inatuambia kwamba sheria inapita njia yote hadi ujio wa pili. Msidhani ya kuwa 
nimekuja kutangua torati au manabii. Sikuja kuharibu lakini kutimiza na neno 
“timiliza” linamaanisha kujaza, sio kuharibu. Hatutaki kusisitiza maana ya 
maandiko haya. Hakuna hata yodi moja au nukta moja ya torati itakayoondoka 
kwa vyovyote mpaka yote yatimie. Hii ni moja ya hoja muhimu zilizokuwepo 
kati ya Butler na kikundi chake na Wagoner na Jones na kuhusu ni sheria gani 
iliyoongezwa na ilikuwepo kwa muda gani, ilikuwa kwa muda gani katika suala 
hili. 
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 Sasa tunakuja Kutoka 6 na tujiulize swali, je, ni agano gani ambalo Mungu 
alikuwa anataka kufanya na wana wa Israeli? Je, alikuja kwao na agano la kale 
na kusema niahidi kwamba utakuwa mwema. Je! hivi ndivyo Mungu alikuwa 
anawafanyia kwa sababu inasema agano la kale. Ukisoma katika kitabu cha 
Patriarchs and Prophets katika sura ya sheria na agano, inasema agano jingine 
liliundwa pale Sinai liitwalo agano la kale na ukiisoma sura hiyo kwa makini, 
utaelewa jinsi na kwa nini hilo lilitokea. 

Lakini na tuangalie Kutoka 6:2-3, “Kisha Mungu akasema na Musa, 
akamwambia, Mimi ni YEHOVA; nami nilimtokea Ibrahimu, na Isaka, na 
Yakobo, kama Mungu Mwenyezi, bali kwa jina langu YEHOVA sikujulikana 
kwao..” Mstari wa 4, “Nami nimelithibitisha agano langu nao.” Ni agano gani 
aliloweka nao? Ilikuwa ni agano la kale au agano jipya. Ni agano la milele au 
kile tunachokiita agano jipya. Kama Ellen White anavyosema, sababu ya agano 
la milele kuitwa agano jipya ni kwa sababu liliidhinishwa mwisho. Agano la kale 
liliidhinishwa kwanza kwa damu ya mafahali na mbuzi na iliahidiwa baadaye. 
Agano jipya liliahidiwa hapo awali lakini lilithibitishwa baadaye (msalabani). 

Hii inalingana kikamilifu na hadithi ya Hajiri na Sara. Ibrahimu alimwoa Sara 
kwanza na kulikuwa na ahadi ya uzao lakini aliidhinisha baada ya Hajiri. Ni 
kanuni ile ile inayofanya kazi na haya yote yanatokea katika maisha ya 
Ibrahimu. 

Mstari wa 4-5, “Tena nimelithibitisha agano langu nao, ya kuwapa nchi ya 
Kanaani, nchi ya uhamiaji wao, waliyokuwa wakiishi wageni. Tena nimesikia 
kuugua kwao wana wa Israeli, ambao Wamisri wanawafanya watumwa; nami 
nimelikumbuka agano langu. Hili ni agano la milele hivyo Mungu anakuja kwa 
Israeli na agano lake la milele. Hakuwa na nia ya kuwajia na agano la kale 
ambapo wangempa ahadi. Hiyo haikuwa nia yake. 

Mstari wa 6, “Kwa hiyo waambie wana wa Israeli, Mimi ndimi BWANA, nami 
nitawatoa ninyi chini ya mizigo ya Wamisri, nami nitawatoa katika utumwa 
wao, nami nitawakomboa kwa mkono ulionyoshwa, na kwa hukumu kubwa.” 
Unaweza kusikia “Nita...” ikiingia. 

Mstari wa 7-8, “Nami nitawatwaa ninyi kuwa watu wangu, nami nitakuwa 
Mungu wenu; Nami nitawaleta katika nchi niliyoapa kuwapa Ibrahimu, na 
Isaka, na Yakobo; nami nitawapa ninyi kuwa urithi; mimi ndimi BWANA. Ni 
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mara ngapi alisema “nitafanya”? Saba. Imekamilika. Mara saba alisema 
nitafanya, nitafanya, nitafanya. Agano hili lilianzishwa kwa ahadi bora zaidi na 
lilikuwepo Misri na Israeli kabla hawajatoka. Kwa hiyo Mungu alikuwa 
akiwapatia agano la milele. 

Lakini Israeli inajibuje. Mstari wa 9, “Musa akawaambia wana wa Israeli hivyo; 
lakini hawakumsikiliza Musa kwa ajili ya uchungu wa roho, na kwa ajili ya 
utumwa mgumu. Hawakuamini, hawakukubali. Mungu anasema nitafanya hivi 
na nitafanya hivi na nitafanya hivi. Kwa nini hawakusema, Ee Mungu utukuzwe, 
asante, utafanya hivi. Hawakufanya hivyo. Walilalamika na kulalamika na 
kusema kwa nini tumekuwa utumwani kwa miaka 400. Hawakuwa tayari kukiri 
kwamba sababu ya wao kuteseka ni kwa sababu walikuwa wamemwacha 
Mungu wa baba zao. Hata kanisa letu limemwacha Mungu wa baba zao na sisi 
tunalalamika na kushangaa kwa nini tuko kwenye matatizo mengi na kwa nini 
kanisa liko katika dhiki hiyo. Ni kwa sababu tumemwacha Mungu wa baba zetu, 
tukithibitisha kwamba sisi ni wana wa wale waliowapiga kwa mawe manabii na 
kuwaua wale waliotumwa kwao. Sisi sio tofauti, hakuna tofauti. 

Tunachohitaji kuelewa ni kwamba Mungu anatoa agano lake siku zote. 
Sitayaorodhesha kwa undani kwa sababu nimepata pointi kadhaa ninazotaka 
kushiriki. Katika Kutoka 14 Wamisri walipokuja kuwaangamiza Israeli, walikuwa 
wameona matendo makuu ya Mungu, walikuwa wameona jinsi alivyowaokoa, 
je, walikwenda, tunajua kwamba Mungu atatusimamia? Hapana. Watatuua, 
tutakufa. Kutoka 15 kitu kimoja. Tutakufa, utatuua, umetutoa nyikani ili 
kutuua, utatuangamiza. Kutoka 16 jambo lile lile, kulalamika, kunung’unika. 
Kutoka 17, tunaishiwa na maji, kwa kweli tuna hasira sana Musa, tutakupiga 
kwa mawe (Kutoka 17:4). Bila shaka anawapa maji. Je, wanastahili maji? 
Hapana, wanastahili kuozea nyikani. Mungu ni Baba, anawapenda watoto 
wake, hatawafanyia hivyo. Lakini, anaruhusu Amaleki kuja na kuwasumbua. 
Anaondoa ua wake wa ulinzi kwa sababu ya manung’uniko yao na kuugua kwao 
na kulalamika kwao. 

Mpaka hapa tulipofika, Mungu bado anawatolea agano lake, anatoa sadaka, 
analitimiza, anawatoa misri, anawaonyesha kwamba yuko tayari kufanya hivi. 
Kisha katika Kutoka 19, Mungu anasema katika mstari wa 5, “Basi sasa, ikiwa 
mtasikiliza”. Neno ni sikiliza. Tii kwa Kiingereza ni la ushupavu wa kisheria. Ikiwa 
mtaisikia sauti yangu, kama mtanisikiliza na “kulishika agano langu”. Una nini 
cha kufanya ili kulishika agano lake? Unaamini tu “nitafanya” zote ambazo 
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amewaambia. Hiyo ndiyo maana yote ya kuweka agano. Huna haja ya kufanya 
kitu kingine chochote, amini tu agano kwamba atafanya mambo haya yote. 

Kisha inasema katika mstari wa 7 kwamba Musa anakuja kwa wazee na katika 
mstari wa 8, sasa hapa kuna kundi la watu wanaofikiri Mungu anataka kuwaua 
jangwani. Hawamwamini. Wanafikiri anataka kuwaua. Na kisha Mungu 
anasema kama wewe utasikiliza sauti yangu, wao wanasema nini? “Watu wote 
wakajibu pamoja, wakasema, Hayo yote aliyoyanena BWANA tutayafanya.” Ni 
nani anayetoa ahadi? Wanafanya ahadi. Hili ndilo agano la kale. Mungu alikuwa 
akiwatolea agano lake la milele. Ikiwa mtaisikiliza sauti yangu na kulishika 
agano langu basi mambo haya yote yatawaendea vyema. Waligeuza na 
kumwambia Mungu, mtu ambaye hawamwamini, mtu ambaye wanadhani 
atawaua na wanajifunga wenyewe katika agano wakisema tutafanya kila kitu 
ambacho unatuomba tufanye. Unachotaka kutuahidi, tutakifanya. Huo ni 
wazimu. Huo ni utumwa. Ambaye hutoa ahadi kwa watu kuishi na kuwa karibu 
na mtu ambaye unadhani atakuua. Huo ni ujinga lakini ndivyo walivyofanya. Je! 
Mungu alijua wangefanya hivi? Ndio alifanya. 

Wagibeoni ni kielelezo kizuri. Waisraeli walifanya agano nao na kufanywa 
watumwa kwa sababu walijifunga kwa mtu ambaye hawakumwamini na 
hawakumpenda. Lakini Mungu aliifanya ifanye kazi pamoja kwa wema kwa 
baadhi yao katika kundi hilo. 

Ninachotaka uelewe ni kwamba, kwa mara ya kwanza, tuna utangulizi rasmi 
wa agano la kale. Halijaidhinishwa hadi Kutoka 24. Kutoka 24 ni wakati damu 
inatoka na kunyunyiziwa juu ya watu na kunyunyiziwa juu ya kitabu. Kutoka 
24:6-8, “Musa akatwaa nusu ya hiyo damu, akaitia katika mabakuli; na nusu ya 
hiyo damu akainyunyiza juu ya madhabahu. Kisha akakitwaa kitabu cha agano, 
akakisoma masikioni mwa watu; Musa akaitwaa ile damu, akawanyunyizia 
watu, akasema, Hii ndiyo damu ya agano alilolifanya Bwana pamoja nanyi 
katika maneno haya yote. Hapo ndipo agano la kale lilipoidhinishwa na watu. 

Sasa, mawazo kidogo yataonyesha hakuna njia ambayo agano hili litadumu. Je, 
tunasoma utoaji wowote wa msamaha humu ndani ikiwa wataharibu? 
Wametoka tu kusema kwamba yote ambayo Bwana alisema tutafanya, kwa 
hiyo ikiwa watafanya dhambi, maagano yataisha. Agano limevunjwa. Roho ya 
Unabii inasema kwamba agano la kale katika uwezo wake rasmi lilidumu 
majuma kadhaa na wakati, kwenye ndama ya dhahabu, walipofanya dhambi 
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na kuvunja amri kuhusu ibada ya sanamu, agano lilivunjwa na halikufanywa 
upya. Huwezi kulifanya upya kwa sababu hakuna kipengele cha kulifanya upya 
tena. Ilibidi warudi katika agano jipya. 

Kisha katika Kutoka 32, wakati Musa anamwomba Mungu, haombi msamaha 
kwa ajili ya agano la kale kwa sababu hakuna kitu cha kuomba msamaha. 
Anasihi agano jipya, anasihi agano la milele ili Mungu awasamehe. Kwa hiyo 
Mungu anawaleta na kuendelea kuwatolea agano lake jipya. Lakini Mungu 
aliwaruhusu waingie katika agano la kale pamoja naye ili waone kutoweza 
kwao kabisa. Huu ndio utukufu wa agano la kale kwa sababu Paulo anasema 
kwamba agano la kale ni tukufu. Hasemi kwamba ni ovu, hasemi lolote kati ya 
hayo. Anasema kuwa ni tukufu kwa sababu linaweka utukufu wa mwanadamu 
katika udongo na kuweka utukufu wa mwanadamu katika udongo ni jambo la 
ajabu. Ni jambo la ajabu. 

Njoo kwenye 2 Wakorintho 3 na sasa tunataka kusoma mstari wa 7, “Lakini 
ikiwa huduma ya mauti, iliyoandikwa na kuchorwa katika mawe, ilikuwa na 
utukufu.” Je, huduma ya kifo ni nini? Ni mwanadamu anayeangalia sheria ya 
Mungu katika moyo wake wa kimwili na kusema nitafanya hivi. Hiyo ni huduma 
ya kifo kwa sababu umejifunga kwa jambo ambalo haliwezekani kufanya. 
Utavunjika moyo sana sana na kufadhaika sana kuhusu kuwa katika aina hiyo 
ya uhusiano na Mungu. Lakini kwa kuathiriwa na uwongo, hakika hutakufa, 
tumetia ndani yetu azimio hili ambalo tutamwonyesha Mungu nijalie kuwa 
mmoja wa watumishi wako wa kuajiriwa, sistahili tena kuitwa mwana wako. 
Hiki ndicho kinachoendelea katika agano la kale. Sistahili kuitwa mwanao japo 
unanipatia uwana na unanivika vazi hili na unaniwekea pete kidoleni na 
kuniwekea viatu miguuni siamini mimi ni mwana. Nahitaji kupata heshima 
yako. Nahitaji kurejesha. Nahitaji kulipa deni kubwa nililokutendea kisha 
tuongee kuhusu hili jambo la uwana. Hiyo inasikitisha, sivyo. 

Kwa hiyo “huduma ya mauti iliyoandikwa na kuchongwa katika mawe” na 
ninataka kusisitiza jambo hili kwa sababu ni muhimu sana katika rejea 
tunapojifunza tabia ya Mungu ambayo nataka kujifunza katika uwasilishaji 
unaofuata kwamba lengo la agano la kale ni kukupa hukumu ya kifo. Sio kukuua 
bali utaomba rehema, ukajitoa kabisa. Sheria ni mwalimu wetu wa kutuleta 
kwa Kristo. Hilo ndilo kusudi la sheria na unapokuwa na hukumu ya kifo ndani 
yako na unajua kwamba hakuna tumaini kabisa kwako, roho ambaye 
amekusadikisha juu ya dhambi (Yohana 16: 8) basi anakusadikisha juu ya haki. 



5. Sheria ya Mungu na Agano la Milele 
 

 99 

Agano la kale linafanya kazi yake katika kukusadikisha, mimi ni mtu aliyekufa, 
halafu anasema nenda kwa Kristo atakusamehe. 

Tunataka kusisitiza jambo hili. Haijalishi jinsi unavyopokea uthibitisho wa 
dhambi. Haijalishi ni kiasi gani cha mauaji kimeandikwa kwenye Torati kuhusu 
hukumu za kifo. Acha kuwapiga watu mawe, kuwatia watu hatiani, kuweka 
upanga - haijalishi ni nini kilichoandikwa katika sheria. Kusudi pekee la mambo 
hayo ni kukutia hatiani kwamba unastahili kufa hivyo utaomba rehema. Je, hiyo 
ina maana kwa sababu watu wengi huchanganyikiwa na kufikiri, Ee Mungu 
alitaka kuwapiga watu mawe, Mungu alitaka kufanya mambo haya yote. 
Hapana! Anataka uwe na hukumu ya kifo akilini mwako na ukate tamaa kabisa 
juu yako mwenyewe. Huu ndio ufunguo. 

Haya ndiyo tunayoyaona kwa mwanamke aliyekamatwa katika uzinzi. 
Mafarisayo bila wao hata kujua, katika uovu wao na chuki yao kwa Kristo kwa 
hakika walimtumikia Kristo katika kuhubiri injili kwa mwanamke aliyetupwa 
miguuni pake. Wanamleta mwanamke huyo na kumtupa miguuni pake. Ni nini 
hasa sheria ilikusudiwa kufanya. Walitumikia kazi yao kikamilifu. Asante 
Mafarisayo kwa kufanya kazi yenu. Ni mahali gani pazuri pa kumtupa 
mwanamke aliyekamatwa katika uzinzi kuliko miguuni pa Yesu. Agano la kale 
limefanya kazi yake na hapo hapo, yuko tayari kwa ajili ya agano jipya. Yesu 
anafanya nini? Basi, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza 
kumtupia jiwe. Ni nani kati yao aliyestahili kurusha jiwe. Kila mtu alitengwa. 
Kisha anaanza kuandika kwenye mchanga. Anaendeleza kazi ya agano la kale. 
Anaandika torati na watu hawa wakiitazama wanasadikishwa kuwa na dhambi 
lakini badala ya kujitupa miguu pake, wanaondoka kwa sababu hawataki 
kuliacha agano la kale. Anasema, wako wapi washitaki wako? Hakuna mtu 
anayenihukumu. Wala mimi sikuhukumu. 

Hili ndilo kusudi. Hivi ndivyo maagano mawili yanavyofanya kazi pamoja. Yesu 
hakukusudia kumpiga mtu yeyote mawe lakini alitaka watu wapigwe mawe 
katika dhamiri zao. Nastahili kufa. Ninajua, sistahili kabisa. Naomba rehema. 
Hicho ndicho alichokitaka. Alitaka watu katika akili zao waelewe kwamba 
wanahitaji kufa ili kuomba rehema kwa sababu basi, na kisha tu, ni haki kwa 
imani, kwamba unaamini kweli kwamba unapokea neema kwa sababu ikiwa 
unaamini kweli unapokea neema kwa sababu kama kweli huamini basi una 
hatia kisha kama Mungu akikufungua, basi unahisi kuwa umesamehewa. 
Unahisi kuwa haujafanya chochote kibaya na sio neema tena na ndivyo 
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inavyopaswa kuwa. Njia pekee ya kuokolewa kwa neema ni kuwa na hukumu 
ya kifo, kwenda kwenye mstari wa kifo na agano la kale linafanya hivi kwa uzuri. 
Tunahitaji kuelewa. 

Kwa hiyo tunapoyatazama maagano mawili na hii ndiyo njia 
ambayo kila mmoja wetu anapaswa kuifuata, kama Yesu 
alivyo njia ya kwenda kwa Baba, hivyo tunalo agano la kale 
ambalo ni njia ya agano jipya. Ni muundo sawa. Kuna njia 
moja tu ya wewe kuingia katika uzima nayo ni kupitia kifo. 
Lazima ufe na ufufuliwe kwa upya wa uzima. Mfano huu 
unatolewa kwetu kila siku kama Gary alivyotaja asubuhi ya 
leo. Tulifufuka asubuhi ya leo. Kila siku tunaishi na kwa 
sababu ya dhambi zetu, tunakufa kila usiku na tunafufuliwa 
tena asubuhi kwa sababu ya baraka za agano jipya ambazo 
hutolewa kwetu. Tunakufa kwa sababu ya maisha yetu ya 
dhambi na kisha tunafufuliwa siku inayofuata. Injili inahubiriwa kwetu kila siku. 
Maagano mawili yanafanya kazi. Hukumu ya kifo na kisha ufufuo. Agano la kale 
linatuleta kwa Kristo. Kwa hiyo torati ilikuwa kiongozi wa kutuleta kwa Kristo. 

Sasa nataka kusoma vifungu kadhaa na tutasoma kimoja cha hapo awali. 
Pengine umesoma hili katika mfumo wa zamani wa mfumo wa upinzani. 2 
Wakorintho 3:6, “Naye ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano 
jipya; si wa andiko, bali wa roho; kwa maana andiko huua, bali roho huhuisha.” 
Niliposoma hapo zamani, nilidhani hatutaki andiko, huo ni ushupavu wa sheria. 
Hatulitaki hilo. Tunataka roho tu. Lakini huwezi kuwa na roho bila andiko. Na 
neno hilo “lakini” linaweza kutafsiriwa “na”. Kwa maana andiko huua na roho 
huhuisha. Kwa sababu unataka andiko kuua. Kwa maana andiko linaua - Mungu 
asifiwe! Andiko hilo linaua dhamiri yangu. Linanitia hatiani juu ya dhambi. 
Haleluya. Hilo linanisukuma kwa Kristo ili roho inifanye hai. Je, unaona tofauti? 

Ingawa watu wanasoma mstari huu, kwa maana andiko linaua. Kila kitu 
kilichokuwepo katika agano la kale, andiko linaua. O, lakini asante Mungu, tuko 
katika agano jipya. Haleluya, roho hunifanya kuwa hai. Sihitaji ya zamani. Lakini 
ikiwa hautakufa, huwezi kuishi. Nafaka au ngano isipoanguka ardhini na kufa, 
haiwezi kufufuliwa kwa upya wa uzima. Huwezi kuwa na injili ambapo unaamini 
tu agano jipya lipo tangu wakati wa msalaba. Hiyo ni nusu injili na nusu ya injili 
sio injili. Mtu ye yote akihubiri injili yo yote isipokuwa hiyo niliyowahubiri, na 
alaaniwe. Tena nasema, Mtu awaye yote akihubiri Injili yo yote isipokuwa hiyo 
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niliyowahubiri, na alaaniwe. (Wagalatia 1:8-9) Tunasikia kila mahali kuna injili 
za uwongo zinazohubiriwa kila mahali. Oh, mimi siko chini ya sheria. Nataka 
kuwa chini ya sheria ili nipate neema. 

Warumi 5:20. Nataka kupokea hukumu kamili ya sheria. Nguvu kamili lakini 
maadamu ninaamini katika neema ya Yesu Kristo, basi nitapokea neema nyingi 
zaidi. Hili ndilo jambo kuu la ujumbe wa 1888. Jones mwaka wa 1893, mahubiri 
ya 14, 15, 16 na kuendelea, anasisitiza jambo hili katika Warumi 5:20, “Zaidi ya 
hayo torati iliingia ili kosa lizidi kuongezeka.” Je, hilo ni jambo baya au ni jambo 
jema? Ni jambo tukufu. Sheria inaingia. Inaingia wapi? Huingia ndani ya nafsi 
yangu, huingia moyoni mwangu, hunitia hatiani juu ya dhambi. “Lakini dhambi 
ilipozidi, neema inaongezeka zaidi.” Je, neema inazidi wapi zaidi? Ambapo 
dhambi imejaa. Ikiwa dhambi haizidi, basi neema haiwi nyingi zaidi. Kwa hivyo 
unahitaji sheria. Ikiwa unataka neema zaidi, unahitaji sheria zaidi ili 
kukuhukumu juu ya dhambi. 

Kwa hiyo Waadventista walipoingia patakatifu pa patakatifu sana mwaka 1844 
na kuzikuta zile amri kumi zenye Sabato pale na kila kitu pale, walipiga jackpot. 
Walipata sheria. Mwanzo wa wale wazishikao, kama James White alivyosema, 
amri zote za Mungu na imani ya Yesu. Ndivyo alivyosema. Hiyo ilikuwa katika 
kauli yetu rasmi ya kwanza ya kanuni za kimsingi. Wale wazishikao amri zote za 
Mungu. Tunaposema wazishike amri zote za Mungu, ni wale ambao 
wanahukumiwa na amri zote za Mungu juu ya dhambi zao wenyewe kwamba 
hawawezi kuzifanya na kisha wanapewa kwa neema. Hakuna tunachoweza 
kufanya kinachoweza kuongeza kwenye mchakato huu. Kwa hiyo ukitaka 
neema zaidi basi unahitaji sheria zaidi. Je, hilo lina maana? 

Sio sheria zaidi kwa kuwa naweza kufanya hivi, naweza kufanya hivi. Ikiwa 
unasema nitafanya, nitafanya, nitafanya, haitafanya kazi. Lakini wakati Mungu 
anaposema nitafanya, basi inafanya kazi. Sitakula kati ya milo, sitakula hivi, 
sitafanya hivi. Endelea kutoa ahadi hizo. Utashindwa na kushindwa na 
kushindwa. Na hii ndiyo hatua. Kama Wagoner anavyosema, mtu huyo 
hatimaye anasema nakata tamaa, siwezi tena na Wagoner anaandika, haleluya, 
hatimaye umegundua. Inabidi ujitoe mwenyewe ili uje kwa Kristo na kusema 
siwezi kufanya hivyo. Ninakupa kwa neema na unapokubali hilo, furaha 
inayokuja ndani ya nafsi yako kujua kwamba wewe uko huru kabisa na hatia ya 
dhambi yako kwa sababu ya neema ya Yesu Kristo. Furaha inayokuja moyoni 
mwako. Huwezi kuidhibiti. Ni kichupa cha alabasta ambacho Mariamu 
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alimwaga kwenye miguu ya Yesu. Inatoka tu katika maisha yako. Furaha 
unayoipata. Uhuru unaoupata. Hauwezi kuizuia na maisha yako yanaacha 
kujazwa na kile ninachoita “harufu mbaya”. Harufu mbaya ya agano la kale. 
Lazima ufanye hivi, lazima ufanye vile. Ni harufu mbaya na inanuka. 

Kitu pekee ambacho lazima kitokee ni kwamba lazima uzaliwe mara ya pili. Hiyo 
ndiyo yote iliyopo. Hakuna kingine. Ni lazima kuzaliwa mara ya pili. Sahau ahadi 
zako zote. Ndiyo maana inasema katika Matendo 15 Mafarisayo walipokuwa 
wakisema kwamba ni lazima mtahiriwe ili kupokea neema ya Mungu. Hapana, 
si kweli. Unahitaji kuzaliwa mara ya pili na ndipo roho itakuongoza na utafanya 
mambo haya yote. Nilipokuwa kwenye mkutano wetu wa kambi wakati wa 
Pasaka mwanzoni mwa mwaka, mtu alikuja kwangu akiuliza tunapaswa kula 
mkate uliotiwa chachu? Nifanye nini? Nilisema, sema na Baba yako aliye 
mbinguni, usiseme nami, mimi si dhamiri yako. Soma Biblia mwenyewe. Fanya 
kile ambacho umesadikishwa. Fanya kile ambacho roho inakuambia ufanye 
lakini usikiweke kwa mtu mwingine. Usiwe na dhamiri kwa mtu mwingine. 
Fuata dhamiri yako mwenyewe. Fanya kile ambacho roho inakusadikisha ukiwa 
ndani ya roho. Roho itakufundisha na kukuongoza cha kufanya. Kuna umakini 
huu wote juu ya kwamba hatupaswi kufanya hivi, hatupaswi kufanya hivi, 
hatupaswi kufanya vile. Kaa nyumbani. Usije na theolojia hiyo. 

Tunaona jinsi maagano mawili, agano la kale, sheria ni mwalimu wetu wa shule 
anayetuleta kwa Kristo ili tupate upya wa uzima. Kama inavyosema katika Roho 
ya Unabii, sheria hutuleta kwa Kristo na kisha Kristo anatuelekeza nyuma 
kwenye sheria. Maagano haya mawili yanaendelea kufanya kazi katika maisha 
yetu. Agano la kale linaendelea kufanya kazi ya kifo huku agano jipya 
likiendelea kufanya kazi katika uzima. Kuna mchakato sambamba kwa sababu 
angalia katika 2 Wakorintho 3 kile ambacho Paulo anasema katika mstari wa 7, 
“ilikuwa lazima lipite”. Ni katika Waebrania ambapo inasema “tayari 
kutoweka” (Waebrania 8:13). Kazi ya agano la kale inakamilisha kazi yake katika 
kutia muhuri, tunapotiwa muhuri kabisa katika agano jipya na kazi ya 
kusadikisha dhambi hukoma. Je, hii ina maana. Watu wengi hufikiri 
wanapoingia katika agano jipya, hawaunganishwi tena na agano la kale. 

Waebrania 8:13, “Kwa kule kusema, Agano jipya, amelifanya lile la kwanza 
kuwa kuukuu. Sasa kile kilicho kikukuu na kuchakaa kiko tayari kutoweka.” 
Ikiwa unaelewa kwamba Yesu alipokufa msalabani kwamba agano la kale 
limetoweka, kwa nini anasema liko tayari kutoweka? Liko tayari kutoweka 
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tutakapofika katika utimilifu wa kimo cha Kristo na tumeamini kabisa haki kwa 
imani pekee na tunaacha kutenda dhambi, agano la kale limekamilika. Lakini 
tunapoendelea kutenda dhambi, agano la kale linaendelea kufanya kazi akilini 
mwako, linaendelea kupiga mawe mawazo yako, linaendelea kukuwinda na 
kukufuata na kukuhukumu. Msifu Mungu kwamba linafanya hivi ili kukupeleka 
kwa Kristo. Kwa hiyo maagano ya zamani na mapya, Yakobo na Esau 
wanashindana katika tumbo la uzazi. Ni agano la kale na jipya linalovutana 
dhidi ya kila mmoja pamoja. Usikate tamaa juu ya ukweli huu. Hii ni sehemu ya 
safari ambayo tunapaswa kuifuata na kuamini kuwa kazi aliyoianza ndani yetu 
ataikamilisha. Si kwamba tutaikamilisha. Anaenda kuikamilisha. 

Ninapokatishwa tamaa na kuhisi uzito wa mawazo yangu mabaya na ufahamu 
wangu mbaya, ninadai ahadi hiyo. Hiyo kazi aliyoianza ndani yangu 
ataikamilisha. Sio kwa matendo. Haijalishi ninaonekana mbaya kiasi gani. 
Haijalishi. Unafikiri mambo yanaonekana kuwa mabaya kwako? Vipi kuhusu 
yule mtu aliyetundikwa msalabani ambaye alisulubiwa kwa kuwa mhalifu? 
Mambo yanaonekana kuwa mabaya kwake. Atakuwa mbinguni kwa sababu 
yeye ni mwenye haki kwa imani kwa sababu agano la kale lilifanya kazi yake. 
Alisulubishwa pamoja na Kristo. Je, hiyo si habari njema. 

Ninataka tu kutoa hoja moja zaidi. Njoo kwenye Yohana 1. Ninataka tu 
utambue mtindo mbaya wa ufahamu. Jihadharini na maneno yaliyotolewa. 
Yohana 1:17, “Kwa maana torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, bali neema na 
kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo.” Neno “bali” limeongezwa, halipo. 
Njia hii inapaswa kusomeka ni, “Kwa maana (maana yake) torati ilikuja kwa 
mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo.” Je, 
unaona tofauti? Kwa sababu watu wengi walisoma kwa kuwa torati ilitolewa 
na Musa (agano la kale) lakini neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu 
Kristo (agano jipya). Hapana, huo ni mtazamo mbaya. Ondoa mitazamk ya 
Augustine. Kwa sababu torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli 
zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Huwezi kuwa na neema bila sheria. 
Hauwezi, haiwezekani. 

Tutaangalia moja zaidi. Waebrania 7:19. Vaeni miwani mipya. Ninataja 
maandiko haya yote katika kijitabu hiki ambacho nimekupa (Discarding 
Augustine’s Covenant Glasses). Waebrania 7:19. Angalia udanganyifu. 
Jihadharini na neno lililongezwa. “kwa maana ile sheria haikukamilisha neno; 
na pamoja na hayo kuliingizwa matumaini yaliyo mazuri zaidi, ambayo kwa 
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hayo twamkaribia Mungu..” Sasa nasisitiza neno gani? Neno “alifanya” 
(kwenye tafsiri ya kiingereza) halipo. Huko ni kuunda mfumo wa upinzani 
ambao sheria haikufanya chochote kuwa kamilifu lakini kuletwa kwa tumaini 
bora kulikofanya. Hayo ni mawazo ya kujitolea. Unachukua neno hilo, “kwa 
maana torati haikukamilisha neno lolote, bali kuletwa kwa tumaini lililo bora 
zaidi.” 

Kwa sababu Zaburi 19 inasema, kwa kuwa sheria ya Bwana ni kamilifu, 
inayogeuza roho kwa Kristo. Kwa hiyo sheria ina kazi kamilifu ya kukuleta kwa 
Kristo. Unaona tofauti? Tunaweza kuvua miwani hii ya Augustinian. Tunaweza 
kuanza kusoma mistari hii. Tunaweza kuacha kusisitiza maneno ambayo 
yamechorwa na kuna mawasilisho mengi, mengi ambayo yameenea 
kutuzunguka kwa sasa ambayo yanasisitiza maneno yaliyoandikwa 
yaliyowekwa kwa Augustine. Achana na mambo haya. Baba yangu anasema 
yaondoeni haya, yaondoeni na msiongeze neno la Mungu. 

Nadhani wengi wa watafsiri wa Biblia ya King James walikuwa wanaamini 
utatu. Ni muujiza kwamba Mungu anaweza kufanya kazi na wanadamu katika 
hali ya aina hiyo ya akili na kutupa ukweli lakini pia tunaweza kufahamu 
maneno yaliyoongezwa na kujua kwamba maneno yaliyoongezwa yanafanywa 
ili wanadamu waelewe Biblia kulingana na Mungu wao wanamwabudu lakini 
Mungu bado anafanya kazi kupitia mambo haya ili kutupa ukweli na mimi 
naona ajabu. Kwa hiyo naomba kwamba, tunapozingatia somo la maagano 
haya mawili, kwamba kama yale ambayo tumewasilisha hapa leo, ili tuweze 
kuona kwamba wakati umetimia. Maovu ya kizazi cha tatu na cha nne 
yamekamilika. Ujumbe wa 1888 ulidumu kwa takribani miaka saba. Ilisimama 
karibu 1895. Mnamo mwaka wa 1896, Ellen White alianza kuzungumza juu ya 
uwezekano wa haja ya kurudi tena nyikani na uwezekano wa haja ya kutoka 
tena katika mwaka wa 1896. Kutoka 1895-2015 ni miaka 120, kizazi cha tatu na 
cha nne. Basi neno la Bwana likawajia Israeli mara ya pili, kusema, inuka, 
uiamini Injili. Hebu tuombe. 

Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru tu kwa ajili ya Mwana-Kondoo 
aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Neema hiyo imetolewa 
bure. Bwana Yesu, umekuwa kuhani kwa mfano wa Melkizedeki, na umekuwa 
ukitupatia neema kwa uthibitisho wa sheria. Hakuna mwenye haki, hakuna 
hata mmoja. Hakuna amtafutaye Mungu. Sababu pekee ya sisi kuwa hapa, 
sababu pekee ya sisi ni kusikiliza, ni kwa sababu roho yako hutuvuta. Kwamba 
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umetuvuta kwako. Asante kwa injili hii ya thamani. Sheria na iingie kwa 
ukamilifu zaidi, kwa ukamilifu zaidi, ili dhambi izidi kuwa nyingi ili tupate 
kuelewa. Kwamba Filadelfia inapoingia mahali patakatifu sana, wanaona kwa 
macho mapya hali yao ya Laodikia. Kwamba wao ni wanyonge, maskini, vipofu 
na uchi kwa hao tu ndio watapokea ushuhuda wa moja kwa moja kwa Laodikia 
kupokea mvua ya masika. Baba tunaomba kwa ajili ya roho hii na tunaamini 
kwamba kazi uliyoianza ndani yetu utaimaliza. Ninakushukuru Baba  
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6.	Tabia	ya	Mungu	-	Sehemu	ya	1	
Lililowasilishwa - 28 Oktoba 2016 

Ninamshukuru Baba tumeweza kutumia muda huo pamoja, kupitia uwasilishaji 
huo wa injili, na kuelewa jinsi Agano la Kale na Agano Jipya yanavyofanya kazi 
pamoja. Imekuwa kuachiliwa kwangu sana, uhuru kama huo haufanyi kazi 
katika mawazo hayo ya upinzani kwamba, “Vema, hatuna Agano la Kale tena. 
Tuko katika Agano Jipya tu. Niko chini ya neema tu.” Na mawazo haya 
yamesababisha mkanganyiko mkubwa. 

Sasa tuko tayari...; nilipoanza mfululizo, nilikuwa juu ya mlima, na nilikuwa 
nikipumua kwa shida sana. Na kwa hiyo, sasa tuko tayari kufika kilele cha 
mlima, katika pande za Kaskazini, tunapoitazama tabia ya Baba yetu. 

Na ninafurahi sana kushiriki; lakini bila ufahamu wa masomo haya (Kuelekeza 
kwenye pointi nyingine nne za Pentagon ya Uongo kwenye ubao mweupe) kwa 
mpangilio wao sahihi, hatuwezi kuona hili kwa usahihi, na tutasoma Biblia 
kimakosa. 

Na kama tulivyosema hapo mwanzo, waanzilishi wetu walivunja vunja nguzo 
hizi tatu: Utakatifu wa Jumapili, Umizimu/Kutokufa kwa Nafsi, na Utatu. 
Walitupa msingi mzuri sana wa kujenga juu yake. Mnamo 1888, tulipewa 
kuelewa Sheria na Maagano kwa usahihi; na kama tungalikubali hili, hilo 
lingetupa ufahamu bora zaidi wa “Sabato kwa ukamilifu zaidi” na kututayarisha 
kupokea ufahamu wa tabia ya Mungu ili tuweze kutiwa muhuri katika vipaji vya 
nyuso zetu na tabia ya Baba, jina la Baba. 

Na kwa hiyo, ningependa kupiga magoti, na kuomba kwa mara nyingine, ili 
tuweze kuangalia hili: 

Baba, tunakuja mbele zako, kwa sababu umetuvuta kwa Roho wako. Sisi 
hatukutafuti, bali Wewe unatutafuta. Sisi tu kondoo waliopotea, na wengine ni 
sarafu iliyopotea; hata hawajui wamepotea. Lakini bado unawatafuta. Nasi 
tunakushukuru tu kwa neema Yako. Uhuru wa kujua ya kwamba sisi si wenye 
haki kwa matendo, kwa lolote tuwezalo kufanya, bali kwa neema ya Kristo tu. 
Jinsi unavyopenda kutoa rehema. Kama inavyosema katika Zaburi, Wewe ni 
mwenye rehema siku zote. Hutaacha kuwa na rehema. Na tunapofikiri juu ya 
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hili, naomba kwamba tuingie katika ufahamu wa tabia ya Mungu wetu, katika 
jina la Yesu. Amina. 

Yesu alikuja duniani ili kumfunua Baba. Na hivyo, tunapotazama maisha ya 
Kristo tunamtazama Baba. Na Yesu alisema hivyo kwa Filipo, katika Yohana 
sura ya 14, na mstari wa 9 , ambapo Anasema: “Yesu akamwambia, Mimi 
nimekuwa pamoja nanyi siku hizi zote, nawe usinijue, Filipo?, yeye aliyeniona, 
umemwona Baba; nawe wasemaje basi, Utuonyeshe Baba?” 

Kwa hiyo, tunapotazama katika maisha ya Yesu Kristo, miaka mitatu na nusu ya 
huduma Yake duniani, tunatazama kupitia njia ya Mwana; tunautazama uso wa 
Baba. Na tunapokuwa na ufahamu huu, hutuletea changamoto kadhaa za 
kupendeza katika suala la Pentagon ya Uongo. 

Sasa, tunazungumza kuhusu tabia ya Mungu; “Kama mmeniona Mimi, 
mmemwona Baba”. Na katika maisha ya Kristo, tunaona kwamba Yesu Kristo 
ni yeye yule jana, leo, na hata milele; ambayo ina maana kwamba maisha ya 
Kristo ambayo yalifunuliwa, yanamaanisha kwamba Yeye ni yeye yule katika 
Agano la Kale na Jipya. Hii ndio maana ya hili. Na hii inamaanisha nini katika 
suala la kile tunachoelewa? 

Nahitaji tu kutulia, nilisahau kutaja... Shikilia tu hatua hiyo... Una kijitabu hiki 
hapa, Ceremonial Dividing Line. Hili ni lingine muhimu linalozungumza kuhusu 
Maagano mawili, sherehe na suala la maadili katika historia ya Waadventista, 
na kwa nini limekuwa tatizo. Na bila shaka, Wakolosai sura ya 2, mstari wa 16 
na 17, na baadhi ya maana. Kwa hivyo, ninapendekeza hizo kwako. 

Kwa hivyo, baadhi ya nukuu kwa ajili yako. 

“Kristo ndiye kielelezo chetu, kielelezo kamili na kitakatifu ambacho tumepewa 
sisi kufuata.” Kwa hiyo, Yeye ndiye kielelezo chetu kikamilifu. “Ikiwa 
tumeongoka hatutamwakilisha tena Shetani kwa tabia zilizopotoshwa za 
upande mmoja; bali katika tabia, kwa maneno na kwa matendo tutalingana na 
tabia kamilifu tuliyopewa katika maisha ya Kristo.” Gospel Workers, ukurasa 
wa 436. 

Tukijifunza maisha ya Kristo alipokuwa hapa duniani, tuna mfano kamili. Sasa, 
napenda hii inayofuata. Hii ni Review and Herald, Februari 15, 1898: “Mungu 
hajaacha jambo lolote ambalo angeweza kutufanyia. Alitupa mfano kamili wa 
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tabia yake katika tabia ya Mwanawe.” Kwa hiyo, katika tabia ya Mwanawe 
ambayo ilifunuliwa kwetu alipokuja hapa duniani, tunapokea kielelezo KAMILI 
cha tabia yake mwenyewe. “Na ni kazi ya wafuasi wa Kristo wanapotazama 
ubora usio na kifani wa maisha na tabia yake, kukua katika mfano wake.” 

Desire of Ages, ukurasa wa 664: “Kristo pekee ndiye angeweza kumwakilisha 
Baba kwa wanadamu, na uwakilishi huu ambao wanafunzi walikuwa 
wamebahatika kuuona kwa zaidi ya miaka mitatu.” Tazama athari za hili...; 
uwakilishi huu mkamilifu wa Baba. 

Na katika kitabu Steps to Christ, inasema hivi: “Katika kueleza utume wake 
duniani, Yesu alisema, Bwana amenitia mafuta kuwahubiri maskini Injili; 
Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata 
kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa.”Hii ilikuwa kazi yake. Alizunguka huku 
na huko akitenda mema na kuponya wote walioonewa. Kulikuwa na vijiji vizima 
ambapo hapakuwa na kilio cha ugonjwa katika nyumba yoyote, kwa kuwa 
alikuwa amepita kati yao na kuponya wagonjwa wao wote. Kazi yake ilitoa 
ushahidi wa upako wake wa kimungu. Upendo, rehema, na huruma zilifunuliwa 
katika kila tendo la maisha Yake; Moyo Wake ulitoka kwa huruma nyororo kwa 
watoto wa watu. Alichukua asili ya mwanadamu, ili Aweze kufikia mahitaji ya 
mwanadamu. Walio maskini na wanyenyekevu zaidi hawakuogopa kumkaribia. 
Hata watoto wadogo walivutiwa Naye. Walipenda kupanda juu ya magoti yake 
na kutazama uso wa huruma, uliojaa upendo. Yesu hakutamka neno moja la 
kweli kwa hasira, bali alitamka sikuzote kwa upendo. Alitumia busara kubwa 
zaidi na uangalifu, upole, katika mahusiano yake na watu. Hakuwa kamwe 
mkorofi, kamwe hakuzungumza neno kali bila sababu, kamwe hakutoa 
maumivu yasiyo ya lazima kwa nafsi nyeti. Hakushutumu udhaifu wa 
kibinadamu. Alizungumza ukweli, lakini siku zote kwa upendo. Alikemea 
unafiki, kutokuamini, na uovu; lakini machozi yalikuwa katika sauti yake 
alipokuwa akitamka makaripio yake makali. Alililia Yerusalemu, mji alioupenda, 
ambao ulikataa kumpokea Yeye, njia, ukweli, na uzima. Walikuwa 
wamemkataa Yeye, Mwokozi, lakini Yeye aliwatazama kwa huruma na upole. 
Maisha yake yalikuwa ya kujinyima na kuwajali wengine. Kila nafsi ilikuwa ya 
thamani machoni pake. Ingawa alijivumilia kwa heshima ya kiungu, Alijishusha 
kwa kujali sana kila mshiriki wa familia ya Mungu. Katika watu wote aliona roho 
zilizoanguka ambazo ilikuwa kazi yake kuziokoa. Hiyo ndiyo tabia ya Kristo 
kama inavyofunuliwa katika maisha yake. HII NDIYO TABIA YA MUNGU.” Ni 
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wazi sana sana! “Ni kutoka kwenye moyo wa Baba kwamba mito ya huruma ya 
kimungu inajidhihirisha ndani ya Kristo, inatiririka hadi kwa watoto wa 
wanadamu. Yesu, Mwokozi mwororo na mwenye huruma, alikuwa “Mungu 
aliyedhihirishwa katika mwili.” 

Na kwa hiyo, hapa tuna changamoto hii sasa, katika suala la Yesu Kristo kuwa 
yeye yule jana, leo, na hata milele. Tunaona kama nilivyosema katika usiku wa 
kwanza, kwamba Yesu alisema kwamba alishika Amri za Baba Yake. Na moja ya 
Amri zake ni: “Usiue.” Tunapotazama maisha ya Yesu alipokuwa hapa duniani, 
tunaona kwamba hakuua mtu yeyote; hakumpiga mtu yeyote; hakumchoma 
mtu yeyote; hakunyongwa mtu yeyote; hakufanya mambo haya hata kidogo. 

Tunalazimika kujiuliza swali: Ikiwa Yesu hakufanya lolote kati ya mambo haya 
katika Agano Jipya, basi tunahesabuje hadithi nyingi za Agano la Kale? Hili ndilo 
swali ambalo tunapaswa kujiuliza. Na kama alikuwa akichinja, kuua, kuchoma, 
kukaanga, kuwalemaza watu katika Agano la Kale, basi je, anatuficha kitu fulani 
katika Agano Jipya? Je, hii ni kesi ya chambo na swichi? Je, Yeye huwaangamiza 
watu kwa siri katika Agano la Kale, na kisha Anapokuja duniani, Anawasilisha 
sura tofauti sana ya kile Alicho katika Agano la Kale? Haya ni maswali mazito 
ambayo tunapaswa kujiuliza. 

Na hapa ndipo Maagano na Utatu huathiri ufahamu wetu; kwa sababu kama 
tulivyoonyesha, dhana ya Utatu wa Mungu inakupa wewe vyanzo viwili, 
ambavyo vinaunda mawazo ya upinzani. Unapokuwa na mawazo ya upinzani, 
inakufanya kuona Agano la Kale na Agano Jipya vikipingana; na kanuni ya kifo 
imeunganishwa pamoja na kanuni ya sheria; na kwa kanuni ya neema hupewa 
kanuni ya uzima. Hii ni kazi kuu ya udanganyifu iliyopangwa kwa uangalifu sana 
ambayo Shetani ameitengeneza ili kutuvuruga kuhusu tabia ya Mungu. 

Unapoweka haya mawili pamoja: Agano la Kale, Sheria, na kifo, utumwa, aina 
zote hizo za mambo, haki kwa Sheria, na neema, na uzima katika Agano Jipya, 
inalingana na mawazo ya upinzani. Inaonekana ni kawaida kwamba hii ndiyo 
njia ambayo tunapaswa kufanya kazi; ili tupate tena mfumo huu wa yin-yang. 
Na inasika vizuri kwenye akili zetu za kibinadamu kufanya kazi katika mfumo 
huu wa upinzani; ili kwamba Yesu awe ni mwenye upendo, na mwenye neema, 
na mwororo katika Agano Jipya, na anachoma, na kukaanga, na kuua watu 
katika Agano la Kale; na mawazo yetu huenda: “Hiyo inaleta maana kamili 
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kwangu”, kwa sababu ya mawazo ya upinzani. Huo ndio tunaita uwili; ni uelewa 
wa uwili. 

Au, mbaya zaidi. Tunapoelewa, angalau katika mfumo wa Kikatoliki, kwamba 
Baba ni mwenye kughafirika, ana hasira, na kwamba alihitaji DAMU ili kukidhi 
HASIRA yake. Na hivyo, alimuua Mwanawe mwenyewe, ili kukidhi ghadhabu na 
hasira hii ambayo alitaka kumwaga juu yetu. Na kwa hiyo, katika picha hiyo 
Baba ndiye anayewakilishwa katika Agano la Kale, lakini Yesu anawakilishwa 
katika Agano Jipya. Lakini wakati mwingine Yeye hukasirika kidogo pia, kwa 
hiyo tunamhitaji Mariamu, mama yake Yesu, mguso wa kike, atupe uhakikisho 
huo kwamba anaweza kumtuliza Baba na Yesu; yeye ndiye anayeweza 
kuwatuliza. Na tunapata aina hii ya ufahamu wa tabia ya Mungu. 

Ninahitaji kukusomea nukuu kadhaa zaidi kutoka hapa, Desire of Ages, ukurasa 
wa 22. Nina hakika wengi wenu mnaifahamu nukuu hii: 

“Dunia ilikuwa giza kwa kutomtambua Mungu. Ili vivuli vya giza viangazwe, ili 
ulimwengu urudishwe kwa Mungu, nguvu za udanganyifu za Shetani zilipaswa 
kuvunjwa. Hili halingeweza kufanywa kwa nguvu. Utumiaji wa nguvu ni 
kinyume na kanuni za serikali ya Mungu…” 

Kanuni za nguvu! Ikiwa mume anamwambia mke wake na watoto wake: “Sasa, 
ninakupenda sana, na nataka tu uelewe kwamba ikiwa uko nyumbani kwangu, 
nina sheria. Na ikiwa unaishi kwa sheria hiyo, mambo yote yanaenda sawa. Na 
kama hutatii sheria hii, nitakuua. Je, hiyo ni nguvu? Je, hayo ni matumizi ya 
nguvu? Ndivyo, sivyo? Lakini sivyo, ndivyo watu wengi wanavyofundisha 
kwamba: “Sasa, nimemtoa Mwanangu kwa ajili yenu. Na mkinipenda Mimi, na 
mkizishika Amri Zangu, na mkaniheshimu Mimi, yote yatakuwa kheri kwenu. 
Na usipofanya hivyo nitakuua.” Je, si ndivyo watu wengi wanavyoielewa injili? 
Hayo ni matumizi ya nguvu. Ni matumizi mabaya ya uhuru. Ni matumizi 
mabaya. Ni karoti yenye fimbo, hiyo inasema. : “Nimekupa Mwanangu, kwa 
hiyo sasa utafanya nitakalokuambia, la sivyo nitakuua.” Hivyo ndivyo watu 
wengi wanavyoielewa injili. Lakini hapa inasema, matumizi ya nguvu ni 
kinyume na kanuni za serikali ya Mungu. 

“...Yeye anataka tu huduma ya upendo, na upendo hauwezi kuamriwa...” 
Haiwezi kuamriwa. “...Hauwezi kushinda kwa nguvu au mamlaka...” Lakini 
Mungu ni Mungu. Mungu anaweza kufanya chochote anachotaka! [wanasema] 
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“... Upendo huamshwa tu kwa upendo. Kumjua Mungu ni kumpenda...” Kweli? 
“...Tabia yake lazima idhihirishwe kinyume na tabia ya Shetani. Kazi hii ni 
Kiumbe mmoja tu katika ulimwengu wote angeweza kuifanya. Ni Yeye tu 
aliyejua kimo na kina cha upendo wa Mungu angeweza kuifanya ijulikane. 
Katika usiku wa giza wa ulimwengu, Jua la Haki lazima lichomoze, “pamoja na 
uponyaji katika mbawa Zake.” 

Unaifahamu kauli inayosema kwamba ujumbe wa mwisho wa rehema kwenda 
kwenye ulimwengu unaokufa, ni nini? “Miale ya mwisho ya nuru ya rehema, 
ujumbe wa mwisho wa rehema kutolewa kwa ulimwengu, ni ufunuo wa tabia 
yake ya upendo.” (Christ Object Lessons, ukurasa wa 415.5) Huu ni ujumbe wa 
mwisho kwenda ulimwenguni. 

“Ufahamu wa watu wa Mungu umepofushwa, kwa kuwa Shetani ameipotosha 
tabia ya Mungu. Mola wetu mwema na mwenye neema amewasilishwa mbele 
ya watu waliovikwa sifa za Shetani, na wanaume na wanawake ambao 
wamekuwa wakitafuta ukweli. kwa muda mrefu sana walimwona Mungu 
katika nuru ya uwongo hivi kwamba ni vigumu kuliondoa lile wingu ambalo 
linaficha utukufu Wake kutoka kwenye maoni yao.” (Selected Messages Book 
1, ukurasa wa 355.1) 

Huu ni mchakato mgumu. Nilipotambulishwa kwenye wazo hili miaka kadhaa 
iliyopita, nililipinga. Ilikuwa vigumu kwa sababu ya vifungu fulani katika 
Maandiko, kwa kurejelea Biblia kwa uwazi kusema kwamba Mungu anafanya 
matendo fulani, na kufanya mambo kwa watu. Na niliogopa kuweka kiroho kile 
nilichoelewa vifungu fulani vya Maandiko. Biblia inasema hivi; Niliisoma kwa 
uwazi, na hivyo ndivyo ilivyo. Lakini basi una mgogoro huu, katika suala la 
maisha ya Yesu, na kama Mungu anashika Amri zake mwenyewe. 

Ni mara ngapi Roho ya Unabii inatuambia kwamba Amri Kumi ni nakala ya tabia 
ya Mungu? Inasema tena na tena. Ni nakala ya tabia ya Mungu. Na inasema: 
“Usiue”. Kwa hivyo hiyo ni sifa ya tabia ya Mungu? Haya ndiyo maswali ambayo 
tunapaswa kujiuliza. Na mara moja tunajiuliza maswali hayo mawili: Je, Sheria 
ni nakala ya tabia ya Mungu, na ni Yesu aliye udhihirisho kamili na toshelevu 
wa Baba alipokuwa hapa duniani; mara tu unapouliza maswali hayo mawili, 
basi unaweza kuanza safari yako kwa umakini, kushindana na kuelewa tabia ya 
Mungu. Mpaka ufanye hivyo, vinginevyo hautakuwa tayari; haujibu swali hili 
kwa uzito kuhusu kutafuta kuelewa tabia ya Baba yetu. 
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Tumefahamishwa kwenye hadithi kadhaa katika Agano la Kale. Hadithi ya 
Gharika, hadithi ya Sodoma na Gomora, hadithi ya amri ya mauaji ya halaiki 
katika Kumbukumbu la Torati, na jinsi Israeli walivyochinja wanaume, 
wanawake na watoto kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili waweze kuchukua nchi 
ya Kanaani. 

Na tena, fikiria “nitafanya” na “tutafanya”, katika suala la kuwaleta katika nchi 
ya Kanaani. Mungu asema: “Nitawaleta katika nchi ya Kanaani, lakini itabidi 
mfanye kazi kwa bidii sana kwa ajili yake. Nitawapa ndoto za kutisha maishani 
mwako kwa ajili ya watoto hao wote unaowaletea.” nitachinja; lakini ndivyo 
unavyopaswa kufanya ili kutimiza ahadi ninayokuahidi.” Badala yake inakuwa 
ni ujinga tunapoanza kufikiria juu ya aina hiyo ya nuru. 

Nukuu chache zaidi ambazo nataka tu kukusomea. 

“Mungu angeweza kumwangamiza Shetani na wasaidizi wake kwa urahisi kama 
vile mtu awezavyo kuokota kokoto na kuitupa ardhini. Lakini kwa kufanya 
hivyo, Angetoa mfano wa kutumia nguvu. Nguvu zote za kulazimisha 
zinapatikana tu chini ya serikali ya Shetani. Kanuni za Bwana si za utaratibu huu. 
Asingefanya kazi katika mstari huu. Hangetoa hata kidogo moyo kwa 
mwanadamu yeyote kujiweka kama mungu juu ya mwanadamu mwingine, 
akijiona yuko huru kumfanyia mateso ya kimwili au kiakili. Kanuni hii ni ya 
uumbaji wa Shetani.” Hiyo ilikuwa Review and Herald Septemba 7, 1897 (par. 
7). 

“Katika mabaraza ya Mbinguni iliamuliwa kwamba kanuni lazima zifuatwe 
ambazo hazitaharibu nguvu za Shetani mara moja, kwa maana lilikuwa kusudi 
la Mungu kuweka vitu kwenye msingi wa usalama wa milele. Wakati lazima 
apewe Shetani ili kukuza kanuni ambazo zilikuwa msingi wa serikali yake. 
Ulimwengu wa mbinguni lazima uone kutekelezwa kanuni ambazo Shetani 
alitangaza kuwa ni bora kuliko kanuni za Mungu. Mpangilio wa Mungu lazima 
utofautishwe na utaratibu wa Shetani. Kanuni mbovu za utawala wa Shetani 
lazima zifichuliwe. Kanuni za haki zinazoonyeshwa katika sheria ya Mungu 
lazima idhihirishwe kuwa isiyobadilika, kamilifu, ya milele. Bwana aliona 
matumizi ambayo Shetani alikuwa akitumia nguvu zake, na akaweka mbele 
yake ukweli tofauti na uwongo. Tena na tena wakati wa pambano Shetani 
alikuwa tayari kusadikishwa, tayari kukiri kwamba alikuwa amekosea. Lakini 
wale aliowadanganya pia walikuwa tayari kumshtaki kwamba amewaacha. 
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Afanye nini?-kunyenyekea kwa Mungu, au kuendelea katika njia yake ya 
udanganyifu? Alichagua kukataa ukweli, kukimbilia katika kauli potofu na 
ulaghai.” (Review and Herald Septemba 7, 1897, par. 10-11) 

Hii ndiyo historia iliyo nyuma ya jinsi Shetani ambavyo angefanya kazi. Nataka 
nikusomee kauli kutoka Great Controversy. 

Tunapozingatia hukumu za Mungu. ni nukuu kutoka kwenye Great Controversy 
652 inasema kwamba sifa zote za Mungu ambazo tumezichukulia kuwa kali na 
za kutisha huwa nzuri na za kuvutia katika nuru ya Msalaba. Lakini tunahitaji 
kuelewa mengi ya mambo haya yanayotokea katika Agano la Kale katika nuru 
ya Msalaba. 

Sasa, nataka kushiriki nanyi jambo ambalo lilinijia hivi majuzi. Kwamba 
tunapoitazama tabia ya Mungu, tunaposoma Maandiko katika Agano la Kale, 
nataka nipitie kisa kimoja nanyi kwa nuru ya Maagano tuliyoyaangalia; na hiyo 
imo katika Mambo ya Walawi sura ya 24. Tunahitaji kulipitia jambo hili 
polepole, na kujiuliza ni nini kinaendelea katika kisa hiki. 

Tunaona hapa katika mstari wa 10, Mambo ya Walawi 24: “Na mwana wa 
mwanamke Mwisraeli, ambaye babaye alikuwa Mmisri, akatoka kati ya wana 
wa Israeli; na mwana wa mwanamke Mwisraeli akalitukana jina la BWANA, na 
kulaani. Wakamleta kwa Musa; (na jina la mama yake aliitwa Shelomothi,...”, 
ambalo nadhani linamaanisha amani. Ni wazi kwamba mwanawe hakuwa, 
katika jinsi alivyotenda.”...binti ya Dibri, wa kabila ya Dani:) Wakamweka katika 
ulinzi, ili nia ya BWANA ipate kuonyeshwa kwao. Bwana akanena na Musa, na 
kumwambia, Mtoe huyo aliyelaani nje ya marago; na wote waliomsikia na 
waweke mikono yao juu ya kichwa chake, na mkutano wote na ampige mawe. 

Kwa hiyo inasema “Nawe utawaambia wana wa Israeli, na kuwaambia, Mtu 
awaye yote atakayemlaani Mungu wake atachukua dhambi yake. Na mtu 
atakayelikufuru jina la BWANA hakika atauawa, na mkutano wote watampiga 
kwa mawe: vile vile na mgeni, kama aliyezaliwa katika nchi, atakapolikufuru 
jina la BWANA, atauawa.” 

Je, unajisikia vizuri? “Na yeye amwuaye mtu ye yote hakika yake atauawa.” 
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Naam, hiyo inavutia! Hiyo ina maana gani? Ni lazima umpige mawe, na 
kumwua, lakini mtu akimwua mtu mwingine hakika atauawa? Watu wengi 
watakufa; itakuwa aina ya kuendelea na kwenda na kwenda. 

Na hivyo, mstari wa 23: “Kisha Musa akawaambia wana wa Israeli kwamba 
wamtoe huyo aliyelaani nje ya marago, na kumpiga kwa mawe. Wana wa Israeli 
wakafanya kama Bwana alivyomwagiza Musa.” 

Ni kesi iliyofunguliwa na kufungwa. Mwanadamu anakufuru. Walimuuliza 
Mungu la kufanya. Walitaka kujua nia ya Bwana. Akili ilisema: “Mpige, muue”. 
Hivyo walifanya. 

Kwa hiyo, unajibuje hilo? Je, unashughulikiaje swali hilo? Inaonekana wazi 
kabisa kilichotokea; lakini hapa ndipo tunapohitaji kuelewa Maagano mawili. 
Mungu anafanya nini hapa? Anatekeleza Sheria ndani ya Agano la Kale. 
Tunapoelewa Maagano tulipokuwa tunazungumza pamoja, tunaona kwamba 
Agano la Kale ni huduma ya kifo; lakini kusudi lake ni kukuleta kwenye Agano 
Jipya. Hilo ndilo kusudi la Sheria. 

Kwa hivyo, Mungu anapaswa kufanya nini kwanza unapokuwa katika Agano la 
Kale? Kuna mtu amemkufuru Mungu. Sheria ina nini kwake? Inapaswa kumtia 
hatiani juu ya dhambi. Hukumu ya kifo lazima iletwe juu ya mtu huyo. Na hivyo, 
anataka kujua nia ya Bwana, na Bwana anasema: “Unapaswa kufa”, ili uweze 
kupata hukumu ya kifo. Hili ndilo lilikuwa kusudi. 

Lakini, tunachokiona ni kusudi; kusudi ni lipi? Unapohukumiwa kwa dhambi...; 
itakuwaje kama mtu huyu wakati huo, anapotambua kwamba lazima afe, 
ajitupe miguuni pa Musa, na kusema: “Naomba rehema. Samahani. 
Ninatambua sasa kwamba nilichofanya kilikuwa cha kutisha, na kwamba 
ninastahili kufa. Tafadhali nisamehe.” Je, Mungu angemsamehe? Yesu alisema 
nini? “Aina zote za dhambi na kufuru watasamehewa wanadamu...”, isipokuwa 
nini? “Kumkufuru Roho Mtakatifu”. 

Na kwa nini ni hivyo? Kwa sababu wakati mtu huyu yuko mbele ya Musa, na 
ana hukumu ya kifo, Roho wa Yesu anasema katika akili yake akisema: 
“Unaweza kuwa na rehema. Unataka rehema?” Lakini alimtukana Roho 
Mtakatifu; aliikataa, na akamgeuzia Mungu: “Vema, hivi ndivyo Mungu alivyo, 
hiyo ndiyo sababu hasa nilimlaani Mungu; kwa sababu Mungu ananihukumu 
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kifo. Vema, nakukaidi Wewe!” Naye anamtukana Roho Mtakatifu; kwa sababu 
Roho anataka kumpa neema, naye anakataa. Na hivyo, anafanya shingo yake 
kuwa ngumu, na huenda, na hufa. 

Lakini hiyo haikuwa njia ambayo Mungu alitaka kufanya mambo. Tunaona 
katika maisha ya Yesu, jinsi Yesu, yule aliyetoa sheria ya kupigwa mawe, jinsi 
alivyoishughulikia Sheria. Alishughulikiaje jambo hilo? “Wala mimi 
sikuhukumu. Nenda na usitende dhambi tena.” Alitaka watu wake wapate 
hukumu ya kifo, ili awape rehema; kwa sababu huwezi kuwa na rehema bila 
hukumu ya kifo. 

Je, hiyo inasaidia katika suala la kusoma...; unapoelewa Maagano kwa 
usahihi...; kwamba kila tendo la Sheria limekusudiwa kuleta juu yenu hukumu 
ya kifo, ili mpate neema. Sasa, hii imenisaidia sana katika kuelewa jinsi Mungu 
anavyofanya kazi katika hukumu hizi zinazotokea katika Agano la Kale. 

Katika kitabu cha Gods of Egypt as Lightning from Heaven, ninajadili suala la 
kupigwa mawe na kuchomwa moto. Tena, maneno hapa, Mambo ya Walawi 
20, mstari wa 2: “Tena, uwaambie wana wa Israeli, Mtu awaye yote wa wana 
wa Israeli, au miongoni mwa wageni wakaao katika Israeli, atakayetoa katika 
uzao wake kwa Moleki; hakika atauawa; watu wa nchi watampiga kwa mawe.” 

Basi, mkiwatia watoto wenu motoni kwa Moleki, mtapigwa kwa mawe. Hii 
inafurahisha sana kile Mungu anachofanya hapa, na ninatumai kuwa ninaweza 
kukuelezea hili. 

Mambo ya Walawi 20:27 “Tena mtu mume au mwanamke aliye na pepo, au 
aliye mchawi, hakika atauawa; watampiga kwa mawe; damu yao itakuwa juu 
yao. 

Na kisha bila shaka, tumesoma moja katika Mambo ya Walawi 24, mstari wa 
15 na 16. Na kuna moja pia, na sinalo mbele yangu sasa, kwamba wale 
wanaozini bila shaka watauawa. 

Sasa, Yesu anasema nini? “Mwanaume akimtazama mwanamke kwa 
kumtamani, amefanya uzinzi moyoni mwake.” Ulimwengu ungekuwa bila 
wanaume tukiwapiga mawe hadi wafe kwa uzinzi. Hakungekuwa na wanaume. 
Hivyo ndivyo tu ingekuwa. Lakini kusudi la Sheria ni nini? Ili kuwasadikisha ninyi 
juu ya dhambi, ili mpate neema. Hii ni hatua ya kupigwa mawe. 



Kutoroka Pentagon ya Uongo 

 

 116 

Sasa, nataka ufikirie kuhusu jambo hili mahususi. Kupiga mawe kunatoka wapi? 
Je, ni Mungu aliyeanzisha wazo la kuwapiga watu kwa mawe hadi wafe? 
Hapana. Kutoka 8:26; “Musa akasema, Haifai kufanya hivyo...”; kwa sababu 
Farao alikuwa amemwambia, Naam, unaweza kutoa dhabihu ng’ombe wako, 
mungu tunayemwabudu, unaweza kumchinja huko Misri. Ha ha, hivyo ndivyo 
anavyosema, na utajua kitakachotokea. “Musa akasema, Haifai kufanya hivyo, 
kwa kuwa tutamchinjia Bwana, Mungu wetu, machukizo ya Wamisri; tazama, 
tukichinja machukizo ya Wamisri mbele ya macho yao, nao hawatatupiga kwa 
mawe? 

Hii ni mara ya kwanza kupigwa mawe kunaanzishwa. Kwa hiyo, kupigwa mawe 
ni adhabu ambayo hutolewa kwa mtu anayekiuka mungu wa Misri. Ilikuwa 
kanuni iliyounganishwa na kufuru dhidi ya mungu wa Misri, sawa? Je, wana wa 
Israeli walichukua tabia hii? Ndiyo, walifanya hivyo. Kutoka 17, mstari wa 4. 
Wakati ambapo hawakuweza kupata maji, Musa anasema katika mstari wa 4: 
“Musa akamlilia Bwana, akisema, Niwatendee nini watu hawa? wako karibu 
kunipiga kwa mawe.” 

Na inasema katika Spirit of Prophecy, Vol 1, nadhani ni kwamba baadhi ya 
Waisraeli walikuwa wamefuata desturi ya Wamisri ya kuwapitisha watoto wao 
motoni. Hili ni zoea ambapo mtoto alilazimika kuruka juu ya madhabahu na 
miali ya moto. Na kama mtoto angeweza kupita katika miali hiyo bila 
kudhurika, wangeabudiwa; wangeheshimiwa. Wangeweza kufanya uhalifu 
mbaya zaidi, na hilo lingekubaliwa tu, kwa sababu waliheshimiwa na miungu. 
Lakini ikiwa mtoto angechomwa moto, mtoto alitolewa dhabihu, na kutolewa 
kwa mungu kama dhabihu. 

Na baadhi ya Waisraeli walikuwa wameanza kufanya hivyo pamoja na watoto 
wao wenyewe. Na Roho ya Unabii ilisema, kwamba katika baadhi ya matukio, 
wakati mtoto atapita kwenye moto kwamba mtoto atakufa walipokuwa 
wakipita kwenye moto, kama adhabu. Lakini ukiangalia jambo hili kwa makini 
zaidi, ya kwamba Mungu katika rehema zake alikuwa akimwokoa mtoto huyo 
asitambue kwamba kama alikuwa amechomwa, kujua kwamba 
angekatwakatwa, na kutolewa kwa mungu huyu. Na kwa hiyo, ilikufa katika 
moto, kama rehema kwa mtoto, na pia kama adhabu kwa wazazi, kuadhibu 
dhambi kwa dhambi, kuwaambia hivi sivyo unavyoniabudu Mimi. 
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Lakini, kwa hiyo, Waisraeli walikuwa wameanza kushiriki, walianza 
kumwabudu mungu huyo wa uwongo wa Misri. Walianza kufikiria juu ya 
kupigwa mawe na kuchomwa moto. Na kwa hivyo, kinachovutia sana ni 
kwamba unapomwona Mungu anasema: “Mkiwapitisha watoto wenu motoni 
mtapigwa kwa mawe.” Kwa upande mmoja wanawatia watoto wao motoni, 
kwa sababu ndivyo mungu wa Misri anavyodai; lakini wakifanya hivyo, Mungu 
asema: “Mtapigwa kwa mawe mpaka kufa,” ambayo ni kufuru dhidi ya mungu 
wa Misri. Kwa hiyo, Anageuza kanuni yenyewe Je, unaona kile ambacho Mungu 
anafanya hapo? 

Na kwa hiyo, tunapata kanuni ambayo Yesu anazungumza juu yake katika 
Mathayo sura ya 7, na mstari wa 2. Tunahitaji kufikiria jambo hili kwa makini 
sana. “Kwa maana hukumu ile mhukumuyo, ndiyo mtakayohukumiwa; na 
kipimo kile mpimacho, ndicho mtakachopimiwa.” 

Waisraeli katika akili zao walikuwa wamehukumu kwamba kupigwa mawe 
ndivyo adhabu inavyopaswa kushughulikiwa; na vile walivyohukumu kwa 
namna hii, ndivyo walivyohukumiwa; na hivyo, kupigwa mawe kuliandikwa 
katika Sheria, kwa sababu ndivyo walivyofikiri. Unaweza kuweka chochote 
ndani ya Torati; Mungu angeweza kuweka aina yoyote ya adhabu, kifo, na 
uharibifu ndani yake; kwa sababu kusudi la Agano la Kale ni kupata hukumu ya 
kifo, lakini kwa kusudi la kutoa rehema tu; hiyo ndiyo sababu pekee. Kwa hiyo, 
haijalishi ni nini; unaweza kuwachemsha katika mafuta; chochote: wakaange, 
wakate vipande, fanya chochote; haijalishi. Mungu angeweza kuandika hayo 
yote katika Agano la Kale, lakini ilikuwa tu kwa ajili ya hukumu ya kifo, ili kukupa 
rehema. Hilo ndilo kusudi. 

Lakini Anasema: “Nitakuhukumu kwa hukumu yako mwenyewe”, hivi kwamba 
watu wanajiletea yale ambayo wao wenyewe wameamua na kuyahukumu juu 
yao. “Msidanganyike. Mungu hadhihakiwi. Kile mtu apandacho, ndicho 
atakavyovuna.” Na hii ndiyo kanuni tunayoiona ikija kupitia Maandiko. 

Tunafikiria mfano wa talanta. Mtu aliyekuwa na talanta moja, anasema nini? 
Anasema: “Nalikujua ya kuwa wewe ni mtu mgumu, wavuna usipopanda. Haya 
ni mawazo yake; na kwa hiyo, anatoa hukumu juu ya Mungu juu ya kile Alicho. 
Na kwa hivyo, anapokea nini? Anapokea ANACHOWAZA; kwa sababu Mungu 
anaruhusu dhambi kuadhibu dhambi; Anaruhusu matukio yatokee ambayo 
yanamruhusu kufikiri kwamba Mungu anamwadhibu kwa njia anayofikiri; kwa 
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sababu “Yeye huwapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha 
nne.” Je, tunaiona kanuni hii? 

Kwa hiyo, njoo kwenye Yakobo sura ya 2, mstari wa 13: “Kwa maana atapata 
hukumu pasipo huruma, yeye asiyetenda rehema, na rehema hujitukuza juu ya 
hukumu. Watu wasio na huruma kwa wengine ni kwa sababu wanaabudu 
mungu asiye na huruma. Ndio maana hawana huruma. Na kwa hivyo, kwa 
sababu wanaabudu mungu kama huyo, hali itatokea katika maisha yao ambayo 
itahakikisha kwamba hawapati rehema. Lakini ni kwa sababu wanahukumu hili 
wenyewe. “Msihukumu, msije mkahukumiwa.” Kanuni hii ni muhimu sana 
kuielewa. 

Sasa, tukiwa katika kitabu cha Yakobo, ninataka kukuonyesha jambo fulani. 
Tena, mara tunapoelewa Maagano kwa usahihi, tunaweza kuanza kuona kitu 
kizuri katika Sheria ya Mungu; jinsi Sheria inavyofanya kazi. Angalia Yakobo sura 
ya 1, mstari wa 23, na utaona kitu cha thamani sana hapa: “Kwa maana mtu 
akiwa ni msikiaji wa neno, wala si mtendaji, huyo ni kama mtu ajiangaliaye uso 
wake wa asili katika kioo. :” 

Unapokuwa katika Agano la Kale, na unasoma Biblia katika Agano la Kale, 
unaona sura ya nani kwenye Torati, ya Mungu au yako mwenyewe? Hiyo ina 
NGUVU, au hiyo ina NGUVU? Unauona uso wako MWENYEWE katika Torati 
unapokuwa katika Agano la Kale; kwa sababu inasema anautazama uso wake 
wa asili; kwa sababu Sheria ni kioo. Ndivyo Biblia inavyosema; Sheria ni kioo. 
Na kwa hiyo, kile unachofikiria kuhusu Mungu, kinarudi kwako. Mungu 
ameandika Maandiko kwa ustadi sana hivi kwamba yanafanya kazi kama kioo 
kufunua kile unachofikiri juu yake unaposoma Agano la Kale, unaposoma 
Agano Jipya; kwa sababu hiyo ndiyo kazi ya Sheria. Lakini unapokuwa msikiaji 
wa Sheria, wa neno la Mungu, na si mtendaji, basi hili ndilo litakalotokea 
kwako. 

Kwa hiyo, tunaposoma Hesabu sura ya 11...; hebu tusome Hesabu sura ya 11. 
Angalia tu kama wewe unaposoma hili, unajitazama kwenye kioo, au 
unatazama katika macho ya Kristo unaposoma hili? Fikiria kuhusu hili. 

“Na watu waliponung’unika, jambo hilo lilikuwa baya machoni pa BWANA; 
BWANA akasikia; hasira yake ikawaka, na moto wa BWANA ukawaka kati yao, 
ukawateketeza hao waliokuwa katika miisho ya kambi.” 
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Unasomaje? Unaelewaje hili? Je, unaona uso wako katika hili? Je, unaona asili 
yako ya asili? Mtu ambaye ni kama, “Mimi ni mgonjwa na wewe”! Nakumbuka 
nilikumbana na haya nikiwa shule ya msingi. Na mimi nilikuwa nje ya mbele ya 
ofisi ya mkuu wa shule, na kulikuwa na eneo la veranda; na nilikuwa na furaha 
sana, na nilikuwa nikirukaruka. Na kwa hivyo, ninaruka na kuruka, na ninafanya 
kelele nyingi. Na kisha niko nje ya mbele ya ofisi ya mkuu wa shule, na ninapiga 
kelele: “EBENS! Ingia hapa!” Anashika fimbo; waa waa! Na mimi nikabaki 
najiuliza, “Whoa nini ilikuwa kwamba?” “Oh, nilifanya nini?” 

Huu ni mtazamo wa mtu. Alidhani kwamba nilikuwa najaribu kwa makusudi...; 
Nilikuwa na furaha tu, na kujifurahisha. Kwa hivyo, mtazamo wangu wa 
mamlaka ulishuka kwa vigingi vichache basi. Ilionekana tu kama, “Lakini 
sikufanya chochote kibaya! SI HAKI SANA!” Na hivyo, hili ni jambo la kuvutia. 
Mtazamo wangu wa mamlaka basi ulikuwa mtu asiye na haki. Kwa hiyo, 
nilisoma Biblia: Ah, ona, hii ndiyo sababu. Mungu yuko hivi; kwa sababu nilipata 
ukosefu wa haki katika mamlaka inayoshughulika nami. Na kwa hiyo, ninapata 
picha hii ya mamlaka, halafu ninaona jambo hili katika Biblia; na kisha 
nahitimisha: Vema, Mungu yuko hivyo. Na labda nisifikirie, lakini linatokea 
ndani ya roho yangu. 

Kwa hiyo, tunauelewaje mstari huu: “Na watu waliponung’unika, jambo hilo 
lilikuwa baya machoni pa BWANA; BWANA akasikia, hasira yake ikawaka, na 
moto wa BWANA ukawaka kati yao... 

Nataka kukusomea kauli. Tena, ni mojawapo ya hizo “nilionyeshwa” -kauli; kwa 
sababu tunapaswa kupata mshiko juu ya nini hili linatuambia. Kwa sababu 
kwangu, hiyo ni kama tu, Mungu alikasirika; Alikasirika, kwa hiyo Akawachoma 
choma. Unajua, katika uzoefu wangu na watu na mamlaka, hiyo inaeleweka 
kwangu; inaleta maana kwangu. Hivyo ndivyo watu wenye mamlaka hufanya; 
wana nguvu, hivyo kupata kuchomwa. 14 Manuscript Release, ukurasa wa 3: 

“Nilionyeshwa...” Na nani? Mungu! “...kwamba hukumu za Mwenyezi Mungu 
hazitatoka moja kwa moja kutoka kwa Bwana juu yao, lakini kwa njia hii: 
Wanajiweka nje ya ulinzi wake. Yeye huonya, kusahihisha, kukaripia, na 
kuonyesha njia pekee ya usalama; basi ikiwa wale ambao wamekuwa 
walengwa wa uangalizi Wake maalum watafuata mwendo wao wenyewe bila 
ya Roho wa Mungu, baada ya maonyo ya mara kwa mara, ikiwa watachagua 
njia yao wenyewe, basi Yeye hawatumii malaika Wake kuzuia mashambulizi 
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yaliyoamuliwa na Shetani juu yao. Ni nguvu ya Shetani inayofanya kazi baharini 
na nchi kavu, ikileta maafa na dhiki, na kufagia umati wa watu ili kuhakikisha 
mawindo yake.” 

Kwa hiyo, je, wana wa Israeli katika Hesabu 11, walikuwa watiifu, na 
wakimtumainia Mungu, na waaminifu kwake? Hapana, hawakuwa; walikuwa 
waasi, baada ya maonyo ya mara kwa mara. Mungu alikuwa akiwafikia, 
akijaribu kusema nao, nao wakakataa. Kwa hiyo, Mungu anasema: “Usiwalinde 
tena watu hawa. Siwezi kuwalinda tena.” 

Kwa hiyo, hiki ndicho kinachotokea katika Hesabu sura ya 11. Unapoelewa 
tabia ya Kristo kama ilivyofunuliwa, na kwamba anazishika Amri zake 
mwenyewe; na unapoelewa kanuni hii: “Nilionyeshwa”; hasemi: 
“Nilionyeshwa baadhi ya hukumu za Bwana hazitoki moja kwa moja kutoka 
Kwake”; “Nilionyeshwa hukumu za Bwana hazitoki moja kwa moja kutoka 
Kwake.” Hivi ndivyo inavyosema hapa katika Roho ya Unabii; Hana uwezo tena 
wa kuwalinda. 

Na hivi ndivyo kitabu cha Ayubu kinahusu - kitabu cha kwanza kuwahi 
kuandikwa katika Biblia na Musa. Kiliandikwa alipokuwa jangwani, akichunga 
kondoo. Tunaona katika Ayubu sura ya 1, jinsi hili linavyofanyika. Ayubu sura 
ya 1, mstari wa 8: “BWANA akamwambia Shetani, Je! umemwangalia mtumishi 
wangu Ayubu, ya kwamba hakuna mtu kama yeye duniani, mtu mkamilifu na 
mwadilifu, anayemcha Mungu na kuepuka uovu? Ndipo Shetani akamjibu 
BWANA, na kusema, Je! Ayubu anamcha Mungu bure? Je! hukumfanyia ukigo 
wa ulinzi? … 

Roho ya Unabii inasema ukingo ni malaika. Pia anasema ukingo ni ukweli wa 
mafundisho, unapokuwa na mafundisho ya kweli. Kwa sababu mafundisho ya 
uwongo yanatoka kwa Shetani na malaika zake; na kama unasikiliza 
mafundisho ya uongo, unawaalika waje. Na malaika wema hatimaye hawawezi 
kukulinda; na unaweza kudanganywa, na kuchukuliwa kwa njia hiyo. Amri Kumi 
ni ukingo. “Watengenezaji wa mahali palipobomoka” katika Isaya 58 
wanazungumza juu ya ukingo huu wa ulinzi. Kwa hivyo, ikiwa unazishika Amri 
za Mungu, na imani ya Yesu kulingana na Roho, basi utakuwa na ukingo huu wa 
ulinzi karibu nawe. 
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Na inasema katika mstari wa 11: “Lakini nyosha mkono wako sasa, uyaguse 
yote aliyo nayo, naye atakukufuru mbele za uso wako.” 

Kwa nini Shetani anasema: “Nyoosha mkono Wako, umguse”? Kwa nini 
hasemi: “Hebu nimguse.”. Kwa nini hasemi hivyo? Kwa sababu Biblia inasema: 
“...hakuna nguvu ila kutoka kwa Mungu ...”. Nguvu ni za Mungu. Nataka ufikirie 
katika kiwango hiki, juu ya hatua hii maalum; 1 Wakorintho 1:24: “... Kristo 
nguvu, na hekima ya Mungu.” Kristo ni nguvu ya Mungu. Sawa? Kwa hiyo, nini 
kinaendelea hapa? 

Mstari wa 12: “BWANA akamwambia Shetani, Tazama, yote aliyo nayo yamo 
katika uwezo wako; ila usiunyoshe mkono wako juu yake mwenyewe. Basi 
Shetani akatoka mbele za uso wa Bwana.” 

Sawa? Na kisha katika mstari wa 16. Nini kilitokea? “Huyo alipokuwa akali 
akinena, akaja na mwingine, akasema, Moto wa Mungu umeshuka kutoka 
mbinguni, na kuwateketeza kondoo, na hao watumishi, na kuwaangamiza, 
mimi peke yangu nimepona mimi peke yangu, kukuletea habari. 

Inasema moto wa Mungu. Je! ulikuwa ni moto wa Mungu? Ni swali gumu, 
sivyo? Biblia inasema ni moto wa Mungu, lakini uko chini ya utawala wa nani? 
Shetani ana mamlaka juu yake. Ni nani aliye na uwezo wa kufanya moto 
kuanguka kutoka Mbinguni? Mungu, na nguvu hizo ziko ndani ya Kristo. Na 
hivyo, nguvu za Mungu katika Kristo zinakabidhiwa kwa Shetani, ili Shetani 
aonyeshe kanuni za serikali yake. Naye Shetani alitumia nguvu za Mungu, 
kusudi kuteremsha moto chini, na kuwateketeza kondoo na wachungaji 
waliokuwa pale. Na inauita moto wa Mungu, kwa sababu ulikuwa ni moto wa 
Mungu, chini ya udhibiti wa Shetani; kwa sababu Shetani hana nguvu zake 
mwenyewe. Na hivyo, hapa ndipo tunahitaji kuelewa nini kinaendelea hapa. 

Sasa, nini kinatokea kwa Kristo wakati nguvu Zake zinatumiwa na Shetani 
kuwaangamiza watoto Wake? Huku ni kusulubishwa kwa Kristo! Ni uchungu 
wa Kristo! Pale watu wanapokufa, wakati nguvu za Kristo zinatumiwa na 
Shetani kuwaangamiza watoto wa Kristo, ana uchungu; Anateswa. 
“Tunapoelewa Msalaba, sifa za Mungu zinazoonekana kuwa kali na kali, huwa 
nzuri na za kuvutia.” Kila wakati mtu anapokufa, Kristo yuko katika uchungu, 
kwa sababu ni watoto Wake. Wakati mzazi anapoteza mtoto, huenda: “Oh 
bahati mbaya?” Wana uchungu wa kufiwa na mtoto wao! 
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Wakati watu hawa walipochomwa moto, na kondoo kuchomwa moto na 
Shetani, Kristo alikuwa katika uchungu, kwa sababu nguvu zake zilikuwa 
zinatumiwa kuharibu. Na hii ni, nilikuwa nikitaja jambo hili hivi majuzi usiku; 
liko wazi sana. Yesu aliposulubishwa Msalabani, askari wa Kirumi anampigia 
Kristo misumari kwa nyundo yake. Akili yake iko chini ya udhibiti wa Shetani, 
lakini Mungu anampa pumzi yake, na mishipa yake, na misuli yake, na Yeye 
anamweka hai. Kwa hiyo, uweza wa Mungu hutia nguvu kwa nguvu ya mkono, 
ulio chini ya udhibiti wa mawazo ya Shetani, kumpigilia Mwanawe Msalabani. 
Hivi ndivyo inavyofanya kazi. Kwa hiyo, kwa uwezo wa Kristo mwenyewe, 
anatundikwa Msalabani, kwa uwezo wake mwenyewe; bali amepewa Shetani. 
Tunaposoma katika kauli, kwamba ili iweze kuonyeshwa kanuni za ufalme wa 
Shetani zikifunuliwa. 

Watu katika Agano la Kale ambao waliteketezwa kwa moto, kwa nini 
waliteketezwa kwa moto? Mungu huondoa ukingo Wake wa ulinzi kwa njia 
ambayo mawazo yao wenyewe juu ya Mungu yanaweza kuja juu yao kutoka 
kwa Shetani. Ndio maana moto ukawashukia, kwa sababu walimwamini 
Mungu anayejibu kwa moto. Waliamini kwamba hivi ndivyo Mungu 
anavyowatendea wale walio katika uasi; na kwa sababu dhambi yao wenyewe 
iliandikwa juu ya nafsi zao kwa kalamu ya chuma; walijua walikuwa waasi na 
wakaidi. Mungu aliondoa ulinzi wake, na Shetani akatambua basi aliruhusiwa 
kutumia moto kuwaangamiza watu hawa; kwa sababu Mungu alimruhusu 
kufanya hivyo kulingana na uamuzi wao wenyewe. Kama hawakuamini 
kwamba Mungu angeteketeza watu kwa moto, Shetani HAngeweza kufanya 
hivyo. Lakini aliweza kufanya hivyo, kwa sababu waliamini hivyo. “Kama 
unavyohukumu, utahukumiwa.” Na ndio maana iliwekwa kikomo kwa moto, 
kwa sababu ndivyo walivyoelewa kuwa watu watakufa. Inapendeza sana 
tunapoanza kutazama mambo haya kipande kwa kipande. 

Ninataka uje kwenye Kutoka sura ya 4, ambapo Mungu anafunua kanuni hii. 
Alimwonyesha Musa jinsi ambavyo mapigo yangetokea huko Misri. Na utaona 
kitu kizuri sana hapa. 

Kutoka 4:2: “BWANA akamwambia, Ni nini hiyo uliyo nayo mkononi mwako? 
Akasema, Ni fimbo.” Na nilijadili hili kwa kina katika kijitabu Calvary in Egypt. 
Anasema fimbo. “Akasema, Itupe chini. Akaitupa chini, ikawa nyoka; Musa 
akaikimbia.” 
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Imeandikwa katika kitabu cha Hesabu kwamba fimbo itatoka kwa Yese; 
kwamba Kristo ni fimbo ya enzi ya Baba. Fimbo ya enzi ni ishara ya mamlaka na 
nguvu, na Kristo ni mkono wa kuume wa Mungu. Kwa hiyo, Kristo ni fimbo ya 
Mungu. Mungu anapoachilia fimbo, inageuka kuwa nini? Nyoka. Nguvu za 
Mungu, zinapoachiliwa kutoka kwa Mungu, zinakabidhiwa kwa Shetani; nguvu 
inakuwa kama nyoka. Je, unaona? 

Na sasa, tunafikia kiwango cha kina zaidi. Umewahi kujiuliza kwa nini, wakati 
wana wa Israeli walipokuwa wakiumwa na nyoka - na Roho ya Unabii iko wazi 
juu ya hili - kwa nini walikuwa wakiumwa na nyoka? Kwa sababu walikuwa 
wakinung’unika na kulalamika. Mungu hakuwatuma tena malaika Wake 
kuwalinda; Hakuweza; Alitaka; Alifanya kila kitu; Alikuwa amekata tamaa, lakini 
Hakuweza kufanya hivyo tena; na kwa hivyo, kwa uchungu Anawaambia 
Malaika Wake: “Hatuwezi kuwalinda tena.” Naye Kristo yu katika huzuni; Yuko 
katika huzuni. Na nyoka wakaingia, na kuanza kuwauma. 

Na kisha wanaambiwa, Musa anaambiwa achukue fimbo, na kuweka nyoka juu 
yake. Yesu anasema: “...kama Musa alivyomwinua yule nyoka jangwani, vivyo 
hivyo Mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa.” Je, umewahi kujiuliza ni kwa 
jinsi gani nyoka kwenye mti anaweza kumwakilisha Yesu Msalabani? Kwa 
sababu pale Msalabani nguvu za Kristo zilikabidhiwa kwa Shetani; alikuwa na 
udhibiti kamili wa askari wa Kirumi, mafarisayo, kila kitu. Alikuwa na udhibiti 
kamili wa hali hii; na katika tukio hilo la msalaba nyoka alifunuliwa katika 
kumwua Kristo, kwa uwezo wa Mungu. 

Naye alipofunuliwa, ufalme wake ulikwisha; kwa sababu viumbe vya mbinguni 
vilitambua kwa mara ya kwanza; walikuwa na shauku ya kujua; walikuwa na 
hali ya sintofahamu; wangeweza kuona; lakini kwa sababu Shetani angefanya 
kazi kwa usiri, na hawakuwa na uhakika ni wapi mambo yalikuwa yanatokea, ni 
nini kilikuwa kikitokea; lakini Yesu alipokufa Msalabani, “Shetani akaanguka 
kama umeme kutoka Mbinguni.” Alianguka kama umeme kutoka Mbinguni, 
kwa sababu alikuwa wazi; na hivi ndivyo Kristo alivyodhihirisha ufalme wa 
Shetani. Kwa hiyo, katika Kristo akining’inia Msalabani, anafunua ufalme wa 
Shetani kama mharibifu. Inaingia ndani kabisa, sivyo? 

Lakini, umewahi kujiuliza kwa nini ni nyoka kwenye nguzo? Je, hii inahusiana 
vipi na mpango wa wokovu? Kwa sababu tunapomjua Mungu, kwa kuwa ni 
pendeleo letu kumjua, tutaishi maisha ya utii daima. Msalaba ni uponyaji wa 
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akili kwamba Mungu si mharibifu, lakini Shetani ndiye mharibifu. Na 
tunapoelewa hili, tunaweza kuponywa kutokana na uasi wetu dhidi ya Mungu. 
Sababu ya sisi kumwasi ni, kwa sababu tunafikiri kwamba anatamani kuua na 
kuharibu. Na kwamba sio haki; na si haki kwake kufanya hivi; na hivyo, tuna 
uasi katika mioyo yetu. Lakini Yesu anapofunua mharibifu ni nani, tunaponywa; 
tunaona kwamba Baba yetu anatupenda kweli, na Shetani anafichuliwa jinsi 
alivyo hasa. 

Ni nini kinafuata katika Kutoka sura ya 4? Tunaona katika mstari wa 6: “BWANA 
akamwambia, Sasa tia mkono wako kifuani mwako. Akaweka mkono wake 
kifuani mwake; na alipoutoa, tazama, mkono wake ulikuwa na ukoma kama 
theluji.” 

Huu ni muujiza wa maana sana unaofanyika hapa. Ni nani anayekaa kifuani 
mwa Baba? Yesu. Kwa hiyo, Baba anapoweka mkono wake kifuani mwake, na 
kuutoa, tunaona ishara ya Kristo kama ukoma. “Alifanyika dhambi kwa ajili 
yetu.” Lakini ukoma hufanya nini? Una nguvu mkononi, lakini hisia zote 
zimekoma. Na hili ndilo linalotokea kwa Kristo, wakati Shetani anapokuwa na 
uwezo wa kuchukua mamlaka ya Kristo; Kristo amesulubishwa; Ana uchungu, 
lakini nguvu zake bado zimo mwilini. Ni nguvu Zake zinazotumiwa na Shetani, 
lakini Yeye Mwenyewe amesulubishwa; hakuna hisia iliyobaki; inamtia ganzi 
kabisa, na kumuua; kwa sababu anawezaje kuwatoa watoto Wake kwa Shetani 
kufanya hivi, kuruhusu nguvu zake zitumike kwa njia hii? 

Je, tunaanza kuelewa? Alama hizi ni muhimu sana. Na ukisoma katika kitabu 
cha Kutoka sura ya 7, Mungu anamwambia Musa aichukue ile fimbo 
iliyogeuzwa kuwa nyoka, na miujiza yote ya Misri ilifanyika kwa ile fimbo 
iliyogeuzwa kuwa nyoka. Hiyo inakuambia nini? Ina maana kwamba nguvu za 
Mungu zilikuwa zikikabidhiwa kwa Shetani, ili Shetani awaangamize watu 
hawa. Je, tunaona hilo? 

Kama nilivyoeleza kwa kina katika kitabu hiki, kila mapigo yanakuambia jambo 
fulani kuhusu mateso ya Kristo. Kwa nini kulikuwa na giza kwa siku tatu? 
Inawakilisha saa tatu za giza juu ya Msalaba. Kwa nini kifo cha mzaliwa wa 
kwanza? Kwa sababu Kristo ndiye mzaliwa wa kwanza. Na, kama inavyosema 
katika Isaya 43: “Nilitoa Misri iwe fidia yako.” Kristo ndiye fidia, lakini katika 
kujisalimisha kwa Wamisri, Waisraeli wanakwenda huru. Ni ishara ya kifo cha 
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Kristo huko Misri, ili Israeli waweze kufunguliwa. Injili inahubiriwa katika 
mapigo! 

Nimejaribu kueleza kwa undani jambo hili kwa makini sana katika kijitabu hiki. 
Inabadilisha kabisa uelewa wetu wa kile kinachoendelea katika Maandiko. 
Lakini, utaona mambo haya tu ukiwa katika Agano Jipya. Unapokuwa katika 
Agano Jipya, utamwona Baba kama Kristo anavyomwona Baba. Lakini, 
unapokuwa “msikiaji wa Sheria, wala si mtendaji”, unamwona Baba jinsi uso 
wako wa asili unavyomwona; kama dikteta, mlipizaji kisasi, muuaji mwenye nia 
mbaya. Na hivyo ndivyo Sheria itakavyokuonyesha; inarudi kwako moja kwa 
moja. Na ndipo mtahukumiwa sawasawa na hukumu YENU kwake; “kama 
uhukumuvyo, utahukumiwa.” 

Inasema nini katika Hesabu sura ya 14? Kwa nini wana wa Israeli walikufa 
jangwani? mstari wa 26, 14:26 : “BWANA akanena na Musa na Haruni, na 
kuwaambia, Hata lini nitavumilia mkutano huu mwovu, wanaonung’unika juu 
yangu? Waambie, Kama mimi niishivyo, asema Bwana, kama mlivyonena 
masikioni mwangu, ndivyo nitakavyowatenda ninyi; 

Unaona kanuni hii? Walisema nini? “Mungu atatuua jangwani, Mungu atatuua 
jangwani, Mungu atatuua.” Waliendelea tu kusema, na kusema, na kusema. 
Kwa hiyo, Mungu anafanya nini? Mstari wa 29: “Mizoga yenu itaanguka katika 
jangwa hili; na wote waliohesabiwa kwenu, kama hesabu yenu yote, tangu 
umri wa miaka ishirini na zaidi, ambao mlininung’unikia, bila shaka hamtaingia 
katika nchi ambayo juu yake niliapa kuwafanya ninyi kukaa humo, isipokuwa 
Kalebu mwana wa Yefune, na Yoshua mwana wa Nuni.” 

Kwa hiyo, kwa vinywa vyao wenyewe, aliwahukumu. Tunaona kanuni hii? Jinsi 
Mungu anavyowaruhusu wafe, kwa sababu walikuwa wamedhamiria kwamba 
hivi ndivyo Mungu anavyotenda kazi. Nikisema Mungu ni mwenye rehema, 
nitapata rehema kutoka kwa Mungu. Nikimwona Mungu kuwa mwenye kisasi 
na mkali, Ataruhusu hali kujitokeza katika maisha yangu ili kumruhusu 
Shetani...; kwa sababu ni dhana potofu ya Mungu; mungu tunayemtumikia 
ataruhusiwa kutuadhibu, ambaye ni Shetani! Mtazamo wowote wa Mungu 
ambao sivyo Yeye alivyo, ni mfano wa mawazo ya Shetani; na anaruhusiwa 
kutawala. 
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Na kwa hiyo, hili ndilo tunaloona katika Great Controversy, ukurasa wa 36. Sura 
ya kwanza ya Great Controversy inahitaji kusomwa kwa uangalifu, na utaona 
kwa uwazi sana kanuni za uharibifu, na jinsi zinavyodhihiriahwa. Mwishoni 
mwa ukurasa wa 35: 

“Wayahudi walikuwa wamejitengenezea minyororo yao wenyewe, walikuwa 
wamejijaza kikombe cha kisasi. Katika maangamizo makubwa yaliyowapata 
kama taifa, na katika ole zote zilizowafuata katika utawanyiko wao, walikuwa 
wakivuna tu mavuno waliyoyapata. Nabii asema hivi: “Ee Israeli, 
umejiangamiza nafsi yako, kwa maana umeanguka kwa sababu ya uovu wako.” 
Mateso yao mara nyingi yanawakilishwa kama adhabu iliyopatilizwa juu yao 
kwa amri ya moja kwa moja ya Mungu. kwamba mdanganyifu mkuu anatafuta 
kuficha kazi yake mwenyewe. Kwa kukataa kwa ukaidi upendo na rehema ya 
Mungu, Wayahudi walikuwa wamesababisha ulinzi wa Mungu kuondolewa 
kutoka kwao, na Shetani aliruhusiwa kuwatawala kulingana na mapenzi yake. 
Ukatili wa kutisha uliotungwa. katika kuangamizwa kwa Yerusalemu ni onyesho 
la uwezo wa kulipiza kisasi wa Shetani juu ya wale wanaokubali utawala wake.” 

Ni wazi sana, sivyo? Na inaendelea kusema: 

“Mwenyezi Mungu hasimami mbele ya mkosaji kuwa ni mtekelezaji wa 
hukumu ya uasi, bali huwaacha wenyewe wanaoikataa rehema yake ili wavune 
walichopanda. 

Anawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne. Mungu 
anatuambia jinsi anavyowaadhibu watu katika Amri Kumi; imeandikwa katika 
Amri. Anawapatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha tatu na cha nne 
cha wanichukiao, nami nawarehemu maelfu elfu wanipendao, na kuzishika 
amri zangu. Hivyo ndivyo anavyofanya. Hakuna marejeleo mengine jinsi 
ambavyo Mungu huwaadhibu watu. Hasemi kuchukua upanga Wangu na 
kuwakata vichwa wale wanaonipinga. Hasemi lolote kati ya haya. 
Anawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne. 

Kwa hiyo, katika uwasilishaji unaofuata, tutazungumza zaidi kuhusu upanga, na 
amri za mauaji ya halaiki, na upanga unaotoka katika kinywa cha Yesu. 
Tunapaswa pia kuangalia mwisho kabisa; wakati wa kifo cha waovu, na jinsi 
Shetani anavyoangamizwa hatimaye. Tunahitaji kuangalia mambo haya yote. 
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Gharika, Sodoma na Gomora. Nitajaribu na kuangazia mengi ya haya 
tuwezavyo usiku wa leo, lakini kanuni ambazo tunataka kuangalia ni: 

Je, Yesu, alipokuwa hapa duniani, anawakilisha tabia ya Baba yake KIKAMILIFU? 
Je, Yesu anashika Amri za Baba yake, kujumuisha ile inayosema: “Usiue”? 
“Nilionyeshwa kwamba hukumu za Mungu hazitoki moja kwa moja kutoka kwa 
Bwana, lakini kwa njia hii: ua wa ulinzi huondolewa.” “Kama unavyohukumu, 
utahukumiwa”. Na unapokuwa katika Agano la Kale, utasoma Sheria kulingana 
na uso wako wa asili. Na hukumu hizi zote kuhusu kupigwa mawe na kuua 
katika Agano la Kale zimewekwa tu humo ndani, kwa sababu hivi ndivyo 
wanadamu walivyohukumu. Na Mungu anaweka ndani ya Sheria mambo 
ambayo watu wenyewe wamehukumu. Lakini Yeye huwaweka tu humo ndani 
ili kupata hukumu ya kifo, ili kukupa uhai. Kwa hiyo, ukishapata hukumu ya kifo, 
ukiamini kwamba Mungu ana rehema, atakupa rehema. Ndiyo maana “Nuhu 
akapata neema machoni pa Bwana”. Hakuna hata mmoja wa watu wengine wa 
kipindi cha Nuhu aliyeipata; hawakupata neema; walipata hukumu tu. Ndivyo 
walivyopokea. 

Natumai hiyo itakupa mambo kadhaa ya kutafakari. Na tena, hivi ni vijitabu 
tulivyotayarisha juu ya somo hili: “Gods of Egypt as Lightning From Heaven”. 
Hiyo ni kuhusu kupigwa mawe na kuchomwa moto. “Calvary in Egypt”. Injili 
kwa njia ya mapigo. “God’s Strange Act”. Isaya 28:21. Je, inamaanisha nini 
“God’s Strange Act”? Anakaa kwa utulivu na kustarehe wakati wote, na kisha 
mwisho Anapoteza subira Yake, na kuua kila mtu. Je, ndivyo kweli Biblia 
inatuambia? “Serpent Revealed in Canaan Conquest”. Mauaji ya kimbari 
yanaamuru kuua bila huruma. Wanawezaje kuchinja bila huruma, wakati 
Mungu anasema Yeye daima ni mwenye rehema? Kuna utata hapa. Na, 
“Christ’s Antediluvian Cross”. Je, Gharika inatufunulia nini kuhusu Msalaba? 
Zaburi sura ya 18 ina jibu. 

Kwa kweli ningekuhimiza uangalie haya. Nimejitahidi na Biblia yangu magotini 
kujaribu kujibu baadhi ya maswali haya. Sina majibu yote; lakini ninaweza 
kukuambia hili, kwamba Mungu ana upendo mwingi zaidi sasa kuliko 
nilivyowahi kumfikiria Yeye alivyo. 

Tunataka tu kuweka hili wazi, kwamba wakati watu wanasema: “Loo, unasema 
Mungu haangamizi”; kwamba wanasema: “Unakaa tu juu ya upendo. Ni hisia 
za upendo.” Mungu anapowaambia malaika zake waondoe ulinzi wake kutoka 
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kwa watoto wake mwenyewe, huo ni uchungu kwa Mungu. Lakini Yeye ni 
Mungu wa haki; Hatachezewa; Ataadhibu! Huu ndio ujumbe ambao tunahitaji 
kupokea kutoka kwenye hili. Ataipatiliza dhambi kwa dhambi, wala 
hatachezewa. Yeye hapuuzi dhambi; Atalishughulikia. Kwa hiyo, hakuna swali 
hapa kuhusu hukumu za Mungu. Swali ni je, hukumu zinakujaje, ili kwamba 
Kristo bado anadhihirisha tabia ya Baba kama mtu asiyeua watu! Hii ndio 
tunajaribu kuelewa. Nami naamini ya kwamba unapokuwa kweli katika Agano 
Jipya, huoni tena uso wako mwenyewe kwenye kioo; unaona uso wa Kristo. Na 
ndivyo tunavyotaka, sivyo? 

Hebu tuombe: 

Baba yetu wa Mbinguni, ninakushukuru tu kwa nafasi hii ya kushiriki baadhi ya 
kanuni hizi. Ninaomba, kwamba kama watoto Wako, tutapambana kukuelewa 
Wewe jinsi ulivyo kweli, na kuamini kwa urahisi kwamba Kristo NDIYE ufunuo 
wa Baba; kwamba Yeye ni mfano kamili wa tabia Yako. Na Bwana Yesu, asante 
kwa kuja duniani ili kuondoa tabia za Shetani ambazo alikuwa ameweka juu ya 
Mungu. Tunaona sasa katika Agano Jipya haya yote yameondolewa. Asante 
kwa ujumbe huu wa mwisho wa rehema. Ni furaha sana kujua kwamba 
tunapoutazama uso wa Mungu, hatuangalii uso wa mharibifu, mwangamizaji, 
muuaji; tunaangalia uso wa uzima. Nami nakushukuru Bwana Yesu kwa kuwa 
umebatilisha MAUTI, na kuudhihirisha uzima na kutokuharibika kwa Injili. Kifo 
tayari kimeondolewa; na ni wale tu watakaokufa na kupotea milele, ambao 
WANAAMINI kwamba Mungu huua na kuwaangamiza watu. Tutahukumiwa 
kulingana na ufahamu wetu wenyewe, kama ulivyotuambia waziwazi. Kwa 
hiyo, naomba kwamba tuone neema machoni pako, ili tupate neema; ili tuone 
rehema kwako. Kama ulivyosema, Wewe ni mwenye rehema, mwenye neema, 
mvumilivu, mwingi wa wema na ukweli. Ninawaombea wengi wa ndugu zangu 
ambao kwa hasira na uchokozi wanajiepusha na jambo hili, na kugeukia hadithi 
na uongo kuhusu tabia Yako. Nilikuwa miongoni mwa watu hawa ambao 
ninatubia, na ninaomba msamaha. Na asante kwa kuwa umenirehemu kwa 
kunipa nafasi ya pili ya kuelewa somo hili. Nami nakushukuru, katika jina la 
Yesu. Amina. 
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7.	Tabia	ya	Mungu	-	Sehemu	ya	2	-	Muhuri	
wa	Mungu	
Lililowasilishwa - 29 Oktoba 2016 

Tunataka kuwatakia Sabato yenye baraka. Tunaingia katika sehemu mbili za 
Roho na ninapenda kufikiria, giza linapotujia kwa kasi ya haraka sana, mikono 
ya Yesu inafunguka ili kutuchukua. Haraka sana. Inasema kitu kuhusu ni kiasi 
gani anataka kuwa nasi kwa wakati huu mahususi. Ninaomba kwamba, 
tunapotumia saa hizi, kwamba baadhi ya maswali yetu yapate kujibiwa kuhusu 
upendo wa Baba yetu na kwamba tutabarikiwa. 

Ninaomba kwamba malaika watasonga karibu na kukumbuka kile tulichosoma 
katika Second Testimonies kwa ajili yenu mliokuwa hapa. Second Testimonies, 
ukurasa wa 704, malaika wanatafuta wale ambao wana mtazamo wa kujitolea 
kabisa. Kwamba wanalenga Baba na Mwanawe. Kwa wale huleta nuru na afya 
na nguvu. Je, unahitaji nuru na afya na nguvu. Hakika ninaihitaji. Kwa hivyo 
ninaomba tu kwamba tuwe katika, kama asemavyo, mtazamo madhubuti wa 
ibada. Si kwa sababu tunataka kupata sifa yoyote bali kwa sababu tu 
tunampenda Yesu na tunataka kuwa pamoja naye. 

Ninatazamia sana kile tunachoshiriki usiku wa leo pamoja na mikutano tuliyo 
nayo kesho, na ubatizo tunaofanya kesho. Kwa hivyo tunatazamia wakati kamili 
wa pamoja. Ikiwa unaweza, tunaweza kupiga magoti na tutaomba. 

Baba yetu uliye mbinguni, ni furaha iliyoje kuweza kuja kwako katika jina la 
Bwana Yesu na kujua kwamba tumekubaliwa katika mpendwa. Kwamba 
umetupenda kwa upendo wa milele na kwa fadhili zenye upendo Umetuvuta. 
Asante kwa Sabato yako. Kama Mzee James White anavyosema, Rafiki 
aliyebarikiwa wa Sabato. Ili Roho wa Yesu awe pamoja nasi. Baba, tuna njaa na 
kiu ya haki. Tunayo mapambano yetu ya kila siku, mambo ambayo 
tunashindana nayo lakini unajua ni nini na ninawaombea wale wote ambao 
wamekuja usiku wa leo na mzigo mzito, kwamba uwaondoe mzigo huo na 
Kristo na Yeye aliyesulubiwa afunuliwe na tungeenda kutoka mahali hapa 
tukifurahia injili, kwamba kweli ni habari njema na kwamba Unatupenda sana 
sana. Tafadhali nipe maneno ya kuzungumza na kuwa pamoja na wale 
wanaojiunga nasi kupitia chaneli ya moja kwa moja na baadaye wale kwenye 
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YouTube ili waweze pia kuhisi Roho tunayopitia hapa usiku wa leo. 
Tunakushukuru Baba katika jina la Yesu. Amina. 

Tumekuwa tukizungumza siku chache zilizopita kuhusu Pentagon ya Uongo na 
tumezungumza hapa kuhusu pointi tano maalum na nitatoa muhtasari wa 
haraka kwa wale ambao hawajafika hapa. 

Msingi wa Pentagon ya Uongo unatokana na makosa mawili makubwa. Great 
Controversy, ukurasa wa 588 unasema kupitia makosa mawili makuu ya 
kutokufa kwa roho ambayo yanapelekea kwenye imani ya umizimu na 
utakatifu wa Jumapili, Shetani atawaleta watu chini ya madanganyo yake. 
Tunaona kwamba kutokufa kwa nafsi kunajenga imani ya kiroho ambayo ni 
utiaji kiroho wa neno la Mungu. Katika fundisho hilo, Mungu anaposema hakika 
mtakufa na Shetani anasema hakika hamtakufa na kwamba wanadamu 
watakapokufa, kifo kilimaanisha uhai kuwa maisha bora. Inabadilisha maana. 
Anasisitiza neno hilo. Sabato hiyo ni pumziko la kiroho. Ikiwa una Yesu, unayo 
Sabato kila siku. Huu ni mchakato wa kiroho. Kwamba inapozungumza kuhusu 
kuja kwa Yesu tena, tuna baadhi ya watu wanaosema kwamba Yesu tayari 
amekuja kiroho kama mwaka 1914. Huu ni mchakato wa kiroho. 
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Kupitia imani ya umizimu na utakatifu wa Jumapili, ambayo ni kiburi cha 
mwanadamu kupindua neno la Mungu na kumwabudu Mungu anapochagua 
kumwabudu Mungu, ili kupitia kanuni hizi mbili, Pentagon ya Uongo iliyobaki 
inaundwa. Kupitia fundisho la utatu ambalo linaharibu utu wa Baba na Mwana, 
ambalo linaharibu uhusiano wa kweli ambao umeigwa kwa ulimwengu mzima 
juu ya jinsi tunavyopaswa kuishi. Kutoka kwenye uhusiano wa utii wa uongozi 
wa baraka na ulinzi na utii na heshima, hii imebadilika na kuwa mshikamano 
ambamo ndani yake kuna kustahimiliana. Mfumo tofauti kabisa na huu 
unaharibu uelewa wetu wa tabia ya Mungu na Sheria ambayo ni nakala ya tabia 
ya Mungu. Wakati tabia ya Mungu inapobadilishwa katika utatu basi Sheria 
yake pia inabadilishwa na kwa hiyo agano ambalo kwalo tunarejeshwa kwenye 
Sheria kwa sababu kama inavyosema katika Waebrania 8 kwamba ataandika 
Sheria yake mioyoni mwetu. Ili Sheria yake iandikwe mioyoni mwetu, tunahitaji 
kujua Sheria yake ni nini maana yake tunahitaji kujua tabia yake ni ipi. 

Tumezungumza juu ya kila moja ya mambo manne na, kama nilivyosema hapo 
mwanzo, nilikuwa nikifikiria juu ya uzoefu wangu wa kuja kwenye mafundisho 
ya Baba na Mwana na jinsi nilivyokuwa nikiwazia, nikijiona nikiwa juu ya mlima 
nikitazama gereza lenye ulinzi mkali na mimi nilikuwa ndani ya gereza hilo na 
nilifanikiwa kutoroka, sikuwa na jinsi. Hili ndilo gereza. Huu ulikuwa ni mfumo 
ambao ulitengenezwa na Shetani kwa ajili ya wenye dhambi wanaomtafuta 
Mungu kupitia maandiko. Alitaka kuwatega na kuwanasa na kuwazuia wasipate 
uzima wa milele. Ni kazi kuu ya udanganyifu. Great Controversy ukurasa wa 
561, na huu ndio mfumo alioutengeneza. Watu wengi, wengi watapotea kwa 
sababu ya pentagon hii na wengi, watu wengi hawatambui hata kuwa 
wamefungwa kwenye mfumo huu. 

Tunapokaribia kilele, tayari tumeshafanya mada moja juu ya tabia ya Mungu 
kwa hivyo ikiwa haujasikia baadhi ya mawasilisho yaliyotangulia, basi 
nitakualika kutazama DVD au kutazama YouTube baadaye kidogo kwa sababu 
sasa tutazungumza kuhusu baadhi ya mambo ambayo mengine yanaweza 
kuwa mapya kidogo lakini ninafurahi kusema kwamba ushahidi unazungumza 
kwa wingi juu ya somo hili. 

Kwa hiyo tulikuwa tunazungumza kwa kurejelea tabia ya Mungu, kuna mambo 
kadhaa ambayo tunatakiwa kuyarejelea. Hiyo ni kwamba Yesu alisema katika 
Yohana 14:9, “Ikiwa umeniona mimi, umemwona Baba.” Roho ya Unabii 
inasema maisha ya duniani ya Yesu yanadhihirisha kikamilifu tabia ya Mungu. 
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Ikiwa umeniona mimi, umemwona Baba. Tunapoangalia tabia ya Yesu - rehema 
zake, upendo wake, subira yake, neema yake, karipio lake alilosema kwa 
machozi, uponyaji, bila kumwacha mtu yeyote nyuma katika vijiji ambavyo 
walikuwa wazi kwake ambapo angeweza kuwaponya na kusema injili kwao - hii 
ndiyo tabia ya Baba iliyofunuliwa kupitia Mwanawe. 

Tunapoitazama tabia ya Yesu, tunapaswa kujiuliza swali. Je, ni yeye yule jana, 
leo na hata milele? Je, tabia ya Yesu imefunuliwa katika injili, Yesu yule yule 
aliyesimama mbele ya Yoshua na upanga wake uliokwisha kufutwa? Je, ni Yesu 
yuleyule? Anafanya nini akiwa na upanga mkononi Mwake? Hii ina maana 
gani? Je, ni Yesu yuleyule aliyesimamia uharibifu wa Sodoma na Gomora? Je, 
ni Yesu yuleyule? Au Alipokuja duniani, je, alificha sehemu yake ili tusijue kwa 
hakika upande wa giza zaidi wa tabia ya Mungu. Hili ni swali ambalo tunapaswa 
kujiuliza. 

Jambo la pili linarejelea Yesu aliposema, “Nimezishika amri za Baba yangu.” 
Amri za Baba zinajumuisha amri inayosema, “usiue” na, kama Roho ya Unabii 
inavyotuambia, Sheria ya Mungu ni nakala ya tabia ya Mungu. Ikiwa ni nakala 
ya tabia ya Mungu, basi je, Mungu anatuambia tufanye mambo ambayo 
hayuko tayari kufanya. Je, anatuambia msiue lakini ninahitaji kufanya hivi ili 
kuwaweka ninyi katika mstari. 

Haya ndiyo mambo makuu mawili ambayo nilianza kufikiria katika 
kulizungumzia somo hili. Moja ya jambo ambalo nadhani tulilizungumzia 
tulipokuwa tunaangalia somo la maagano, ni kwamba tunaposoma Agano la 
Kale kwamba ikiwa sisi ni wasikiaji wa Sheria na si watendaji wa Sheria, 
tunapoitazama Sheria, tunatazama kwenye kioo na kile tunachosoma kwenye 
kioo hicho ni tabia yetu wenyewe, asili yetu wenyewe. 

Sasa nataka kurejea Warumi 1 na tunataka kuona hili. Angalia kwa makini jinsi 
mchakato huu unavyofanyika. Warumi 1:19-20 inatuambia: 

“Yale yanayojulikana juu ya Mungu ni dhahiri ndani yao; kwa 
maana Mungu amewadhihirishia. Kwa maana mambo yake 
yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana, na 
kufahamika kwa kazi yake.” 

Ni mambo gani ambayo yalifanywa ambayo yanafunua waziwazi Mungu na 
Mwanawe? Vema, kile kilichofanywa kwa mfano wa Mungu ambacho kilikuwa 
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ni Adamu na Hawa. Tabia ya Mungu inadhihirishwa waziwazi katika uhusiano 
wa mume na mke, Adamu na Hawa. Hii ni moja ya sababu ambayo Mungu 
alitupa hii. Na inasema, “kwa hivyo hawana udhuru.” 

Mstari wa 21-23: 

Walipomjua Mungu, hawakumtukuza kama Mungu, wala 
hawakumshukuru; bali walipotea katika fikira zao, na mioyo yao 
yenye ujinga ikatiwa giza. Wakijinena kuwa wenye hekima 
walipumbazika, wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na 
uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, 
na ya ndege, na ya wanyama, na vitambaavyo. 

Kwa hiyo tunaona asili ya mwanadamu ambaye anageuza ufahamu wake wa 
tabia ya Mungu. Ana mtazamo tofauti na Sheria ya Mungu inachukua uharibifu 
huu. Ili mwanadamu anapokuwa msikiaji wa Sheria ya Mungu, anajiona uso 
wake mwenyewe. Anafikiri kwamba anamtazama Mungu kwa sababu Biblia 
inasema kwamba wale wanaokula matunda ninyi mtakuwa kama miungu 
inayojua mema na mabaya. Kwa hiyo unapoitazama Sheria ya Mungu kama 
mtu wa kimwili, unaona sura yako mwenyewe na unaona nini katika hilo, mtu 
mwenye jeuri, mtu mwenye kulipiza kisasi, akivukwa anaponda, anaharibu, 
anaangamiza. Hivyo ndivyo unavyosoma katika Biblia unapotazama kutoka 
kwenye mtazamo wa Agano la Kale na Sheria itaakisi hili kwako. Hii ndiyo 
kanuni lakini tunapoingia katika Kristo, tunapoingia katika Agano Jipya, 
tunaona kitu tofauti sana. 

Tulisoma mapema kauli ambayo ni muhimu sana na ambayo ni ua wa ulinzi. 
Mungu ana ua wa ulinzi na Ellen White anasema nilionyeshwa kuwa hukumu 
za Mungu hazingetoka moja kwa moja kutoka kwa Mungu lakini kwa njia hii, 
kwamba angeonya, angeshauri, angesihi na kufikia tena na tena na tena na mtu 
anapokataa kabisa kumsikiliza Mungu anachowaambia, inasema haamrishi 
tena malaika wake kuwalinda na anaondoa ua wake wa ulinzi. Hapa ndipo 
baadhi ya watu huchanganyikiwa. Wanasema kwamba unasema kwamba 
Mungu si mwenye haki, kwamba Mungu hawaadhibu watu. Ndio, 
anapowaondoa Malaika wake wa ulinzi. Je, unaweza kumfikiria mzazi yeyote 
anayemwonya mtoto wake asipite njia hii, asifanye hivi na hatimaye 
kumruhusu mtoto wake kufanya yale anayotaka kufanya bila kuwazuia, akijua 
kwamba wanaweza kukatisha maisha yao na wengine wao hufanya. Mzazi 
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anapata uchungu kiasi gani. Uchungu mkubwa na bado upendo unadai 
kwamba waachiliwe wafuate njia yao wenyewe. Kwa hivyo tunaelewa kanuni 
hii. 

Ua wa ulinzi. Kuna maandiko mengi, mengi ambayo tunaweza kuangalia juu ya 
hili katika suala la jinsi Mungu anavyoachilia ua wa ulinzi. Tukiangalia 2 Samweli 
6:8, tunaona kanuni hii kwenye hadithi ambayo watu wengi wanaona 
inachanganya. Kumbuka hadithi ya Uza alipoweka mkono wake kwenye 
sanduku la agano na kuanguka, akafa papo hapo. Nini kimetokea? Naam, Biblia 
inakuambia kilichotukia. 2 Samweli 6:8: 

Daudi akaona uchungu kwa kuwa BWANA amemfurikia Uza; 
akapaita mahali pale Peres-uza hata leo. 

Inamaanisha nini, “alimfurikia Uza”?”? Neno “kufurika” linamaanisha 
kutengeneza shimo kwenye ukuta. Uza alifanya jambo lisilofaa. Inasema katika 
Roho ya Unabii kwamba alishika sanduku katika hali ya kufadhaika na kuudhika. 
Aligusa kilicho kitakatifu sana. Mara moja Mungu aliondoa ulinzi wa malaika. 
Shetani aliingia moja kwa moja na kumuua. Ndivyo inavyosema, “akamfurikia 
Uza” kwa sababu Roho ya Unabii inasema, niliona kwamba hukumu za Mungu 
hazitoki moja kwa moja kutoka kwa Bwana lakini kwa njia hii, tunaijua kanuni, 
hii ndiyo kanuni ambayo mambo haya yanafanyika. Kwa hiyo tunaona katika 
kifungu hiki kwamba Bwana alifurika (made a breach). Alifungua ua wa ulinzi. 
Alionywa, aliambiwa, alijua, alielewa, asiguse vitu hivi. Alielewa kanuni hii lakini 
kwa hasira akaligusa na akalipa gharama. Hivi ndivyo tunaona. Hii ni hadithi 
moja. 

Sasa nataka kuangalia kanuni zingine katika maandiko na, tena kwa zile ambazo 
hazijafikia kasi, angalia wasilisho la mwisho ambapo tulishughulikia idadi ya 
mambo kadhaa. Angalia Zaburi 78. Nilikuwa nikuonyeshe kifungu cha kuvutia 
sana. Inazungumza juu ya mapigo ya Misri na, kumbuka tuliyozungumza, kuna 
nguvu moja tu, nguvu ya Mungu na kwamba fimbo inapoachiliwa inageuka 
kuwa nyoka. Nguvu ya Mungu inapoachiliwa mikononi mwa Shetani inakuwa 
nyoka. Kwa hiyo fimbo hii iliyogeuzwa kuwa nyoka, ndiyo fimbo aliyoitumia 
Musa kufanya ishara na maajabu. Kwa hiyo nguvu za Mungu ziliachiliwa na 
Shetani aliweza kufanya shughuli hizi. Tunaona haya katika mstari wa 47-48: 
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Aliiharibu mizabibu yao kwa mvua ya mawe, na mikuyu yao kwa 
theluji. Akawaacha wanyama wao pia kwenye mvua ya mawe. 

Angalia jinsi inavyosema “akatoa ng’ombe wao”. Hiyo ina maana gani? 
Aliachilia, Akaiacha. 

Na makundi yao kwa umeme. 

Sasa tunasoma mstari wa 49: 

Aliwashushia ukali wa hasira yake, ghadhabu, na uchungu, na 
taabu, kwa kutuma malaika wabaya kati yao. 

Kweli? Mungu alituma malaika waovu? 

Ukichimba kidogo zaidi katika Kiebrania, neno la “kutuma” linamaanisha 
kuachilia. Aliwaachilia malaika waovu. Kwa nini aliwaachilia malaika waovu? 
Kwa sababu aliondoa ua wa ulinzi.  

Kama tunavyoona katika Ufunuo 7:1, wale malaika wanne wakishika pepo 
hivyo tunaona kwamba malaika wa Mungu wana uwezo mkuu katika udhibiti 
wao na wanaweza kuachilia nguvu hiyo na kuachilia uharibifu mkubwa duniani 
kwa sababu wameamriwa wasiushike tena ua huo wa ulinzi kwa sababu watu 
hawa wametoka nje ya ulinzi. Utagundua tunapotazama neno “hasira”, je, 
unajua neno “hasira” linamaanisha nini hasa katika Kiebrania? Ninataka tu 
kuvuta programu yangu ya kuaminika ya eSword na tutaangalia hii isipokuwa 
mtu mwingine awe nayo. Zaburi 78:49, kwa hiyo neno “hasira” hapo 
linamaanisha “pua”. Hiyo ina uhusiano gani na hasira. Pua; hivyo uso, kupumua 
kwa haraka. Unapokasirika, unapumua haraka sivyo. Inasema kwa shauku au 
uvumilivu, mateso. Unapoteseka unapata kupumua kwa haraka? Je, 
yawezekana kwamba watafsiri walioitafsiri Biblia hii, kwa kuona kuna uelewa 
mbalimbali wa neno hili, walichagua neno lililoakisi Mungu waliyemwabudu. 
Je, hilo linawezekana? Kwamba neno “huzuni” linaweza kuingizwa hapa. 
Inasema, katika ukali wa huzuni yake aliwaachilia malaika waovu kulingana na 
tamaa yao wenyewe. Kwa sababu Mungu kama Baba anapolazimika kuwaacha 
watoto wake, amewaonya, amewaambia, unapotoka nje ya amri zangu siwezi 
kukulinda tena. O jinsi nilivyotaka kukukusanya kama kuku akusanyavyo 
vifaranga lakini hukutaka na ukanilazimisha niwaachilie adui, nikukabidhi kwa 
anayetaka kukuangamiza. Yesu anapopanda punda na anaitazama Yerusalemu, 
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Ee Yerusalemu, Yerusalemu, analia kwa sababu hana budi kuwatia mikononi 
mwao. Anajua kwamba Yerusalemu itaharibiwa. Wakati Yesu anatokwa na 
machozi makubwa na yuko katika uchungu mwingi na anapumua kwa haraka 
katika pua yake, huu ni ukali wa hasira ya Mungu inayodhihirishwa kama 
huzuni. Yesu anatufunulia ghadhabu ya Mungu. Iko kwenye neno hapo kwa 
hivyo tunahitaji kuangalia kwa karibu zaidi baadhi ya maneno haya. Kwamba 
aliwaachilia malaika waovu. 

Je, Biblia inasema ni nani aliye mharibifu? 1 Wakorintho 10:10: 

Wala msinung’unike kama baadhi yao walivyonung’unika, 
wakaangamizwa na Mwangamizi. 

Apolioni, Mwangamizi. Hivi ndivyo tunavyoona wakati Mungu anapoachilia ua. 

Sasa nataka tu kukuwekea kitu hapa kuhusu kwa nini mapigo yalianguka juu ya 
Misri. Mungu alitaka kuwakomboa Wamisri kutokana na mapigo na maafa, 
tauni na upanga na njaa iliyowapata. Kulikuwa na njia ya wao kuepuka hili. 
Tazama pamoja nami katika Kutoka 5 suluhisho la tatizo hili lilikuwa nini. 
Nafikiri utaipata inapendeza sana kwa sababu inahusiana na Isaya 58:12 
ambayo inazungumza juu ya ukarabati wa uvunjaji (kufurika) ambao ni utunzaji 
wa Sabato. Lakini angalia kanuni ambayo inatumika hapa katika Kutoka 5:1: 

Baadaye Musa na Haruni walipokuja, wakamwambia Farao, 
wakisema, Bwana, Mungu wa Israeli, asema hivi, Wape watu 
wangu ruhusa waende zao, ili wanifanyie karamu jangwani. 

Na wanifanyie karamu nyikani. Kwa nini Mungu anawaomba Musa na Haruni 
waende kwa Farao ili wafanye sikukuu? Nini jambo kubwa? Naam, tuendelee 
kusoma. 

Farao akasema, Bwana ni nani, hata niisikilize sauti yake, na kuwapa Israeli 
ruhusa waende zao? 

Kwa nini Musa anamuomba Farao kwamba tunaweza kwenda? Kwa nini Musa 
hasemi tu, “tunaondoka na ukitugusa, tutakuangamiza”. Kwa nini hakusema 
hivyo? “Nina fimbo hii mkononi mwangu na nitawafuta askari wako wote, 
nitakukata.” Naam, alianza kufanya hivyo miaka arobaini mapema, sivyo? 
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Lakini kwa sababu aliua mtu, ilimbidi apotelee nyikani kwa miaka 40 ili 
kujifunza kutofanya hivyo. 

Je! unajua Roho ya Unabii inasema nini kuhusu somo hili mahususi? Kwamba 
alipowaua Wamisri, Ellen White anasema haukuwa mpango wa Mungu kwa 
Israeli kuchukua nchi ya Kanaani kwa vita. Kweli, ndivyo inavyosema? Haukuwa 
mpango wa Mungu kwa Israeli kuchukua nchi ya Kanaani kwa vita lakini kwa 
utii thabiti wa amri za Mungu. Hivyo ndivyo inavyosema. 

Angalia, anasema “wala sitawapa Israeli ruhusa waende zao.” Kwa nini Mungu 
anamfanya Musa aombe ruhusa kwa Farao? Kwa sababu huenda Farao 
angempa ruhusa Musa, basi Farao angefaidika na kazi waliyokuwa wakiifanya 
ili ua wa ulinzi upewe Israeli kwa sababu waliitunza sikukuu hiyo pia 
ungeenezwa mpaka Misri kwa sababu alikuwa ametoa idhini ya kufanya hili. Je, 
tunaona kanuni? Mungu anajaribu kuwaokoa Wamisri hivyo anawasilisha 
kama ombi, tufanye karamu. Inaleta maana kwa njia nyingine yoyote. 
Tunaenda na ukitugusa, umekufa. Ninamaanisha, ndivyo unavyofanya 
ulimwenguni lakini anaomba. Sasa angalia mstari wa 3: 

Wakasema, Mungu wa Waebrania amekutana nasi; 
twakuomba, twende safari ya siku tatu jangwani, tumtolee 
dhabihu Bwana, Mungu wetu; asije akatupiga kwa tauni, au kwa 
upanga. 

Ni akina nani hao “sisi”, ambapo inasema asije “akatupiga”? Israeli? Vipi 
kuhusu Wamisri? Kila mtu? Twendeni tukamfanyie Bwana karamu, isije tauni 
na upanga vikatupata sisi sote na kwa sababu Farao alikataa, nini kiliipata 
Misri? Walipata tauni na upanga. Kuna uhusiano gani kati ya kushika sikukuu 
na ulinzi dhidi ya tauni na upanga? Je, unaona jambo hilo kuwa la kuvutia? 
Ninaona hiyo inavutia sana. Warekebishaji wa uvunjaji (kufurikia). 

Hapa ndipo tunapofikia kitu cha kuvutia sana. Unapotazama Early Writings, 
ukurasa wa 33.2. Natumai unaweza kuona kile ninachoamini kinatokea. 

Niliona kwamba Mungu alikuwa na watoto ambao hawaoni na 
kushika Sabato. Hawakuikataa nuru iliyo juu yake. Na katika 
kuanza kwa wakati wa taabu, tulijazwa na Roho Mtakatifu 
tulipowasilisha Sabato kikamilifu zaidi. 
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Kikamilifu zaidi? Inavutia. Kwa nini Roho Mtakatifu anakuja? Kwa sababu 
tunawasilisha Sabato kikamilifu zaidi. Kuna uhusiano kati ya Roho Mtakatifu, 
kipawa cha Roho Mtakatifu na Sabato kikamilifu zaidi. Huu ni muunganisho 
unaovutia. 

Sasa, tunaona kwamba katika Kutoka sura ya 5:5, inasema: 

Kisha Farao akasema, Tazameni, watu wa nchi sasa ni wengi, 
nanyi mnawapumzisha (Shabbat), wasichukue mizigo yao. 

Roho ya Unabii sasa inatuambia katika Patriarchs and Prophets kwamba Musa 
alijaribu kuanzisha uamsho wa Sabato ndani ya Misri. Jambo lingine ambalo 
pengine hili linaweza kusema ni kwamba, wakati Musa anafanya ombi hili la 
kuadhimisha sikukuu, Farao anasema nyinyi mnawafanya kupumzika (Shabbat) 
ambayo ina maana kwamba kuna uhusiano wa Sabato na sikukuu. Je, unaona 
uhusiano unaowezekana unaoendelea pale na kwamba wao waifanye sikukuu 
hii, kuna ulinzi dhidi ya tauni na upanga. Hii inavutia sana. Angalia inavyosema 
hapa: 

Tulijazwa na Roho Mtakatifu tulipowasilisha Sabato kikamilifu 
zaidi. Jambo hilo liliwakasirisha makanisa na Waadventista 
wajina tu. 

Waadventista wa majina ni akina nani? Hii inazungumza juu ya mwanzo wa 
wakati wa shida. Katika wakati wa Ellen White, Waadventista waliojiita kwa jina 
ni wale waliokataa kuendelea kutembea kwenye njia nyembamba. 
Wakasimama. Walikataa kusonga mbele kwenye nuru na wakaanguka kutoka 
kwenye njia. Kwa hiyo yeyote anayekataa kwenda mbele, anakataa kabisa 
kuingia katika ujuzi wa Baba na Mwana, ataanguka kutoka kwenye njia. 
Wamekuwa majina katika imani yao. Kwa hiyo wale wanaoihubiri Sabato 
wanawakasirisha zaidi wale wanaojiita Waadventista. Sasa, ona inavyosema: 

Kwa vile hawakuweza kukanusha ukweli wa Sabato. Na kwa 
wakati huu wateule wa Mungu wote waliona wazi kwamba 
tulikuwa na ukweli, nao wakatoka na kustahimili mateso 
pamoja nasi. 

Kisha anasema hivi. Angalia uhusiano na Kutoka 5. Tunajua kwamba uongozi 
wa wana wa Israeli kutoka Misri utajirudia katika siku za mwisho kwa sababu 
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mapigo saba ya mwisho ni marudio ya mapigo kumi ya Misri kwa sababu 
mapigo matatu ya kwanza yaliwapata wote isipokuwa mapigo saba ya mwisho 
yaliwaangukia Wamisri tu na tuna mapigo saba ya mwisho yanayoanguka. Kwa 
hiyo kile kinachotokea katika Kutoka 5 ni somo kwetu sisi ambao miisho ya 
dunia imewajia na kuna ombi hapa la kufanya sikukuu ili kulindwa dhidi ya 
upanga na tauni. Hivi ndivyo anavyosema: 

Nikaona upanga, njaa, tauni, na machafuko makubwa katika 
nchi. 

Je, unapata muunganisho? Kwa nini upanga, njaa na tauni vinakuja? Kwa 
sababu walikataa kushika Sabato kikamilifu zaidi. Kwa nini upanga na tauni 
zingeanguka juu ya Misri? Kwa sababu walikataa kushika sikukuu. Je, unaona 
uhusiano kati ya Sabato kikamilifu zaidi na sikukuu? Huu ndio muunganisho 
ambao umefanywa hapa, kwamba unaingia kwenye ulinzi. Je, tunaona hasira 
kutoka kwa watu dhidi ya sikukuu? Ndiyo, ajabu. Lakini inasema hawakuweza 
kukanusha ukweli wa Sabato na wakati mateso yajapo, Waadventista wajina tu 
watawatesa wale wanaoingia katika Sabato kikamilifu zaidi na watalindwa 
kutokana na upanga na njaa na tauni. 

Kisha angalia kile inachosema: 

Waovu walidhani kwamba sisi tumewaletea hukumu. 

Kwa sababu tunatembea katika nuru ya Sabato, watengenezaji wa ufa. 
Tumerekebisha ufa. Tumefika katika utimilifu wote wa Sabato. Mambo ya 
Walawi 26:2-3, “Pashikeni patakatifu pangu, na kuzishika Sabato zangu.” 
Wingi. Hivyo ndivyo inavyosema. Popote unapoona neno “Sabato” katika 
Torati, kuna baraka na tutazungumza zaidi kuhusu hili kesho. Katika kitabu cha 
Sabbath Fountain, ninataja kanuni zote za saba pale. 

Je, unaona ua huu wa ulinzi? Sasa, hapa kuna pendekezo langu kwako. Mungu 
sasa anawaita watu wake kukumbuka Sheria ya Musa pamoja na amri na 
hukumu ili uweze kuingia katika ua huu wa ulinzi, kukingwa na upanga, njaa na 
tauni. Shetani anafanya kazi kwa nguvu zake zote ili kuwavuruga watu ili wasije 
kwenye ua huu wa ulinzi ili aweze kuwachinja. Hilo ni pendekezo langu. 
Ninakualika ulisome, ufikirie juu ya hili katika Kutoka 5. 
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Sasa, ninataka kukupa maelezo zaidi kidogo ili tu kufanya hili liwe la kuvutia 
zaidi na kisha litaturudisha katika tabia ya Mungu. Kauli hii katika Early 
Writings, ukurasa wa 33, kwa hakika ni barua ambayo alimwandikia Joseph 
Bates mwaka wa 1847 na iliwekwa kwenye kijitabu kiitwacho A Word to the 
Little Flock ukurasa wa 18 ndio tunaangalia. Hii ni sehemu ya maono ambapo 
Ellen White alichukuliwa kwenda mbinguni na kupelekwa katika patakatifu na 
mahali patakatifu sana na aliona Sabato inang’aa na akasema Sabato ni tukufu. 

Katika andiko asilia, James White ameongeza maandiko ya Biblia kwenye barua 
ambayo Ellen White alimwandikia Joseph Bates na ninataka kukusomea, 
maandiko kadhaa. Inasema, “Kisha nikaona upanga, na njaa, na tauni, na 
machafuko makubwa katika nchi.” Na kisha kuna nukuu kutoka kwa Ezekieli 
7:10-19 na kisha James White ananukuu 2 Esdras 15:5-27. Kitabu cha Esdras ni 
kipi? Ni sehemu ya Apokrifa. Kwa nini James White ananukuu kutoka Apokrifa? 
Umewahi kujiuliza? Unatafuta neno “apokrifa” katika Roho ya Unabii. 
Nitakufanyia sasa hivi, 16 MR, ukr. 34. “Nikaona kwamba Apokrifa ni kitabu 
kilichofichwa, na kwamba wenye hekima wa siku hizi za mwisho wanapaswa 
kukielewa.” Inapaswa kuelewa, kweli? Anasema mahali pengine, sehemu ya 
Apocrypha inachomwa na kuchomwa moto, katika muktadha huu kwa jinsi 
ninavyoelewa ina maana kutakaswa, sehemu hiyo ilisafishwa. Nina nakala 
kwenye wavuti yangu, MaranathaMedia.com, ambapo ninaenda kwa undani 
juu ya hili. Kuna kitabu kimoja kutoka kwenye Apokrifa ambacho wengi wa 
waanzilishi walinukuu na kwamba 2 Esdras na Joseph Bates anasema hivi, 2 
Esdras hasa, kwamba wale wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu 
wanapaswa kuelewa kitabu hiki. Anasema haitamnufaisha mtu mwingine 
yeyote jambo ambalo linavutia. 

James White anaingiza marejeleo haya kwenye 2 Esdras, katika Sura ya 15, 
inarejelea mateso yanayowajia watu wa Mungu katika siku za mwisho kama 
yale yaliyotokea Misri yakikuambia wazi kwamba kutakuwa na marudio ya kile 
kinachotokea Misri. Lakini kinachovutia, ni unaposoma 2 Esdras 13, sura 
chache tu za awali, ninataka kukusomea jambo ambalo naona linanivutia. Hii 
itakupa vidokezo katika kile kitakachotokea katika siku za mwisho. Inasema 
katika 2 Esdras 13:8-10: 

Na baada ya haya nikaona, na tazama, wale wote 
waliokusanyika ili kumtiisha [huyu ni Mwana wa Adamu] 
waliogopa sana, na bado walithubutu kupigana. Na tazama, 
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alipoona jeuri ya watu wengi waliokuja, hakuinua mkono wake, 
wala hakushika upanga, wala chombo cho chote cha vita; moto, 
na kutoka katika midomo yake pumzi inayowaka, na kutoka 
katika ulimi wake akitoa cheche na tufani.” [Hii inamrejelea 
Mwana wa Mungu.] “Na vyote vikachanganyikana; mlipuko wa 
moto, pumzi iwakayo, na tufani kuu; na kuwaangukia kwa 
nguvu umati wa watu waliokuwa tayari kupigana, na 
kuwachoma moto kila mtu, hata kwa ghafula ya umati mkubwa 
usiohesabika hakuna kitu kitakachotambulika, ila vumbi na 
harufu ya moshi tu; nilipoona hivyo nikaogopa.” 

Sasa nini tafsiri ya alichokiona? Acha nikusomee kidogo zaidi katika mstari wa 
37-38. Inasema hivi, Mungu anasema: 

Na huyu Mwanangu atakemea uvumbuzi mbaya wa mataifa 
hayo, ambayo kwa ajili ya maisha yao maovu yameanguka 
katika tufani; Na wataweka mbele yao mawazo yao mabaya, na 
mateso ambayo kwayo wataanza kuteswa, ambayo ni kama 
mwali wa moto; naye atawaangamiza bila kazi kwa sheria iliyo 
kama mimi. 

Je, unaelewa jinsi waovu watakavyoangamizwa? Bila upanga, bila kuinua 
mkono. Je, ni upanga gani ambao Yesu anao unaotoka katika kinywa Chake? Ni 
neno la Mungu na ni Sheria. Inasema hapa, “kwa Sheria ambayo ni kama mimi”. 
Sheria ambayo ni onyesho la tabia ya Mungu. Sheria hii itakuja na watateswa 
na maisha yao ya dhambi. 

Tunahitaji kujiuliza swali. Yesu alipokufa msalabani, alipatwa na kifo cha 
waovu. Ikiwa atalipa gharama ya dhambi, ni lazima awe amepatwa na kifo cha 
waovu. Tunapomwona Yesu akining’inia msalabani na kusema, “Mungu 
wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha”, Yesu anapitia nini? Kutengwa na 
Baba kwa sababu ya dhambi zetu zilizokuwa juu yake. Aliteswa rohoni mwake 
na dhambi. Hatia, uchungu, huzuni, kwa hofu ya dhambi, ilikuwa ikimtesa. 
Roho ya Unabii inasema mateso yake ya kiroho yalikuwa makubwa sana hivi 
kwamba mateso yake ya kimwili aliyahisi kana kwamba si kitu. Watu 
huzungumza kuhusu Mungu kulipiza kisasi kwa kuwachoma moto watu wakiwa 
hai. Hilo si lolote likilinganishwa na mateso ambayo waovu watapata wakati 
dhambi zao zinawatesa kwa sababu ya uovu ambao wamemtendea Mungu. 
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Itafanya mateso yao ya kimwili kuhisi karibu kana kwamba si kitu. Kwa hivyo 
tusijidanganye kwamba kuzimu haitakuwa tukio la kutisha. Itakuwa kuzimu ya 
kutisha. Jambo muhimu ambalo tunapaswa kuelewa ni jinsi hili linavyotokea na 
nini husababisha mateso. Si Mungu Mwenyewe anayesababisha mateso. 
Sheria yake haibadiliki. Haibadiliki. Ni ya haki, ni takatifu, ni ya haki, ni njema 
na Mungu anapodhihirisha utimilifu wa Sheria yake, usafi wa tabia yake, 
unyenyekevu, subira, upendo ambao wamepewa watu ambao wamemwasi 
kabisa yeye. Hii itawatesa na hivi ndivyo 2 Esdras inatuambia. Inasema kwamba 
haunyanyui upanga bali moto hutoka kinywani mwake. 

Angalia Yeremia 5:14: 

Kwa sababu hiyo, Bwana, Mungu wa majeshi, asema hivi, Kwa 
sababu mnasema neno hili, tazama, nitafanya maneno yangu 
kinywani mwako kuwa moto, na watu hawa kuwa kuni, nao 
utawala. 

Huu ni upanga utokao katika kinywa cha Kristo. Anazungumza maneno ya Baba 
yake na yanapotoka, ni kama pumzi inayowaka. Neno la Mungu ni kama moto. 
Moto katika nafsi. Na kwa sisi ambao tunafanya kazi kwa kanuni ya Baba na 
Mwana, hili ni jambo ambalo tunahitaji kuelewa katika suala la chanzo na njia, 
tunayo inayoonekana na isiyoonekana. Wakati waovu wanaangamizwa, kuna 
moto unaoonekana ambao ni neno la Mungu, ni Sheria ambayo hupiga roho 
na roho huwaka moto kwa sababu ya dhambi zao, kwa sababu ya uovu wao. 
Itakuwa tofauti kwa watu tofauti. Kama Roho ya Unabii inavyosema, wengine 
watakufa kwa dakika moja, wengine watachukua siku nyingi kwa sababu ya 
dhambi zao na uasi wao dhidi ya Mungu wa mbinguni. Je, ni akina nani 
watakaoteseka zaidi? Kitabu cha Luka kinatuambia wale ambao walijua 
mapenzi ya Bwana wao na hawakuyafanya watapigwa kwa mapigo mengi. 
Wale ambao hawakujua mapenzi ya Mola wao Mlezi na wakafanya 
yanayostahiki mapigo watapigwa kidogo. 

Biblia iko wazi sana jinsi adhabu ya waovu itakavyofanyika na si ya kiholela. Sio 
Mungu anapitia rekodi na kusema sawa unapata digrii 6,000 kwa siku nne. 
Hakuna kitu cha kiholela juu yake. Inadhibitiwa kabisa na hali ya dhambi ya 
nafsi na hisia ya hatia wanayohisi. Walipokufa, ni nini kilimuua Yesu? Je! ilikuwa 
misumari mikononi Mwake? Ilikuwa ni moyo uliovunjika kwa sababu ya 
kutengwa na Mungu. Hilo ndilo lililomuua. Alikufa kabla ya majeraha kumuua. 
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Wakati waovu wamekufa kwa sababu ya uovu wao wenyewe na dhambi zao 
basi moto unaoonekana huja na kuwachoma na kuwateketeza. Usioonekana-
unaoonekana. Mpangilio wa kiungu unakufundisha jinsi hili ambavyo litafanya 
kazi. 

Inasema katika Ezekieli 28 kwamba Mungu ataleta moto kutoka katikati ya 
Lusifa. Moto gani huo? Ni mateso na hatia ambayo alijua kwamba alimwacha 
Yeye ambaye ni upendo na kumchinja Mwanawe siku baada ya siku. Kugeuza 
fimbo ya Mungu kuwa nyoka na kuitumia kulingana na mapenzi yake 
mwenyewe na atateswa na dhamiri yake mwenyewe, kwa neno la Mungu 
mchana na usiku kwa muda mrefu hadi atakapokwisha. Hivyo ndivyo Mungu 
anavyowaangamiza waovu. Na kisha moto wa kimwili huja na kuwateketeza. 

Tena, dhabihu ya mwana-kondoo kila siku itakuambia hili. Mwana-kondoo 
alipochinjwa, alichukuliwa. Mwenye dhambi alipaswa kufanya nini? Alilazimika 
kuweka uzito wake wote juu ya mwana-kondoo na nyakati nyingine kuponda 
mifupa ya mwana-kondoo. Hii ni ishara ya mateso ya roho. Kisha kisu 
kinachokata huo ndio mwisho wa maisha kwa sababu ya mateso. Wakati 
mwana-kondoo amekufa, basi huwekwa katika mwali wa moto juu ya 
madhabahu. Inafunuliwa wazi. Je, hiyo ina maana. 

Kwa hiyo hakuna jambo la kiholela kuhusu kifo cha waovu. Watu wengi 
husema, je, Shetani atajiangamiza mwenyewe? Ndiyo, yuko kwenye dhambi 
yake mwenyewe anapoitazama Sheria ya Mungu. Sheria ya Mungu inamtia 
hatiani juu ya dhambi yake na hakuna kitu cha kumficha kutokana na hatia 
yake. Kristo haibebi tena. 

Je, unatambua kwa kila mmoja wetu sasa, kwamba Kristo amebeba wingi wa 
hatia yetu na huzuni zetu. Anazibeba kwa ajili yetu. Katika dhiki zao zote, Yeye 
aliteswa. Lakini mwisho, hatazichukua tena kwa ajili yetu, wale wanaojitenga 
na Yeye na kuiachilia. Uovu wote wa waovu utawaangukia na kuwaangamiza. 
Ninaona kuwa sawa. Ninaona hiyo ni sawa kabisa na inapatana na Sheria ya 
Mungu na tabia ya Mungu. Hakuna kitu kibaya kuhusu hili na hakuna kujificha. 
Hivi ndivyo nisemavyo, uchungu unaoelezewa katika kile ninachoelezea ni 
mbaya zaidi kuliko vile watu wengine wanavyoelezea kwa sababu Yesu 
aliteseka zaidi kutokana na mateso yake ya kiroho kuliko mateso yake ya 
kimwili. 
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Sasa, bila shaka, hatuzungumzii juu ya kuzimu inayowaka milele. Jehanamu ya 
Waadventista sio moto sana. Ni siku chache tu au wiki mbili zaidi. Lakini bado, 
tunapaswa kuzingatia je, inaleta mkanganyiko kwenye maandiko kusema 
kwamba Mungu angeweka watoto Wake kwenye choma choma na 
kuwatazama wakipiga kelele na kupiga mayowe na kusema “haki yangu 
imeridhika”. Sijasoma hili katika Biblia. Siangalii katika Sheria na kuona uso 
wangu mwenyewe. Ninaona kitu kingine katika maandiko ninaposoma mambo 
haya. 

Je! ungependa kutazama zaidi kidogo? Vipi kuhusu Gharika? Je, tuangalie mada 
hii. Mwanzo 6:13. Chukua Biblia kama inavyosoma. Lo, kuna mambo mengi 
ambayo ninahitaji kushiriki. Natumai tutapata wakati. Mwanzo 6:13: 

Mungu akamwambia Nuhu, Mwisho wa kila mwenye mwili 
umekuja mbele zangu; kwa maana dunia imejaa jeuri kupitia 
kwao; na tazama, nitawaangamiza pamoja na dunia. 

Hiyo iko wazi kabisa, sivyo. Dunia imejaa jeuri kwa hivyo nitapata jeuri. Hivyo 
ndivyo inavyosema, sivyo? Naam, hebu tusome kwa makini zaidi kuhusu hili. 

Sasa, rudi kwenye mstari wa 11. Inasema kwamba “dunia nayo ilikuwa 
imeharibika mbele za Mungu.” Je! unajua kwamba neno “kuharibika” katika 
mstari wa 11 ni sawa kabisa na neno “haribu” katika mstari wa 13 kwa hiyo 
inasema “dunia iliharibiwa mbele za Mungu na dunia ikajaa dhuluma.” Kifungu 
cha 12: 

Mungu akaiona nchi, na tazama, ilikuwa imeharibika; kwa 
maana kila mwenye mwili ameiharibu njia yake duniani. 

Ni neno lile lile la Kiebrania. Mungu anasema kwamba dunia imejiangamiza 
yenyewe katika uasi wake dhidi ya Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo tunaona basi 
kwamba Mungu ataadhibu dhambi kwa dhambi. Hatazuia tena. 

Ninataka kukusomea kauli kutoka Christ Antediluvian Cross. Ninakualika 
usome hili. Great Controversy, ukurasa wa 431. Sababu ya mimi kupenda sana 
nukuu hii ni kwa sababu inaorodhesha matukio manne katika historia ya 
ulimwengu huu. Moja ni Gharika, moja ni Sodoma na Gomora, moja ni 
uharibifu wa Yerusalemu na nyingine ni mwisho wa dunia na inayaweka yote 
pamoja kuwa sawa kabisa. Hivi ndivyo anasema. Isome kwa makini. 
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Wanadamu hawawezi kukataa bila kuadhibiwa onyo ambalo 
Mungu katika rehema huwapelekea. Ujumbe ulitumwa kutoka 
mbinguni hadi kwa ulimwengu katika siku za Nuhu, na wokovu 
wao ulitegemea jinsi walivyoshughulikia ujumbe huo. Kwa 
sababu walikataa onyo hilo, Roho wa Mungu aliondolewa 
kutoka katika jamii yenye dhambi, nao wakaangamia katika 
maji ya Gharika. 

Roho wa Mungu alifanya nini? Aliondolewa. Hili ni tendo la ajabu la Mungu. 
Isaya 28:21, unajua inaposema kazi ya ajabu ya Mungu, unajua neno “ajabu” 
linamaanisha nini katika Kiebrania? Inamaanisha kugeuka kando. Watu wengi 
huzungumza kuhusu kazi ya ajabu ya Mungu ambapo Yeye hufanyiwa kazi na 
Anabomoa. Hapana. Kazi ya ajabu ya Mungu ni kugeuka kando. Anaondoa 
Roho Wake. Jifunze, angalia. Utaona. 

Kwa hiyo, Yeye huondoa Roho Wake. Sasa tunahitaji kujibu baadhi ya maswali 
na natumai una maswali fulani akilini mwako na ikiwa wewe ni mwanafunzi 
makini utajua Patriarchs and Prophets inatuambia kuwa Shetani mwenyewe 
alitetemeka kwenye maji ya Gharika kwa hiyo haikuwa yeye aliyeleta haya 
duniani. Alitaka kuchukua udhibiti wa mbio hizo zenye dhambi na anamzomea 
Mungu, unawezaje kuthubutu kuwachukua kutoka kwangu. Si Shetani aliyeleta 
Gharika hii. Kwa hiyo tunatakiwa kuelewa ni nini kinaendelea wakati Mungu 
anapoondoa Roho wake kile kinachotokea. Tuendelee kusoma. 

Katika wakati wa Ibrahimu, rehema ilikoma kuwasihi wakaaji 
wenye hatia wa Sodoma, na wote isipokuwa Lutu na mke wake 
na binti zake wawili, waliteketezwa na moto ulioshuka kutoka 
mbinguni. 

Hii ni kwa kanuni ileile. 

Hivyo katika siku za Kristo. Mwana wa Mungu alitangaza hivi 
kwa Wayahudi wasioamini wa kizazi hicho: ‘Nyumba yenu 
mmeachiwa ukiwa’. 

Hiyo ni nini? Kugeuka kando. Nyumba yenu mmeachiwa ukiwa. Endelea 
kusoma. 
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Tukitazama chini hadi siku za mwisho, Nguvu iyo hiyo Isiyo na 
Kikomo inatangaza, kuhusu wale ambao “hawakukubali 
kuipenda ile kweli, wapate kuokolewa”: Kwa sababu hiyo 
Mungu atawaletea nguvu ya upotevu. 

Tunaelewa nini kwa “kuwaletea”? Anawaruhusu wajidanganye. Hii ndiyo 
maana yake. 

Ili wauamini uongo, ili wahukumiwe wote ambao hawakuiamini 
kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. 
Wanapokataa mafundisho ya neno Lake, Mungu huondoa Roho 
Wake na kuwaacha kwenye madanganyo wanayopenda. 

Hii ndiyo kanuni inayofanya kazi katika hadithi zote nne - Gharika, Sodoma na 
Gomora, uharibifu wa Yerusalemu na mwisho wa dunia. Sasa ni hadithi nne kuu 
ambazo watu hupata mengi ya kupita ili kuthibitisha kwamba Mungu 
huwaangamiza watu kwa mkono wake Mwenyewe. 

Tunahitaji kujiuliza swali na tuliangalia kifungu hiki jana usiku na kiko katika 
Great Controversy ukurasa wa 652. Ili kujibu swali hili, tunapaswa kukumbuka 
nukuu hii kila wakati. 

Siri ya msalaba inaeleza mafumbo mengine yote. Katika nuru 
inayotiririka kutoka Kalvari, sifa za Mungu zilizotujaza hofu na 
kicho zinaonekana nzuri na za kuvutia. 

Je, umekamata hiyo? Katika nuru ya msalaba, hadithi hizi zinazoonekana kuwa 
za kutisha kwetu zinaonekana nzuri na za kuvutia. Kwa hivyo tunaona nini 
kikitokea? Msalaba unafanyaje, na ndiyo maana niliupa jina la Christ’s 
Antediluvian Cross, tunapotazama Zaburi 18, nataka uone jambo fulani. 
“Unaponitafuta kwa moyo wako wote ndipo utanipata.” Baba yangu aliye 
mbinguni alipokuja kwangu na kusema, “Sitaki kitu chochote kije kati yangu na 
wewe. Nataka tu unijue mimi ni nani”, iliniweka katika safari ya kumjua Baba 
yangu. Nilijua kwamba Baba yangu hakuwa muuaji lakini sikuweza kuthibitisha 
hilo. Lakini Mungu, kipande kwa kipande tunapoweka vipande pamoja, majibu 
yanakuja na kuta zinaendelea. Imethibitishwa kuwa kweli kwamba Shetani 
ameweka juu ya Mungu sifa zake mwenyewe. 
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Zaburi 18, Ellen White ananukuu na, ninayo katika kijitabu ambacho unaweza 
kukisoma hapa, ananukuu mistari 4-6: 

Kamba za mauti zilinizunguka, Mafuriko ya watu wasio haki 
yalinitia hofu. Kamba za kuzimu zilinizunguka, Mitego ya mauti 
ikanikabili. Katika shida yangu nalimwita Bwana, nikamlilia 
Mungu wangu; alisikia sauti yangu katika hekalu lake, na kilio 
changu kikafika mbele zake, hata masikioni mwake. 

Hii inaelezea msalaba. Ni maelezo ya msalaba. Kifungu cha 7: 

Ndipo nchi iliyotikisika na kutetemeka, Misingi ya milima 
ikasuka-suka; Ikatikisika kwa sababu alikuwa na ghadhabu. 

Kumbuka Kristo alipokuwa msalabani na nchi ikatetemeka. Hii inaelezea tukio 
hilo. Kisha tunapata maelezo ya kuvutia hapa kwa sababu haya yote ni maelezo 
ya msalaba. Kifungu cha 8: 

Moshi ukapanda kutoka puani mwake, na moto ukatoka 
kinywani mwake ukateketeza; makaa yakawashwa nao. 

Unaliona wapi hili msalabani? Je, ni wapi ambapo moto uliwashwa juu ya 
msalaba? Yesu alipolia, “Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha,” 
neno la Mungu lilikuwa kama moto ukishuka juu ya Kristo na ulikuwa unaitesa 
nafsi yake. “Mungu wangu, mbona umeniacha.” Hii ndio inarejelea, hadithi ya 
msalaba. Ni wapi pengine tunaona makaa ya moto yakishuka? Katika hadithi 
ya Sodoma na Gomora. Je, hii pia ni hadithi ya msalaba? Ninakualika kuitazama. 

Mstari wa 9 na 10: 

Aliziinamisha mbingu, akashuka, Na giza lilikuwa chini ya miguu 
yake. Akapanda kerubi, akaruka.” 

Tunakuja kwenye aya ya 11: 

Alifanya giza kuwa mahali pake pa siri; banda lake lilimzunguka 
palikuwa na maji meusi na mawingu mazito ya anga. 

Sasa tunapata lugha tofauti. Tunazungumza juu ya maji na mawingu yote katika 
lugha ya msalaba. 
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Kifungu cha 12: 

Toka mwangaza uliokuwa mbele zake Kukapita mawingu yake 
makuu. Mvua ya mawe na makaa ya moto. 

Marejeleo ya mapigo huko Misri. Inatoa madokezo hapa. Kisha tunaona katika 
mstari wa 15: 

Ndipo ilipoonekana mikondo ya maji, Misingi ya ulimwengu 
ikafichuliwa, Ee BWANA, kwa kukemea kwako, Kwa mvumo wa 
pumzi ya puani mwako. 

Mikondo ya maji inayoshuka. Hii yote ni lugha ya msalaba. Kwa hivyo 
tunafanyaje unganisho? Yesu anapowasihi watoto wake, na hili ndilo jambo 
tunalohitaji kuelewa, Kristo ni uweza wa Mungu. Ni nguvu ya Kristo iliyo ndani 
ya kila mtu katika sayari hii. Hakuna shomoro anayeanguka chini bila yeye 
kujua. Katika dhiki zao zote, Yeye aliteswa. Katika kifo cha wale wote waliopita 
kabla ya gharika, Kristo alipata mateso ya msalaba kwa sababu alipaswa 
kutengwa nao na walidhihirisha utengano huo. 

Sasa, jambo lingine tunalohitaji kuzingatia na ninataka kukusomea hili. Kitu cha 
kufikiria. Yesu alipokufa msalabani, inasema kwamba dunia ilitetemeka. Yesu 
aliposema ulimwengu uwepo na kama alivyoamuru na ukasimama imara, 
ulimwengu wote unashikiliwa pamoja na sauti ya Mwana wa Mungu. Unaweza 
kuangalia hili kwa undani katika suala la jinsi atomi zinavyoshikiliwa pamoja na 
mtetemo, mtetemo wa sauti ya Mwana wa Mungu. Kamba yao imeenea 
duniani kote, ni maneno hata miisho ya dunia. Hivi ndivyo inavyosema. 

Zingatia hili: 

Kwa mshangao malaika walishuhudia uchungu wa Mwokozi wa 
kukata tamaa. Jeshi la mbinguni lilifunika nyuso zao kutokana 
na maono ya kutisha. Asili isiyo na uhai ilionyesha huruma kwa 
Mwanzilishi wake aliyetukanwa na kufa.” [DA 753] 

Je, asili isiyo na uhai ilienda sambamba na Kristo wakati wa Gharika? Alifanya 
kile ambacho Kristo alikuwa akitafuta kushikilia na hakutaka kuachilia kile 
alichokuwa akikihisi juu yao. Hakuweza tena kuishikilia. Uumbaji, tena katika 
kinachoonekana na kisichoonekana, ulimwengu huu ulioumbwa unafunua 
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mateso ya Kristo katika njia zote.... Viumbe vyote vinaugua na kuteseka kwa 
sababu ni ufunuo wa msalaba wa Kristo. Ndiyo maana alivaa taji ya miiba 
kuwakilisha mateso ya uumbaji. Je, tunaona uhusiano. Kwa hiyo wakati maji 
yanapotolewa na kumwagika, yanaakisi mateso ya Kristo. Je, unaona uhusiano 
kwamba Kristo alikuwa akiteseka. 

Ninakualika ujifunze hili kwa makini zaidi. Jambo lingine ambalo linavutia na 
hili ni jambo ambalo nimefikiria, ni kwamba ikiwa uumbaji usio na uhai ni 
mfano wa utu wa Kristo, kwa sababu tunapaswa kufikiria juu yake na nimekuwa 
nikifikiri juu ya hili sana. Nilikuwa natazama jana nilipokuwa nikitembea, jani 
hili lilikuwa linapepea chini nikawaza linaposema kwamba Adamu alipoona jani 
la kwanza linaanguka kutoka kwenye mti alilia zaidi kuliko wazazi 
wanavyowalilia watoto wao waliokufa. Je, hilo si jambo la kushangaza kwa 
sababu jani hilo linawakilisha mateso ya Kristo, mateso yake kupitia uumbaji. 
Kwa sababu leo Kristo alipaswa kushuhudia mauaji ya watu wengi, ubakaji wa 
wanawake wengi, unyanyasaji wa watu wengi. Ilibidi atazame yote na 
amekuwa na uchungu leo. Uchungu wake hauna mwisho. Na hivyo majani 
kwenye miti, yanaanguka kama kielelezo cha mateso na uchungu anaopitia. 
Kwa hiyo ni wazi sana kwangu kwamba, Roho wa Mungu alipoondolewa, 
Mungu alipogeuza uso wake, kwamba Kristo ni uweza wa Mungu, alianza 
kudhihirisha mateso yake kupitia uumbaji na kuyaangusha maji juu ya nchi ili 
kudhihirisha hilo. Je, wale waliotangulia gharika walikuwa wamefanya nini? 
Walikuwa wamemzamisha Roho wa Kristo. Walikataa kumsikiliza na 
walipomzamisha, ulimwengu ulioumbwa uliakisi kile walichokuwa wakifanya 
na wakazama. 

Wayahudi walipomtundika Yesu msalabani, ni nini kiliwapata? Walitundikwa 
juu ya misalaba. Waliishiwa na miti ya kuwatundika. Zaidi ya milioni moja kati 
yao walichinjwa. Wangeweza kupata sehemu nyingine zaidi ya kuwatundika 
kwa sababu ya kile walichomfanyia. Unavyohukumu, utahukumiwa. 
Walimtundika msalabani. Damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. 
Naam, ilikuwa hivyo waliteseka pia. 

Kwa upande wa uharibifu wa Yerusalemu. Tunahitaji kufikiria kanuni nyingine. 
Inasema kwamba Shetani alifanywa kuishi ndani ya mambo yenye kupigana. 
Roho ya Unabii pia hutumia maneno “vitu vinavyopigana” kurejelea malaika 
waovu. Je, unafikiri kwamba malaika wote waovu humtii Shetani sikuzote na 
hufanya anachotaka kwa sababu wanampenda? Roho ya Unabii inasema 
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kwamba wanachukiana. Wanashikamana tu kwa sababu ya chuki yao kwa 
Kristo. Je, unafikiri Mungu alipoondoa kabisa ulinzi wake duniani kwamba 
labda baadhi ya malaika hawakuweza kupinga na Shetani alikuwa 
amewaamuru wasifanye hivyo. Haya ndiyo tunayoyaona kwa Tito 
alipowaambia askari wa Kirumi wasiguse hekalu la Yerusalemu lakini 
walimkaidi na walifanya hivyo. Walilichoma kwa hasira na jeuri yao. Je, unafikiri 
kwamba tabia ya ukaidi, ya uasi ya Shetani inaweza kudhihirika kwa malaika 
wake mwenyewe na kwamba wanaweza kuifanya hata hivyo? Haya ni mambo 
ya kuzingatia. 

Je, unafikiri wakati Mungu alipoondoa Roho Wake, kwamba ulimwengu 
ulioumbwa ungeruhusiwa kuakisi akili iliyochafuka ya Shetani ili asiweze 
kudhibiti tena bali uumbaji huo ulikuwa unaonyesha hali yake mwenyewe ya 
jeuri, yenye machafuko. Haya yote ni mambo ambayo yanapaswa kuzingatiwa 
lakini tunajua jambo moja kwa hakika kwamba Mungu aliiondoa Roho yake na 
waliteseka na kuangamia mwishowe. 

Wazo moja zaidi ambalo ninataka kushiriki nawe. Ni kumbukumbu ya wakati 
Yesu aliposimama mbele ya Yoshua akiwa na upanga Wake mkononi Mwake. 
Upanga gani huo? Sasa jambo la kwanza ninalotaka ufanye ni kutafuta neno 
“upanga” katika Kiebrania. Inavutia sana sana. Unaandika upanga na mara ya 
kwanza kuona upanga ni panga za moto za wale walioilinda njia ya Mti wa 
Uzima na tena ningependekeza kwako kwamba tumeelewa vibaya kifungu 
hicho kwa maana ya kulinda njia ya Mti wa uzima. Roho ya Unabii inasema 
walikuwa wepesi kama panga zinazometameta. Hakukuwa na panga za chuma, 
zilikuwa panga za nuru. Unapotafuta neno “upanga” katika Kiebrania, 
inamaanisha ukame. Namna gani duniani neno “upanga” linavyounganishwa 
na neno “ukame”. Hilo linavutia, sivyo. 

Nataka ufikirie hadithi hii. Yesu alipokuja Yerusalemu, anakuja kwenye mtini 
huu na hakuna matunda kwenye mtini na anafanya nini? Anaulaani. Upanga 
unatoka kinywani Mwake. Umelaaniwa wewe. Siku iliyofuata wanakuja na nini 
kilitokea kwenye ule mtini? Umenyauka. Umepata ukame. Maji yote 
yamenyonywa ndani yake. Kuondolewa kwa Roho. Je, haipendezi kwamba 
Yesu alipokuwa msalabani alisema “naona kiu”. Je, unafikiri Anazungumza tu 
kuhusu maji ya kimwili au huu ni upanga wa neno la Mungu unaingia ndani 
yake Roho anapoondolewa? Je, unaona uhusiano. 
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Tunaona kwamba neno “upanga” linamaanisha “ukame”. Kristo ni mzabibu na 
sisi ni matawi na matawi yanapokatwa kutoka kwenye mzabibu hupata ukame. 
Roho inatolewa. Roho haipatikani tena kwao na wameachwa kwenye hiari yao 
wenyewe. Kwa hiyo huu ndio upanga ambao Kristo anatumia. 

Ninataka kukuonyesha na tulizungumza kuhusu hili mapema, jinsi Kristo 
anavyotumia upanga Wake. Mathayo 23:38. Hivi ndivyo Kristo anavyotumia 
upanga wake. Tena, neno linalotumika hapa linahusiana na uondoaji wa maji. 
Mathayo 23:38, Alisema: 

Tazama, nyumba yenu mmeachiwa hali ya ukiwa.” 

Ukiwa ni nini? Utupu, maji hutolewa nje. Huu ni upanga. Kristo anatumia 
upanga wake. “Nyumba yenu mmeachiwa hali ya ukiwa.” Ninaondoa Roho 
yangu kwa sababu inasema katika mstari wa 37: 

“Ee Yerusalemu, Yerusalemu, uwauaye manabii na kuwapiga 
kwa mawe wale waliotumwa kwako! ni mara ngapi nimetaka 
kuwakusanya watoto wako, kama vile kuku avikusanyavyo 
vifaranga vyake chini ya mbawa zake, lakini hamkutaka! 

Je, unafikiri Yesu alikuwa na pumzi ya haraka katika pua yake aliposema 
maneno haya? Alikuwa katika majonzi mazito. Hii ni ghadhabu ya Mungu na 
huelezea upanga kutoka kinywani Mwake. Nyumba yenu mmeachiwa ukiwa. 

Hii inaniletea picha nzuri ya tabia ya Mungu. Kuna mambo mengi zaidi ambayo 
tunaweza kuelezea na tunao wakati. Ninataka tu ufikirie kuhusu baadhi ya 
mambo haya kuhusu Gharika, uharibifu wa Sodoma na Gomora. Lakini nataka 
kuwaacha na wazo moja zaidi kama naweza. 

Luka 9:54. Fikiria kuhusu hadithi hii. 

Wanafunzi, Yakobo na Yohana, walipoona hayo, wakasema, 
Bwana, wataka tuamuru moto ushuke kutoka mbinguni, 
uwaangamize, kama Eliya alivyofanya? 

Je, anazungumzia hadithi gani? Sasa hii ni 2 Wafalme 1. Sio 1 Wafalme 18. Ni 2 
Wafalme 1 wanapokuja baada yake. Wanawatuma askari hawa kumfuata. 
Kundi la watu hamsini. Ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, moto na ushuke na 
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kuwateketeza hawa hamsini. Bang, moto unashuka. Inatokea mara mbili. Mtu 
wa tatu anasema “usiniue”. Luka 9:55: 

Lakini Yesu akageuka, akawakemea, akasema, Hamjui ni roho 
gani mliyo nayo. Kwa maana Mwana wa Adamu hakuja 
kuangamiza maisha ya watu, bali kuwaokoa. 

Je, anarejelea wanafunzi tu au Anamrejelea Eliya pia? Nilishangaa juu ya hili 
kwa muda mrefu. Je! Anazungumza juu ya Eliya pekee? Je! hawakuelewa tu kile 
Eliya alichokuwa akifanya? Au je, kweli anasema kwamba kile Eliya alichofanya 
hakikuwa sahihi? Nani alileta moto huo? Ulitoka wapi? 

Ninataka kukusomea kitu. Desire of Ages, ukurasa wa 215. Unaweza kuisoma 
katika Mathayo 11. Unaweza kusoma hadithi kutoka hapo. Sasa, hebu tupate 
muktadha hapa. Huyu ni Yohana Mbatizaji. Huyu ndiye nabii mkuu zaidi 
anayezungumza hapa. Yeye ndiye aliyesema, Tazama, Mwana-Kondoo wa 
Mungu, aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yohana alipokuwa gerezani, 
alituma ujumbe kwa Yesu, “Akamwambia, Wewe ndiwe yule ajaye, au 
tumtazamie mwingine? [Mt 11:3] Je! Ni nini kinachotokea kwa Yohana 
Mbatizaji? Ana shaka ikiwa Yesu ndiye Masihi wa kweli. Je, hili lingewezekanaje 
kutoka kwa nabii mkuu zaidi kwamba atilie shaka Umasihi wa Yesu? 

Ellen White anaeleza. Desire of Ages, ukurasa wa 215: 

Kama wanafunzi wa Mwokozi, Yohana Mbatizaji hakuelewa asili 
ya ufalme wa Kristo. 

Nabii mkuu zaidi hakuelewa asili ya ufalme wa Kristo. Je, hili linawezekanaje? 
Endelea kusoma. 

Alitazamia Yesu kutwaa kiti cha enzi cha Daudi; na kadiri muda 
ulivyopita, na Mwokozi hakudai mamlaka ya kifalme, Yohana 
alichanganyikiwa na kufadhaika. 

Alikuwa na ufahamu mbaya wa tabia ya Mungu na hii ilimletea shaka na 
kuchanganyikiwa. 

Alikuwa ametangaza kwa watu kwamba ili njia itayarishwe 
mbele za Bwana, unabii wa Isaya lazima utimie; milima na vilima 
vitashushwa, palipopotoka pawe sawa, na mahali palipopotoka 
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pawe tambarare. Alikuwa ametazamia mahali pa juu pa kiburi 
cha binadamu na uwezo wake kuangushwa. Alikuwa 
ameelekeza kwa Masihi kama Yule ambaye pepeo lake lilikuwa 
mkononi Mwake, na ambaye angesafisha kabisa sakafu yake, 
ambaye angekusanya ngano kwenye ghala Lake, na 
kuyateketeza makapi kwa moto usiozimika. Kama nabii Eliya, 
ambaye katika roho na nguvu zake alikuwa amekuja kwa Israeli, 
alimtazamia Bwana ajidhihirishe Mwenyewe kama Mungu 
anayejibu kwa moto. 

Je, unaona tatizo? Kisha unaposoma katika ukurasa wa 217, Ellen White 
anasema kwamba ujumbe unaporudi, Yohana Mbatizaji anatambua na 
anasema hatimaye Yohana Mbatizaji alielewa kwamba Kristo hakuja na 
mgongano wa silaha bali kuzungumza na wanadamu kwa sauti ndogo ya 
utulivu. Hatimaye alielewa. Kabla tu ya kifo chake, anapata tabia ya Mungu 
kisha anakufa. Ni nini kinatokea kwa Eliya mwishoni kabisa. Kinachofurahisha 
sana na nina nukuu za Roho ya Unabii juu ya hili kwa sababu baada ya moto 
kushuka kwenye Mlima Karmeli, Eliya anasema washike watu hao na kwa 
upanga wake mwenyewe, aliwachinja watu 850 lakini mara tu alipofanya hivyo, 
anakimbia kuokoa maisha yake. Kwa nini anakimbia kuokoa maisha yake? Kwa 
maana wale wote wanaochukua upanga wataogopa kifo cha upanga. Mtu huyu 
ambaye alikuwa amesimama bila woga. 

Roho ya Unabii inasema kwamba Eliya alikuwa amejitwika majukumu ambayo 
Mungu hakuwa amempa [1888 489.2] lakini kuna nukuu nyingine zinazosema 
kwamba Mungu alitenda kupitia kile Eliya alichofanya kwa sababu aliadhibu 
dhambi kwa dhambi. Mungu alijua kitakachotokea na hakuzuia. Ukisoma katika 
1 Wafalme 18, Mungu anasema unafanya nini hapa Eliya. Anasema nimebaki 
peke yangu, wamewaua manabii. Je, unafikiri kwamba huenda Eliya alipoteza 
baadhi ya marafiki zake kwa ajili ya manabii wa Baali? Unafikiri angeweza kuwa 
na hasira kidogo kuhusu hilo? Je, hiyo inaweza kuwa sehemu ya nia? 
Inawezekana. Kwa hiyo anakimbia kuokoa maisha yake na anaenda mlimani na 
Mungu anamwambia nini? Nchi inatikisika, mlima unatikisika lakini Mungu 
hayumo kwenye tetemeko hilo. Upepo ulitikisa mlima lakini Yeye hayuko katika 
upepo huo. Na kisha moto na unasema nini? Mungu hayuko motoni bali sauti 
ndogo tulivu. Yeye hayuko katika moto. Lakini baada ya tukio hili, Eliya asema, 
“Ikiwa mimi ni mtu wa Mungu, na ushuke moto kutoka mbinguni, uwateketeze 
hawa hamsini.” Eliya anafanya nini? Alisahau yale ambayo Mungu alisema 
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lakini kwa sababu watu hawa waliotumwa kumkamata, Mfalme wa Israeli 
alikuwa akienda kuwatuma watu wake kwa mungu wa Ekroni. Unapofanya 
hivyo, unapoteza ua wako wa ulinzi. Kwa hiyo Mungu aliondoa ukingo Wake 
wa ulinzi na kama tujuavyo kutoka kwa Ayubu 1, ni Shetani anayeshusha moto 
kutoka mbinguni na kuwateketeza. 

Ndio maana Yesu anasema hamjui ninyi mna roho ya namna gani. Anaposema 
hivyo, anamanisha roho ya Shetani. Je, hili si zuri kuliona. Kwa hiyo Eliya mara 
baada ya hili kwa sababu, ukifikiri juu yake, Eliya na Yohana Mbatizaji wako 
katika uhusiano wa chanzo na mkondo kwa sababu Yohana Mbatizaji anakuja 
katika roho na nguvu za Eliya. Sasa kabla tu Yohana Mbatizaji hajafa, anaipata. 
Je, huo ni ukuzaji wa kile kilichotokea kwa Eliya baada ya moto huo kushuka. 
Anaanza kutambua kwamba hii si tabia ya Mungu na mara moja anahamishwa 
ambayo ina maana hili ni somo kwa sababu Eliya na Yohana Mbatizaji 
wanawakilisha makundi mawili ya watu wa Mungu mwishoni mwa wakati. 
Wale waliouawa na waliohamishwa bila ya kuona mauti. Wote wawili, mwisho 
kabisa, wanaipata. Wanapata tabia ya Mungu na wanaelewa. 

Ni maombi yangu kwa kuwa tumezingatia somo hili na tumefikiria juu ya 
mambo kadhaa na, ndio, kuna mengine mengi na kuna mengi zaidi ambayo 
tunaweza kushiriki juu ya mada hii, ninaamini kuwa Mungu anatupa ujumbe. 
Ujumbe wa mwisho wa upendo kutolewa kwa ulimwengu ili kufunua tabia yake 
ya upendo. Anatupa sisi ili tuweze kutiwa muhuri kwa jina la Baba. Je, utaingia 
kwenye ua huo wa ulinzi ili kuokolewa na upanga, njaa na tauni. Na makanisa 
yatakapokasirishwa na jambo hili watatafuta kutuua na kututesa na kutulaumu 
kwa mambo haya yanayokuja juu ya nchi kwa sababu tunazishika amri zote za 
Mungu, tunakumbuka torati ya Musa pamoja na amri na hukumu na hiyo 
inajumuisha sikukuu. Hivi ndivyo inavyosema katika Kutoka 5. Kwangu mimi ni 
hali ya kuzuia maji kwa sababu nimejifunza hili na kulinganisha maandiko na 
maandiko. Tunaenda kurudia historia hii ndiyo maana sikukuu ni suala 
ninaloamini lakini si kwa jinsi watu wengi wanavyoshughulika nazo. Ninakualika 
ujifunze. 

Juu ya mada hii mahususi, hivi ndivyo vijitabu vitano tulivyo navyo. Gods of 
Egypt as Lightning from Heaven ambacho kinazungumza juu ya kupigwa kwa 
mawe. Calvary in Egypt ambacho kinazungumza juu ya mapigo huko Misri. 
God’s Strange Act ambacho kinazungumza juu ya kile ambacho Mungu hufanya 
na kitendo chake cha kushangaza. Naam anageuka kando. Tulijadili hilo 
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kiudani. Christ’s Antediluvian Cross ambapo tunazungumza juu ya Gharika. 
Natumai kesho tunaweza kukitazama kidogo kitabu hiki cha Serpent Revealed 
in Canaan Conquest. Ninajua kwamba tunahitaji kuelewa kwa nini Mungu 
aliwaamuru kuwachinja watu hao wote na kuchukua nchi ya Kanaani kwa vita 
wakati hiyo haikuwa nia yake kamwe kufanya hivyo. Naam, tunazungumzia hilo 
katika kijitabu hiki. 

Asante kwa kusikiliza. Ninatumaini kwamba imekuwa baraka kwako na 
imesaidia kujibu baadhi ya maswali. Lazima nikiri kwamba kwa mada hii 
maalum, nimesoma vitu na nimesema hivi punde, Baba, sielewi. sielewi tu. 
Unaweza kunisaidia. Unaweza kunionyesha tafadhali. Nahitaji kuelewa kwa 
sababu najua kwamba Yesu anafunua tabia ya Baba lakini siwezi kuiona katika 
Agano la Kale na hadithi hii hapa, siwezi kuiona. Kisha ghafla, inakuja chini na 
ninaiandika. Kwa hiyo namtukuza Mungu tu na najua tunapoendelea 
kuyachunguza maandiko tukiwa tumepiga magoti atatupa uwazi zaidi na zaidi 
juu ya somo hili ili tuweze kutangaza ujumbe huu wa mwisho wa upendo. 

Je, huu ni ujumbe ambao ulimwengu ungependa kusikia? Dunia itaangazwa 
kwa utukufu wa Mungu na tabia Yake kama sifa za Shetani zinavyovuliwa mbali 
na Baba yetu na kisha tunaweza kutiwa muhuri katika vipaji vya nyuso zetu kwa 
jina la Baba yetu. Tuombe kwa ajili ya muhuri huo? 

Baba yetu aliye mbinguni, ni furaha sana kuweza kuzungumzia mambo haya. 
Tunapojifunza kwa bidii Biblia na Roho ya Unabii tunaona sehemu nyingi sana 
ambazo tumezielewa vibaya, tumesoma maandiko katika agano la kale, 
tumeona sura yetu ya jeuri kwenye maandiko lakini kwa nuru ya tabia ya Kristo, 
ambaye ni yeye yule jana, leo na hata milele, tunaona tabia nzuri ya Baba yetu. 
Aliyejawa na wema na ukweli, mwingi wa wema, rehema na neema na 
hatawaweka wazi wenye hatia kuwapatiliza watoto maovu ya baba zao hadi 
kizazi cha tatu na cha nne. Na tunapoona katika kifo cha Kristo msalabani, 
tunaona kifo cha waovu katika mwisho wa nyakati. Wewe ni Baba tu. 
Ninakusifu tu na kukushukuru kwa haki yako, kwa uadilifu wako, kwa ukweli 
wako na rehema na upendo wako mkuu. Ninaomba kwamba wale wote 
watakaosikia maneno haya wafurahi katika ukweli kwamba Mungu ni upendo 
na tunakushukuru Baba katika jina la Yesu. Amina. 

 



 

 156 

8	-	Uharibifu	wa	Pentagon	ya	Uongo	
Lililowasilishwa - 29 Oktoba 2016 

Baba uliye Mbinguni tunakushukuru tu kwamba tunaweza kukusanyika pamoja 
katika Sabato yako. Tunakushukuru kwa kuwa hii ndiyo siku hapo mwanzo 
ulipoburudishwa. Na katika Bwana Yesu Kristo, tunakushukuru tunaweza 
kushiriki burudisho hilo, pumzi ya Roho juu ya mioyo yetu. Ninaomba kwamba 
tunapotumia muda huu pamoja kwamba kuwe na chakula kwa wakati wake, 
kwa maana kuna njaa katika nchi kwa ajili ya neno la Mungu. Na tunaomba 
Baba, kwamba tunapoona mawingu ya dhoruba kwenye upeo wa macho 
yakikusanyika, kwamba tuinue vichwa vyetu tukijua kwamba “ukombozi wetu 
unakaribia”; ili mioyo yetu isitulegee kwa kuogopa mambo yatakayoupata 
ulimwengu. Tunajua kuna uchaguzi unakuja hivi karibuni, na kuna sintofahamu 
nyingi kwa sababu ya hili, na hatuna uhakika kitakachotokea. Lakini tunajua 
kwamba wale wanaomtumaini Bwana “watapata nguvu mpya; watapanda juu 
kwa mbawa kama tai; watapiga mbio, wala hawatachoka; watakwenda kwa 
miguu, wala hawatazimia.” Tunakushukuru, katika jina la Yesu. Amina. 

Kwa hiyo, katika siku chache zilizopita tumekuwa tukijadili mada ya Pentagon 
ya Uongo, iliyojengwa juu ya kauli katika Great Controversy, ukurasa wa 561. 
Maneno ambayo yalisemwa kwa Hawa bustanini: “Hakika hamtakufa”, ndio 
msingi wa fundisho la Kutokufa kwa Nafsi, ambalo huleta uhusiano na Umizimu 
- mabadiliko ya neno la Mungu, kubadilisha neno la Mungu kumaanisha kitu 
tofauti, na mara nyingi kinyume na kile Anachomaanisha. Hii ndiyo kanuni ya 
msingi ya ufalme wa Shetani. 

Na tena, katika ukurasa wa 588 wa Great Controversy, Roho ya Unabii inasema: 
“Kupitia makosa mawili makubwa ya kutokufa kwa nafsi yanayopelekea 
kwenye umizimu, na utakatifu wa Jumapili, Shetani atawaleta watu chini ya 
madanganyo yake. Kwa hiyo, juu ya nguzo hizi mbili, Babeli imejengwa: 
Kutokufa kwa Nafsi, na Utakatifu wa Jumapili. Hizi ndizo nguzo za msingi za 
Babeli. 

Na kama nilivyosema hivi majuzi, madhehebu yoyote ambayo hayasimami juu 
ya nguzo hizi mbili, angalau katika ufahamu wa Ukristo, si Babeli. Lakini mara 
unaposimama juu ya nguzo hizi, mara unapokumbatia nguzo hizi, wewe ni 
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sehemu ya Babeli. Huu ni tofauti muhimu. Unaweza kunywa mvinyo wa Babeli, 
lakini bado usisimama kwenye jukwaa. Kitu tu cha kuzingatia. 

Na hivyo, juu ya hili, pointi hizi tatu hapa; Nimerejelea Patriarchs and Prophets, 
sura ya 1: Mashtaka matatu ya Shetani dhidi ya serikali ya Mungu. Shtaka la 
kwanza ni: “Hatutamruhusu mtu huyu atawale juu yetu, Mwana wa Mungu.” 
Lusifa alidai haikuwa haki kwamba Kristo awekwe juu yao. Kama inavyosema 
katika sura hiyo iliyofafanuliwa kwa uzuri sana: “Utukufu wa Aliyekuwapo 
Mwenyewe uliwazunguka WOTE WAWILI”, ikizungumza juu ya WAWILI! 
Tunaweza kuhesabu, si watatu, bali wawili; uliwazingira wote wawili. 

Na bila shaka, Shetani, katika ukurasa wa 36 wa Patriarchs and Prophets: 
“Alipindisha ile akili kuu kubishana na ukuu wa Mwana wa Mungu, na hivyo 
kuipotosha hekima ya Mungu.” Na kwa hiyo, tuna fundisho la Utatu, ambalo ni 
kuficha asili ya Mwana mzaliwa wa Mungu, au kinyume chake fundisho la 
Uariani, ambalo linafundisha kwamba Kristo ni kiumbe aliyeumbwa. Mara 
nyingi mimi hushutumiwa kuwa Mwariani. Lakini ninasema tu: Mimi ni Adrian! 
Usikosee jina langu. Kicheko. Kwa Shetani, haijalishi unaenda upande gani 
kuhusu suala hili, mradi SI “Kristo aliyezaliwa na Baba, na kurithi vitu vyote 
kutoka kwa Baba yake.” 

Kwa hiyo, tunaona kwamba wakati Baba aliposimama, na kusema: “Mwanangu 
ni sawa na Mimi”, kwamba Shetani ndipo alipogeuza bunduki zake kwa Baba, 
na akaishambulia tabia ya Mungu. Je, anashambuliaje tabia ya Mungu? Sheria 
ni nakala ya tabia ya Mungu, na katika kushambulia Sheria ya Mungu, 
anashambulia tabia ya Mungu. Na kisha anashambulia tabia ya Mungu moja 
kwa moja: “Kwa sababu ya Sheria yako, ambayo inadai kifo cha mkosaji, Huwezi 
kuwa mwenye rehema na haki. Unaweza kuwa kati ya kimoja au kingine.” 

Na kwa vile tumetumia muda kuangalia mtindo wa kufikiri ambao Utatu 
unatanguliza, tunaona katika dhana ya uelewa sawa wa Uungu, una vyanzo 
viwili; tuna Baba na Mwana. Hii inajenga mawazo ya upinzani. Unaona 
inavyoonyeshwa kwa jinsi watu wanavyoomba. Je, unamwomba Baba, au 
unamwomba Mwana; kwa sababu wote ni sawa, huru kwa haki yao wenyewe. 
Na unapata ugumu katika ufahamu huu; mawazo ya upinzani. 

Katika kanuni ya Mwana mzaliwa-pekee, una Baba anayemleta Mwanawe 
pekee, na una chanzo: “Kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba, ambaye vitu 
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vyote vimetoka kwake; na Bwana mmoja Yesu Kristo, ambaye kupitia kwake 
vitu vyote vimekuwako.” Na hii miwili ni mifumo miwili tofauti ambayo kwayo 
akili ya mwanadamu huanza kufikiria. Tulizungumza juu ya hili kwa kurejelea 
jinsi tunavyoelewa Biblia. 

Biblia imetolewa kwetu katika sehemu mbili… Jambo la msingi kwetu leo ni, 
kuna uhusiano gani kati ya la Kale – na sipendi kutumia maneno haya, Agano la 
Kale na Agano Jipya, kwa sababu inapendekeza Agano la Kale na Jipya. Agano; 
na huu ni ukiukaji wa ujumbe wa 1888. Lakini ikiwa tunaelewa kabla ya 
Msalaba, maandiko kabla ya Msalaba, je, tunaelewa, na tutatumia maneno 
haya Agano la Kale na Agano Jipya katika mfumo wa upinzani? 

Kama vile katika mazungumzo na mtu fulani, Yohana sura ya 1, mstari wa 17: 
“Kwa maana torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, bali neema na kweli zilikuja 
kwa mkono wa Yesu Kristo.” Neno “lakini” hapa limeongezwa. Na, kama 
ningewaambia watafsiri wa King James: Toa kitako chako hapo! Kwa sababu 
inasema: KWA SABABU torati ilikuja kwa mkono wa Musa, neema na kweli 
zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Na kwa hivyo, hapa ndipo tunapoona Sheria 
na neema. 

Tunapoona kwamba Yesu ni mng’ao wa utukufu wa Baba, ndivyo tunaona 
kwamba Agano Jipya ni mng’ao wa utukufu wa Agano la Kale. Mfano ni mzuri. 
Tunapoona kwamba Kristo ni ukuzaji wa Baba yake, ndivyo tunaona kwamba 
Kitabu cha Sheria ni ukuzaji wa Amri Kumi. Ni mfumo mzuri, na sio lazima 
tufanye kazi katika upinzani. 

Kanuni hiyo hiyo inatumika kwenye Biblia na Roho ya Unabii. Ikiwa unafanya 
kazi katika mfumo huu, una ufahamu huu uliochanganyikiwa wa nuru ndogo 
na nuru kubwa zaidi; na je, ni mamlaka sawa, na yanahusiana vipi? Katika 
mfano wa Baba na Mwana, ni rahisi sana. Tunapata mafundisho yetu yote 
kutoka kwenye Biblia, lakini yamekuzwa na kukurahisisha kupitia Roho ya 
Unabii. Ni mchakato rahisi. Tunapoutazama ulimwengu wetu unaotuzunguka 
kupitia ufahamu wa Baba na Mwana, kila kitu kinakuwa rahisi. Kwa maana 
tuliumbwa kwa mfano wao. “Mungu akamwambia Mwanawe, na tumfanye 
mtu kwa mfano wetu.” 

Na kwa hivyo, kwa kutumia kanuni hii ya upinzani, na ninataka kukuuliza swali 
hili: Ipi ni ya kwanza, haki au rehema? Ni mawazo ya kuvutia, sivyo? Swali 
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lingine: Ni ipi ya kwanza, tabia au nguvu? Inavutia tu jinsi tunavyofikiria. Je, 
tunacheza nazo dhidi ya kila mmoja? Je, haki na rehema zinapingana? 
Hazipingani. Nimechunguza Maandiko, na ninaona kwamba Biblia inasema 
kwamba Mungu ni mwenye rehema SIKU ZOTE! Sawa, Yeye daima ni mwenye 
rehema; na kwamba anatekeleza haki. 

Kwa hivyo, ni kwa rehema ya Mungu kwamba Mungu Anatekeleza haki Yake, 
na rehema na haki havipingani; haki ni udhihirisho wa rehema ya Mungu. Je, 
tunaona hili? Lakini katika mfumo wa upinzani, Shetani katika ufahamu wake 
alitenganisha haki na rehema. Na alifanya hivyo, ili haki itendeke tu pale 
rehema ambapo haifanyi kazi; kwamba hizi ni kanuni ambazo haziwezi kufanya 
kazi pamoja; haki inapingana na rehema. Na tunapopata muundo huu katika 
akili zetu, ni ngumu sana. Lakini tunapoelewa kwamba haki ni onyesho la 
rehema, inabadili kabisa mawazo yetu. 

Na hivyo, hizi ni pointi ambazo tumekuwa tukiziangalia. Tumepitia hatua kwa 
hatua katika siku chache zilizopita. Tumeingia kwenye kile tulichokuwa 
tukifanya Ujerumani, ambapo ilituchukua wiki nne kupitia Pentagon, 
tuliposhughulikia vipengele kadhaa vya ujumbe huu kujenga jukwaa la 
Waadventista, tukienda hatua kwa hatua juu ya kila moja ya pointi hizi. 

Na wasilisho la mwisho, tuliangalia somo la tabia ya Mungu. “Ujumbe wa 
mwisho wa rehema kwenda kwenye ulimwengu unaokufa, ni ufunuo wa tabia 
ya Mungu”; upendo wa Mungu. Ni ujumbe wa mwisho wa rehema kwenda 
ulimwenguni. Na tuliangalia kanuni ya: Je, Yesu Kristo, Alipokuja katika dunia 
hii, ni ufunuo mkamilifu wa tabia ya Baba? Tunapotazama maisha ya Yesu...; na 
tuliangalia idadi ya vifungu. Angalia wasilisho la mwisho, ikiwa unataka 
kuangalia dondoo hizo za ufunuo wa Baba kupitia Yesu Kristo. “Dunia ilikuwa 
giza kwa sababu ya kutomfahamu Mungu.” “Kristo alikuja katika ulimwengu 
huu ili kumfunua Baba.” Yesu anasema katika Yohana 14, mstari wa 9: “... Mimi 
nimekuwa pamoja nanyi siku hizi zote, nawe usinijue, Filipo? Yeye aliyeniona 
mimi amemwona Baba; ...”. 

Na kwa hiyo, Yeye anamwambia, kama umeniona Mimi, umemwona Baba. Na 
hii inatuletea kitendawili. Kwa sababu, ikiwa kile ambacho Yesu anatufunulia 
katika maisha yake ya duniani ya zaidi ya miaka mitatu, ni ufunuo kamili wa 
Baba, tuna tatizo; kwa sababu hakuua mtu yeyote alipokuwa hapa duniani. Na 
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hilo kwa matumaini litatufanya tufikirie, vema, vipi kuhusu hadithi zote katika 
Agano la Kale? Je, tunashughulikiaje mambo haya yote? 

Sasa, tumeshughulikia idadi ya haya. Na tumeangalia mada ya kile 
kinachotokea katika mwisho wa wakati, wakati waovu watakapoangamizwa na 
mng’ao wa kuja kwa Mungu. Tumeangalia kauli katika Great Controversy..., 
ilikuwa ukurasa wa 652, Katika nuru ya Msalaba, inasema kwamba sifa hizo za 
Mungu zinazoonekana kuwa za kutisha..., sinukuu sasa, bali (zile sifa ambazo) 
zinaonekana kuwa za kutisha, ni nzuri na za kuvutia; katika nuru ya Msalaba. 
Na haya ni baadhi ya mambo ambayo tulikuwa tukiyaangalia jana usiku. 

Lakini, jambo kubwa tulilotazama jana usiku, na kwa nini ni muhimu katika 
kuheshimu Sheria na Maagano: Kwamba bila kuelewa Maagano kwa usahihi, 
hatuwezi kuelewa tabia ya Mungu; utasoma Maandiko kimakosa. 

Na jambo kuu ambalo tulikuwa tukieleza hivi majuzi, ni kwamba Maagano pia 
yako katika muundo wa kiungu; kwamba Agano la Kale ni njia, ambayo 
inatuongoza kwenye Agano Jipya. Kwa sababu, kama inavyosema katika 2 
Wakorintho sura ya 3, mstari wa 7: “... huduma ya mauti, iliyoandikwa na 
kuchorwa katika mawe, ilikuwa ya utukufu,...”. Ilikuwa ni kazi tukufu 
iliyofanywa. Agano la Kale limekusudiwa kukuhukumu kifo, ili “...ulimwengu 
wote uwe na hatia mbele za Mungu.” Warumi sura ya 3, mstari wa 19. 

Na wakati Agano la Kale linapofanya kazi hii, linasema: “… torati ilikuwa 
kiongozi wetu wa kutuleta kwa Kristo”, katika kielelezo cha kiungu. Ukitaka 
kuzaliwa mara ya pili, lazima ufe. Hii ndiyo kanuni ya msingi; kifo huendeleza 
maisha. Sote tutapitia njia hii. Kwa nini? “Kwa sababu wote wamefanya 
dhambi, na kupungukiwa na utukufu wa Mungu.” Tuna mazoea ya kutoa ahadi 
kwa Mungu. 

Na tuliangalia kanuni kwamba wakati wanadamu wanafanya ahadi kwa 
Mungu, unajua kwamba ni Agano la Kale. Wakati Mungu anapofanya ahadi kwa 
mwanadamu, unajua kwamba ni Agano Jipya. Na tuliangalia katika Kutoka sura 
ya 6, kwamba Mungu alisema mara saba: “Nitafanya, nitafanya, nitafanya, 
nitafanya, nitafanya, nitafanya, nitafanya”. Na Israeli wakasema: Hatukuamini 
wewe. Na ni mpaka Kutoka sura ya 19, ambapo Israeli husema: “Nitafanya”; na 
hapo ndipo Agano la Kale liliporasimishwa; Kutoka 24, wakati Musa 
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ananyunyiza damu kwenye kitabu, na juu ya watu, na wanaingia rasmi katika 
Agano la Kale. 

Kwa nini Mungu aliwaruhusu kufanya hivi? Kwa sababu alitaka waelewe 
dhambi zao wenyewe; kwamba hawakuweza kutimiza ahadi zao wenyewe. Hii 
ndiyo kazi, hii ndiyo huduma ya mauti; kwamba watu watajitoa wenyewe, na 
kuingia katika Agano Jipya. Kama Wagoner asemavyo: “Na wakati mtu huyo 
anasema: “Ninakata tamaa, siwezi kufanya hivyo tena.”Haleluya! Umelifanyia 
kazi. Sasa unaweza kuingia katika Agano Jipya.” 

Na hii ni kanuni muhimu sana. Tunahitaji kuelewa kanuni hii ya kifo, na kazi ya 
Sheria katika Agano la Kale ili kutuleta katika Agano Jipya, kuelewa tabia ya 
Mungu. Nataka nifuatilie hili kwa makini sana, ili tuweze kulifuatilia hili. 

Yakobo 1:23; tunaposoma mstari huu, ni muhimu sana! Tunaposoma Biblia 
kama wasikiaji wa Sheria, tunaona uso wa nani katika Maandiko? Yakobo sura 
ya 1, mstari wa 23: “Kwa maana mtu akiwa ni msikiaji wa neno, wala si 
mtendaji, huyo ni kama mtu ajiangaliayeye uso WAKE wa asili katika kioo.” 

Kwa hiyo, unaposoma Biblia, unasoma Sheria; na unaisoma katika Agano la 
Kale; unasoma tabia yako mwenyewe. Kwa sababu Sheria inakuonyesha tabia 
yako mwenyewe; inarudi kwako. Na kile unachofikiri kuwa ni tabia ya Mungu, 
ni tabia yako mwenyewe; sheria ni inakuonyesha jinsi ulivyo. Je, unafuata 
kanuni hii? 

Unapoitazama Sheria ya Mungu, inakuonyesha tabia yako, mpaka unapozaliwa 
mara ya pili, na kupokea nia ya Kristo: “Iweni na nia iyo hiyo ndani yenu ambayo 
ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu”. Na tunapokuwa na nia ya Kristo, 
tunamwona Baba jinsi Kristo anavyomwona Baba, na tunakuwa na picha 
tofauti kabisa ya Mungu. Na hili ndilo tatizo kuu ambalo linawazuia watu 
kuelewa tabia ya Mungu. 

Na tunataka kuangalia mfano. Ninataka kuanza na rahisi zaidi kwanza; katika 
Mathayo sura ya 15. Ninajua kwamba tulikuwa tumeandika hapa kuzungumzia 
Msalaba. Ninataka kufikia hilo, lakini nilikuwa na maswali kadhaa kuhusu suala 
hili, kuhusu matumizi ya Israeli ya upanga, na ninataka kushughulikia baadhi ya 
mambo haya kabla hatujaendelea. 
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Mathayo sura ya 15. Inasema, mstari wa 22: “Na tazama, mwanamke 
Mkananayo wa mipaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, Unirehemu, 
Bwana, Mwana wa Daudi; binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye 
hakumjibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea, wakamwomba, 
wakisema, Mwache aende zake; kwa maana anapiga kelele nyuma yetu”. 
Kwanza kabisa, Yeye hamjibu. Huo ni ufidhuli kidogo, sivyo? “Lakini ni YESU, 
kwa hiyo lazima iwe sawa.” Anafanya nini? Anajaribu! Anafanya nini? 

“Akajibu, akasema, Sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya 
Israeli.” Kweli? Anasema nini? Hajali mwanamke huyu? 

“Ndipo yule mwanamke akaja, akamsujudia, akisema, Bwana, nisaidie.” 
Mwanamke huyu hakuzingatia jibu la Hapana. Anajua kitu fulani. Yeye hazisikii 
kauli hizi. Anaendelea kuja, na kisha mstari wa 26. Sasa anapigana mweleka 
katika wakati wake mwenyewe wa shida ya Yakobo. Dhambi zake zinasukumwa 
juu yake; zinasukumwa juu yake; anashindana mweleka na malaika, na anafikiri 
ni adui; lakini kwa hakika ni Mwana wa Mungu. 

“Si vema kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa.” Je, alimuita tu 
mbwa? Inaonekana hivyo kwangu; kwamba alimwita mbwa. Si sawa kuchukua 
chakula cha watoto, na kuwapa MBWA! Wayahudi walikuwa na mtazamo gani 
juu ya Wasamaria? Walikuwa mbwa! Mwanamke huyu alielewa ni nini 
Wayahudi wangefikiria kuhusu Wasamaria? Kwamba walikuwa mbwa! 

Kwa hiyo, elewa, mwanamke huyu hajazaliwa mara ya pili, ambayo ina maana 
kwamba yumo katika Agano la Kale. Je, kazi ya Agano la Kale ni nini? Hatia ya 
dhambi; ni utawala wa kifo. Na kwa hiyo, Yesu anaakisi kwake mawazo yake 
mwenyewe, ili yeye aamue, kama ataingia katika Agano Jipya kwa imani, au 
kama atakaa na ndugu zake WANAOWACHUKIA Wayahudi. Na kwa hiyo, 
anafichua mvutano huu wa ubaguzi kati ya Wasamaria na Wayahudi kupitia 
agano, kupitia huduma ya kifo; “Kama uhukumuvyo, ndivyo 
utakavyohukumiwa,” Mathayo sura ya 7, mstari wa 2. 

Na yeye katika akili yake amefundishwa katika mafunzo ya Wasamaria 
kuwafikiria Wayahudi kwamba wao ni wakubwa! Na kwa hivyo, Yesu anaakisi 
hili kwake. Hii ndiyo kazi ya Sheria katika Agano la Kale. Ukishaelewa kanuni hii 
Biblia itaanza kufunguka katika kuelewa. Vinginevyo tunapaswa kusema, vema, 
Yesu alimwita mbwa, na kuhalalisha kuita watu majina ya ajabu. 



8 - Uharibifu wa Pentagon ya Uongo 
 

 163 

Lakini mstari wa 27. Inasema nini? “Akasema, Kweli Bwana, lakini mbwa hula 
makombo yaangukayo katika meza ya bwana wao.” NIMEIPENDA hiyo aya! 
Inazungumza na moyo wangu; mwanamke huyu. Mrembo! Agano la Kale 
linafanya kazi yake. Anajaribiwa. Chuki yake ya ubaguzi dhidi ya Uyahudi 
ambayo amepewa na wazazi wake na jamii yake katika utamaduni wake, 
anajiweka huru; kwa sababu amesikia habari za mtu huyu Yesu. Anajua 
kwamba Yeye ni mwingi wa rehema. Ameona rehema machoni pa Mungu 
kupitia Yesu Kristo, na anakataa kuachilia. Hivi ndivyo anavyoingia katika Agano 
Jipya! 

Na Anasema nini? “Ndipo Yesu akajibu, akamwambia, Ee mwanamke, imani 
yako ni kubwa; Haleluya! Anazaliwa mara ya pili! Na anapokea jibu la maombi 
yake. Mara tu unapoelewa kanuni hii, unaweza kuanza kufahamu baadhi ya 
hadithi katika Agano la Kale. 

Ninataka kushiriki moja katika Mwanzo sura ya 22. Ibrahimu alitoka Uru wa 
Wakaldayo. Alikuwa amezungukwa na ibada ya sanamu. Familia yake ilikuwa 
imejihusisha na ibada ya sanamu, na ukisoma Patriarchs and Prophets, watu 
hawa walikuwa na mila na desturi za kuvutia. Na kwa hiyo, tunasoma sura ya 
22, mstari wa 1 : “Ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahimu, 
akamwambia, Ee Ibrahimu! Naye akasema, Mimi hapa. Akasema, Umchukue 
mwanao, mwana wako wa pekee, umpendaye, Isaka, ukaende zako mpaka 
nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo 
nitakaokuambia.” 

Mtu asiyeamini Biblia anaposema: “Huyu ndiye Mungu wenu; anaamuru 
kuuawa na kuangamizwa kwa watoto. Mnaabudu mungu wa namna hii?”, 
unajibuje, unasemaje? Hapa ndipo Maagano yanakuwa muhimu sana. 

Utamaduni wa kule alikotoka ulikuwa kwamba watoto watolewe dhabihu. Hii 
ni kanuni ambayo alikulia nayo. Na katika kufikiri kwake mwenyewe, katika 
utamaduni wake mwenyewe, Mungu anataka kumjaribu kwa kanuni hii. Na 
kwa hivyo, neno la Mungu linaakisi utamaduni wake, asili yake. Anaona sura 
yake ya asili katika neno la Mungu, kwa sababu kazi ya Agano la Kale ni kuleta 
kifo; na hii ndiyo sababu ni mtihani kwake. Lakini kupitia mchakato huo, kupitia 
ufahamu huo katika kumwamini Mungu, anachagua kuamini. Kwa sababu neno 
la Mungu linasema: “Nanyi mtakuwa taifa kubwa, nami nitafanya mambo haya 
yote kwa ajili yenu. Na kwa hiyo, wakati anafuata amri hii akilini mwake, 
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anakataa kuiacha ahadi ya kwamba atakuwa taifa kubwa. Na katika mtihani 
huu, katika pambano hili kuu sana analopitia, analetwa katika Agano Jipya. 

Je, unaona kanuni? Kuakisi kwa utamaduni wa mwanadamu, na kuelewa neno 
la Mungu, kunafichua kama kioo mawazo ya mwanadamu; na kupitia mchakato 
huo, wale wanaoshikilia ukweli wa maneno ya Mungu...; kwa sababu aliamini 
katika ufufuo, ya kwamba Mungu aweza kumfufua mwanawe katika wafu, 
aliamini neno la Mungu; na kwa njia ya imani ya neno hili, ufahamu wake wa 
awali katika Agano la Kale ulichomwa moto, na akaletwa katika Agano Jipya. 

Je, hiyo ni nzuri? Inakupa ufahamu wa jinsi ya kushughulikia picha hizi. 
Unapoelewa kwamba Agano la Kale na Agano Jipya vinafanya kazi pamoja 
kama chanzo na njia - huu ulikuwa kiini cha ujumbe wa 1888 - kukuhamisha 
kutoka kwenye Agano la Kale hadi Agano Jipya. 

Na unapoelewa kwamba Agano la Kale liko tayari kutoweka, kama inavyosema 
katika Waebrania sura ya 8, tunaona kwamba “... torati ilikuwa kiongozi wetu 
wa kutuleta kwa Kristo.” Lakini kama Roho ya Unabii isemavyo, Kristo basi 
anatuelekeza kwenye Sheria. Na kwa hiyo, kazi ya utakaso inasonga mbele, 
kama inavyosema katika Great Controversy, sura ya 27, Uamsho wa Kisasa. Ni 
endelevu; sio kazi ya papo hapo. Unarudishwa kwenye Sheria, na Sheria 
inakuhukumu kwa dhambi, na kisha unarudishwa kwa Kristo ili kupokea 
rehema na neema. 

Kwa hiyo, Agano la Kale na Agano Jipya yote yanafanya kazi katika maisha yetu; 
moja likileta kifo kwenye utu wa kale; lingine likileta uzima kwa mtu mpya; 
Yakobo na Esau wakishindana ndani ya tumbo la uzazi, wakiwakilisha Agano la 
Kale na Jipya. Unaona kanuni? 

Na kwa hiyo, tunasema: “Hapana hapana, mimi si sehemu ya Agano la Kale!” 
Vema, Agano la Kale ni kazi tukufu, kuweka utukufu wa mwanadamu 
mavumbini. Hii ndiyo kazi. Mawili haya hufanya kazi bega kwa bega hadi 
unapotiwa muhuri. Na tunapotiwa muhuri, Agano la Kale hutoweka; hatuoni 
tena uso wetu kwenye kioo; hatusomi tena neno la Mungu kulingana na 
mwanadamu wa asili. Tunayasoma kama Kristo anavyoyasoma Maandiko; 
“Sheria yako jinsi niipendavyo! Ndiyo kutafakari kwangu mchana kutwa.” 
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Na kwa hiyo, ukiwa na hili akilini, nataka uangalie mstari huu katika 
Kumbukumbu la Torati sura ya 7, mstari wa 2: “Na Bwana, Mungu wako, 
atakapowatoa mbele yako, uwapige na kuwaangamiza kabisa; usifanye agano 
nao, wala kuwarehemu.” 

Wanaume, wanawake, watoto waliouawa kwa upanga; na Richard Dawkins 
anakuelekezea, na kusema: “Huyu ndiye Mungu wenu? Hili ndilo analoamuru; 
kuchinja watoto wadogo? Mnamwabudu mungu kama huyu?” Unajibuje swali 
kama hilo? “Sawa, Mungu aliamuru!?” Je, unashughulikiaje hili? “Sawa, unajua 
walikuwa watu wabaya, na mambo haya yalihitaji kutokea!?” 

Tunahitaji kurudi nyuma kidogo, na kuelewa. Nimejaribu kueleza hili kwa 
undani katika kijitabu cha Serpent Revealed in Canaan Conquest. Tunacho 
huko. Katika suala la kwa nini upanga ulitumiwa, tunazo kauli, kauli chache 
katika Roho ya Unabii, kuhusiana na hili. Patriarchs and Prophets, ukurasa wa 
392: “Bwana hakuwa amewahi kuwaamuru kupanda na kupigana. Je, 
tunapatanishaje hili? Kamwe haikuwa nia ya Mungu kwa wana wa Israeli 
kuchukua nchi ya Kanaani kwa vita. 

Kutoka 23:27 inakuambia. Angeweka hofu juu ya watu, na Angewafukuza kwa 
mavu. Hivyo ndivyo Mungu alivyosema. “Ikiwa mtaisikia sauti yangu, na 
kulishika agano langu; kama mtaingia katika Agano Jipya, nitakuwa boma la 
ulinzi kwenu pande zote; mkistahi patakatifu pangu, na kushika sabato yangu, 
mimi nitawatunza ninyi; na adui zako watakimbia mbele yako.” Lakini 
hawakufanya hivi. Hawakuliamini neno la Mungu; hawakuamini “nitafanya” 
zote ambazo alikuwa amezisema. 

Na kwa hivyo, tunaona nini? Naam, tuna historia ya kuvutia na Ibrahimu. 
Abrahamu anafanya nini mpwa wake Lutu anapochukuliwa mfungwa na 
makundi yenye hasira ya siku hizo? Kulikuwa na vita kati ya Kedorlaoma na 
wafalme wa Sodoma na Gomora; watano dhidi ya wafalme wanne, na mpwa 
wake alikamatwa katikati ya vita hivi. Na kwa hivyo, anachukua 300 ..., idadi m 
ya watu wake ilikuwa 318 waliofunzwa, na anaenda na kumwokoa mpwa wake. 
Tendo la ushujaa sana. 

Na unaweza kufikiria watoto wa Ibrahimu wamekaa karibu na moto wa kambi: 
“Oh, ungemwona baba yetu Ibrahimu, alipouchukua ulimwengu, na 
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akawashinda.” Hilo lingekuwa chanzo cha kiburi kidogo, sivyo? Ili uweze 
kuyashinda mataifa haya makubwa. 

Lakini inasema katika Roho ya Unabii, kwamba Ibrahimu aliporudi nyumbani, 
na inasema: “Akakumbuka matukio ya mauaji aliyoyashuhudia; alifadhaika 
sana rohoni mwake; ya kuwa alikuwa mtu wa amani, lakini sasa alikuwa 
ameichochea hasira ya mataifa, nao wangerudi kumchukua.” Na haya ndiyo 
matokeo ya wale wanaochukua uhai. Wale wanaochukua uhai, wanaogopa 
zaidi kwamba maisha yao yatachukuliwa. “Yeye ashikaye upanga, lazima 
ataangamia kwa upanga”; hofu ya mara kwa mara ya kifo, kwa sababu 
umechukua uhai. 

Kwa nini Kaini alipaswa kutiwa alama maalum, ili mtu yeyote asimwue? Kwa 
sababu alikuwa akiyumbayumba na kutetemeka, “mkimbizi na mzururaji katika 
Nchi”. Kwa sababu aliogopa kwamba mtu fulani angemuua. Kwa sababu “kama 
uhukumuvyo, ndivyo utakavyohukumiwa”. Dhambi yako imeandikwa kwa 
kalamu ya chuma kwenye pembe za madhabahu zako, na juu ya moyo wako, 
inasema katika Yeremia sura ya 17. 

Na hivyo, Ibrahimu alileta upanga katika Israeli, na itatumika katika athari 
kuporomoka katika siku zijazo. Tunaona katika Mwanzo, tunaona hili kwa wana 
wa Yakobo, Lawi na Simeoni - tunapoona kanuni hii ya kukuza kutoka kwa 
Ibrahimu hadi Yakobo, tunaona ukuzaji wa kile ambacho Ibrahimu amefanya. 
Lutu mpwa wake ametwaliwa; mmoja wa wanafamilia yake anachukuliwa, na 
kutendewa vibaya. Anarekebisha hali hiyo. Lawi na Simeoni, dada yao 
anatwaliwa, na kudanganywa na Mshekemu huyu. Na kwa hiyo, 
“Tutamwonyesha Mshekemu mambo machache.” Walitenda kwa hila. 
Wakautwaa upanga; waliwaua wengi wao. Walichukua mifugo yao; walichukua 
wanawake wao; walichukua watoto wao. Kundi zuri la watu! Upanga unaishi 
katika Israeli! Huu ndio ulikuwa urithi wao ambao walikuwa wakijijengea 
wenyewe, na Mungu anawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 
tatu na cha nne. Hiki ndicho kinachofanyika. 

Na hivyo, hii ni katika ukoo wa damu ya Musa. Ilikuwa ni babu yake mkuu 
ambaye alikuwa amefanya hivi. Na kwa hiyo, Musa anapoitwa, na akamwona 
yule Mmisri akimpiga ndugu yake, misukumo sawa, maumbile, mfumo wa akili 
huinuka, na anamuua Mmisri. Hivi ndivyo wanavyoshughulika na mambo. 
Lakini nini kilitokea? Vema, ilimbidi Musa aende nyikani kwa miaka arobaini. 
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Kwa sababu, kama Roho wa Unabii alivyosema, Musa alifikiri hivi ndivyo 
ingefanywa. Lakini Mungu alikuwa amesema, sitaki kufanya hivyo. Sitachukua 
nchi kwa vita. Haiwakilishi Mimi ni Nani. Kwa hiyo, tuna tatizo. Waisraeli 
walipotoka Misri, Waisraeli walilazimika kuwaua watu wangapi, walipopitia 
Bahari Nyekundu? Samahani, ni Wamisri wangapi? Hawakuweza kumuua 
yeyote kati yao. Hivi ndivyo Mungu alivyokuwa anaenda kuwakomboa. 
Hakupaswa kufanya lolote. 

Na hivyo, kutoka 14, 15, 16, 17: Kunung’unika, kulalamika, kunung’unika, 
kulalamika; “Mungu atatuua nyikani, atatuua nyikani, atatuua nyikani.” 
Waliendelea kusema mambo haya. Na kwa hiyo, wanalalamika kuhusu maji, na 
kama tulivyogundua majuzi usiku, kwamba walitaka kumpiga mawe Musa, kwa 
nini? Kwa sababu kupiga mawe ilikuwa desturi ya Wamisri. Ndivyo 
unavyowaadhibu watu wanaoikosea miungu ya Misri. Kwa hiyo, Waisraeli sasa 
wanafuata njia ya Wamisri ya kushughulika na mambo yaliyowaudhi, na 
wanataka kumpiga mawe. Kwa hiyo, hii ndiyo sababu kupigwa kwa mawe 
kunaingia kwenye Torati, kwa sababu kunaakisi Agano la Kale, akili ya 
mwanadamu. 

Tunataka tu kusisitiza jambo hili. Katika Agano la Kale, haijalishi ni njia ngapi 
unaweza kupanga kuua watu kwa kukufuru. Yote ambayo Mungu anataka 
kufanya, ni kupata hukumu ya kifo, ili aweze kukuleta katika Agano Jipya, na 
kukupa rehema. Hivi ndivyo inavyofanya kazi; unaweza kuweka mawe huko. 
Kama alivyosema katika Ezekieli 20:25: “Niliwapa hukumu ambazo hazikuwa 
nzuri”. Na Roho ya Unabii inasema, zile hukumu ambazo hazikuwa nzuri, 
zilikuwa zikipiga watu mawe. Ndivyo inavyosema. Iko kwenye makala hiyo. 

Na kwa hiyo, katika Kutoka sura ya 17, tunaona kwamba baada ya wao 
kunung’unika na kulalamika, mstari wa 8, una neno la kuunganisha linalosema 
“basi”. “Ndipo Amaleki akaja, akapigana na Israeli huko Refidimu. Kwa nini 
kuna “basi”? Kwa sababu wamekuwa wakinung’unika na kulalamika. 
Tulipozungumza kuhusu ua wa ulinzi, kwa sababu hawakumwamini Mungu, 
Mungu anaondoa ua wake wa ulinzi; Waamaleki sasa wanaweza kuingia na 
kuwashambulia. 

Mstari wa 9. Unajua ninachotaka mstari wa 9 ulisema: “Musa akapiga magoti 
mbele za Bwana, akasema, Tufanye nini?” Haisemi hivyo. Inasema nini? “Musa 
akamwambia Yoshua, Utuchagulie watu, ukaende ukapigane.” Hakumuuliza 
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Mungu. Naam, ikiwa una kikosi cha askari kinachokujia, na watakuua, na wana 
nia ya kukuangamiza, je, itakuwa ni mwelekeo wa asili kama mtu kusema: 
“Huendi? Hautatuangusha; tutakuangusha”? Namaanisha hiyo ni asili ya 
binadamu, sivyo? Linda yaliyo yako mwenyewe. Ndivyo inavyofanya kazi. 

Kwa hiyo, Musa alifanya hivyo. Alikuwa amefunzwa kama jenerali; alielewa 
kanuni za vita. Na kwa hivyo, alifanya kile alichoelewa kuwa ndio bora zaidi 
kuwalinda watu wake. Labda alikuwa amepofushwa kidogo na ukweli kwamba 
watu hawa walikuwa wamejaribu tu kumuua; walitaka kumpiga mawe. Na 
labda alikasirishwa kidogo na jambo hilo, na hilo lilimfanya asahau kusali 
kuhusu jambo hilo. Lakini Mungu aliruhusu jambo hilo liwashukie watu, kwa 
maana wamekuwa wakinung’unika na kulalamika. 

Israeli walipata wapi panga hizo? Hatujui, lakini labda wakati Wamisri 
walipotupwa ufukweni, walikuwa wamevalia panga na mikuki; na “Oh, 
tutaweka hizi baadaye; tutatumia hizi.” Na kwa hivyo, tuna hali hii na Israeli. 

Sasa, katika Kutoka 23, inatuambia jinsi Mungu atakavyoshughulikia hali hii. 
23:27: “Nitapeleka hofu yangu mbele yako, na kuwaangamiza wote...”, na neno 
hilo “kuangamiza” maana yake ni shida, kusababisha kuchanganyikiwa na 
utata. Tena uchaguzi wa maneno kwa watafsiri katika karne ya 15, 16, 
“kuangamiza” inafaa zaidi kwao; lakini inamaanisha shida. “...watu wote 
utakaowafikilia, nami nitawafanya adui zako wote wakupe visogo. Nami 
nitatuma mavu mbele yako, itakayowafukuza Mhivi, na Mkanaani, na Mhiti 
mbele yako.” Angalia, inasema “fukuza”. Ni neno la kuvutia. Hivyo ndivyo 
Mungu alivyokuwa anaenda kulishughulikia. 

Lakini bila shaka, tunafika Kadeshi Barnea. Mungu anasema: “Nitakupa wewe 
nchi.” Kalebu asema: “Kinga yao imewaacha; wao ni mkate wetu. Bila shaka, 
malaika wa Mungu walilazimika kuacha kuwalinda Wakanaani. Je, Mungu 
aliwalinda Wakanaani kutoka kwa Shetani? Inasema katika Roho ya Unabii, 
kwamba kama Shetani angepata nafasi, angeua kila mwana na binti wa Adamu. 
[GC 534] Kwa nini? Kwa sababu tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Ndiyo 
maana. Hataki mchezo katika suala la kutaka kutuua sisi sote; anawatumia 
watu wanaotimiza kusudi lake, kisha anawaua. Lakini anawalinda Wakanaani; 
lakini baada ya machukizo yao kwa vizazi kadhaa, Mungu anaondoa ulinzi wake 
kutoka kwao. 
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Na Israeli watakapokaribia kuingia katika nchi; Ninataka tu kurejelea hatua hii. 
Inapendeza sana. Hebu tuchukue mchepuko huu mdogo. Hesabu sura ya 13. Ni 
nani aliyewaambia Israeli waende na kuipeleleza nchi? Hesabu 13 itakuambia 
mfano mmoja wa hadithi: “BWANA akanena na Musa, akamwambia, Tuma 
watu waende wakaipeleleze nchi ya Kanaani, niwapayo wana wa Israeli; kila 
kabila ya baba zao tuma mtu, kila mmoja awe mtawala kati yao.” 

Njoo kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 1; na wacha tupate maelezo zaidi 
juu ya hadithi, juu ya kile kilichotokea. Kumbuka Mungu anaposema: “Sitaki 
uwe mfalme”; “Sawa, tunataka mfalme!”; “Sawa, basi, ikiwa una mfalme, fanya 
hivi; fanya hivi; fanya hivi.” Naam, inaonekana kama Mungu anawaambia 
wawe na mfalme, sivyo? 

Sawa. Kwa hiyo, Kumbukumbu la Torati sura ya 1, mstari wa 22: “Nanyi 
mkanikaribia kila mmoja wenu, mkasema, Tutatuma watu watutangulie, nao 
wakatupelelezee nchi, na kutuletea neno la njia itupasayo, na miji gani 
tutakayoingia.” Neno hilo likanipendeza sana, nikatwaa watu kumi na wawili 
miongoni mwenu, mmoja wa kabila moja. 

Basi, ni nani huyo aliyesema wapande juu na kuipeleleza nchi? Lilikuwa wazo 
lao! Kwa hiyo, kitabu cha Sheria kinafanya nini? Ni kuakisi mawazo yao 
wenyewe. Kinarudi kwao kile wanachofikiria. Kwa hiyo, Mungu asema: 
“Pandeni, mkaipeleleze nchi. Unaona kanuni? Vinginevyo unahitimisha Musa 
anajipinga hapa. Lakini unapoelewa kanuni hii, unaweza kuona 
kinachoendelea. Walikuwa wamejiweka...; “kama uhukumuvyo, ndivyo 
utakavyohukumiwa”. Walikuwa wameazimia kufanya hivi, kwa hiyo Mungu 
huwalisha mawazo yao wenyewe; kwa sababu wako katika Agano la Kale, na 
hili ndilo wanalochagua kufanya. 

Bila shaka, pamoja na Kadesh Barnea, wanataka kupanda. Wanasema: 
“Hapana, hatuwezi kufanya hivi.” Na kwa hivyo, unajua hadithi iliyobaki, 
ambapo wanasema: “Hapana, sisi ni panzi machoni pao; hatuwezi kufanya 
hivi.” Na kisha, Mungu anasema: “Sawa, rudi nyikani.” Kisha wanasema: 
“Hapana, tutapanda na kuichukua nchi”; na hakuwakusudia. Na hapo ndipo 
Ellen White anaposema, hapo ndipo nukuu inakuja: “Hakuwa na nia ya wao 
kuchukua ardhi kwa vita.” Hiyo haikuwa nia yake; hivyo sivyo ambavyo 
wangeingia Kanaani. Na kwa hiyo, iliwabidi warudi. 
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Kwa hiyo, miaka 40 baadaye, nini kinatokea? Angalia, Hesabu sura ya 21. Tena, 
hebu tuangalie kwa makini sana; ni nani huyo, anayeamua kufanya mauaji? 
Hesabu sura ya 21, mstari wa 1: “Na Mkanaani, mfalme wa Aradi, aliyeketi 
upande wa Negebu, alisikia habari ya kuwa Israeli alikuja kwa njia ya Atharimu; 
basi akapigana na Israeli, na watu kadha wa kadha miongoni mwao akawateka 
mateka. Basi Israeli akaweka nadhiri kwa BWANA akasema, Kama wewe 
utawatia watu hawa mikononi mwangu kweli ndipo mimi nitaiharibu miji yao 
kabisa. BWANA akasikiza sauti ya Israeli, akawatia Wakanaani mikononi mwao; 
nao wakawaharibu wao na miji yao kabisa; na jina la mahali hapo likaitwa 
Horma.” 

Kwa hivyo, ni wazo la nani kuharibu miji hii? Yalikuwa ni mawazo ya watu. Kwa 
hiyo, tunapofikia Kumbukumbu la Torati sura ya 7, Sheria inafanya nini? 
Inafanya kazi kama kioo; ni kuwalisha mawazo yao wenyewe, ufahamu wao 
wenyewe, tunaona? Na Mungu anataka kuwafanyia nini? Je! unaweza kuwazia 
askari Mwisraeli, baada ya kuwa nje kwenye uwanja wa vita; ameingia ndani, 
naye ameweka upanga wake ndani ya mtoto wa miaka miwili, na kuutazama 
akifa; anafikiria nini akifika nyumbani usiku huo? Unafikiri ana ndoto mbaya? 
Unafikiri anafadhaika rohoni mwake, anaposikia vilio vya wanaokufa? Je, hivi 
ndivyo Mungu anavyohitaji kutoka kwetu? Kwa nini tunafanya mambo haya? 

Mungu anaposema: “Nenda ukawaue wote, wala USIWAREHEMU,” Mungu 
anataka wafanye nini? “Ee Mungu sisi si wenye haki, utatuamuruje tuwaue 
watu hawa, tumekutenda dhambi, tumetenda uovu huu, tumetenda mambo 
haya yote juu yako, Bwana, uliahidi kutuma mavu! Uliahidi kuwafukuza! Kwa 
nini tunapaswa kufanya hivyo? 

 Hatutaki kuwaua watu hawa. Hatutaki kuwa na damu mikononi mwetu”; na 
wangeweza kuingia katika Agano Jipya. Lakini badala ya kuungama dhambi 
zao…; wangependelea kuwachinja wanawake na watoto kuliko kuungama 
dhambi zao wenyewe! Je, unaona uovu wa moyo wa mwanadamu? Na kisha 
wakaweka uovu wao wenyewe kwenye tabia ya Mungu!” “Loo, Mungu 
alituamuru kufanya hivyo.” 

Je, unaanza kuona kile kinachotendeka katika Maandiko hapa? Na angalia 
baada ya mstari wa 20 katika sura ya 21. Je, Israeli walikuwa na uhusiano mzuri 
na Mungu? Baada ya hapo Mungu anawatoa, nini kinatokea? Mstari wa 5: 
“Watu wakamnung’unikia Mungu, na Musa, Mbona mmetupandisha kutoka 
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Misri ili tufe jangwani?” Je, wanamwamini Mungu? Hapana, hawamwamini. 
Hawamo katika Agano Jipya; wako katika Agano la Kale, agano la kifo. 

Hapa ndipo tunapoona amri hizi tulizozizungumza jana usiku, Eliya alipochukua 
upanga, na kuwaua manabii 850 wa Baali na Ashtorethi. Sikusoma nukuu hii 
jana usiku, lakini kwa kuwa tuko kwenye somo hili, nataka niwasomee; kutoka 
kwenye Roho ya Unabii. 

Kwa sababu baada ya Eliya kuwaangamiza watu hawa kwa upanga - je, Torati 
inakuambia kwamba unapowaua watu unapaswa kufanya hivyo kwa upanga? 
Haisemi hivyo popote. Lakini Eliya alisema nini alipoulizwa na Mungu: 
“Unafanya nini hapa Eliya?”. “Nimebaki peke yangu. Wamewaua manabii wa 
Mungu.” Unadhani alikuwa na nia ya kutaka kulipiza kisasi japo kidogo? 

Na baada ya kuwaua manabii wa Baali...; washikao upanga wataogopa 
kuangamia kwa upanga. Anasimama dhidi ya Ahabu na Israeli wote, na 
kuwatazama chini, na kupata ushindi mkuu. Na kisha mwanamke huyu 
anasema: “Utakufa”, na anakimbia. Kwa nini anakimbia? Kwa sababu ana hofu 
ya kifo, kwa sababu amechukua uhai kwa namna ambayo Mungu hakumtaka 
afanye. 

Hii ipo katika 1888 study materials, ukurasa wa 489: “Hapo awali katika uweza 
na nguvu za Mungu alikuwa amejaa bidii na shauku kubwa kwa Israeli iliyoasi, 
akitangulia mbele ya gari la Ahabu. Alipaswa kuuthibitisha utukufu wa Mungu. 
Alipaswa kuwapa changamoto Israeli iliyoasi; ama kumtumikia Mungu 
kikamilifu, au Baali kikamilifu. Lakini sasa mtu huyo anaonekana kuwa dhaifu 
kama wanadamu wengine. Hakukuwa na neno mahususi alilokuwa amesikia 
kutoka kwa Bwana likimuelekeza kuchukua mkondo aliokuwa amechukua.” 
Inapendeza, sivyo? Na kisha inaendelea kusema: “Historia hii iliyosomwa kwa 
uangalifu na kwa maombi itakuwa msaada kwa watu wa Mungu chini ya shida. 
Mwanadamu awe mwangalifu asichukue majukumu ambayo Mungu hataki 
afanye.” 

Hiyo hapo! Mungu hakutaka afanye hivi. Lakini unaweza kusoma maneno 
mengine, ambapo inasema: “Mungu alitenda kupitia kwa Eliya ili 
kuwaangamiza manabii wa Baali.” Inamaanisha nini alitenda kupitia? Vema, 
inasema katika Patriarchs and Prophets, 727 Nafikiri ni, “Mungu huadhibu 
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dhambi kwa dhambi”. Na hivi ndivyo inavyosema katika Amri: “... nawapatiliza 
wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne.” 

Upanga wa Israeli ulikuwa ni dhambi, lakini Mungu alitumia dhambi hiyo 
kuadhibu dhambi ya manabii wa Baali. Alijua kitakachotokea; Alijua kile 
ambacho kingetokea, na Hakufanya lolote kuyazuia. Na hii ndiyo haki ya 
Mungu. Tunahitaji kuelewa, tunaposema kwamba Mungu anaadhibu dhambi 
kwa dhambi, unasema: “Oh, unasema kwamba Mungu haharibu; Mungu haui.” 
Mungu ni mwenye haki, na wavunjaji wa Sheria yake watakabiliana na haki. Na 
ni kusema, Yeye anakataa kuwalinda tena; Hawezi kufanya hivi tena, na waovu 
wataangamia. 

Hakuna kutoelewana hapa juu ya suala hili mahususi, lakini lazima tuangalie 
katika Maandiko, na kuelewa tabia ya Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Hivi 
ndivyo tunavyopaswa kuelewa tabia ya Mungu; kwa sababu Yesu Kristo ni yeye 
yule jana, leo na hata milele. 

Tulimtazama Yesu akiwa ameshikilia upanga mbele ya Yoshua, na ameshika 
upanga mkononi Mwake. Upanga gani huo? Ni upanga wa Roho. Ni upanga 
unaotoka kinywani Mwake. Na tuliangalia jinsi Kristo anavyoharibu, kwa sababu 
neno “upanga” linamaanisha ukame. Unapotafuta neno la Kiebrania “upanga”, 
maana yake ni ukame. Wakati kitu kinapotengwa na Roho, unapata ukame. Yesu 
alipoulaani mtini, kulikuwa na ukame; mtini umenyauka; maji yalitolewa. Na 
hivyo, wakati Yesu anazungumza na Israeli: “Nyumba yenu mmeachiwa ukiwa”, 
huo ni upanga wa Kristo; Neno lake likitoka kinywani Mwake; upanga anaotumia 
kuwahukumu Israeli, kwa kuondolewa kwa Roho wa Mungu. Je, unaona picha? 
Hii imenisaidia sana kuelewa hadithi za Agano la Kale. 

Tena, ninarudia hili, ili tusikose jambo hili. Ninataka tu kurejea hili tena; na 
ninajua tuliangalia hili jana usiku. Lakini nataka kurudia, ili tusikose hatua hii. 
Desire of Ages, ukurasa wa 215. Hebu tujikumbushe tu: “Kama wanafunzi wa 
Mwokozi, Yohana Mbatizaji hakuelewa asili ya ufalme wa Kristo.” Je, umepata 
hilo? Hakuelewa asili ya ufalme wa Kristo. Inaendelea kusema: “Yohana 
Mbatizaji alifikiri kwamba Mungu ndiye anayejibu kwa moto.” 

Kama Eliya, alifikiri kwamba Mungu alijibu kwa moto. Lakini Mungu alisema 
nini kwa Eliya? “Siko kwenye moto.” Na kwa hivyo, nabii mkuu zaidi hakuelewa 
tabia ya Mungu; hakuelewa asili ya ufalme Wake; na Mungu anazungumza kwa 
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sauti ndogo tulivu. Lakini tumshukuru Mungu kwamba alimtuma Mwanawe 
pekee ulimwenguni ili tupate kuelewa jinsi Baba yetu alivyo. 

Kwa kumalizia tu, nataka kuhamia ndani ya kiini cha somo la Msalaba wa Kristo, 
na jinsi tunavyopaswa kuelewa hili. Inasema katika Ufunuo sura ya 13, na 
mstari wa 8, kwamba “Kristo alichinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu.” 
Je, tunaelewaje hili? Kwa urahisi sana. Isaya sura ya 53. Nafikiri tuliangalia 
baadhi ya mistari hii miaka michache iliyopita. Isaya iliandikwa lini? Nina kiasi; 
Inasema: 712 KK. Ikiwa hiyo ni kweli, iko karibu sana; karibu miaka 700 kabla 
ya wakati wa Kristo. 

Katika mstari wa 3: “Anadharauliwa na kukataliwa na watu;...” Yesu 
alidharauliwa na kukataliwa lini na wanadamu? Mnamo 700 KK! Alidharauliwa 
Msalabani, lakini hapa “YUKO”! Haisemi: “Atadharauliwa.” Inasema: 
“Amedharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, 
na kana kwamba sisi humficha nyuso zetu;...” Mstari wa 5: “Lakini 
alijeruhiwa ...”. “ALIKUWA” alijeruhiwa, kabla ya 700 KK! Alikuwa tayari 
amejeruhiwa. Kwa nini? “Alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa 
maovu yetu; adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake 
sisi tumepona.” 

Njoo kwenye Isaya 63, na mstari wa 9: “Katika dhiki zao zote aliteswa, na 
malaika wa uso wake akawaokoa; katika upendo wake na rehema zake 
aliwakomboa; siku ngapi za kale?” “siku zote za kale.” 

“Katika dhiki zao zote aliteswa...”. Roho ya Unabii inatuambia: “Kila siku Kristo 
anateseka kwa mateso ya kusulubiwa.” Sasa hivi Kristo amesulubishwa. Kivipi? 
Waebrania 6, mstari wa 6; inasema nini? “wakaanguka baada ya hayo, 
haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu; kwa kuwa wamsulibisha 
Mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao, na kumfedhehi kwa dhahiri.” Kwa 
mzazi ambaye ana mtoto mdogo anayeishi nyumbani kwao, na anachagua 
kuasi, na kugeuka kutoka kwa Mungu; na mzazi anaweza kusikia muziki 
anaosikiliza; wanaona vitu wanavyotumia; wanaona unyonge wa maisha ya 
mtoto wao; Na mzazi anahisije? Wamejeruhiwa kwa huzuni! 

Hivi ndivyo Kristo anapitia kila siku; kila siku, kila dakika ya kila siku! Hivi sasa, 
katika sehemu fulani ya ulimwengu, wanaume fulani waovu wanasafirisha 
wasichana wadogo ili kufanya ngono. Unafikiri Yesu anahisije kuhusu hili, 
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anapoona machozi ya wasichana wadogo wakitenganishwa na familia zao, na 
uchungu wa nafsi zao? Anahisi yote! Kila sehemu ya mwisho! Anajisikia. Kila 
mara kunapokuwa na mabishano ndani ya familia, ambapo waume na wake 
wanazomeana, Kristo anajisikia huzuni; Anahisi uchungu wake. Unazidisha hilo 
kwa mateso yote kwa wanadamu, na akili yangu inaanza tu kuzimika. Siwezi 
kuelewa aina hiyo ya mateso; ni kubws sana. Lakini Kristo, leo, na leo, na leo, 
Yeye anateseka; Anateseka. 

Usiruhusu mtu ye yote akuambie kwamba Mungu anangoja, akingojea tu kule 
Mbinguni ili tupate tendo letu pamoja, ili aweze kurudi na kutuchukua. 
Anateseka! Yeye hacheleweshi Kuja Mara ya Pili kwa muda mrefu zaidi kuliko 
Anavyohitaji. Baba anamtazama Mwanawe akiwa katika uchungu. Nami nataka 
kusema hili, na nilitaja hili hivi majuzi; mke wangu alipokuwa anajifungua 
mtoto wetu wa kiume, nilisema: Hilo lilikuwa gumu sana kwangu. Wanawake 
huenda: “Oh, tunakuhurumia”. Kwa sababu ni ngumu sana kutazama yule 
unayempenda zaidi kuliko mtu mwingine yeyote ulimwenguni akiwa katika 
uchungu na uchungu kama huo. Ni uchungu kutazama! Na hivyo ndivyo Baba 
anavyoona pamoja na Mwanawe; na anataka kusimamisha mateso; Anataka 
kukomesha uchungu. 

Na kwa hiyo, wahudumu wa Mungu wa Kanisa la Mungu la masalio kutoka 
kwenye mimbari yao wanasema: “Huwezi kushinda dhambi.” Unamaanisha 
nini huwezi kuishinda dhambi?! Hatuwezi kuacha kumchoma Kristo?! Una 
wazimu?! Tumepewa injili inayotuambia kwamba TUNAWEZA kushinda 
dhambi. Lakini sababu ya sisi kuhangaika kuishinda dhambi, ni kwa sababu 
nyuma ya akili zetu tunaabudu mungu ANAYEUA watu! Na huwezi kumwabudu 
mungu ANAYEUA watu! Naam, siwezi; kwa sababu nyuma ya akili yako 
unafikiri: “Ninawezaje kumwamini mtu huyu? Kama, je, nikiharibu, vipi 
nikiharibu? Moto huu, kama katika Hesabu sura ya 11, moto utatoka na kuwaka 
na kuniteketeza!” 

Hili ndilo suala; tunapomjua Mungu, kwa kuwa ni fursa yetu kumjua, tutaishi 
maisha ya utii wa kudumu. Huu ni ujumbe wa mwisho kwenda ulimwenguni! 
Tunapoelewa tabia ya Mungu katika nuru ya Msalaba, tunaweza kwenda 
nyumbani; tunaweza kwenda nyumbani. 

Na hii imekuwa shida. Waebrania sura ya 2. Inasema nini? “Basi, kwa kuwa 
watoto wameshiriki damu na nyama, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, 
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ili kwa mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti,...”. Nani ana nguvu 
za kifo? Je, ni Mungu? Inasema Shetani ana nguvu za mauti. Adui wa mwisho 
kuangamizwa ni kifo! Kristo “amebatilisha mauti, na kuudhihirisha uzima na 
kutokuharibika kwa Injili,” 2Timotheo 1:10. 

Ili “... kumwangamiza yeye aliyekuwa na nguvu za mauti,...”. Na hiyo nguvu ya 
kifo ni ipi? Kwa sababu Adamu na Hawa waliposikia nyayo za Kristo zikiwajia 
bustanini, Shetani aliwaambia: “Kumbukeni alivyosema Mwenyezi Mungu, Siku 
mtakayokula matunda ya mti huo, hakika mtakufa; naye ndiye hufanya hivyo; 
naye atakuua.” Na hivyo, tulirithi hofu hii ya Mungu, kama mtu anayetaka 
kutuua kwa ajili ya makosa yetu. 

Inasema nini katika mstari wa 15: “Na kuwakomboa wale ambao maisha yao yote 
kwa hofu ya mauti walikuwa chini ya utumwa.” Hii ndiyo sababu tuko katika 
utumwa wa dhambi! Kwa sababu tunaogopa kifo. Na tunaogopa kwamba 
Mwenyezi Mungu atatuua kwa sababu ya dhambi zetu, na kwa sababu ya 
makosa yetu. Lakini Yesu Kristo alikuja ulimwenguni kuokoa wenye dhambi. 
“Sikuja kuharibu maisha ya watu, bali kuokoa.” Na katika ufunuo wa ufahamu 
huu, nimepata uhuru katika Kristo, na ninaomba kwamba utapata uhuru huu pia. 

Kama mtu mmoja alivyonieleza: “Oh Adrian, nataka kukuamini; lakini ni vigumu 
sana. Kuna hadithi nyingi sana katika Agano la Kale ambazo zinaonekana 
kusema kinyume cha unachosema.” Lakini unapoelewa Maagano yaliyotujia 
mwaka 1888 – yaliwasilishwa na Wagoner na Jones – unapoelewa mambo haya 
jinsi Mungu alivyokusudia tuelewe, utaona uso wa Mungu katika Yesu Kristo. 

Je, hilo si jambo zuri? Je, tunataka mateso ya Kristo yaishe? Sitaki Kristo akae 
nami kwa mawazo ya dhambi, mawazo ya wivu, mawazo ya kiburi ambayo 
yanaendelea kumchoma, ambayo yanaendelea kuichoma nafsi yake. “Adrian 
nijalie raha nafsini mwako; sulubishwa pamoja nami, na unitumaini Mimi.” Na 
sasa kwa kuwa ninaona tabia ya Baba, naona kwamba ninaweza kumwamini. 
Nimetumia maisha yangu mengi nikiogopa kifo. Huu ndio urithi wangu kutoka 
kwa Adam. Nina hakika ni urithi wako pia, kwamba tunaogopa kifo; tunaogopa 
kwamba kitu kitatokea kwetu. 

Miaka kadhaa iliyopita nilipatwa na hofu ya kuruka kwenye ndege baada ya 
9/11. Mtu mwingine yeyote? Hofu ya kifo! Lakini Ellen White anasema nini? 
“Kama kazi yangu itaisha, naweza kufa hapa kama mahali pengine popote; 
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siendi popote mpaka Mungu atakapomalizana nami.” Kwa nini niogope? Nafsi 
yangu iko mikononi mwa Yule anipendaye, na kunijali. 

Na kwa hivyo, nakusihi ujifunze somo hili. Hili ni somo la dharura zaidi; “ujumbe 
wa mwisho wa rehema kwenda ulimwenguni, ni ufunuo wa Tabia ya Mungu ya 
upendo”. 

Ni furaha kwangu kuweza kushiriki jambo hili nanyi asubuhi ya leo, na 
ninaomba kwamba litaamsha akili zenu; kwa sababu Shetani ana hasira kali 
kuwazuia watu wasijifunze jambo hilo. Na atataka kukuleteeni watu na habari 
za kusema: “Hiyo si sawa; hilo ni makosa!” Nilikuwa mmoja wa watu hawa. 
Nilikataa ufahamu huu miaka saba iliyopita. “Hilo haliwezekani! Ni wazi sana 
katika Maandiko kwamba Mungu huwachoma watu.” Ndivyo nilivyoelewa. Na 
kwa hiyo, nafikiri nilisema hivi majuzi usiku; Nina furaha kuwaambia tena: 
Ninatubu ufahamu huu wa uongo juu ya Mungu. Ninatubu mbele yenu, na 
mbele za Mungu kwamba nilikuwa na hali ya kutoelewa tabia ya Mungu; na hili 
ndilo lililokuwa likiniweka katika dhambi. Kwa sababu ikiwa Mungu ni mkali 
kwa njia hii, nitawezaje kumtumaini; nitawezaje kumwamini? 

Je, ni hamu yako kuingia katika mikono ya huyu Mungu na tutafunga kwa 
maombi? Ningependa kupiga magoti: 

Baba uliye Mbinguni, ni furaha iliyoje kukuita Baba. Ninaomba kwamba katika 
maneno ambayo tumeshiriki leo, kwamba nimefanya yale ambayo Umeniomba 
nifanye, na hiyo ni kufichua tabia Yako kwa watoto Wako, kaka na dada zangu. 
Ninaomba kwamba ungetusaidia kuacha kumuumiza Mwanao. Tunaamini 
kwamba utatupatia Roho Wako, na sasa tunajua kwamba Wewe kweli ni 
upendo; kwamba haki yako; Unapatiliza dhambi kwa dhambi; kwamba Wewe 
ni mwenye rehema, mwenye neema, mvumilivu; kwamba tunaweza kujiweka 
mikononi Mwako, na kujua kwamba tunaweza kukaa katika kifua cha Baba 
katika Kristo Yesu. Ninaomba Bwana, tusaidie kujifunza hili. Weka moto ndani 
ya nafsi zetu ili kutambua kuwa tumedanganywa na adui. Tumedanganywa 
kuamini kuwa Wewe ni muuaji, na Unawaangamiza wale wanaokukosea. Baba 
ujumbe huu utaiangazia Dunia kwa utukufu wake, na ninaomba kwamba 
utashuhudia ukweli wa maneno haya kwa uwezo wa Roho wako. Nami 
nakushukuru, katika jina la Yesu. Amina. 
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9	-	Chemchemi	ya	Sabato	-	Sehemu	ya	2	
Lililowasilishwa - 29 Oktoba 2016 
Imekuwa Sabato iliyobarikiwa, sivyo? Unamsikia Roho Mtakatifu? Kwa kweli 
tumshukuru Bwana kwa ujumbe ambao tumeweza kushiriki asubuhi ya leo; na 
ninaomba tu kwamba tutaendelea kuyachunguza Maandiko, kumjua Baba 
yetu, na kutambua uwongo ambao tumeambiwa kumhusu. 

Imekuwa safari kubwa sana tangu wakati huo mwaka wa 2000/2001, wakati 
Bwana aliponifunulia: “Ninataka tu mnijue Mimi, na Sitaki chochote kije kati 
Yangu na ninyi”; na jinsi ambavyo ameniongoza hatua kwa hatua. 

Ningependa kushiriki nanyi baadhi ya furaha ambayo nimepata katika Sabato. 
Tunajua kwamba Sabato, kwa sisi tuliojifunza Sabato, ni muhuri wa Mungu. Na 
bila shaka, katikati ya Sabato, kuna neno “ABBA”. Ni Baba yetu. Tumetiwa 
muhuri kwa jina la Baba. Kwa hivyo, hii ni mada iliyobarikiwa sana kwangu 
kushiriki. Na kwa hivyo, tupige magoti tena, na kumwomba Baba yako aseme 
nasi: 

Baba uliye Mbinguni, tunakushukuru tu kwa ajili ya uwepo wako, uliopo kwa 
Roho wako; Roho anayetufunulia Baba na Mwana. Asante Bwana Yesu, njoo 
ukae nasi. Ninakushukuru sana kwa faraja Yako, kutia moyo. Tunaishi katika 
ulimwengu mwovu kama huo, lakini hatupati milioni moja ya mateso na huzuni 
ambayo Wewe na malaika Wako hupitia. Wanaona kila kitu. Tunakushukuru 
Mungu, tunaona sehemu ndogo tu ya kile unachokiona. Na kwa hiyo, 
ninaomba, tunaposhiriki pamoja hapa, ya kwamba kwa vile nia zetu 
zinakulenga Wewe kabisa na upendo Wako mkuu kwetu, kwamba ungetupa 
ujumbe. Mioyo yetu imeunganishwa katika upendo kwa mawazo ya wema 
wako mkuu. Na kama vile ambavyo umeleta watu hawa watano wa thamani 
wabatizwe, mioyo yetu imejaa furaha. Na kwa hivyo, tunakushukuru kwa 
maneno ambayo utatoa, na kwamba utatubariki, katika jina la Yesu. Amina. 

Nilikuwa na fursa na ulemavu wa kulelewa katika Kanisa la Waadventista 
Wasabato. Pendeleo lilikuwa kwamba niliwekwa kwenye kanuni nyingi nzuri. 
Nadhani, ni kama Paulo, aliposema: “Mimi ni Myahudi wa Wayahudi”. 
Nilizaliwa katika hospitali ya Waadventista Wasabato; Nililelewa katika shule 
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za Waadventista Wasabato, na mambo hayo yote. Na ninashukuru sana kwa 
baraka ambazo nimepata. 

Mimi ni Madventista Msabato wa kizazi cha tatu. Babu yangu wa upande wa 
baba alipokea nakala ya Pambano Kubwa katika Uholanzi, naye akawa 
Msabato. Bibi yangu hakuwahi kuwa Muadventista wa Siku ya Sabato. 

Na kwa upande wa mama yangu, bibi yangu, yeye amekuwa Mmethodisti; na 
alisoma na mchungaji wa Waadventista Wasabato kwa miaka saba. Ilimchukua 
muda mrefu kuhakikisha kuwa amepata kila kitu. Na kisha Jumapili moja, 
alipokuwa katika Kanisa la Methodisti, aliwaambia watoto wake: “Wiki ijayo 
tutaishika Sabato; tutazishika Amri zote za Mungu. 

Na nimebarikiwa sana kuwa na urithi huu wa babu na bibi ambao wamejitokeza 
dhidi ya tamaduni zao, mila zao, na kuingia katika ujumbe huu. Na wazazi 
wangu wote wawili, bila shaka, walichagua kubaki; ingawa wote wawili 
walikuwa na wazazi waliokuwa nje ya imani ya Waadventista Wasabato; 
walichagua kuwa Waadventista Wasabato. Walikutana katika Chuo cha 
Avondale huko Australia, Chuo cha Waadventista huko, na wakafunga ndoa. 
Na hivyo, kizazi cha tatu cha Waadventista Wasabato. 

Mke wangu ni Muadventista wa Sabato wa kizazi cha tano. Babu yake mkubwa 
alibatizwa na A.G. Daniells huko New Zealand. Na sijui kwa nini ninapata hisia 
ninapofikiria hili, lakini Ellen White aliandika juu ya babu mkubwa wa mke 
wangu, na alisema kuwa: “Yeye ni mkweli kama chuma, imara na thabiti”. 
Kijana, ni urithi ulioje! 

Na hivyo ndivyo mke wangu huguswa na ukweli wakati ninaposafiri kwa miezi 
kadhaa. Naye anasema: “Mungu amekupa ujumbe, na unahitaji kuhubiri 
ujumbe huo, na watu wanahitaji kuusikia.” Na ingawa ni ngumu kwake 
nyumbani, yeye huwa hakati tamaa. Nimebarikiwa sana kuwa katika hali kama 
hiyo. Nawaambia tena: Nguvu ya mahubiri yangu na ujumbe wangu, na mambo 
niliyo nayo, yanatokana na nguvu ya ujasiri alionao mke wangu kwangu! Yeye 
hajawahi kuchoka; alisimama karibu nami; tulipopoteza nyumba yetu, gari letu, 
kazi zetu, kila kitu ndani ya Kanisa la Waadventista Wasabato, hakukurupuka 
hata mara moja. Akasema: Huu ndio ukweli. Hebu tuufuate. Na kwa hivyo, 
mimi ni mtu aliyebarikiwa. 
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Tunapokuja kwenye kitabu cha Mwanzo, sura ya 2, Baba yetu anapenda 
kubariki. Ninaomba kwamba katika wakati tunaotumia pamoja, kwamba kile 
ninachoshiriki nanyi, kwamba ikiwa ni baraka kwenu, kwamba kwa njia fulani 
niweze kulipa baraka kubwa ambayo nimepata kuwa sehemu ya Vuguvugu la 
Waadventista Wasabato. 

Ilikuwa ni baraka kubwa kwangu kuwa mhudumu aliyewekwa wakfu katika 
Kanisa la Waadventista Wasabato. Nilithamini nafasi hiyo. Na kwa hivyo, ni 
wale tu ambao wamekuwa katika nafasi hiyo, ambao wamelazimika 
kusalimisha, wanajua gharama; ni gharama gani kuweza kufanya hivyo; 
kumfuata Mwana wa Mungu. Lakini Kristo, kama Petro asemavyo, ni wa 
thamani. Anastahili kila kitu. Yeye ni lulu ya thamani kubwa! “Nayahesabu yote 
kuwa mavi, ila kwa ubora wa maarifa ya Yesu Kristo.” Haijalishi. 

Kwa hiyo, twafika kwenye Mwanzo sura ya 2, na mstari wa 3, na inasema: 
“Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa kwa sababu katika siku hiyo Mungu 
alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Baraka hii 
ambayo Mungu aliiweka katika Sabato, kama A.T. Jones anasema katika 
Mahubiri ya 20, 1893, ni uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu uko katika 
Sabato. Lakini si uwepo wa Mungu kila siku? Ndiyo, uwepo wa Mungu upo kila 
siku, “wakati wa jua kupunga, Mungu alitembea bustanini”. Lakini kile 
tunachojifunza kupitia kanuni ya Sabato, na hii ndiyo iliyo ya thamani sana 
kuhusu ukweli mtukufu wa Sabato, ni kwamba kuna nyakati fulani ambazo 
Mungu huja karibu nasi kuliko nyakati nyingine. Tunahisi ukaribu na 
muunganiko na Mungu wakati fulani mkuu kuliko nyakati zingine. Na sisi sote 
tunaoishi ndani ya familia tunajua kwamba kuna nyakati fulani ambazo mkiwa 
pamoja, mnahisi kuwa karibu zaidi kuliko nyakati nyingine. Hivi ndivyo maisha 
yanavyofanya kazi. Hii ndio njia ambayo inafanya kazi. 

Na Mungu ameweka saa kubwa Mbinguni ili kutuonyesha nyakati hizo 
anapotukaribia zaidi. Na kuwa mshika Sabato ina maana kwamba unaamini 
kwamba kuna miadi ambayo Mungu anakukaribia zaidi ili upate baraka zake. 

Nilitaja usiku ule mwingine kwamba kile Mungu alichoweka katika siku ya saba 
kilikuwa ni baraka alizoweka juu ya Mwanawe. Hiki ndicho kiini cha ukweli wa 
Sabato. Siku ya saba, Mungu alimwambia Mwanawe: “Na Mungu akaona ya 
kuwa ni nzuri sana”, na anamwambia Mwanawe: “Mwana, hii ni nzuri sana. 
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Ninajivunia Wewe. Wewe ni uvuvio.” Ni baraka! Ni neno la mzazi kwa mtoto 
wake akisema: “Kwa kweli nimefurahishwa sana; wewe ni furaha kwangu!” 

Huu ni wakati wa kusema maneno ya baraka. Huyu ndiye Roho anayekuja 
katika Sabato, kwa sababu katika Kutoka 31:15-17, inasema kwamba Mungu 
alipumzika, na kuburudishwa. Neno hilo “kuburudishwa” linamaanisha 
kupuliziwa. Naam, ni nani aliyepuliziwa siku ya Sabato? Ilikuwa ni Mwana wa 
Mungu. Nani alipuliza? Ilikuwa ni Baba; Baba alipuliza Roho yake juu ya 
Mwanawe. Na kama vile Mwana amtazamavyo Baba yake, ndivyo Mwana 
anavyofanya; alipopuliza Roho yake juu ya wanafunzi, akawapulizia, na 
kusema: “Pokeeni Roho Mtakatifu”. Na hiyo ndiyo iliyo ya thamani sana kuhusu 
Sabato. 

Lakini kukua kama mtoto, sikuonyeshwa wazo hili waziwazi. Kwa sehemu kwa 
sababu ya ujinga wangu mwenyewe, lakini kwa sehemu kwa sababu, kama A.T. 
Jones anavyoeleza hilo, nilionyeshwa kwa wingi wa utunzaji wa Jumamosi: “Leo 
hatuwezi kufanya chochote; leo hatuwezi kufanya mambo unayotaka 
kufanya.” Ni siku ambayo unaomba saa ifike saa kumi na mbili, ili mhubiri aliye 
mbele aweze KUNYSMAZA, nipate chakula, niende nyumbani! Huo ndio ubaya 
wa kulelewa katika Kanisa la Waadventista Wasabato; yaani Sabato ni mzigo. 
Kwa maana ukiwa mtoto, uko chini ya waalimu na watawala mpaka wakati 
ulioamriwa. Na hivyo, Sabato ilikuwa mzigo kwangu; Nilikuwa katika Agano la 
Kale. Kuchanganyikiwa kwangu na kuchoka kwangu vilikuwa ni onyesho tu la 
jinsi nilivyokuwa nikimtazama Baba yangu wa Mbinguni, na kwamba ilikuwa ni 
kizuizi. Nilitaka kufanya kile nilichotaka kufanya. 

Hiki ndicho ambacho Mungu ameweka ndani ya Sabato, baraka zake: “Wewe 
ni Mwanangu mpendwa”. Tunajua kwamba Mungu alipozungumza na 
Mwanawe miaka elfu mbili iliyopita: “Wewe ni Mwanangu, mpendwa wangu, 
ninayependezwa naye,” hii si mara ya kwanza kwa Yeye kusema hivi. 
Tunapoelewa kanuni ya kutoonekana na inayoonekana, na sijui ikiwa 
nimeelezea hii ... 

Mungu alipoumba ulimwengu huu, je, dhambi ilikuwepo? Sio duniani. Lakini je, 
dhambi ilikuwepo? Ndiyo. Kwa hiyo, Mungu alipoumba ulimwengu huu, kuna 
injili katika juma la uumbaji. Je, umesoma kitabu Gospel In Creation cha 
Waggoner? 
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Tuna siku ya kwanza ambayo Mungu aliumba nuru. “Mungu, aliyeamuru nuru 
iangaze gizani, ndiye aliyeng’aa mioyoni mwetu katika uso wa Yesu Kristo.” Siku 
ya kwanza inadhihirisha kuzaliwa upya, lakini hatuoni nuru inatoka wapi; Roho 
anena; lakini tunapoifikia siku ya nne, tunaona jua na mwezi vinaonekana; vitu 
vya mwanga vinaonekana. Nuru ambayo hukuweza kuona ilikuwa inatoka 
wapi, inaonekana. 

Na hii ni kanuni muhimu, kile ninachoita kanuni ya 1-katika-4. Kwa sababu 
Mungu alimwambia Mwanawe tangu mwanzo kabisa: “Wewe ni Mwanangu, 
mpendwa wangu, ninayependezwa naye,” lakini mwishoni mwa milenia ya nne 
inakuwa dhahiri. Je, unaona kanuni? Nuru inakuwa inayoonekana. Ni kanuni ya 
1-katika-4, isiyoonekana-inayoonekana, juu ya moja-nne. 

Vivyo hivyo, unapoweka mbegu ardhini, haionekani; lakini kisha hutoka, na 
huonekana. Na hili ni jambo ambalo nimeona. 

Na kwa hiyo, baraka hii, urafiki huu kati ya Baba na Mwana, “Wewe ni 
Mwanangu, mpendwa wangu, ninayependezwa naye”, huyu ndiye Roho 
anayekuja kwetu siku ya Sabato. 

Lakini Mungu hakuacha; Hakuishia na Sabato tu. Nataka uone katika Mathayo 
11:29, vyema ni 28: “Njoni kwangu, ninyi nyote msumbukao na wenye 
kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha.” Yesu anaweza kutupa pumziko, 
kwa sababu yuko kifuani mwa Baba. Anapokea Roho wa Baba yake, KWA 
SABABU Anasema: “Sikuzote nafanya yale yampendezayo”; kwa sababu yuko 
katika nafasi hiyo, baraka za Baba zi juu yake, naye ana raha. Anapumzika ndani 
ya Baba, na pumziko hilo anaweza kutupa. Na hivi ndivyo kanuni ya Sabato 
inavyohusu. 

Kwa hivyo, neno hilo “pumzika”, unapounganisha neno hilo katika Kigiriki, na 
kuliingiza kwenye LXX Septuagint katika Agano la Kale, linajitokeza katika 
sehemu fulani za kuvutia. Inatokea katika Sabato ya siku ya saba, Kutoka 31:17 
au 15; itakuwa “Sabato ya raha”; “Njooni kwangu, ninyi nyote msumbukao na 
wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha.” Ni neno moja. Kwa hiyo, 
Yesu anaposema: “Ikumbuke siku ya Sabato uitakase,” si kwamba Yeye 
anasema: “Njooni kwangu”? Ukimjia anapokuita, anakupa raha. Hii ndiyo 
kanuni. Bila shaka, tunaweza kuja kwa Yesu wakati wowote, lakini tunapokea 
mapumziko anapotuita. 
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Sasa, tunapotazama neno hili “pumziko” njoo kwenye Mambo ya Walawi, sura 
ya 23. Neno hili linaonekana katika sehemu kadhaa. Linaonekana katika Sabato 
ya siku ya saba. Na halafu, unaposoma Mambo ya Walawi 23, neno hili hili 
ambalo Yesu anazungumza juu yake, linaonekana katika Sikukuu ya Baragumu, 
katika Siku ya Upatanisho, na katika Sikukuu ya Vibanda. 

Je, kuna umuhimu gani kuhusu sikukuu hizi tatu? Ni kwamba wote huanguka 
ndani ya mwezi wa saba. Kwa hiyo tunaona kwamba, si zile siku saba tu...; 
tunazo siku saba, ambapo ni (kuandika ubaoni): Moja, mbili, tatu, nne, tano, 
sita; na kisha siku ya saba, hii “Shabbaton”, pumziko hili hutujia, ambapo 
tunaweza kuingia katika kifua cha Baba kwa uthabiti zaidi kuliko siku nyingine 
yoyote ya juma. 

Lakini basi, tunayo, kama inavyoeleza hapa...; na nitaiweka chini zaidi 
(nikiandika ubaoni): Mmoja, miwili mitatu, minne, mitano, sita, miezi saba. Na 
mwezi wa saba una kanuni sawa ya kupumzika ndani yake, ili kwa njia hii, lugha 
inatumiwa hapa; mfano huo wa siku saba unaonyeshwa katika miezi saba, ili 
uwe na wiki ya miezi; na inafuata kanuni hiyo hiyo. Je, hilo lina maana? 

Tunapokuja kwenye sikukuu ya kwanza, ambayo bila shaka ni Sabato ya siku ya 
saba, tunaifahamu hiyo. Kisha inasema, katika mstari wa 6: “Na siku ya kumi na 
tano ya mwezi huo huo ni sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu kwa BWANA; 
mtakula mikate isiyochachwa muda wa siku saba.” 

Kwa hiyo, kila siku ya saba una kanuni hii ya kupumzika. Kisha mtakuwa na 
sikukuu ya Mikate Isiyotiwa Chachu, ambayo ni siku saba. Siku ya kwanza ni 
kusanyiko takatifu, na siku ya mwisho ni kusanyiko takatifu; lakini haitumii 
neno Shabbaton. Na sababu ya kutotumia neno Shabbaton, ni kuunda juma la 
miezi, ili mwezi wa saba uwe juu zaidi kuliko mingine; lakini sikukuu ya Mikate 
Isiyotiwa Chachu bado inafuata kanuni saba. Je, hilo lina maana? Kwa hiyo, 
sikukuu ya Mikate Isiyotiwa Chachu inafanywa kwa mfano wa juma, na inafuata 
kanuni hiyo. Na kama tutakavyozungumza baadaye usiku wa leo, inavutia sana 
kile kinachoendelea katika sikukuu ya Mikate Isiyotiwa Chachu. 

Sasa, wakati wa sikukuu hii ya Mikate Isiyotiwa Chachu tunayo matoleo ya 
Limbuko. Na inasema: “baada ya Sabato”, baada ya Sabato wakati wa sikukuu, 
na hiyo ni Sabato ya siku ya saba. Baada ya Sabato, unaanza kuhesabu, ni wiki 
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ngapi za kufika kwenye Pentekoste? Tunahesabu majuma saba (yakiandika 
ubaoni): Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, na kuna saba nyingine mle. 

Kwa hiyo, tuna siku, siku saba. Na kisha, tuna kurudia siku saba, wiki saba. Miezi 
saba. Je, unaweza kuona kanuni ya ukuzaji kupitia karamu? Siku saba, majuma 
saba, miezi saba. 

Lakini, haishii hapo. Unaenda kwenye Mambo ya Walawi 25, una mwaka 
mwingine wa saba; Sabato ya mwaka wa saba. Kwa hiyo, tunahesabu tena 
(tukiandika ubaoni): Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, kila mwaka wa saba. 

Sasa, hapa ndipo ninapotaka kushiriki nawe jambo fulani. Huu ni uzoefu wangu 
binafsi, na sikujua kabisa hii. Lakini, ukifuata kutoka mwaka wa 34 BK, ambao 
ni kukamilika kwa miaka 490 ya Danieli sura ya 9, na unaanza tu kuhesabu 
vipindi vya miaka saba kutoka hapo, unaendelea, kendelea na, kuendelea, na 
kisha unafika kwenye mwaka. 1978/1980. 

Ilikuwa mwaka wa 1979 ndipo nilibatizwa kwa mara ya kwanza. Ilikuwa ni 
mwaka wa saba, kufuatia mzunguko huo. Nilibatizwa nikiwa na umri wa miaka 
12. Nilibatizwa katika Kanisa kabla hawajabadilika na kuwa kanuni ya 
Kiathanasian. Kwa hiyo, hiyo ilikuwa baraka ya kweli; kabla ya kauli hiyo ya 
Dallas kuja, mnamo Aprili 1980. 

Lakini, kilichopendeza ni kwamba nilipokuwa na umri wa miaka 19, nilipata 
toba ya kweli kwa ajili ya dhambi zangu. Na kwa hiyo, mwaka wa 1987, ambao 
ni mwisho wa mzunguko wa miaka saba uliofuata, Agosti 1987, nilibatizwa 
tena. Mara ya kwanza, nilibatizwa katika Kanisa; huo ulikuwa uthibitisho zaidi, 
lakini bado ulikuwa uamuzi niliofanya kwa ajili ya Mungu. Miaka saba baadaye, 
nilibatizwa. Miaka saba baadaye, nilipokea mwito wangu katika huduma, 1994. 
Miaka saba baadaye, nilipokea ujumbe wangu kuhusu Vita vya Utambulisho, 
katika mzunguko wa miaka saba, ambapo kuna mabadiliko makubwa katika 
maisha yangu yanayotokea mwaka wa 2001. 

2008 ilikuwa mabadiliko makubwa yaliyofuata katika ufahamu wangu, ambapo 
kulikuwa na kukataliwa kwa Utatu, na kuja ndani ya Baba na Mwana. Kitabu 
Life Matters kiliandikwa wakati huo. 2015, hiki kilikuwa kipindi cha miaka saba 
iliyofuata, ambapo nilipata ufahamu wa Sikukuu na tabia ya Mungu. 
Mabadiliko makubwa yanayotokea kila baada ya miaka saba, ili kuipa “nchi hii” 
(mzungumzaji akijielekeza kwake) kupumzika kidogo. 
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Unaona kanuni? Kwa hiyo, ninapoyatazama maisha yangu, kila baada ya miaka 
saba kumekuwa na maamuzi makuu ambayo yamefanyika, katika suala la 
huduma, katika suala la ujumbe, katika suala la aina hizi zote za mambo. 
Nimekuwa na watu wengine wakizungumza nami kuhusu mizunguko hii wao 
wenyewe. Kwa sababu Ellen White aliandika kwa msisimko kwa Steven Haskell 
kuhusu mwaka wa Sabato, kuhusu mwaka wa saba, na kusema: “Kuna nuru 
nyingi katika Mambo ya Walawi na Kumbukumbu la Torati. Tunapaswa 
kujifunza mambo haya.” Inavutia sana sana! [Letter 221, August, 1899] 

Na hivyo, hilo ni jambo ambalo nimepata katika maisha yangu, ambalo 
ninasema: Kweli, labda hiyo ni bahati mbaya? Kweli? Inaleta maana, kwa 
sababu hii ndiyo hoja: unapoenda kwenye Mambo ya Walawi 25, inasema, 
mstari wa 4: “Lakini mwaka wa saba kutakuwa na sabato ya kustarehe 
kabisa...”; popote unaposoma neno hilo “sabato ya kustarehe”, unatakiwa 
kumfikiria Roho wa Kristo anayekuja na pumziko hilo tunalohitaji kwa ajili ya 
roho zetu. Je, hilo lina maana? 

Kuna chemchemi ya Roho ambayo inatoka, na inatoka kila mwaka wa saba. Hili 
ni jambo ambalo..., nilipoanza kutazama hili..., nikiandika ubaoni. Kwa hiyo, 
tunaingia katika mwaka wa saba, na nini kitatokea baada ya hapo? Je, ni miadi 
gani inayofuata kuu baada ya miadi ya mwaka wa saba? Jubilee; ambayo ni 
miaka saba mara saba. Kwa hiyo, unapata miaka saba mara saba, ambayo ni 
jubilee. Na kisha nini kitatokea baada ya hapo? Mwaka wa elfu saba wa 
Milenia. Ni kipindi cha kupumzika, sivyo? Kwa hiyo,... Kuandika ubaoni: 
Milenia. 

Na hiyo ni ngapi? Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba. Unaona saba zote? 
Inasema katika kitabu cha Spiritual Gifts, kwamba watu wa Mungu wanapaswa 
kujifunza kuhesabu kwa saba! Siku saba, majuma saba, miezi saba, miaka saba, 
miaka saba mara saba, na kisha miaka elfu saba, Hii ni chemchemi inayotiririka, 
ambapo neema ya Mungu inatujia. Siamini hiyo ni bahati mbaya. Na ni 
ukumbusho kwetu: “Ukinijia Mimi ninapokuita, basi nitakubariki”. 

Jambo lingine ambalo limekuwa la kuvutia kwangu, ni kwamba tunapotazama 
Mwongozo wa Kimungu, Sabato ya kila juma inatunzwa kwa siku ya saba. Na 
bila shaka, siku inadhibitiwa na jua. Kwa hiyo, mara ya saba tunaona jua likivuka 
upeo wa macho, ni Sabato. Kwa hiyo, tunapima Sabato ya kila juma kwa jua. 
Na sikukuu zote za kila mwaka hupimwa na mwezi. Je, kuna uhusiano wa 
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Muundo wa Kimungu kati ya jua na mwezi? Je, si nuru ya jua inayoangaza 
mwezini? Kwa hivyo usiku, tunatazama mwangaza wa jua kupitia mwezi. Kwa 
hivyo, kuna uhusiano wa chanzo na mkondo kati ya jua na mwezi. 

Je, kuna uhusiano wa chanzo na mkondo kati ya Sabato na Sikukuu? Kwa hivyo, 
nilipomkubali Baba na Mwana, nilianza kutazama, vema, kiko wapi Kielelezo 
cha Kimungu katika nyanja zote za maisha yangu? Hiki ndicho nilichokuwa 
nikitafuta. Naam, vipi kuhusu Biblia? Vema, ni Kielelezo cha Kimungu; Agano la 
Kale, Agano Jipya, chanzo na mkondo. Vipi kuhusu maisha yangu? Naam, 
nililetwa katika ulimwengu huu kupitia kanuni ya chanzo-mkondo; baba yangu 
na mama yangu. Vipi kuhusu Sabato? Vema, tunayo Sabato ya siku ya saba. 
Kituo kiko wapi, kanuni ya kituo iko wapi? Na kwa hivyo, hiyo ilileta mguzo 
mkubwa kwangu. 

Jambo lingine ambalo linavutia sana ni mfumo wa dhabihu. Nilipofikiria juu ya 
mfumo wa dhabihu. Yesu alipokufa Msalabani, na kupigwa mkuki, ni nini 
kilitoka? Maji na damu vilitoka. Wakati Waisraeli walipokwisha kuishiwa na 
maji, na kulikuwa na mwamba ambao Mungu alisema upige, walipoupiga 
mwamba, ni nini kilitoka? Maji. Kupigwa kwa mwamba kunaashiria nini? Kifo 
cha Yesu Kristo. Hapo kwenye ishara hiyo. Unapopiga mwamba, maji yanatoka. 
Kwa hiyo, tunapoangalia katika mfumo wa dhabihu, ni nyakati gani dhabihu ya 
mwana-kondoo inatolewa? Asubuhi na jioni; Sabato; Mwezi mpya; na Sikukuu, 
mara tatu kwa mwaka. 

2 Mambo ya Nyakati, sura ya 8, mstari wa 12 na 13. “BWANA asema hivi,” 
inasaidia, sivyo? “Ndipo Sulemani akamtolea BWANA sadaka za kuteketezwa 
juu ya madhabahu ya BWANA, aliyoijenga mbele ya ukumbi, kadiri 
ilivyohitajiwa huduma ya kila siku, akitoa sawasawa na amri ya Musa, siku za 
sabato, na za mwezi mpya, na za sikukuu zilizoamriwa, mara tatu kila mwaka, 
yaani, sikukuu ya mikate isiyochachwa, na sikukuu ya majuma, na sikukuu ya 
vibanda.” 

Kwa hiyo, huu ndio wakati wanyama wanatolewa. Kwa hiyo, huu ndio wakati 
mwamba unapopigwa; wakati huu maji yanatoka. Kwa hiyo, maji yanatoka 
asubuhi na jioni; yanatoka katika Sabato; yanatoka mwezi mpya: yanatoka 
Wakati wa Sikukuu, mara tatu kwa mwaka. Je, hilo lina maana? 
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Sasa, ni nini kinachovutia kuhusu dhabihu ya asubuhi na jioni...; tukija kwenye 
kitabu, ni Marko 15? Ninatafuta kifungu..., nadhani kiko katika Marko, ambapo 
kinazungumzia wakati Yesu aliposulubishwa; anasema alisulubishwa saa tatu 
ya asubuhi. ( Marko 15:25 ) “Ikawa saa tatu, wakamsulubisha. 

Saa ya tatu ya siku ni ipi? Sita hadi saba, ni moja; saba hadi nane, ni mbili; nane 
hadi tisa, ni saa tatu - tatu ya siku. Na mwisho wa saa ya tatu, Kristo 
anatundikwa Msalabani. Yesu alikufa saa ngapi? Saa ya tisa ya siku. ( Marko 
15:34 ) “Na saa tisa Yesu akalia kwa sauti kuu, akisema, Eloi, Eloi, lama 
sabakthani? Yaani, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Na 
mstari wa 37: “Yesu akalia kwa sauti kuu, akakata roho.” 

Kwa hiyo, Ametundikwa Msalabani saa ya tatu. Anakufa saa tisa. Sawa? Muda 
kati ya dhabihu, muda ambao Yesu alitundikwa Msalabani ulikuwa saa sita. 
Sawa? Ni nini muhimu kuhusu hilo? Je, kuna siku ngapi kabla ya Sabato? Siku 
sita? Kuna saa ngapi kati ya dhabihu? Saa sita. Kwa hiyo, kuna kanuni ya Sabato 
ambayo inakuja kwetu kila siku, dhabihu ya asubuhi na jioni. 

Ninataka kukuonyesha jambo la kuvutia sana. Limo katika kitabu cha 2 
Wafalme, sura ya 3. Na haya ndiyo mambo ambayo nimekuwa nikiyafanyia 
majaribio. Nataka kujaribu hii! Je, hii inafanyaje kazi? 2 Wafalme, sura ya 3, 
mstari wa 16: “Akasema, BWANA asema hivi, Fanyeni bonde hili lijae 
mahandaki. 

Kwa kuwa BWANA asema hivi, Hamutauona upepo, wala hamtaiona mvua, ila 
bonde hilo litajaa maji; nanyi mtakunywa, ninyi, na ng’ombe zenu, na wanyama 
wenu. Na jambo hili ni jepesi machoni pa BWANA; pia atawatia Wamoabi 
mikononi mwenu. Nanyi mtapiga kila mji wenye boma, na kila mji ulio mzuri, 
na kila mti mwema mtaukata, na chemchemi zote za maji mtaziziba, na kila 
mahali palipo pema mtapaharibu kwa mawe.” Na kisha inasema, mstari wa 20: 
“Ikawa asubuhi, wakati wa kutoa sadaka ya unga, tazama, maji yakaja kwa njia 
ya Edomu, hata nchi ikajaa maji.” 

Maji yalikuja wakati gani? Wakati wa dhabihu ya asubuhi; hapo ndipo maji 
yalipokuja. Je, Biblia inajaribu kutuambia jambo fulani hapa, kwa kurejelea 
wakati maji yanapokuja? Ilikuja wakati wa dhabihu ya asubuhi. 



9 - Chemchemi ya Sabato - Sehemu ya 2 
 

 187 

Nenda sura inayofuata; (2 Wafalme) sura ya 4. Ni hadithi ya mwanamke 
ambaye mtoto wake alikufa kutokana na kuumwa kichwa. Naye akaenda 
kumwona nabii. Mumewe alimuuliza swali. Hamwambii kuwa mtoto wake 
amekufa. Ataenda kumwona nabii. Na anamwambia nini? (Mstari wa 23) 
“Akasema, Kwa nini kumwendea leo? Sio mwandamo wa mwezi, wala sabato. 
Akasema, Si neno.” 

Kwa hiyo, hilo linamaanisha nini? Kwa kawaida walienda kumwona nabii siku 
ya mwezi mpya na sabato. Kwa nini? Kwa sababu hapo ndipo jumbe zingetoka 
kwa Mungu; Mwandamo wa Mwezi na Sabato; hapo ndipo maji yalipokuwa 
yakitiririka; hapo ndipo maji yanapotoka, ndipo mambo haya yanatokea. 

Je, unaufahamu wimbo “Sina fedha wala dhahabu”? Unazungumza kuhusu 
Yohana na Petro kupanda hekaluni kusali. Je! unajua ni saa ngapi walipanda 
kwenda hekaluni kusali? Ilikuwa saa tisa. Nafikiri iko katika Matendo, sura ya 3 
Walipanda juu saa tisa ya mchana, wakamponya mtu huyu; na ikawa saa tisa 
ya mchana ndipo walipomponya. Bahati mbaya tu? Kwa nini Biblia inaitaja? 
Kwa nini inatuambia mambo haya? Je, kuna jambo la maana kuhusu hili? 
Mstari wa 1: “Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda 
hekaluni, saa ya kusali, saa tisa.” Kwa nini anatuambia hivi? Nani anajali ni saa 
ngapi ya siku? Naam, labda ni muhimu. Na kisha mambo haya yote huanza 
kutokea saa tisa ya mchana. 

Kwa hivyo, nimekuwa nikijaribu hii, kanuni hii. Na siku ya Sabato asubuhi, 
wakati mimi na Ben tulipokuwa Ujerumani, nilisema saa tisa, kati ya saa nane 
na saa tisa, saa tatu ya mchana: Hebu tuwe na maombi maalum tu. Na tulijaribu 
hii mara kadhaa. Na kwa kweli nilihisi baraka katika Roho ingekuja; maji 
yangeshuka saa tatu ya siku. Na sisemi kwamba unapaswa kufanya hivi. Ijaribu! 
Ijaribu! 

Roho ya Unabii inasema kwamba tunahitaji kuwa na ibada ya asubuhi, asubuhi 
na jioni. Nadhani ikiwa una ibada ya asubuhi na jioni kila siku, hii ni kutimiza 
kanuni hii; lakini nilitaka tu kujaribu saa tatu na saa tisa, kwa sababu wakati huo 
Petro na Yohana walikuwa wakitoka kwenda hekaluni kuomba. Ilikuwa saa tisa 
mchana. Kwa nini usijaribu mambo haya? 

Nakumbuka kuna mtu alikuwa ananiambia, tulikuwa tunazungumzia 
Mwandamo wa mwezi; na alikuwa amehesabu siku moja, ningehesabu kitu 
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kingine. Na akasema: “Hapana, nilipata siku mbaya!” Nikasema: Wacha tufanye 
siku zote mbili! Ninataka kupata maji mengi niwezavyo kupata. Sina wasiwasi 
na mambo hayo. Bado najifunza; Bado ninafanya majaribio. Lakini kuna kitu 
hapa. 

Na hivyo, tunaona katika Matendo sura ya 3, mstari wa 19; inatuambia nini? 
“Tubuni basi, mrejee, ili dhambi zenu zifutwe...”, lini? “...nyakati za 
kuburudishwa...”! 

Sasa, inapotumia neno “NYAKATI”, je, hiyo inamaanisha kuna zaidi ya wakati 
mmoja ambapo kuna kuburudishwa? Hiyo ndiyo njia, sivyo? Kwa hiyo, je, kuna 
uhusiano na Chemchemi ya Sabato, wakati maji haya yote yanatoka? Siku saba 
za sikukuu, kisha kuhesabu majuma saba hadi Pentekoste, miezi saba, miaka 
saba. Je, kuna uwiano hapa? Vema, nimekuwa nikijaribu mambo haya, na 
nimepata baraka kubwa sana; na imekuwa ya kuvutia sana kwangu. 

Sasa, nataka ufikirie juu ya jambo fulani; 1844; ni Aprili 1844. William Miller 
amesema kwamba Yesu angekuja nyakati fulani kati ya 1843 na 1844. 
Haikutokea. Wanaenda taratibu; wanaenda kutafuta “Tufanye nini kuhusu 
hili?” Na kwa hivyo, wanaanza kusoma juu ya kalenda ya Kiyahudi, na kujaribu 
kusuluhisha yote. 

Katikati, kati ya Pasaka na Vibanda, katikati kabisa ya kipindi hicho cha wakati, 
Samweli Snow atoa makala iitwayo The Midnight Cry; na katika hilo, anaeleza 
kwa muhtasari wa 2520, 2300, mwaka wa 31 BK wa Kusulibiwa, kipindi cha 
miaka 6000, na pointi nyingine chache. Na kile anachorejelea humo, kwamba 
Wayahudi wa Karaite walikuwa na ufahamu sahihi wa kalenda, ambao ni 
kufuata shayiri kulingana na Kutoka 12, na idadi ya sehemu nyinginezo. Haya 
yote yamo katika kijitabu kinachoitwa The Midnight Cry. 

Wakati huo ulipohubiriwa huko Exeter New Hampshire mnamo Agosti ya 
mwaka huo, Roho alimiminwa kwa nguvu kuu, na walisonga mbele katika 
Mwendo wa Mwezi wa Saba. Kwa nini ni Harakati za Mwezi wa Saba? Je, hii 
inahusiana na wakati wa kuburudishwa? Kwa nini Mungu anawataka watu 
Wake, au anawavuta watu Wake katika kusoma kalenda, na kuelewa jinsi ya 
kukokotoa kalenda? 
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Kwa nini walipaswa kuhesabu kalenda? Ili kuifanyia kazi SIKU Yesu alipohama 
kutoka patakatifu kwenda patakatifu sana! Je, inajalisha ni siku gani Yesu 
alihama kutoka patakatifu hadi patakatifu pa patakatifu zaidi? Je, hatuwezi 
kusema tu 1844 ndio mwaka ambao Yesu alianza kazi yake katika patakatifu pa 
patakatifu? Kwa nini walilazimika kufanya kazi siku hiyo? Je, inaweza kuwa ni 
kwa sababu walipaswa kutayarisha kalenda? Je, hiyo ndiyo sababu? Nadhani 
inaweza kuwa muhimu. 

Sasa, pale (unaposoma) Early Writings, ukurasa wa 14, unajua ya kwamba 
maono ya njia nyembamba iendayo kwenye mji wa mbinguni...; katika maono 
aliona nuru hapo mwanzo, ikimulika njia yote kuelekea mjini. Malaika alisema 
nuru hii ni nini? Kilio cha Usiku wa manane! Nani alitoa Kilio cha Usiku wa 
manane? Samweli Snow. Nini kilikuwa katika Kilio cha Usiku wa manane? 
Kalenda. Kalenda huiangaza njia hadi mjini! 

Kelele ikasikika usiku wa manane: “Tazama Bwana arusi anakuja!” Kulikuwa na 
tofauti gani kati ya wanawali wenye hekima na wapumbavu? Wenye busara 
walikuwa na mafuta mengi kwenye vyombo vyao. Kwa nini wenye busara wana 
mafuta mengi katika vyombo vyao? Je, kuna mafuta ya ziada yanayokuja katika 
saba, kwa sababu wanafuata kalenda? Je, umefikiria kuhusu baadhi ya mambo 
haya? 

Inatubidi tujiulize: Je, Kelele ya Usiku wa manane inaangaza vipi njia hadi mjini? 
Umefikiria hiyo inamaanisha nini? Sawa, tunahitaji kuelewa siku 2300; 
tunahitaji kuelewa AD 31, na mambo haya yote. Lakini kwa nini walilazimika 
kutayarisha kalenda? Ninaamini sababu iliyowafanya kutayarisha kalenda ni 
kwa sababu, kama tulivyosema, katika Early Writings, ukurasa wa 33: 
“Tulipokea Roho Mtakatifu tulipoitangaza Sabato kikamilifu zaidi.” Je, hilo lina 
maana? “...KAMA tulivyoitangaza Sabato kwa ukamilifu zaidi”. Je, “Sabato 
kikamilifu zaidi” ni nini? Ni kipawa cha Roho Mtakatifu kinachokuja kwa njia ya 
saba. Watu wa Mungu wajifunze kuhesabu kwa SABA. Hivi ndivyo ambavyo 
tumeambiwa. 

Na hapa ndipo tunarudi kwenye yale niliyosema jana usiku, ambapo, kwa 
mshangao wangu, Roho ya Unabii inasema kwamba wenye hekima wanapaswa 
kuelewa Apocrypha, au sehemu hiyo ya Apocrypha kwamba kile alichosema 
kilizuiwa. Hili lilikuwa mshtuko mkubwa kwangu. Na James White ananukuu 2 
Esdras kila mahali. Joseph Bates anasema tunapaswa kukielewa. 
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Esdras ya 2; inatuambia nini katika 2 Esdras? Naam, inasema kwamba watu wa 
Mungu watatiwa muhuri katika sikukuu hiyo! [Esdras 2:38] Je, umesoma hilo? 
Kwa nini wangetiwa muhuri kwenye sikukuu? Je, umesoma Zekaria, sura ya 14? 

Inasema, Zekaria 14, mstari wa 16: “Hata itakuwa, ya kwamba kila mtu 
aliyesalia wa mataifa yote, waliokuja kupigana na Yerusalemu, atakwea mwaka 
baada ya mwaka ili kumwabudu Mfalme, BWANA wa majeshi, na kuishika 
sikukuu ya Vibanda. Tena itakuwa, ya kwamba mtu awaye yote wa jamaa zote 
zilizomo duniani, asiyekwea kwenda Yerusalemu ili kumwabudu Mfalme, 
BWANA wa majeshi, mvua haitanyesha kwao.” 

Je, kuna mvua iliyounganishwa na sikukuu ya Vibanda? Nitashiriki kidogo zaidi 
kuhusu hilo katika uwasilishaji wetu unaofuata, kuhusiana na Sikukuu ya 
Vibanda. 

Kitabu cha 2 Esdras kinatuambia watu wa Mungu wametiwa muhuri katika 
sikukuu. Kwa nini “nguvu ndogo ya pembe” inataka kubadilisha nyakati na 
sheria? Kwa nini? Haya ni baadhi ya mambo ya kufikiria. 

Je, unaona maana yake kwamba sabato ni muhuri wa Mungu? Kwa sababu ni 
wakati wa Sabato...; na inatujia kila siku. Na watu wengine husema: “Mimi 
hupokea Roho kila siku”. Bila shaka, unapokea Sabato kila siku! Kwa sababu 
dhabihu ya asubuhi na jioni hugawanywa kwa muda wa saa sita, ambayo ina 
maana kwamba bado unapokea kanuni ya SABA kila siku. Lakini siku ya Sabato, 
inaongezeka maradufu; na Mwandamo wa Mwezi, unapanda tena mara nne; 
na kisha katika sikukuu ya Mikate Isiyotiwa chachu, hukwea tena mara saba; 
halafu kwenye sikukuu ya Vibanda, inapita juu ya kichwa chako; ni kwa wingi 
zaidi! 

Sababu kwa nini watu wa Mungu hawakuweza kukubali hili ni kwa sababu, 
kama nilivyoandika katika kitabu Discarding Augustine’s Covenant Glasses, 
tumekuwa na ufahamu usio sahihi wa Maagano. 

Na inabidi ujiulize swali hili, kuhusiana na mfumo huu wa maongozi: 
Tunaposema kwamba sikukuu zinaelekeza tu kazi ya Kristo Msalabani, kwa hiyo 
utaniambia kwamba watu hawa huko nyuma walijishughulisha na sherehe, na 
siku za ibada ambazo hazikuwa na manufaa yoyote kwao? Wangekuwa 
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wanatufanyia mambo haya yote, na hawangepokea faida yoyote? Hivyo sivyo 
Baba yetu anavyofanya kazi. 

Inasema katika kitabu Patriarchs and Prophets, ukurasa wa 311: “Tena watu 
wa Mungu walikumbushwa juu ya wajibu mtakatifu wa Sabato. Sikukuu za kila 
mwaka ziliwekwa ambapo watu wa Mungu walipaswa kukusanyika pamoja, na 
ilikuwa kwa ajili ya wema wao wa maadili.” Je, sherehe hii inawezaje kuelekeza 
kwenye Sabato, bila kuwa na ladha ya Sabato ndani yake? 

Na kwa hiyo, unaposoma Mambo ya Walawi 23, unaona neno “Sabato”, 
“Sabato”, “Sabato”. Kwa hiyo, Yesu alipokufa, tunajaribu kujiambia kwamba 
Yesu alizigongomelea Sabato hizi zote Msalabani; pumziko hili lote, baraka zote 
hizi anazomimina juu ya watu Wake, anazigongomelea hizi zote Msalabani. 
Ninahisi kutengwa, ikiwa ni hivyo. 

Na unapaswa kujiuliza swali, katika Hesabu 28 na 29: Kwa nini kuna vipimo 
tofauti vya unga na mafuta kwa ajili ya dhabihu tofauti kwa nyakati tofauti za 
mwaka? Watu wanaosema kwamba kila kitu kilikamilika pale Msalabani 
hawawezi kujibu sababu ya swali hilo. Haileti maana yoyote; kama, “Loo, vema, 
inatubidi tu kuwashughulisha mpaka Yesu atakapokuja; wafanye wafanye 
jambo fulani!” Unaelewa ninachosema? 

Haya ndiyo mabishano yangu, kwamba ujumbe wa Samweli Snow mwaka 1844 
uliwapa watu wa Mungu kalenda ambayo ingeangaza njia hadi mjini; kuwapa 
wanawali wenye busara mafuta muhimu ili kupokea muhuri wa Mungu. Kwa 
sababu, inasema nini, 2 Testimonies, ukurasa wa 704: Mungu anaangalia, 
malaika wanatafuta wale ambao wana mtazamo wa kujitolea kabisa, ili 
kuwaletea NURU na AFYA, na NGUVU, kupitia kanuni ya Sabato. 

Na “Sabato kikamilifu zaidi” inamaanisha nini? Tuliangalia hii usiku mwingine. 
Kutoka, sura ya 5, ambapo Musa alisema: “Tusipoiadhimisha sikukuu hii, 
kutakuwa na njaa, upanga, na tauni juu yetu.” Ellen White anasema: “Wale 
wanaohubiri Sabato kikamilifu zaidi wanalindwa dhidi ya upanga, njaa, na 
tauni.” Nadhani viunganisho vipo, na vina nguvu sana. Ninakualika uingie 
kwenye Chemchemi ya Sabato. 

Kuna jambo moja zaidi ambalo ninataka kushiriki nawe, na ninahisi kwamba ni 
muhimu kwamba nishuhudie tu kuhusu kanuni hii. Kwa sababu kanuni za 
kitabu cha Identity Wars, mfumo wa thamani ya uhusiano, na mambo yote 
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ambayo tumeandika humo, ninaangalia nyuma wakati ambapo habari hii 
ilitolewa. Ilikuwa mwaka wa 2001. Ilikuwa Septemba 29 ya 2001. Ilikuwa ni 
Sabato ya siku ya saba, wakati wa mwaka wa saba; na ilikuwa siku iliyofuata 
Siku ya Upatanisho. Mwezi wa saba, mwaka wa saba, siku ya saba! Hapo ndipo 
Ujumbe wa Utambulisho ulipotoka; na ulitoka wiki mbili baada ya 9/11. Je, hiyo 
ni bahati mbaya? 

Hili ni jambo ambalo ninalitafakari; kwani huu ujumbe umetoka wapi? Kwa 
sababu, ni Ujumbe wa Utambulisho ambao umeniongoza kwenye kila kitu 
ambacho kimekuwa kutoka hatua hiyo kwenda mbele. Tumeambiwa katika 
Roho ya Unabii, na ninayo nukuu katika kitabu cha Sabbath Fountain, na labda 
naweza kukusomea. Hiyo ni ya kuvutia: 

“Inakuwaje neno ambalo nimetangaza kwamba New York itafagiliwa na wimbi 
la mawimbi? Hili sijawahi kusema. Nimesema, nilipotazama majengo makubwa 
yanayoenda huko, hadithi baada ya hadithi, ‘Je! matukio ya kutisha yatatukia 
wakati Bwana atakapotokea kuitikisa dunia kwa uchungu sana! Ndipo maneno 
ya Ufunuo 18:1-3 yatatimizwa.’” Naye aendelea kusema: “Lakini mimi sina nuru 
hasa kuhusiana na kile kitakachokuja New York, ninajua tu kwamba siku moja 
majengo makubwa huko yatatupwa chini kwa kupinduliwa na kuangushwa kwa 
nguvu za Mungu.” 

Kwa hiyo, wakati majengo makubwa huko New York yatakapotupwa chini, 
NDIPO ujumbe wa malaika wa 4 utaanza. Je, unaifahamu nukuu hiyo? Review 
and Herald, Julai 5, 1906. 

Ufunuo 18:1-3 ni ujumbe wa malaika wa 4. Inasema: WAKATI minara katika 
New York, minara mikubwa katika New York itakapoanguka, ndipo malaika wa 
4 ataanza. Ndivyo inavyosema. 

Nilipotazama sehemu kuu za jumbe ambazo zimenijia, sikujua kabisa miadi hii. 
kitabu Divine Pattern; kanuni ya Muundo wa Kimungu inatoka wapi? Chanzo 
na mkondo kama njia ya kusoma Maandiko yote, na kila kitu 
kinachokuzunguka. Kitabu hicho kilianza kuandikwa JUU ya sikukuu ya 
Baragumu; na iliandikwa hadi mwanzoni mwa sikukuu ya Vibanda mwaka wa 
2011. Je, hiyo ni bahati mbaya? Labda ndivyo; lakini ndipo ilipotokea; kama 
onyo, “kumcha Mungu na kumtukuza”. 
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Ninashiriki tu vidokezo hivi ili ufikirie. Sielewi kikamilifu maana yake, lakini 
hakika nimepata baraka kujifunza mambo haya. Na hatari ya kusema haya, ni 
kwamba najishuhudia mwenyewe. Ushahidi wangu hauna maana; hauna 
maana kabisa; lakini unahitaji kujua habari. Unaweza kufanya uamuzi wako 
mwenyewe, kama hii imeunganishwa na ujumbe wa malaika wa 4; kama ni 
muhimu katika suala la sisi kupokea muhuri wa Mungu. 

Ni jambo moja ninalojua kwa hakika, kwamba kunapokuwa na mpangilio 
duniani, kunapokuwa na mpangilio wa jua na mwezi na dunia, nini kinatokea 
kwenye mawimbi? Wakati kuna mwezi mpya, au mwezi kamili, nini kinatokea 
kwenye wimbi? Kunatokea wimbi kubwa zaidi duniani. 

Ikiwa ungelinganisha Sabato ya juma na Sabato ya mwezi, na ukayaweka 
pamoja, utapata msogeo mkubwa zaidi wa maji duniani. Je, Mungu anajaribu 
kutuambia jambo fulani? Nimejaribu kanuni hii; tuliijaribu hapa mwaka wa 
2013, kule chini Jasper, ambako tulipata baraka. Tulifanya kanuni ya baraka na 
Sabato ya siku ya saba wakati wa sikukuu ya Vibanda. Wale mliokuwepo 
mtakumbuka kilichotokea. Ilikuwa ni uzoefu mkubwa; kulikuwa na baraka 
kubwa iliyotokea. 

Je, mambo haya hutokea kwa bahati mbaya? Nimekuwa nikiijaribu kwa miaka 
kadhaa sasa. Sio bahati mbaya, sio kwa uzoefu wangu. Kwa hiyo, ninawatolea 
ninyi Chemchemi ya Sabato: Jifunzeni kuhesabu kwa saba; tutafute miadi 
ambayo Mungu ametupa, na kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu. 

Asante kwa uvumilivu wako. Je, tuombe? 

Baba yetu wa Mbinguni, tunakushukuru tu kwa ajili ya muhuri wa Mungu, 
Sabato. Tunakushukuru kwa kalenda uliyotuma kupitia Samuel Snow. 
Tunakushukuru kwamba uliwatuma Jones na Waggoner, kuvunja msukosuko 
wa kanuni za utawala za Augustino za Maagano, ili tuweze kuona kwamba kuna 
injili ya milele. Kwamba Wewe ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kwamba 
ulitoa miadi hii ya kumwaga Roho wako, kumwaga maji. Kama inavyosema 
katika Ezekieli 46, kwamba utafungua milango ya Hekalu siku ya Sabato, na 
mwezi mpya; na kwamba “Tangu mwezi mpya hata mwezi mpya, na sabato 
hata sabato, wanadamu wote watakusanyika mbele zangu.” Kwa baadhi yetu 
mambo haya ni ya ajabu, kwa sababu hatukulelewa na wazo la mwezi mpya na 
mambo mengine; inaonekana ni ujinga kabisa. Lakini Baba, tusaidie tushinde 
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ubaguzi wetu, na tujifunze, na tuwe wavumilivu juu ya mambo haya, ili tupate 
utimilifu wote wa Roho Mtakatifu. Na tunakushukuru, katika jina la Yesu. 
Amina. 
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10	-	Mkate	Hai	Kutoka	Mbinguni	
Lililowasilishwa - 29 Oktoba 2016 

Ninahisi tu kama ninaogelea katika Roho. Nimebarikiwa sana leo. Je, 
umebarikiwa? Kutoka kwenye hadhira: Ndiyo! Amina. Ninahisi kwamba miujiza 
fulani imetokea leo, na nimesikia kuhusu baadhi. 

Nilikuwa na pointi kadhaa ambazo nilitaka kushiriki. Nilitaka pia labda kuwa na 
muda kidogo wa maombi; ikiwa watu walitaka kuja kwenye maombi maalum, 
waje mbele; tunaweza kufanya hivyo; na ikiwa tuna muda uliosalia, tunaweza 
kufanya Maswali na Majibu; hiyo inasikikaje? Hiyo inasikika sawa? 

Lakini kabla ya hapo, vema nataka kuomba; halafu nataka kumwomba dada 
Cherienna aje, atushirikishe jambo fulani, kwa sababu alinivuvia, kwa hiyo... 
Kicheko. 

Lakini, tupige magoti na kuomba: 

Baba uliye Mbinguni, ni furaha iliyoje kuja Kwako tena. Hutukuchoshi sisi 
kukuomba. Uko wazi kwetu kila wakati mioyo yetu inapoelekezwa Kwako. 
Asante kwa kuchora kwenye mioyo yetu. Asante kwa kujaza maisha yetu na 
furaha leo kwa ufunuo wa tabia Yako ya upendo. Mbegu hizi na zikue katika 
roho zetu, 30, 60, mara 100. Na jalia tuweze kuchukua mawazo haya, na 
kuyashiriki na marafiki na familia zetu, na yeyote tunayekutana naye; kwamba 
tunaweza kujua kwamba Mungu ni upendo. Na tunakushukuru, katika jina la 
Yesu. Amina. 

Kwa hivyo, njoo ushiriki nasi. 

Habari za jioni nyote. Napenda tu kumshukuru sana Baba kwa jumbe 
alizokuwa akimpa kaka Adrian ili atushirikishe siku ya leo, maana 
nimebarikiwa sana. Ujumbe wa Tabia ni ujumbe ambao sikuukubali kwa 
muda mrefu sana, hadi usiku wa leo kwa kweli, ninamaanisha leo. Na 
mume wangu anajua, kwa sababu nimekuwa nikibishana naye kila 
wakati kuhusu hilo. Kwa sababu siku zote, unajua, ukisoma Biblia, 
utasoma Maandiko ambapo Mungu anasema, unajua, “Nitaangamiza”, 
“nitafanya hivi”; na sikuweza tu kufanya Maandiko yapatane na Ujumbe 
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wa Tabia. Na kwa hivyo, nikisikia ujumbe Wake leo, hatimaye ninaweza 
kuelewa Maandiko katika nuru mpya, na kuona jinsi yanavyopatana na 
tabia ya Mungu. Na kwa hiyo, ninamshukuru sana kwa hilo; na kwa 
sababu pia inanisaidia kuelewa zaidi. Nami najua ya kuwa wokovu 
hautokani na matendo; kama, hakuna kitu ambacho tunaweza kufanya 
ili kuokolewa, au chochote ambacho tunaweza kufanya ili kujiokoa, au 
kujifanya kuwa wenye kukubalika machoni pa Mungu. Na ujumbe huu 
pia umeathiri uelewa wangu kwamba; kwa sababu ninaona kwa uwazi 
zaidi kwamba kwa kweli hakuna chochote ambacho tunaweza kufanya, 
unajua, ili kujiokoa. Na kwa hivyo, ninamsifu Mungu tu. Nami 
nikamwambia, nilikuwa nimeketi kwenye kiti changu, unajua, nikilia tu 
ndani, kama vile kutoa machozi yangu, unajua, bila kujaribu kulia 
kwenye kiti changu. Kwa sababu ni kama, ni kweli unapojua ukweli, 
ukweli utakuweka huru! Haleluya! Ndio, ninafurahiya tu katika hilo. 
Nami namshukuru tu ndugu Adrian sana kwa ajili ya ujumbe huo, na 
kwamba amemruhusu Mungu kusema naye, na kushiriki na watu. Kwa 
hiyo, naam, asante sana, na Mungu apewe sifa. 

Asante sana Cherienna. Ninashukuru sana kwa kushiriki hilo. Inafanya tu safari 
kuwa ya maana, wakati unapoweza kuona watu wakiitikia, na kwamba 
wanaweza kuona; kwamba Baba yetu kweli ni upendo. Na kwa watu wengi 
tumekuwa na hisia hii kwamba Baba ni kama Yesu, lakini imekuwa vigumu sana 
kuthibitisha kutoka kwenye Biblia. Nimekuwa na wasiwasi mwingi, na nina 
wasiwasi juu ya kuwasilisha hili. Kwa nafsi yangu najua kwamba katika nafasi 
yangu, kwamba nina wajibu, kwa sababu watu wengi husoma maandishi 
yangu, na sitaki sana kuwapotosha watu. Nataka ninachoshiriki kiwe ukweli. Na 
kila mtu ana makosa na udhaifu, na anaweza kupotoshwa kwa urahisi sana. Na 
ninaomba sana maombi yenu ili niendelee kuwaelekeza watu kwa Kristo, na 
katika mwelekeo sahihi. 

Niliumia sana juu ya hili kama nilivyofanya kuhusu sikukuu. Je, hii ni sawa, na 
italeta baraka, au itawachanganya watu? Kama mtu ambaye alihudumu katika 
Kanisa kama mhudumu, ninakumbuka sana jinsi inavyoathiri watu wengine, na 
si kwa ajili yangu tu; ni kwa watu wengine pia. Na sitaki watu waje, na kusema: 
“Vema, nilisoma uliyosema, na niliathiriwa nayo, na sasa nimepotea kwa 
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sababu ya yale uliyonifundisha.” Sitaki kabisa kufanya hivyo, na ninahisi jukumu 
hilo. 

Kwa hiyo, unajua, ninakushukuru kwa kuendelea kuomba, kwa sababu kuna 
pepo nyingi za mafundisho; kuna mambo mengi. Mara tu watu wanapoachana 
na mtazamo wa Imani, mchezo unaendelea. Namaanisha, ni watu kwenda kila 
mahali. Na wengi wetu tumerushwa huku na huko kwenye pipa, na wengine 
wamepitia “maporomoko ya Niagara” katika kurusha huku na huku. Na ni 
ngumu, kwa sababu unaweza kuwa karibu sana na watu wengine kwa wakati 
mmoja, na dakika inayofuata, BANG; unajikuta, nimepoteza marafiki wengi hivi 
kwamba nimekufa ganzi; na najua wengi wenu mko katika hali hiyo hiyo. 

Kuna jambo moja tu ambalo nilitaka kushiriki, nalo limo katika kitabu The Living 
Bread From Heaven. Ni kitabu cha hivi majuzi zaidi tulichoweka pamoja nchini 
Ujerumani. Nilitaka tu kuhakikisha kwamba tumeelewa kanuni ya dhabihu ya 
nyama, kiasi cha unga na mafuta kinachoambatanishwa kwa kila dhabihu. Je, 
nyote mmesikia kanuni hii? Sitaki kuipitia tena, ikiwa nyote mmeisikia. Sauti 
zisizo wazi kutoka kwenye hadhira. 

Kwa hiyo, hujaisikia? Sawa, niligusia kidogo, lakini hili ni jambo la kusisimua 
sana katika Maandiko. Ninataka kushiriki jambo hili tu. Hebu tuchukue labda 
dakika 10-15. 

Njoo kwenye Hesabu 28; na tunaona, kulingana na Yohana, sura ya 6; na labda 
kabla hatujaenda kwenye Hesabu 28, njoo kwenye Yohana sura ya 6. Kwa 
sababu hii inavutia. Kinachofurahisha sana kuhusu Yohana 5, 6 na 7, ni kwamba 
sura hizi zote zimeunganishwa na nyakati zilizowekwa, ambazo wengi wenu 
tayari mnajua. Lakini ni kulisha watu 5000; Yesu anapofanya muujiza huu, ni 
kielelezo cha kuvutia. 

Na tena, kwa nini Yohana anatoa maoni haya katika mstari wa 4, sura ya 6? “Na 
Pasaka, sikukuu ya Wayahudi, ilikuwa karibu”. Kwa nini anatoa maoni haya? 
Kisha inaendelea. 

Bila shaka, katika Pasaka, watakuwa wanakula mikate isiyotiwa chachu. Kwa 
hiyo, Yesu anataka waelewe ni nini ishara hii ya mkate usiotiwa chachu 
inaashiria. Na kwa hivyo, anafanya muujiza huu wa kulisha watu 5000; na kisha 
anaingia katika mjadala nao kuhusu nani hasa ni mkate. Na tunaona tena na 
tena: “Mimi ndimi mkate ushukao kutoka Mbinguni”, “Mimi ndimi mkate ulio 
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hai”. Na anaendelea kusema hivi tena na tena. “Baba zenu walikula mkate 
nyikani, wakafa” kwa sababu walikula bila imani; hakuna uzima ndani na 
mkate. 

Hili ni wazo tu tunalohitaji kukumbuka. Kwamba, unajua, chakula tunachokula, 
sio kinachotufanya tuwe hai. Ikiwa chakula tulichokula kingetuweka hai, 
hatungekufa kamwe; lakini bado tunakufa. Kwa hiyo, chakula hakituwekei hai; 
Mungu hutuweka hai, kupitia mkondo wa chakula. “Kila mkate umepigwa 
mhuri wa Msalaba wa Kristo.” Ni nguvu ya Kristo inayofanya mbegu ikue. 
Tunaiweka tu ardhini, na inakua; bali ni nguvu za Yesu Kristo ndizo zinazoifanya 
ikue. Kila mlo unatuelekeza sisi kuhusu dhabihu ya Kristo. Na kwa hivyo, 
anaweka kanuni hii wazi katika Yohana, sura ya 6. 

Kwa hiyo, anaposema: “Mimi ndimi mkate,” anatuelekeza kwenye mfumo 
wote wa dhabihu huko nyuma katika Hesabu sura ya 28. Kwa hiyo, 
tunaposoma, kama tukirudi kwenye Hesabu sura ya 28. Kwa sababu inabidi 
ujiulize. swali: Je, umewahi kujaribu kufanyia kazi vipimo vya unga na mafuta 
vinavyounganishwa na dhabihu, na kujiuliza hii ina uhusiano gani duniani na 
injili? 

Tunafika kwenye mstari wa 3 wa Hesabu 28: “Nawe utawaambia, Hii ndiyo 
sadaka ya kusongezwa kwa moto mtakayomsongezea Bwana; wana-kondoo 
wawili wa mwaka wa kwanza wakamilifu, siku baada ya siku, kuwa sadaka ya 
kuteketezwa ya sikuzote. Mwana-kondoo mmoja utamchinja asubuhi,...”; hiyo 
ndiyo dhabihu ya asubuhi, saa tatu ya mchana;”...na mwana-kondoo wa pili 
utamchinja jioni; na sehemu ya kumi ya efa ya unga...” 

Sehemu ya kumi ya efa ya unga ni nini? Kweli, katika sehemu yangu ya 
ulimwengu, tunafanya kazi katika vipimo. Kwa hivyo, hiyo ni karibu kilo 1.2 au 
zaidi; kuhusu paundi 2.5 za unga; Paundi 2.2 kwa kilo, takriban. Kwa hiyo, 
asubuhi umepata kuhusu paundi 2.5 za unga, au kilo 1.2; na una kuhusu lita 
moja ya mafuta, ambapo inasema: “... robo ya hini ya mafuta ya kupondwa”. 
Ni kama robo, au kile tunachoweza kusema chini ya lita moja. 

(Mstari wa 6) “Ni sadaka ya kuteketezwa ya sikuzote, iliyoamriwa katika mlima 
wa Sinai kuwa harufu ya kupendeza, dhabihu iliyosongezwa kwa BWANA kwa 
moto”. 
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Kwa hiyo, pamoja na toleo la mwana-kondoo, kuna mkate pia; kwa sababu 
unachanganya mafuta na unga, ambayo hutengeneza mkate usiotiwa chachu. 
Nayo itawekwa juu ya madhabahu ya dhabihu, na makuhani watakula mkate 
huo; makuhani na jamaa zao watakula mkate huo. 

Pia kuna sadaka ya kinywaji, mstari wa 7. Na nini cha kupendeza kuhusu hili...: 
“Na sadaka yake ya kinywaji itakuwa robo ya hini kwa mwana-kondoo mmoja; 
katika patakatifu utaleta...”; nayo inasema: “...ya kileo kumiminwa kwa 
BWANA”. 

Sasa, neno hilo “kileo” ni tafsiri mbaya. Nami nilihangaika na hili; kwa sababu 
unajua, una mkate usiotiwa chachu, halafu una divai iliyochacha; haifanyi kazi. 
Maana halisi ya neno hapa, ni “divai inayopendelewa”. Na ni divai gani 
iliyopendekezwa zaidi katika Yohana, sura ya 2, divai ambayo Yesu 
alitengeneza? Ilikuwa safi; ilikuwa haijatiwa chachu; ilikuwa maji bora zaidi ya 
zabibu ambayo yalipatikana, na hii ilitolewa kama sadaka ya kinywaji. Kwa hiyo, 
mna divai, na mikate isiyotiwa chachu inayotolewa kila siku; na haya ndiyo 
yanayotokea, asubuhi na jioni. 

Hivyo basi, katika mstari wa 9: “Na siku ya sabato wana-kondoo wawili waume 
wa mwaka wa kwanza, wakamilifu, na sehemu ya kumi mbili za unga wa unga 
kuwa sadaka ya unga, uliochanganywa na mafuta, na sadaka yake ya kinywaji; 
hii ndiyo sadaka ya kuteketezwa ya kila Sabato, zaidi ya hiyo sadaka ya 
kuteketezwa ya sikuzote, na sadaka yake ya kinywaji. 

Kwa hiyo, siku ya Sabato, ulikuwa ukiongeza unga na mafuta mara mbili. Kwa 
hiyo, ni kilo 2.4 za unga kwa kila siku; ni jumla ya kilo 2.4 za unga, lita 1.8 za 
mafuta, kila siku. Lakini basi siku ya Sabato, hii inaongezwa mara mbili. Kwa 
hiyo, unapata mara mbili ya kiasi cha mkate, na mara mbili ya kiasi cha sadaka 
ya kinywaji. Ikiwa Yesu ndiye mkate wa uzima, ishara hapa ni kwamba kuna 
kuongezeka maradufu kwa Roho wa Kristo anayekuja siku ya Sabato, unaona? 
Vinginevyo, hii inamaanisha nini? Umewahi kujiuliza inamaanisha nini, vipimo 
hivi vyote? “Vema, inatubidi tu kuwaweka Waisraeli wakiwa na shughuli nyingi 
hadi Yesu atakapokuja mara ya kwanza.” Hapana, sivyo inavyosema. 
Inatufundisha injili: “Mimi ndimi mkate ulio hai.” 
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Nasi tunapitia Roho huyo leo. Namaanisha, jana, nilipokuwa nikiwasilisha, 
labda nilikuwa bado naendelea kuchelewa, lakini nilichoka sana. Leo, sikuhisi 
uchovu; mara mbili ya kiasi cha Roho. 

Mstari wa 11: “Na katika mwanzo wa miezi yenu mtamsongezea Bwana sadaka 
ya kuteketezwa; ng’ombe waume wawili, na kondoo mume mmoja, na wana-
kondoo saba wa mwaka wa kwanza wakamilifu; 

Kwa hiyo sasa, tuna fahali wawili, kondoo mume mmoja, na wana-kondoo 
SABA wanaotolewa. Hii ni dhabihu kubwa sana kwa upande wa Kristo, ili 
kutupa mkate ulio hai. Kwa hivyo, ishara ni nini? Tunasoma katika Warumi sura 
ya 1, mstari wa 18, na kuendelea. Inasema kwamba wasio haki huipinga kweli 
kwa udhalimu. Kila siku, Roho wa Kristo anamiminwa, na anaingia katika akili 
za wanadamu; na akili za wanadamu zinamsukumia mbali Roho wa Kristo, na 
kutenda katika njia za dhambi, zinazomtesa Kristo. 

Tunajua hili sisi wenyewe. Kila wakati unapofikia mtu unayempenda, na 
unajaribu kuzungumza naye juu ya ukweli, na anakusukuma mbali, inakuumiza 
sana. Na kwa hivyo, unajaribiwa kuacha kujaribu, kwa sababu hutaki kuumizwa 
tena. Yesu haachi kujaribu; Anaendelea kujaribu kila siku, akifikia; Anajifanya 
kuwa dhaifu; Anaufungua moyo Wake; Anamtuma Roho Wake, naye 
anakataliwa, anadharauliwa, anakataliwa, anarudishwa nyuma. Na hiyo ndiyo 
dhabihu anayoitoa, kusudi ampeleke Roho anayetiririka kutoka kwenye kiti cha 
enzi cha Baba Yake. Anakabiliwa na dharau na kukataliwa kila siku. Je, unaona 
uzuri wa Msalaba? 

Msalaba wa miaka 2000 iliyopita ni njia ya kuelewa mateso ya Kristo ni nini 
hasa. Mateso ya Kristo, saa sita za Yesu Msalabani, yanawakilisha miaka 6000 
ya mateso. Kama Roho ya Unabii inavyosema: “Kila siku anateseka kwa mateso 
ya kusulubiwa”. Na LAZIMA iwe hivi kaka na dada; ya kwamba ili neema itolewe 
kwa Adamu, kwa Habili, kwa Sethi, ilibidi kuwe na dhabihu iliyokuwa ikitolewa 
nyuma wakati huo, ili neema ipatikane. Na hii ni, Kristo alikuwa anakataliwa, 
na kusukumwa nyuma na Adamu na Hawa na Kaini katika hali yao ya asili. 
Walikuwa wakisukuma; “Nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, haiitii sheria ya 
Mungu”. Lakini Yesu aliendelea kuwafikia: “Adamu uko wapi? Adamu uko 
wapi?” Na katika roho, katika utu wa kale, Adamu anamrudisha nyuma, 
akimrudisha nyuma. Na hii ndiyo dhabihu inayowakilishwa na wana-kondoo, 
na ng’ombe-dume na kondoo mume, kwa ajili ya mkate wa uzima kutolewa. 
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Na nilipoanza kuelewa, nilifikiri hii ni nzuri sana; ni nzuri sana kwamba Kristo 
anafanya hivi. 

Kwa hiyo, katika mstari wa 12: “Tena sehemu za kumi tatu za unga kuwa sadaka 
ya unga, uliochanganywa na mafuta, kwa ng’ombe mmoja; na sehemu ya kumi 
mbili za unga kuwa sadaka ya unga, uliochanganywa na mafuta, kwa kondoo 
mume mmoja; na sehemu ya kumi moja ...”; hiyo ni sehemu ya kumi kwa kila 
mwana-kondoo. Unapoweka hayo yote pamoja, hiyo ni takriban kilo 20 za 
unga, au takriban pauni 50. Kwa hivyo, unapata kilo 2.4 kila siku; unapata 
karibu kilo 5 siku ya Sabato; halafu, unapata kilo 20 kwenye Mwezi Mpya, kilo 
20 za mkate! Mkate ulio hai unashuka! Unaona athari za hii, jinsi hili 
linavyotokea? 

Lakini mara tu unapoingia katika kanuni ya Sabato, kwamba Sabato ni 
kuongezeka maradufu kwa Roho, mara tu unapokubali kanuni hii, basi 
unaweza kujifungua mwenyewe kwa hili kuendelea kupanuka hadi katika 
Mwandamo wa Mwezi Mpya; ili upate kilo 20 za unga. 

Kwa hiyo, unapoingia katika Sabato ya siku ya saba, kama tulivyofanya leo, 
ulipokuwa ukisoma kifungu hiki, ninakualika KWA IMANI kuamini kwamba kuna 
kuongezeka maradufu kwa Roho siku ya Sabato. Hili ni tendo la imani. Ni haki 
kwa imani, kwamba unaamini kwamba Roho anaongezwa maradufu siku ya 
Sabato. Hakuna kazi zinazohusika katika hili hata kidogo. Ni kwamba tu 
ufungue moyo wako, na kuamini kwamba Kristo atakuja kwako, atakufundisha, 
atakubariki, na kukutia nguvu. Je, hiyo si haki kwa imani? 

Ni kanuni rahisi; lakini vipi kuhusu Mwezi Mpya? Je! unataka kuamini kile 
ambacho hii ni kweli kusema kwamba imeandikwa. Kumbuka kwamba Musa 
alishuka kutoka Mlima Sinai na nuru usoni mwake. Je! unajua Patriarchs and 
Prophet inasema nuru ya uso wake ilikuwa nini? Ilikuwa ni nuru inayoangaza 
kutoka Kalvari! Musa aliuelewa Msalaba; alielewa kanuni. Hii ni Kalvari pale 
Sinai. 

Wakati wa mwandamo wa mwezi, na mwezi mpya ni katika siku chache. Kwa 
hivyo, ninakualika ujaribu kanuni. Sio mbali sana. Na hesabu yoyote ...; na labda 
utauliza swali kuhusu jinsi ya kuhesabu vitu hivi. Watu wengi wanasema: 
“Tunafanyaje, tunafanyaje, tunafanyaje?” Jambo la kwanza ni kukubali kanuni; 
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na mara ya kwanza, usiwe mahususi sana kuhusu maelezo; usichukuliwe kwa 
undani; kubali kanuni. 

Kama nimefanya hivi, na kusema, sawa, hili ndilo bora zaidi ninaloelewa; 
Nitaenda kukumbuka Mwandamo wa Mwezi kwa wakati huu mahususi. Na 
nimebarikiwa sana. Kwa sababu mimi ni kama mtoto mdogo, nikijaribu 
kuisuluhisha. Je, Baba yangu wa Mbinguni husema: “UMEKOSEA!” HAPANA! 
Yeye husema: “Njoo njoo; nitakubariki!” Huyo ndiye Baba yangu; hivyo ndivyo 
Anavyofanya kazi. 

Katika siku chache, ninatazamia kilo 20 za unga. Kuna mtu anataka 
kusherehekea pamoja nami? Kutoka kwa watazamaji: Ndiyo! Amina! Kwa 
sababu ndivyo inavyosema hapa. Na mara nyingi nimepata baraka kubwa sana. 

Sasa, nataka tu kukuruhusu katika upande wa mambo ya uzoefu zaidi. Nilirudi, 
na kufanya ukaguzi. Na mke wangu na mimi tulifunga ndoa kwenye Mwezi 
Mpya! Haishangazi kwamba ilikuwa siku nzuri sana! Kicheko. Ilikuwa tukio kuu 
sana! Tukio la kuvutia. Inasemaje, Ezekieli 46, mstari wa 1? Inatuambia nini? 
Tuangalie. 

Ezekieli, sura ya 46. Tunaingia katika hekalu la tatu “Bwana MUNGU asema hivi; 
Lango la ua wa ndani lielekealo upande wa mashariki litafungwa siku sita za 
kazi; lakini siku ya sabato litafunguliwa, na siku ya mwezi mpya itafunguliwa.” 

Inanikumbusha Olimpiki ya 1980, wakati walipokuwa nayo huko Moscow, kwa 
wale ambao wanakumbuka. Na wakati mwanariadha wa Urusi angepiga hatua 
kurusha mkuki, wangefungua milango mikubwa ya uwanja. Kwa nini walifanya 
hivyo? Kwa sababu hewa inaingia, na kuinua mkuki, na kuutuma. Na ni nani 
aliyeshinda medali ya dhahabu? Urusi! Na kila mtu mwingine aliposimama, 
walifunga milango. Ndio, unaenda, historia ya kuvutia, sivyo? 

Lakini kanuni ni nini? Wakati lango liko wazi, ruksa ya kupita! Kuna mtiririko 
mkubwa zaidi katika Roho unaotokea wakati huo. Hivi ndivyo inavyosema. 
Imefungwa siku sita za kazi; inafunguliwa siku ya Sabato; inafunguliwa kwenye 
Mwezi Mpya. Je, unaitaka? Je, unaamini hivyo? Kwa imani, unaona. Mwezi 
Mpya ni baraka. Na kama tunavyoambiwa: “... tangu mwezi mpya hata sabato 
hata sabato, watu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema BWANA.” 
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Kwa hiyo, na hapa ni kanuni. Ukiingia katika imani ya kwamba siku ya Sabato 
unapata kuongezeka maradufu kwa Roho wa Mungu, na unakuwa na wakati 
wa ajabu sana, na mtu fulani anakuja, na kusema: “Je, ungependa zaidi ya hii?” 
Utasema nini? “Oh, hapana hapana hapana, mimi niko kamili! Sihitaji zaidi ya 
hii.” Utasema nini? “Ndio, nataka zaidi! Nipe zaidi. Nina njaa.” Hiyo ndiyo 
kanuni. 

Lakini ikiwa uzoefu wako wa kutunza Sabato ni mkavu, ikiwa ni jambo ambalo 
ni lazima ufanye ili kuokolewa, ikiwa ni jambo ambalo unastahimili kwa ajili 
yake..., Mungu analitaka hilo, halafu mtu anakuja na kusema: “ Je! unataka 
zaidi ya hii?” “Hapana, ninafanya vya kutosha!” Nimesikia watu wakisema hivi: 
“Loo, tayari ninatunza siku moja kwa wiki; namaanisha, wow, ZAIDI?” Kwa hiyo, 
unaona nini? Hii ndiyo kanuni. Hiki ndicho kipimo cha sikukuu. 

Cha kufurahisha ni kwamba unapojumlisha idadi ya siku maalum ambapo 
baraka huja na Sabato ya siku ya saba, unapata siku 52 kwa mwaka. Lakini 
unapojumuisha miadi mingine yote, huenda hadi 80! Kwa hivyo, je, Shetani 
kwa mkia wake alichukua theluthi moja ya Sabato kutoka kwetu? Theluthi moja 
yao hupigwa nje unapoondoa zile za ziada. Je! unataka hiyo tatu iondolewe 
kwako? Sitako 53. Nataka 80. Sitaki 52. 52 ni nzuri, lakini nataka ZAIDI! Kwa 
sababu ni Roho wa Yesu! Ni, ninapata kujisikia karibu na Baba yangu. Ninataka 
kujisikia karibu Naye kadiri niwezavyo. Ninataka “kumfuata mwana-kondoo 
kokote aendako”. Hivyo ndivyo ninavyotaka kufanya kazi; na hiki ndicho 
anachonitolea mimi. 

Kuhusiana na Mwandamo wa Mwezi Mpya, mwanamke wa Ufunuo 12, 
amesimama juu ya nini? Mwezi. Kwa nini? Naam, kama inavyosema katika 
Zaburi 104, mstari wa 19: “Ameuweka mwezi kwa ajili ya “moedim”. 
Amewaweka kwa ajili ya sikukuu. Mwanamke anajua majira ya Mume wake; 
anajua ajapo; yuko tayari kwa ajili Yake. 

Na kwa hivyo, katika miadi tunayo utayari wa Ujio wa Pili. Kwa hiyo, ninajikuta 
sasa katika kutarajia mara kwa mara; Naingoja Sabato; oh, halafu kuna 
Mwandamo wa mwezi; oh, na kisha Pasaka; na sikukuu ya Vibanda. Daima 
ninatazamia miadi inayofuata, wakati Roho atakapokuja. Na Sabato ni ya 
kufurahisha zaidi; kama jana usiku; Nafikiri: Oh, ndio, mara mbili ya kiwango 
cha Roho kuja! Asante Baba! Ni baraka iliyoje! Labda iliathiri mahubiri yangu, 
kwa sababu nilifurahia leo. Ilikuwa nzuri kweli kweli. 
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Kwa hiyo, ndipo tunashuka kwenye mstari wa 17 wa Hesabu 28 : “Na siku ya 
kumi na tano ya mwezi huo ni sikukuu; mkate usiotiwa chachu utaliwa muda 
wa siku saba. Siku ya kwanza kutakuwa na kusanyiko takatifu; msifanye kazi yo 
yote ya utumishi; bali mtasongeza dhabihu kwa moto, kuwa sadaka ya 
kuteketezwa kwa Bwana; ng’ombe waume wawili, na kondoo mume mmoja, 
na wana-kondoo saba wa mwaka wa kwanza; watakuwa wakamilifu kwenu; 

Mstari wa 20: “Na sadaka yao ya unga itakuwa ya unga uliochanganywa na 
mafuta; sehemu ya kumi tatu kwa ng’ombe mmoja, na sehemu ya kumi mbili 
kwa kondoo mume; sehemu ya kumi moja utasongeza kwa kila mwana-
kondoo, katika wale wana-kondoo saba;” 

Hiki ni kiasi sawa kabisa cha unga na mafuta kama Mwezi Mpya. Lakini nadhani 
nini? Unapata siku saba mfululizo! Hiyo ni kilo 140 za unga! Mwanadamu, hiyo 
ni sikukuu nzito! Na ipo kwa ajili ya watu wa Mungu, ukitaka, ukitaka. Na 
unaweza kuendelea na kila dhabihu, mpaka ushuke kwenye Sikukuu ya 
Vibanda. 

Angalia mstari wa 13 (Hesabu, sura ya 29). “Nanyi mtasongeza sadaka ya 
kuteketezwa, dhabihu iliyosongezwa kwa moto, ya harufu ya kupendeza kwa 
BWANA; ng’ombe waume kumi na watatu, na kondoo waume wawili, na wana-
kondoo waume wa mwaka wa kwanza kumi na wanne; watakuwa wakamilifu; 
pamoja na unga na mafuta yao yote. 

Na kisha siku iliyofuata, ni fahali 12; siku ya pili ni fahali 11; siku inayofuata ni 
fahali 10. Na unga na mafuta YOTE. Na nilifanya mahesabu yote. Hizo ni kilo 
420 za unga kwenye sikukuu ya Vibanda! Kuna takriban pauni 1000 za unga 
kwenye sikukuu ya Vibanda! Je, unaamini hivyo? Inashangaza! 

Siku ya Sabato ni 2.4 pamoja na 2.4, kwa hiyo ni 4.8. Wakati huu ni kilo 420! 
Lakini ni kanuni ya ukuzaji. Hiki ndicho ambacho tumekuwa tukizungumzia, 
Chemchemi ya Sabato! Inaposhuka inazidi kuwa pana na pana zaidi na zaidi. Na 
hili ndilo tunaloona katika Ezekieli 47. Je, tunaona nini kikitoka katika 
Patakatifu? Kumbuka Mambo ya Walawi 26:2; pashikeni patakatifu pangu, na 
kuzishika Sabato zangu. 
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Na maji yanapotoka katika Patakatifu...; angalia Ezekieli 47. Inasema katika 
mstari wa 3: “Na alipotoka mtu yule mwenye uzi mkononi mwake, kuelekea 
mashariki, akapima dhiraa elfu, akanivusha majini; maji yakafika vifundoni.” 

Kwa hiyo, kuna maji yanayotoka katika Patakatifu; na anapokwenda dhiraa 
elfu, maji yanafika kwenye vifundo vya miguu yake. Kwa hiyo, hutoka katika 
Patakatifu kila siku, hutoka dhiraa elfu moja, hadi kwenye vifundo vya miguu 
yake. 

“Akapima tena elfu, akanivusha majini, maji yakafika magotini. Akapima tena 
elfu, akanivusha; maji yakafika kiunoni.” 

Kwa hivyo, unapotoka nje ya Patakatifu, maji yanazidi kwenda chini na zaidi. 
Na unapoendelea katika sikukuu, Roho anazidi kuingia ndani na zaidi, 
unapoendelea. 

Jambo kuu katika hili ni kwamba, unapokuwa kwenye mkondo unaosonga, maji 
yanapofika kiunoni, unafikia mahali ambapo huamui tena uendako; Roho ndiye 
anayeamua, na kukuongoza pale anapotaka kukupeleka. Unaona hilo? Pale 
yanapofika juu ya kichwa chako vizuri, huna cha kufanya, unafunikwa kila kitu. 
Ni nzuri. Wewe unakuwa tu katika Roho. Je, huo si mfumo mzuri? Baba yetu 
anapenda tu kutoa! Anapenda kumwaga vitu juu yetu. 

Tulipokuwa Ujerumani, na mimi niko huko, “tunakula” kilo 420 za unga. 
Mwanadamu, lazima ushiriki na mtu! Ninamaanisha, huwezi “kula” vitu hivyo 
mwenyewe; huna budi kuleta vilema; hatuna budi kuleta wagonjwa; hatuna 
budi kuwaleta wote ili kupokea baraka hii. Kwa sababu ni kama, kilo 420 za 
unga! Unaona? Ndiyo maana ninapenda sikukuu! Ni nzuri! 

Maoni kutoka kwa wasikilizaji kuhusiana na kufanya kazi ya uinjilisti nyakati 
hizi, na sio tu kukusanyika pamoja. 

Naam, katika hali zote mbili, kama tutakusanyika pamoja, na kuwa na baraka 
kuu, kisha tutoke baada ya hayo. Tunaweza kufanya hivyo, ama kuwaleta watu 
ndani. Ninachopenda kufanya, ni kuendesha mikutano wakati wa mchana kwa 
ajili ya waumini, na kisha kuwa na programu ya uinjilisti kila usiku ili kuwaleta 
watu ndani, ili wapate baadhi ya “chakula hiki”pia. 
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Na hii ndiyo hoja, na nina furaha Bill alileta hili. Akilini mwangu, ninafanya kazi 
kwenye jukwaa la waanzilishi wa mikutano ya kambi na uinjilisti; na hivi ndivyo 
tunavyofanya kazi katika muktadha huo. 

Maoni kutoka kwenye hadhira kuhusu kufanya masomo haya yapatikane kwa 
umma kwa ujumla. 

Chukua hili hapa, ili kuweka hili katika njia ambayo ulimwengu unaweza 
kulielewa, mbali na historia ya Waadventista? Ndiyo. Naam, tuifanyie kazi. 
Ndio, kupeleka ujumbe huu kwa ulimwengu. Jambo la kwanza ni sisi kulielewa, 
kisha tunaweza kuendana nalo. 

Kwa hivyo, hiki ndicho ninachoelewa kuwa mkate hai kutoka Mbinguni. Na hii 
ndiyo sababu ninaelewa kwamba, kama inavyosema katika Esdras 2, kwamba 
watu wa Mungu watatiwa muhuri katika sikukuu hiyo. Si jambo gumu kuelewa. 
Siyo tu tuliyozoea. Na tunapovaa miwani ya kiagano ya Augustine, tunaangalia 
hili: “Hapana, huo ni ushupavu wa sheria”. Lakini sababu pekee ya ushupavu 
wa sheria, ni kwa sababu uzoefu wetu wa kutunza sabato ni ushupavu wa 
sheria; na sikukuu itakutoa kwenye maji, ikiwa ndivyo unavyofanya. 

Sasa, jambo lingine nitakalosema kuhusiana na hili, ni kwamba sikukuu ni 
upanuzi wa Sabato, sawa? Ili tuweze kupata kanuni ya ukuu, Sabato lazima 
isimame juu ya sikukuu. Kama vile Baba alivyo mkuu kuliko Mwanawe, Mwana 
hutukuza Baba. Lakini watu wengi wanataka kuinua sikukuu, na kuzifanya ziwe 
sawa, au moja na Sabato. Unafanya hivyo, na unaharibu kanuni ya ukuzaji, 
sawa? Kwa hivyo, na mara tu unapofanya hivyo, kuna kila aina ya shida. 

Na uchunguzi wangu ni kwamba, sababu kwa nini watu wengi wanajitenga sana 
na sikukuu, ni kwa sababu wanaonyeshwa: “Inatubidi kufanya hivi; lazima 
ufanye hivi; lazima ufanye hivi; na wewe huna budi kuvaa hiki; na huwezi kuvaa 
hiki; na huwezi kula kile; na huwezi kufanya hivi.” Hiyo inasikika kuwa ya 
kuchosha sana na hatari. Jambo la kusikitisha kwangu, ni kwamba sijali watu 
kutaka kufanya majaribio na dini fulani ya Kiyahudi, na kuleta mambo hayo 
ndani yake. Lakini tatizo ni kwamba Waadventista wengi hupoteza 
utambulisho wao wa Kiadventista, na kuingia katika Dini ya Kiyahudi, katika 
Mizizi ya Kiebrania, na katika mambo ya aina hii yote, ambayo yananitia 
wasiwasi. Kwangu mimi ni Muadventista Wasabato; na ninasimama kwenye 
jukwaa hilo.  
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Nina watu wengi wanaoniambia: “Vema, watu wanasema lazima nifanye hivi; 
na siwezi kula hiki; na siwezi kufanya kile; na napaswa kuvaa hivi.. .” Na mimi 
ni kama, unajua, wakati watu wananiambia: “Unafanya nini kwenye sikukuu?” 
Ninasema: Ninapata ubao wangu wa kuteleza, na ninapanda. Kwa sababu Roho 
anapitia kwa kiasi kikubwa, kwa hiyo nataka kupanda lile wimbi jeupe; Ninataka 
kuliendesha hadi ufukweni. Inahusu kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Huo 
ndio msisitizo, angalau kwangu, kama ninavyoelewa. 

Basi, na mtu anapokuja kwangu na kusema: “Je, tunapaswa kula mikate 
isiyotiwa chachu wakati wa sikukuu ya Mikate Isiyotiwa Chachu?” Ninasema: 
Muulizeni Baba yenu! Usizungumze nami. Unafanya kile ambacho 
unasadikishwa kufanya. Ninalenga katika kupokea Roho ambaye anapatikana 
kwa wakati huu mahususi. Ni jambo la kusisitiza. Unaona ninachosema? 
Unapachikwa juu ya maelezo yote, na kisha kuna mabishano makubwa na 
kupigana: “Hapana, hatufanyi wakati huo; tunafanya kwa wakati huu.” Ni 
kama, unaua kabisa; sio tu njia ya kuifanya. Kwa hiyo, hilo ndilo ninaloelewa ni 
mkate ulio hai kutoka Mbinguni. Nilitaka tu kushiriki nawe. Natumai hiyo ni 
baraka kwenu, kama ilivyokuwa kwangu
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Mfululizo wa Uwasilishaji wa Kutoroka Pentagon ya 
Uongo ulikuwa mwonekano wa mkondo wa ukweli ambao 
ulikuwa ukiendelea tangu Septemba 2001. Ulileta pamoja 
kanuni kuu ya mafundisho ambayo huwezesha nafsi 
kuepuka kazi kuu ya Shetani ya udanganyifu iliyokusudiwa 
kuwaangamiza Wakristo wanaotafuta uzima wa milele.  

Mfululizo huu umefungua mlango kwa watu wengi kwa 
ukweli mpya katika uzoefu wao wa Kikristo na umeweka 
misingi ya vuguvugu la ulimwenguni pote lililojitolea kwa 
uhuru kutoka kwenye utumwa tunaohisi katika ulimwengu 
huu. 

Mfululizo huu ulifanyika 
nchini Marekani mara baada 
ya ugunduzi muhimu ambao 
ulifanywa wakati wa Sikukuu 
ya Vibanda ukiwa katika Msitu 
mzuri wa Ujerumani. Kanuni 
ya kioo iliyounganishwa na 
maagano mawili ilifungua 
hadithi za Agano la Kale 
ambazo zilionekana 
kumuonyesha Mungu kama 
jeuri na mharibifu. 

 Tunakutakia baraka tele unapozingatia mfululizo huu. Na 
mlango ufunguke kwa ajili yako kama ilivyo kwa wengine 
wengi. 
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